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පූ.භා.10.30ට  පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]                   

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராᾦமன்றம் ᾙ.ப. 10.30 மணிக்குக் கூᾊயᾐ.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்ᾗமிகு கᾞ ஜயசூாிய] 
தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the 

Chair. 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப்ᾗக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

2016 මැයි මස 05 දින පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය 
තුළ ඇති වූ සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තාව 

2016 ேம 05ஆந் ேததி  சபாமண்டபத்தில் இடம்ெபற்ற 
சம்பவம் பற்றிய அறிக்ைக 

REPORT ON INCIDENT OCCURRED INSIDE PARLIAMENT 
CHAMBER ON 5TH MAY, 2016  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, 2016 මැයි මස 05ෙවනි දින විවාදයට 

ගන්නා ලද රුපියල් මිලියන 55ක් සඳහා වූ පරිපූරක මුදල පිළිබඳ 
එදින නɕාය පතෙය් අංක 1 වශෙයන් සඳහන් වූ ෙයෝජනාව පිළිබඳ 
පැවැත්වූ ඡන්ද විමසීෙම් පතිඵලය පිළිබඳව ඇතිවූ වɕාකූල 
තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් දින පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා කරන ලද අතර, මා විසින් ෙම් පිළිබඳව 
විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට පත් කරන ලද විපක්ෂ නායක ගරු ආර්. 
සම්පන්දන්, හිටපු කථානායක ගරු චමල් රාජපක්ෂ, නගර සැලසුම් 
හා ජල සම්පාදන අමාතɕ ගරු රවුෆ් හකීම් සහ අධිකරණ හා බුද්ධ 
ශාසන අමාතɕ ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ යන ෙජɕෂ්ඨ 
මන්තීවරුන්ෙගන් සැදුම්ලත් කමිටුෙව් පූර්ණ වාර්තාව මා ෙවත 
ලබා ෙදන ලදී.  

එම වාර්තාවට අනුව සඳහන් වන්ෙන් අදාළ දිනෙය්දී පස් වරු 
6.30ට නියමිතව තිබූ ඡන්දය පස් වරු 5.45ට කැඳවීෙමන් පසු 
ඡන්දය දීම සඳහා මන්තීවරුන් සභාවට ඡන්දය ගණන් කරන 
අතරතුර අවස්ථා ගණනකදී පැමිණීම නිසා ඇති වූ කලබලකාරී 
තත්ත්වය හමුෙව් අවස්ථා තුනකදී එෙසේ පමාද වී පැමිණි 
මන්තීවරුන්ෙග් ඡන්දය ගණන් කිරීමට අවකාශ සලසා දීෙම්දී යම් 
මානුෂික අත් වැරැද්දක් ෙහෝ පමාද ෙදෝෂයක් සිදුවීමට අවස්ථාව 
තිබූ බවයි. එනමුත්, ෙමමඟින් එම අවස්ථාෙව් මූලාසනෙය් සිටි 
මන්තීතුමාෙග් ෙහෝ මහ ෙල්කම්වරයාෙග් අපක්ෂපාතීත්වය ෙහෝ 
ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව කිසිම ආකාරයක සැකයක් ෙහෝ 
අවිශ්වාසයක් ඇතිවීමට කිසිම ෙහේතු සාධකයක් ෙනොමැති බවද ගරු 
පරීක්ෂණ කමිටුව අවධාරණය ෙකොට ඇත.  

තවද, පරීක්ෂණ කමිටුව පහත සඳහන් කරුණු අවධාරණය 
ෙකොට ඇත. මම ඒ කරුණු ඉංගීසි භා ෂාෙවන් කියවන්නම්: 

 
“ General Observation  

The Committee is of the view that during the last few 
months the conduct of some Members had been 
unruly, aggressive and hostile. If there will be a 
continuation of this kind of conduct, there will be an 
erosion of public confidence reposed in the Parliament 
and the democratic system of governance. Such a 
situation might eventually eat into the vitals of the 
democratic principles and norms. Hence the 
Committee recommends that stringent measures 
should be taken to uphold the discipline and to 
maintain the decorum of the Parliament.  

 
Recommendations 

i. The Committee recommends that this is a 
noteworthy matter to be resolved, by a discussion 
at the Party Leaders’ Meeting in the interests of 
the Parliamentary system. If no consensus is 
arrived at, in considering circumstances under 
which the uncertainty has arisen, we recommend 
to hold a fresh counting  of vote. (Noted a 
fresh vote was held.) 

ii. When a Bill or a Resolution is presented to the 
Parliament, the Minister in charge of the subject 
concerned (including the officials) shall act in due 
diligence and appraise the House with clarity the 
nature and the purpose of the Bill or Resolution.  

iii.  The ringing of Division Bell to indicate the voting of 
Members must be continued for five minutes.  

iv. When voting had been fixed at a particular time, the 
House shall not commence voting before the fixed 
time even  if the Debate is concluded.  The House 
may be adjourned till the time fixed for voting.  

v. At the time of voting, in the absence of the Speaker, 
the Deputy Speaker shall preside and conduct the 
voting in the House.  

vi. Members of the Speaker’s Panel shall be given a 
special training to develop their skills.  

vii. Officials of the Parliament shall not engage with the 
Members or any outsider to evaluate or examine the 
conduct in the House or any other related matter 
unless there shall be a direction from the Speaker. 

viii. Stringent measures should be taken to uphold the 
discipline and to maintain the decorum of the 
Parliament. 

ix. The existing Standing Orders may be revised 
appropriately to meet the above-mentioned 
requirement”  

ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව මහෙල්කම්වරයා විසින් තම කනගාටුව 
මා ෙවත ලිඛිතව පකාශ ෙකොට ඇති බවද දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තවද, ඊෙය් රැස් වූ පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව්දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීන් විසින් අත්සන් කරන ලද  
මහෙල්කම්වරයාට එෙරහිව ෙදෝෂාභිෙයෝගය ගැනද සාකච්ඡා වූ 
අතර, එවැනි ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගන ඒමට කිසිදු ෙහේතු 
සාධකයක් ඉදිරිපත් වී නැති බව ද පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් අදහස විය. 

තවද, ෙමවැනි සිදුවීම් අප පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, ෙලෝකෙය් 
අෙනකුත් පාර්ලිෙම්න්තුවලත් සිදු වූ අවස්ථා ෙබොෙහෝ ගණනක් 
වාර්තා වී ඇත. දැනට හැන්සාඩ් වාර්තාවල සඳහන් වන පරිදි, අප 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවස්ථා තුනකදී ෙමවැනි අත්වැරදීම් පසුකාලීනව 
නිවැරදි ෙකොට ඇත. මහා බිතානɕ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවස්ථා 11කදී 
ඡන්දය ගැනීෙම්දී සිදු වූ වැරදීම් සහ අඩු පාඩු නිවැරදි ෙකොට ඇත. 
එබැවින්, ෙමවැනි සිද්ධියක් ෙලෝකෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවක සිදු වූ 
පළමු අවස්ථාව යැයි හුවා දැක්වීමට සමහර මන්තීවරු ගන්නා 
උත්සාහය මා තරෙය් පතික්ෙෂේප කරමි. 

එෙමන්ම, එම සිද්ධිය ඇති වූ අවස්ථාෙව් ගරු සිසිර ජයෙකොඩි 
මහතා සහ ගරු විමල් වීරවංශ මහතා ඔවුන්ෙග් කියාකලාපය 
සම්බන්ධෙයනුත් කනගාටුව මා ෙවත පළ කර සිටින ලද බවත් 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

ෙකෙසේ වුවද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඡන්දයක් ගන්නා 
අවස්ථාවන්වලදී ඒ සඳහා සියලු මන්තීවරුන්ෙග් සහෙයෝගය 
අතɕවශɕ වන බව අවාධාරණය කරන අතර, මහෙල්කම් 
මණ්ඩලය විසින් ඉතා සුපරීක්ෂාකාරීව මූලාසනෙය් සහෙයෝගය 
ඇතිව ඡන්දය ගණන් කිරීමට පියවර ගත යුතු බව ද අවධාරණය 
කරමි. 

ඒ වාෙග්ම, ෙමම වාර්තාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් එම 
කමිටුවට මාෙග් ෙගෞරව පූර්වක ස්තුතිය පුද කරන්නත් මම ෙමය 
අවස්ථාවක්  කර ගනිමි.     

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

2016 වර්ෂය සඳහා ආණ්ඩුකම වɕවස්ථාෙව් 154ජ (4) වගන්තියට අනුව 
මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත ෙකෙරන 
නිර්ෙද්ශ.- [අගාමාතɕතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාතɕතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]   
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இᾞக்கக் கட்டைளயிடப்பட்டᾐ. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධɕ අමාතɕ සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண்ᾗமிகு கயந்த  கᾞணாதிலக்க - பாராᾦமன்ற மᾠசீர 
ைமப்ᾗ  மற்ᾠம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சᾞம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  ᾙதற்ேகாலாசாᾔம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාතɕතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාතɕතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය 
සඳහා ජනෙල්ඛන හා සංඛɕා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விᾌக்கப்பட்ᾌ  ஏற்ᾠக்ெகாள்ளப்பட்டᾐ. 
Question put, and agreed to. 

 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்ᾐ மற்ᾠம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා පවාහන හා සිවිල් 

ගුවන් ෙසේවා අමාතɕාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விᾌக்கப்பட்ᾌ  ஏற்ᾠக்ெகாள்ளப்பட்டᾐ. 
Question put, and agreed to. 

  
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධɕාපන හා 
මහාමාර්ග අමාතɕතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு லῆமன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்ᾠம் 
ெநᾌஞ்சாைலகள் அைமச்சᾞம் பாராᾦமன்றச் சைப 
ᾙதல்வᾞம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
Hon. Speaker, I present the Annual Report of the 

Road Development Authority for the year 2012 and move 
that this Report be referred to the Sectoral Oversight 
Committee on Transport and Communication. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விᾌக்கப்பட்ᾌ  ஏற்ᾠக்ெகாள்ளப்பட்டᾐ. 
Question put, and agreed to. 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்டᾤவல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම 2015 වර්ෂය සඳහා 

ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව සහ ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභɕන්තර පරිපාලනය හා රාජɕ 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விᾌக்கப்பட்ᾌ  ஏற்ᾠக்ெகாள்ளப்பட்டᾐ. 
Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்ᾗமிகு கயந்த  கᾞணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාතɕතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා පරමාණුක ශක්ති 
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

839 840 

[ගරු කථානායකතුමා] 
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එම වාර්තාව බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விᾌக்கப்பட்ᾌ  ஏற்ᾠக்ெகாள்ளப்பட்டᾐ. 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்ᾗமிகு கயந்த  கᾞணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතɕන්තර 

ෙවෙළඳ අමාතɕතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා 
ආනයන හා අපනයන (පාලන) ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තා  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා ජාතɕන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விᾌக்கப்பட்ᾌ  ஏற்ᾠக்ெகாள்ளப்பட்டᾐ. 
Question put, and agreed to. 
 

ෙපත්සම් 
மᾔக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් දහතුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) වඳුරඹ, නාත්තෙවල, මිනුවන්ෙදනිය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඒ.ජී. ෙසෝමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ගාල්ල, කෙල්ගාන, පළාත් සභා ෙද්ශීය ෛවදɕ උදාන 
වɕාපෘතිෙය් ෙසේවය කරන ෛවදɕ එම්.ඩී. අසංග රංජන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) ගාල්ල, අංෙකොක්කාවල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ජී. ධර්මදාස 
මෙතෝගල කනත්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) හික්කඩුව, වැල්ලවත්ත, ෙනො. 16 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ජී.ඩබ්ලිව්.පී. චන්දවංශ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) අහංගම, කතළුව, ගිනිවැල්ල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.ජී. 
චන්දපාල මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) බද්ෙද්ගම, පිටවිටෙගොඩ, හික්කඩුව, නයාපාමුල පිවිසුම් 
මාර්ගය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.එම්.ජී. නිමල් 
කරුණාතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7)  බූසස්, මහනෑෙගොඩ, හදනෙගොඩවත්ත, "අභිදිසානි" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්. ටීමන් ද සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(8)  බලපිටිය, වැලිකඩමුල්ල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එම්.එම්.ෙක්.සී. ජයවිලාල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(9)  රත්මලාන, අත්තිඩිය පාර, ෙසත්සිරි මාවත, අංක 34 බී දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ටී.එම්. නිසාර් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(10)  ගාල්ල, කරාපිටිය, සනිසයිඩ් ගාඩ්න්ස,් අංක 247/45 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.ෙජ්. රූපසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(11)  බටෙපොළ, කහටපිටිය, ෙයෝගාශමය පාර යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි පී.එස.් රුක්මනී ඩයස ් මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(12)  තඹුත්ෙත්ගම, අංක 352, ෙත්ක්කවත්ත, "අමා සුව අරණ" 
භාවනා මධɕසථ්ානය දරන සථ්ානෙයහි වාසය කරන පූජɕ 
ටී. සද්ධම්මචාලා ෙතරණියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(13)  ගිංෙතොට, දඩල්ල, ෙබෝගහවත්ත, ෙනො. 70/9/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. ෙෂල්ටන් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ெசயிட் அᾢ ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Mrs. 

Kolsum Beevi Marzook of  Riyaz Bakery Road, 
Jeyanhary, Eravur 03. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ஹர்ஷன ராஜகᾞணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි. 

(1)  කිරිඳිවැල, මිල්ලෙත්, කිරිවැෙල්වත්ත අංක 116/F දරන 
සථ්ාන ෙයහි පදිංචි බී.ජී.ඩබ්ලිව්. ජයසිංහ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  මහනුවර, අම්පිටිය, පල්ෙල්ගම, අංක 48/3 ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි බී.අයි.ජී. සම්පත් ජයවර්ධන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)  මල්වාන, කළුෙකොඳයාව, අංක 76 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එස.්ඒ. කුමාරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

 (4). කිරිඳිවැල, ෙබෝගහවත්ත, හත්ෙපරුම, අංක 200/ඒ/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්.  කරුණාෙසේන මහතාෙගන් 
ලැබුණු       

          ෙපත්සම; සහ 

(5) ෙව්යන්ෙගොඩ, මග ෙල්ෙගොඩ, අංක 194/35 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.පී. සහන් පතිරාජ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மᾔக்கைளப் ெபாᾐமᾔக் குᾨᾫக்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்டᾐ. 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

  පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்கᾦக்கு வாய்ᾚல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 105/'15 - (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾗத்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்ᾗமிகு கயந்த  கᾞணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාතɕතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறாᾞ தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்டᾐ. 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3 - 463/'16 - (1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා.  

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කර ඇති ආසනයට ගිහින් 
පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்ᾗமிகு கயந்த  கᾞணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා සිටින ස්ථානය වැරදියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉක්මනට තමන්ෙග් ආසනයට යන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාතɕතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்சᾞம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற்ᾠம் ெபாᾞளாதார அᾤவல்கள் அைமச்சᾞம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෙහම දුවන්න ෙම්ක ඔලිම්පික් 

තරගයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මෙග් ෙව්ගය අගය කළාට ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි. ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்ᾗமிகு கயந்த  கᾞணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා දුවෙගන, දුවෙගන 

ඇවිල්ලා පශ්නය අහනවා. මුදල් ඇමතිතුමා ඉල්ලීමක් කළා, 
ෙදවන වටයට ෙපර එතුමාම ඇවිල්ලා පිළිතුර ලබා ෙදනවා 
කියලා.  

ස්වභාවික උවදුරු නිසා සිදු වූ ෙද්පළ හානි:  වන්දි  
இயற்ைக அனர்த்தங்களால் ெசாத்ᾐக்கள் ேசதம் : 

நஷ்ட ஈᾌ 
PROPERTY DAMAGED BY NATURAL DISASTERS: 

COMPENSATION 
 

489/’16 
4.  ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 

(மாண்ᾗமிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ආපදා කළමනාකරණ අමාතɕතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015 වර්ෂෙය්දී අයහපත් කාලගුණික විපර්යාස 
ෙහේතුෙවන් ෙද්පළ අලාභහානි සිදු වූ පවුල් 
සංඛɕාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අතරින්, වන්දි මුදල් ෙගවා ඇති පවුල් සංඛɕාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) වන්දි මුදල් ෙගවීමට ඇති පවුල් සංඛɕාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉතිරි පවුල් සඳහා වන්දි මුදල් ෙගවනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉදිරිෙය්දී සව්භාවික උවදුරු මඟින් සිදු වන ෙද්පළ හානි 
වැළැක්වීම සඳහා රජය ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද යන්නත් 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

அனர்த்த ᾙகாைமத்ᾐவ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்ᾊல் பாதகமான காலநிைல மாற் 
றங்கள் காரணமாக ெசாத்ᾐக்கள் ேசதத்ᾐக்கு 
உள்ளான, குᾌம்பங்களின்  எண்ணிக்ைக யாᾐ; 

 (ii) இவற்றில், நஷ்டஈட்ᾌத் ெதாைக  வழங்கப்பட் 
ᾌள்ள குᾌம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யாᾐ; 

 (iii) நஷ்டஈட்ᾌத் ெதாைக வழங்கப்பட ேவண்ᾊ 
ᾜள்ள குᾌம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யாᾐ; 

 (iv) எஞ்சிய குᾌம்பங்கᾦக்கு நஷ்டஈட்ᾌத் ெதாைக 
வழங்கப்பᾌம் திகதி யாᾐ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) எதிர்காலத்தில் இயற்ைக அனர்த்தங்களினால் 
ெசாத்ᾐக்கᾦக்கு ஏற்பᾌம் ேசதத்ைதத் தவிர்ப் 
பதற்காக அரசாங்கம் ேமற்ெகாண்ᾌள்ள நடவᾊக் 
ைககள் யாைவ என்பைதᾜம்  அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Disaster Management: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)    the number of families which suffered 
property damage as a result of the 
unfavorable weather changes that occurred 
in the year 2015; 

 (ii)   out of the aforesaid families, the number of 
families to which compensation has been 
paid; 

843 844 
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 (iii)   the number of families to which 
compensation is yet to be paid; and 

 (iv)   the date on which compensation will be 
paid to the rest of the families? 

(b)  Will he also inform this House the steps taken by 
the government to prevent property loss that may 
occur due to natural disasters? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்ᾗமிகு கயந்த  கᾞணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ අමාතɕතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 

(අ) (i) 2015 වර්ෂෙය් අයහපත් කාලගුණික විපර්යාස 
ෙහේතුෙවන් නිවාස හානි සිදු වූ පවුල් සංඛɕාව 
5,993ක් ෙවයි.  

 (ii)  ඒ අතරින් වන්දි මුදල්වල පළමු වාරිකය ෙගවා 
ඇති පවුල් සංඛɕාව 4,057ක් ෙව්. 

 (iii)  පවුල් 1,936ක් සඳහා සම්පූර්ණ ඇසත්ෙම්න්තුගත 
මුළු මුදල ෙගවීමට ඇත. පවුල් 4,057ක් සඳහා 
ෙදවන හා ෙතවන වාරික ෙගවීමට ඇත. 

 (iv)  වන්දි මුදල් ෙගවීම මහා භාණ්ඩාගාරෙය් පතිපාදන 
ලැෙබන පරිදි සිදු ෙකෙර්. 

(ආ) ඉදිරිෙය්දී සව්ාභාවික උවදුරු මඟින් සිදු වන ෙද්පළ හානි 
වැළැක්වීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර පහත පරිදි ෙව්. 

 (1) පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීම. 

 (2) කාලගුණ නිෙව්දන නිතිපතා ජනතාව ෙවත නිකුත් 
කිරීම. 

  ෙමම කාර්යය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වɕාපෘතියක් 
සකස ්කර ඇත. 

 (3) නායයෑම් ආපදා අවම කිරීම හා එමඟින් සිදු වන 
ජීවිත හා ෙද්පළ හානි අවම කිරීම සඳහා පහත 
සඳහන් පියවර ෙගන ඇත. 

 a. ආපදා කලාප හඳුනා ගැනීම හා සිතියම්ගත 
කිරීම. 

 b. නායයෑම් පූර්ව අනතුරු දැනුම් දීම. 

 c. ජනතාව සහ අදාළ ආයතන දැනුවත් කිරීම. 

 d. නායයෑම් ආපදා අවමකරණ වɕාපෘති 
කියාත්මක කිරීම. 

 e. පතිපත්ති සම්පාදනය හා සැලසුම් සැකසීම. 

 f. ආපදාවන්ට ඔෙරොත්තු ෙදන නිවාස සකස ්
කිරීම සඳහා උපෙදස ්දීම. 

 (4) ආපදා කළමනාකරණයට සම්බන්ධ කාර්ය මණ්ඩල 
පුහුණු කිරීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම. 

 (5) ආපදා සම්බන්ධව ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම. 

 (6) ආපදා අවදානම අවම කිරීෙම් වැඩසටහන් 
කියාත්මක කිරීම. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ෙමය පරණ පශ්නයක්.  වර්තමාන තත්ත්වය අනුව බලන 
විට එදා ස්වාභාවික උවදුරු සඳහා වැඩසටහනක් කියාත්මක වුණා 
නම්, තත්ත්වය මීට වඩා ෙවනස් ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. ඒ ෙකෙසේ 
ෙවතත්, අද තිෙබන තත්ත්වය අනුව ෙමෙසේ ආපදාවට ලක් ෙවලා 
තිෙබන පෙද්ශවල, විෙශේෂෙයන්ම කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් 
අරණායක සහ බුලත්ෙකොහුපිටිය ආදී පෙද්ශවල අර්ධ වශෙයන් 
හා මුළුමනින්ම නිවාස විනාශ වී තිෙබන අයට ඒ වන්දි ලබා දීෙම් 
වැඩසටහන කියාත්මක කරනවා කියා මා හිතනවා. නමුත් එම 
වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න ෙකොයි තරම් කාලයක් යනවාද 
කියා අහන්න මම කැමැතියි.  

පළමුෙවන්ම ඉඩම් ලබා දීෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් තමන්ට ෙවනම ඉඩමක් 
තිෙබනවා නම් ඒ වාෙග්ම එතැනට භූ විදɕා හා පතල් කැණීම් 
කාර්යාංශෙයන් හා NBRO එෙකන් අනුමැතිය ලබා ෙදනවා නම් 
එම ස්ථානෙය් නිවසක් සාදා ගැනීමට ෙකොපමණ මුදලක් ලබා 
ෙදනවාද කියා මම අසනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. මම ඒ ගැන ආපදා 

කළමනාකරණ අමාතɕතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්. තමන්ෙග් ඉඩමක් 
තිෙබනවා නම් අපට තිෙබන්ෙන්, ඊ ට අවශɕ පහසුකම් හා මුදල් 
ලබා ෙදන්නයි.  

ෙදවැනි කාරණය, යළි පදිංචි කිරීම. සමහර ඉඩම් තිෙබන්ෙන් 
වැවිලි සමාගම් යටෙත්යි. ජනාධිපතිතුමා එම වැවිලි සමාගම් එක්ක 
සාකච්ඡා කර එම ඉඩම් ලබා ගත්තාට පසුව ඒවාෙය් නිවාස ඉදි 
කිරීම සඳහා අපෙග් නිවාස හා ඉදි කිරීම් අමාතɕාංශය සූදානමින් 
සිටිනවා. 

 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, තව එක අතුරු පශ්නයක් ඇසීමට 

තිෙබනවා. NBRO එක හා භූ විදɕා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය 
වැනි ආයතනවල ඉන්නා ෙසේවක සංඛɕාව සම්බන්ධවයි මම 
අසන්ෙන්. ඇත්තටම එම නිලධාරින් පසු ගිය කාලෙය් දැවැන්ත 
වැඩ ෙකොටසක් කළා. නමුත් ඒ කාර්ය මණ්ඩලවල සිටින ෙසේවක 
සංඛɕාව අඩු නිසා අරණායක, එළඟපිටිය, අක්කර දහය, 
ෙතොංගමෙල් කියන පෙද්ශවල සිටින ජනතාව එම පෙද්ශවලින් 
ඉවත් විය යුතුද, එෙහම නැත්නම් නැවත එම පෙද්ශවල ඔවුන්ට 
පදිංචි ෙවන්න පුළුවන්ද කියන ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු තවම අවසන් 
කරලා නැහැ. ඒ පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර ඉතාම 
කඩිනමින් එම කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියා මා 
හිතනවා. ෙමොකද, එම පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් නැති නිසා 
පාසල් බහුතරයක් වසා තැබීමට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉතාම කඩිනමින් පියවර ගන්නවාද කියා මා 
අසන්න කැමැතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ සම්බන්ධවත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 

කරවන්නම්. මිනිස් බලය අඩුවීම ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. 
අලුතින් වුවමනා කරන මිනිස් බලය ෙකොපමණද කියා 
ඇමතිතුමාට වාර්තාවක් ෙදන ෙලස අප ඉල්ලා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்ᾗமிகு கயந்த  கᾞணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාලගුණ නිෙව්දන නිකුත් කිරීෙම් 

කම, ජාතɕන්තර මට්ටමට ගැළෙපන ආකාරයට තාක්ෂණික 
වශෙයන් වැඩිදියුණු කිරීමට අදාළව සකස් කර ඇති වැඩ සටහනට 
අමාතɕ මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා.  ඒ සඳහා දැන් 
පතිපාදන ෙසොයමින් ඒ  කටයුත්තත් ඉදිරියට යනවා. 

 
 ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙකොටස් හිමියන් : 

වන්දි  
இலங்ைகப் ேபாக்குவரத்ᾐச் சைபயின் 

பங்குைடைமயாளர்கள்: இழப்பீᾌ 
SHAREHOLDERS OF SRI LANKA TRANSPORT BOARD: 

COMPENSATION   
 

551/’16 
8. ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

(மாண்ᾗமிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
පවාහන  හා  සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාතɕතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 1994 ට ෙපර පැවති රජය ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලය පවාහන සමාගම් බවට පත් කිරීෙම්දී 
ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට එකී සමාගම්වල යම් 
ෙකොටස ්පමාණයන් ලබා දුන් බවත්; 

 (ii) ෙමම පවාහන සමාගම් 2005 අංක 27 දරන 
පනතින් නැවතත්, ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලය බවට සථ්ාපිත කළ බවත්; 

 (iii) එකී පනෙත් 33(3) වගන්තිය යටෙත් හිටපු ලංගම 
ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග්  ෙකොටස ් නැවතත් ශී 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට පවරාගත් බවත්; 

 (iv) එකී 33(3) වගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි ෙකොටස ්
හිමියන්ට ෙකොටසකට රු. 10/- බැගින් වූ මුදල 
2005 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා ෙනොෙගවා ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම වන්දි මුදල් ෙගවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 
ேபாக்குவரத்ᾐ மற்ᾠம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1994ஆம் ஆண்ᾌக்கு ᾙன்னர் இᾞந்த அரசாங்கம் 
இலங்ைக ேபாக்குவரத்ᾐச் சைபைய ேபாக்கு 
வரத்ᾐக் கம்பனியாக மாற்றியேபாᾐ அந்தக் 
கம்பனிகளில் குறிப்பிடப்படத்தக்களᾫ பங்கு 
கைள ஊழியர்கᾦக்கு வழங்கியᾐ என்பைதᾜம்; 

 (ii) ேமற்பᾊ ேபாக்குவரத்ᾐக் கம்பனிகள் 2005ஆம் 
ஆண்ᾊன் 27ஆம் இலக்க சட்டத்தின் ᾚலம் 
மீண்ᾌம் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத்ᾐச் சைபயாக 
நிᾠவப்பட்டᾐ என்பைதᾜம்; 

 (iii) குறிப்பிட்ட சட்டத்தின் 33(3)ஆம் பிாிவின்கீழ் 
ᾙன்னாள் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத்ᾐச் சைப 

ஊழியர்களின் பங்குகள் மீண்ᾌம் இலங்ைக 
ேபாக்குவரத்ᾐச் சைபயினால் ைகேயற்கப் 
பட்டᾐ என்பைதᾜம்; 

 (iv) ேமற்பᾊ பிாிᾫ 33(3) இல் குறிப்பிடப்பட்டவாᾠ 
பங்குாிைமயாளர்கᾦக்கு பங்ெகான்ᾠக்கு ᾟபா 
10/- ᾪதமான ெதாைக 2005 ெதாடக்கம் 
இᾐவைர ெசᾤத்தப்படாமல் உள்ளᾐ என்ப 
ைதᾜம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்பᾊ இழப்பீட்ᾌத்ெதாைகைய ெசᾤத்த 
நடவᾊக்ைக எᾌப்பாரா என்பைதᾜம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த திகதி யாெதன்பைதᾜம்; 

 அவர் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation:  

(a) Is he aware that - 

 (i) when the Ceylon Transport Board was 
converted into transport companies by the 
Government in power prior to1994, certain 
amounts of shares of the aforesaid 
companies were given to the employees; 

 (ii) these transport companies were re-
established as the Sri Lanka Transport 
Board through Act, No. 27 of 2005; 

 (iii) the shares of the former CTB employees 
were re-acquired to the Sri Lanka Transport 
Board as per Section 33(3) of the said Act; 
and 

 (iv) the stipulated amount of Rs. 10 per share to 
be paid to the shareholders as mentioned in 
Section 33(3) of the said Act has not been 
paid from 2005 to date? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to pay the 
aforesaid compensation; and 

 (ii) if so, what that date is? 

(c) If not, why? 
 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண்ᾗமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva )  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඔව්. 

(ආ) (i) පතිපාදන සපයාගත් වහාම වන්දි මුදල් ෙගවීමට 
කටයුතු කරනු ඇත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
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ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண்ᾗமிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් පිළිතුර ගැන මම 

ස්තුතිවන්ත වනවා.   පතිපාදන ෙසොයා ගැනීම පිළිබඳව  
විෙශේෂෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අවධානය ෙයොමු කර සිටිනවා. 
ෙම් ලංගම ෙසේවෙය් සිටි සමහරු දැන් විශාමිකයන්. ඔවුන් සතුව 
තිබූ ෙකොටස් සඳහා කීයක් ෙහෝ මුදලක් ලැෙබනවා නම්, දැන් ඒක 
ඔවුන්ට ෙලොකු ෙදයක් වනවා. එම නිසා ඔබතුමා හැකිතාක් 
ඉක්මනින් ෙමම පතිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා උත්සාහ කරයි කියා 
මා විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண்ᾗமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ෙකොටස් සඳහා පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන්  පශ්නයක් අසා 
තිෙබනවා. අර්ථ සාධක සහ gratuity රුපියල් බිලියන 13ක් පමණ 
ෙගවීමට තිෙබනවා. ෙමොකද, 2010 වසෙර් සිටම ෙගවා නැහැ.  අපි  
ඒ සඳහා විෙශේෂ කමෙව්දයක් සකස් කරලා, දැන් ඒ කටයුතු 
අවසාන අදියෙර් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  ඉතා ඉක්මනින් ඒ සියලුම 
ෙගවීම් සඳහා අපි කටයුතු සම්පාදනය කරෙගන යනවා. 

 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾗத்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවසරය මත අතුරු 

පශ්නයක් අහන්න කැමැතියි. 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු 

ෙදන්න කැමැතිද? 
 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண்ᾗமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
කැමැතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾗத்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔවුන්ට අර්ථ සාධක අරමුදල් සහ පාරිෙතෝෂික මුදල් 

ෙගවන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය කියලා ඔබතුමා කිව්වා.       
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට සම්බන්ධ ෙසේවකයන්ට 
ෙගවීමට අවශɕ මුදල් 2015 වසර දක්වාම ලැබිලා තිෙබනවා ද, 
නැත්නම් මුදල් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් යම් කාලයක් සඳහා පමණක් 
ද? 

 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண்ᾗமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
දැනට හිඟ අර්ථ සාධක අරමුදල් තිෙබනවා. නමුත් මම 

අමාතɕාංශය බාර ගත් දවෙසේ ඉඳලා නිසි ෙලස අර්ථ සාධක 
අරමුදල් ෙගවලා තිෙබනවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට අනික් කාලවලට? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண்ᾗமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
අනික් කාලවලට ෙගවලා නැහැ. ඒ ෙනොෙගවපු බර තමයි දැන් 

තිෙබන්ෙන්. අපි ආර්ථික සංවර්ධන කමිටුෙව්දී ගරු අගමැතිතුමා 
සහ මුදල් ඇමතිතුමා සමඟත් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒ සඳහා 
කමෙව්දයක් සකස් කර තිෙබනවා. ඒක දැන් අවසාන අදියෙර් 
තිෙබන්ෙන්. ඉතා ඉක්මනින් ඒ අර්ථ සාධක අරමුදල් බැර කරලා, 
කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ වුණු  අසාධාරණය නිවැරැදි කිරීමට ෙම් 
රජය පියවර ගන්නා බව මා පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු ඇමතිතුමාත්, මුදල් අමාතɕාංශය සහ මහ බැංකුවත් ෙම් 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ෙගන යන බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 
සභාවට කියන්න කැමතියි. දැනට හිඟ අර්ථ සාධක අරමුදල් 
තිෙබන අයෙග් මුදල් ෙගවනවා. අතීතෙය් ෙගවීමට තිෙබන මුදල් 
ෙගවන්න සමහර වත්කම් රජයට බාර දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ වැඩ 
කටයුත්තත් අපි අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් 
වනෙකොට ඒ වැඩ කටයුත්ෙතන් සියයට 75ක්, සියයට 80ක් පමණ 
අපි අවසන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. නීතɕනුකූල පියවර ගන්න 
විතරයි තිෙබන්ෙන්. එක් කාරණයක් මතක තියාගන්න. ෙම්ක 
ෙහොඳ උදාහරණයක්. කාලයක් තිස්ෙසේ රජෙය් සංස්ථා තමන්ෙග් 
ෙසේවක පිරිසට අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙගව්ෙව් නැති බව අපි 
දන්නවා. මින් පසුව අපට ඒ පිළිබඳව නීති ෙගෙනන්න ෙව්වි. 
ෙම්ෙක් එක අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා. දැන් නඩු දාන්ෙන් අලුතින් 
ආපු අධɕක්ෂවරුන්ටයි. සමහර අය දැන් හැංගිලා ඉන්ෙන්. පරණ 
අධɕක්ෂවරුන්ට විරුද්ධව නඩු දාන්න අපට අයිතියක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ පශ්නය විසඳා ගත්ෙතොත් සංස්ථා ෙගනියන්න අවස්ථාව 
ලැෙබනවාය කියා මා හිතනවා.   

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾗத்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නය හැටියට 

ෙම් කාරණය දැනගන්න කැමැතියි. 

ගරු අගාමාතɕතුමා දුන් පිළිතුෙර් සඳහන් කළා, පරණ 
අධɕක්ෂවරුන්ට විරුද්ධව නඩු දාන්න අපට අයිතියක් තිෙබන්න 
ඕනෑ කියා. ඇත්තටම අතීතෙය් වුණු සිද්ධි සම්බන්ධෙයන් දැනට 
ඉන්න අධɕක්ෂවරුන්ට විරුද්ධව නඩු දාලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා 
ඒ සඳහා හදන කමෙව්දය ෙමොකක්ද? 

 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண்ᾗமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
නීති-රීති ෙවනස් කරන්න ෙවනවා. ෙසේවක අර්ථ සාධක 

අරමුදල් පනත යටෙත් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් දැනට ඉන්න 
අයට තමයි නඩු දාන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව අපි දැන් ෙනොෙයකුත් 
කාරණා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත්, warrant 
එකක් file කළාට පස්ෙසේ මුදල් ෙගවන්ෙන් නැත්නම් වෙරන්තු 
කිරීම හැර මෙහස්තාත්වරෙයකුට කළ හැකි ෙවනත් විකල්පයක් 
නැහැ. 
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පයිනස් හා ඉයුකැලිප්ටස් වගාව :  වාසි  සහ අවාසි 
ைபனஸ் மற்ᾠம் இᾜெகᾢப்டஸ் ெசய்ைக : நன்ைம, 

தீைமகள் 
AFFORESTATION OF PINES AND EUCALYPTUS: ADVANTAGES 

AND DISADVANTAGES 
 

159/’15 
10.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண்ᾗமிகு ᾗத்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තිරසර  සංවර්ධන  හා  වනජීවී  අමාතɕතුමාෙගන්  ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
වනාන්තර තුළ පයිනස ්හා ඉයුකැලිප්ටස ්වගා කර 
ඇති පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් අක්කර 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වගාව නිසා පරිසරයට ඇති වාසි හා අවාසි 
කවෙර්ද; 

 (iii) පයිනස ්හා ඉයුකැලිප්ටස ්වගාව නිසා ශී ලංකාෙව් 
ආර්ථිකයට ඇති පතිලාභ කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

 (ආ) (i) පයිනස ් හා ඉයුකැලිප්ටස ් ෙවනුවට ෙද්ශීය 
ශාකයක් වගා කිරීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ශාක වර්ග කවෙර්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඉදිරිෙය්දී ෙද්ශීය ශාක වගා කිරීමට 
පියවර ගන්ෙන්ද; ඒ සඳහා සැලසුම් සකස ් කර 
තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 
வᾤவாதார அபிவிᾞத்தி மற்ᾠம் வனசீவராசிகள் அைமச் 

சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வன விலங்குகள் பாᾐகாப்ᾗத் திைணக்களத் 
திற்குச் ெசாந்தமான வனங்களில் ைபனஸ் 
மற்ᾠம் இᾜெகᾢப்டஸ் பயிாிடப்பட்ᾌள்ள 
பரப்பளᾫ தனித்தனியாக எத்தைன ஏக்கர்கள் 
என்பைதᾜம்; 

 (ii) இச் ெசய்ைகயின் காரணமாக சுற்றாடᾤக்கு 
ஏற்பட்ᾌள்ள நன்ைமகள் மற்ᾠம் தீைமகள் 
யாைவெயன்பைதᾜம்; 

 (iii) ைபனஸ் மற்ᾠம் இᾜெகᾢப்டஸ் ெசய்ைகயின் 
காரணமாக இலங்ைகயின் ெபாᾞளாதாரத்திற்கு 
ஏற்பட்ᾌள்ள அᾔகூலங்கள் யாைவெயன் 
பைதᾜம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ைபனஸ் மற்ᾠம் இᾜெகᾢப்டஸ் ெசய்ைகக்குப் 
பதிலாக உள்நாட்ᾌத் தாவரங்கைளப் பயிாிᾌவ 
தற்கு நடவᾊக்ைக எᾌக்கப்பட்ᾌள்ளதா 
என்பைதᾜம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தாவர வைககள் யாைவ 
ெயன்பைதᾜம்; 

 (iii) இன்ேறல், எதிர்காலத்தில் உள்நாட்ᾌத் தாவரங் 
கைளப் பயிாிᾌவதற்கு நடவᾊக்ைக எᾌப்பாரா 
என்பைதᾜம், அதற்கான திட்டங்கள் தயாாிக்கப் 
பட்ᾌள்ளனவா என்பைதᾜம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked  the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the extent of acres in which 
pines and eucalyptus have been grown  in 
the forests that come under the Department 
of Wildlife Conservation; 

 (ii) the advantages and disadvantages to the 
environment owing  to aforesaid 
afforestation; and 

 (iii) the benefits that  Sri Lankan economy 
achieve through pines and eucalyptus 
afforestation?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether measures have been taken to grow 
a variety  of  local trees instead of pines and 
eucalyptus; 

 (ii) if so, aforesaid types of trees; and 

 (iii) if not, whether measures will be taken to 
grow local  trees in time to come and plans 
have been made to grow local trees?  

(c) If not, why? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வᾤவாதார 
அபிவிᾞத்தி மற்ᾠம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
පකාශයට පත් කරන ලද රක්ෂිත තුළ වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පයිනස ්සහ 
යුකැලිප්ටස ් ශාක වගාකර ෙනොමැත. එෙසේ වුවද 
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
රක්ෂිත පකාශයට පත් කිරීෙම්දී වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඊට ෙපර වගා කරන ලද 
උක්ත ශාක ඇතුළත් බිම් ෙකොටස ්සුළු වශෙයන් 
ඇතුළත්ව ඇත. ෙකෙසේ නමුත් වනජීවී රක්ෂිතවල 
එවැනි වන වගා ඇත්ෙත් සුළු වශෙයන් වන අතර, 
අක්කර පමාණ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ෙමම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව ෙනොමැත.  

  යම් යම් සථ්ානවල තිෙබනවා. නමුත් විශාල 
වශෙයන් නැහැ. අපි ඒවාත් ඉවත් කරනවා. ඒවා 
ෙපොෙළොවටත් ෙහොඳ නැහැ, ඒවාට යටින් කැලයක් 
හැෙදන්ෙනත් නැහැ, සත්තුන්ට අවශɕ ෙද් 
කන්නත් නැහැ. ඒ නිසා ඒවා ඉවත් කිරීම කරනවා. 
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 (ii) පයිනස ්සහ යුකැලිප්ටස ්වගාවන් මඟින් පරිසරයට 
සැලකිය යුතු වාසි අත්වන බවක් ෙනොෙපනන 
අතර, භූමිය හායනය වීම, යටි වගාව ඇති ෙනොවීම, 
වන ජීවීන්ට අවශɕ ආහාර ෙනොමැති වීම ආදී අවාසි 
පවතී. එබැවින් වනජීවී රක්ෂිත තුළ ඇති 
යුකැලිප්ටස ් හා පයිනස ් වගාව ඉවත් කර ඒ 
ෙවනුවට වන ජීවීන්ට හා පරිසරයට පෙයෝජනවත් 
වන ෙද්ශීය ශාක වගා කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

  එම ශාක ෙද්ශගුණික වශෙයන් සම්පූර්ණෙයන්ම 
හිතකර නැහැ, අහිතකරයි. ඒක මම පිළිගන්නවා. 
ඒ අනුව එම තීරණ කියාත්මක ෙවනවා. 

 (iii) ෙමරට යුකැලිප්ටස ් හා පයිනස ් වනවගා ඇති 
කිරීමට කටයුතු කර ඇත්ෙත් වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව බැවින්, ෙම් සම්බන්ධව 
ෙතොරතුරු එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබාගත යුතු 
ෙව්. 

  ෙමම ශාක ආර්ථිකයට විශාල ෙලස බලපාලා 
තිෙබනවා. කඳුරට පෙද්ශවලට සුදුසුයි කියලා 
කිව්වාට මම ඒක විශව්ාස කරන්ෙන් නැහැ. යටි 
වගාවක් ෙනොමැති නිසා බිම ෙසෝදා පාළුවට ලක් 
ෙවනවා. ෙමම ශාක ෙම් රටට ආකමණික ශාක 
ෙලස සලකා ඉවත් කිරීම කළ යුතුයි කියා මමත් 
පිළිගන්නවා. ඒ නිසා පයිනස ් සහ යුකැලිප්ටස ්
ශාක ඉවත් කරන්න ඕනෑ. ඒවායින් ෙවන්ෙන් 
විනාශයක්. කුරුල්ෙලකුට කන්න ෙදයක් නැහැ, 
ෙවනත් ගහ ෙකොළ හැෙදන්ෙන් නැහැ, ෙපොෙළොව 
ෙසෝදාෙගන යනවා. ඒ නිසා එම ශාක ඉවත් 
කරනවා. 

(ආ) (i) ඔව්. ෙද්ශීය ශාක වගා කිරීමට අපි පියවර ගන්නවා. 
මම කියන්නම් ඒ ෙමොනවාද කියා. ෙප්රාෙදණිෙය් 
සහ හම්බන්ෙතොට උද්භිද උදɕාන තිෙබනවා. මම 
කිව්වා, වල් අඹ වවන්න කියලා. ඒවා සතුන්ට 
කන්න පුළුවන්. දිවුල් වැනි ෙද් සිටුවන්න කිව්වා. 
එවැනි ෙද් මාස ්කන්නෙය් සිටුවන්න. සතුන්ට අද 
කන්න නැති හින්දා තමයි සතුන් අද ගමට එන්ෙන්. 
ආකමණශීලි ශාක ඉවත් කරලා සව්භාව ධර්මය 
අනුව, ඒ ඒ කලාපයට- විල්පත්තුෙව් හැෙදන ඒවා 
ෙනොෙවයි හම්බන්ෙතොට පළාෙත් හැෙදන්ෙන්; 
Hortan Plainsවල හැෙදන්ෙන්- ගැළෙපන ශාක 
වවන්න ඕනෑ. ආකමණශීලි ශාක ඉවත් කරලා 
ෙද්ශගුණික වශෙයන් පරිසරයත්, ගහ ෙකොළ කන 
සතා සිව්පාවාත් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ. අපි ඒ 
ෙද්වල් පිළිගන්නවා. ඔබතුමා කියන ෙද්වල් හරි.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා හිතන විධියට, ඔබතුමා (ආ) (ii) පශ්නයටත් පිළිතුර දුන්නා, 

ඒ මඟින්ම. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්.      
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

(ආ) (ii) ට උත්තරයත් ඒ උත්තරෙයන්ම cover ෙවනවා. 
දැන් (ආ) (iii) පශන්යට පිළිතුර කියන්න.   

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතුමා අඹරලා පශ්න දාලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
(ආ) (ii)ට උත්තරයත් ඒ උත්තරෙයන්ම cover ෙවනවා.   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඉතින් ගරු කථානායකතුමනි, මම උත්තර ෙදන්න එපායැ. 

නැත්නම් මා එක්ක තරහා ෙවනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
(iii) වන පශ්නයට පිළිතුර. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒකට කියන්න තිෙබන්ෙන්ත් ඒකම තමයි.  

 (iii) අදාළ නැත. 

(ඇ) අදාළ නැත.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් හරි. ඔබතුමාට පශ්න අහන්න තිෙබනවාද, ගරු 

මන්තීතුමා?   
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙවනත් ෙමොකවත් අහන්න තිෙබනවාද?  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾗத்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
(ආ) (ii)ට උත්තරය කියැවුෙණ් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇයි, අඹ ජාති හදන ඒවා ඔක්ෙකෝම කිව්වා ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එයට මා කිව්ෙව්, "ඔව්" කියලා.  (ආ) (ii)ට උත්තරය විධියට 

තමයි මා කිව්ෙව්, ඒ ෙවනුවට වල් අඹ සිටුවනවා කියලා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇයි, අඹ ජාති වවනවා කියා කිව්වා ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මී අඹ සිටුවනවා. වලු අඹ සිටුවනවා. දිවුල් සිටුවනවා. ඒ ඒ 

කලාපයට ගැළෙපන ෙද්වල් සිටුවනවා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண்ᾗமிகு உᾠப்பினர் ஒᾞவர்) 
(An Hon. Member) 
රඹුටන්? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමා රඹුටන් මල්වාෙන් ගිහින් කන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾗத்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔය ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙන්. ඔබතුමාෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නයට උත්තර දුන්නා. ෙදවන එක අහන්න.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾗத்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පළමුවැනි අතුරු පශ්නයයි අහන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ෙදවන අතුරු පශ්නය.  

  
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අදාළ ශාක තීරණය වනුෙය් රක්ෂිතය පිහිටි පෙද්ශ අනුවය. 

එහිදී අදාළ පෙද්ශය අවට ඇති ආෙව්ණික හා ෙද්ශීය ශාක වර්ග 
සිටුවනවා. මම කිව්වා ඒ උත්තරය. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾗத்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි,-  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ  වර්ග  ඒ පළාතට ගැළෙපනවා. අපි ඒවා හිටවනවා.  අපි ඒවා 

තවාන් කරලා එතැනින් අරෙගන ගිහින් සිටුවනවා. රුපියල් 
මිලියන 1,000ක ෙලෝක බැංකු වɕාපෘතියක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
ඒ වɕාපෘතිෙය් එක අංශයක් තමයි අනවශɕ ශාක වර්ග ඉවත් කිරීම 
හා ඒ ෙවනුවට ෙද්ශීය ශාක සිටුවීම. අපි එවැනි ෙද්වල් කරනවා, 
ගරු මන්තීතුමා. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾗத்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

දැන් ගරු ඇමතිතුමා  පිළිතුෙරන් සඳහන් කළා, පයිනස් සහ 
යුකැලිප්ටස් ආකමණකාරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා කියලා. 
එපමණක් ෙනොෙවයි. කුඹුරුවල තිබුණු ෙයෝධ නිදිකුම්බා පවා අද 
වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්, වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් අයිති රක්ෂිත වනාන්තර ආකමණය 
කරමින් තිෙබනවා. යුකැලිප්ටස්, පයිනස් වැනි ආකමණකාරි ශාක 
සිටුවන්න අතීත ෙය්දී ගත්ත තීන්දු, ෙමොන රජයක් යටෙත්  ගත්තත් 
වැරැදි තීන්දු. ආකමණකාරි ශාක ඉවත් කිරීෙම් කමෙව්දය 
ෙමොකක්ද? ඒ සඳහා විෙශේෂ ෙසේවකයන් ෙයොදවනවාද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා හුඟක් කථා කරන්ෙන් වන 

සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන. සතුන්ෙගන් සියයට 60ක් 
ඉන්ෙන් වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් තිෙබන 
වනාන්තරවලයි.  සතාට අපට වාෙග් මායිම් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා 
ෙලෝක පරිසර දිනය මාතෙල්දී පැවැත්වූවා. එතුමා පැහැදිලි, දැඩි 
වැඩ පිළිෙවළකට බැහැලා තිෙබනවා. එවැනි ශාක වර්ග ඉවත් 
කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාතɕාංශයත්, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
අමාතɕාංශයත්, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාතɕාංශයත් 
එක්ක කටයුතු කරනවා. ෙහොඳ නිදසුනක් මා කියන්න ඕනෑ. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝජɕ ඇමති අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා 
සහ අපි ඔක්ෙකොම ඒකාබද්ධව task force එකක් හදනවා. 21වන 
දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි හම්බ ෙවනවා. Survey Department 
එක, ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මහවැලිය, 
මෙග් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන ෙම් සියලුම 
ආයතන එකතු ෙවලා, මුණ ගැහිලා, එක වැඩ පිළිෙවළකට යන්න  
තීරණය කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දීර්ඝ විස්තරයක් කළා.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් ෙදවැනි අතුරු 
පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾗத்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඔබතුමාෙග් පිළිතුර අනුව, පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ෙගන 
තිෙබනවාද යුකැලිප්ටස් සහ පයිනස් සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් 
කරන්න? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අමාතɕාංශයට අයත් භූමිවල ෙම්වා 

සියයට එකක්වත් නැති තරම්. වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අයිති ඉඩම්වල තමයි විශාල වශෙයන් ෙම් ගස් හිටවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමාෙගන් සහ ඒ 
නිෙයෝජɕ ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් ගැන අහලා දැනගන්න.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නයත් අහන්න.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾗத்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු අමාතɕතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාතɕාංශයට අයිති භූමිවල  

තිෙබන ඒ සියයට එකක පමාණය සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් 
කරනවාද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඉවත් කරනවා. බය ෙවන්න එපා. 

ඒ ගස ් ගලවන්න ඔබතුමා සහෙයෝගය ෙදනවා නම් මා එය 
අගය කරනවා.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මට ෙපොඩි 

කාරණයක් දැනගන්න තිෙබනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ෙකටි පශ්න අහන්න. 
එතෙකොට ෙකටි උත්තර ලැෙබයි.  අපට ෙවලාව හරි වටිනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾗத்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පයිනස් සහ  යුකැලිප්ටස් නිසා ඔබතුමා 
යටෙත් තිෙබන වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු රක්ෂිතවලට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන හානිය ගණනය කරලා, ඒ හානි පූරණය   සඳහා 
යළි වන වගාව සිදු කරන්නටද සැලසුම තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා එකම ෙද් නැවත නැවත 

අහනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා "ඔව්" ෙහෝ "නැහැ" කියන්න. 

එච්චරයි.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම කිව්වා ෙන් ෙම් ඔක්ෙකොම ඉවත් 

කරන්න අපි තීරණය කර තිෙබනවා කියලා. ෙම්වා ලංකාෙවන් 

සහමුලින්ම නැති කරන්න ඕනෑ. "ඇෙක්ෂියා" කියලා තව ජාතියක් 
තිෙබනවා. ඒකට මීමැස්ෙසොත් මැෙරනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් කර 

ගන්න තිෙබනවා කිව්වා ෙන්? හැබැයි, ඇමතිතුමා කැමැති නම් 
විතරයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කැමැති ද උත්තර ෙදන්න?  

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, ඔව්. උත්තර ෙදනවා. මෙග් හිතවත් සෙහෝදරයා ෙන්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකටිෙයන් අහන්න. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙකටිෙයන් අහන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් අලි 

පිළිබඳව  මතු ෙවච්ච පශ්නය ෙම් වන විට 'අලි' පශ්නයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. වනජීවි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධɕක්ෂ 
ජනරාල්වරයා විශාල කාර්ය භාරයක් කරපු, ඒ ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 
විශාල අවෙබෝධයක් තිෙබන මහත්මෙයක්. එතුමා ඉල්ලා 
අස්ෙවන්න ලිපියක් භාර දීලා තිෙබනවා. එතුමා ඒ ඉල්ලා අස්වීමට 
ෙහේතුව කවෙර්ද, ඔබතුමා එම ලිපිය පිළිගන්නවාද කියන එක මා 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම ඒ පිළිබඳව අද පකාශයක් කරනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා අද ඒ පිළිබඳව පකාශයක් කරනවාද? 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්. මම අද පකාශයක් කරනවා. ඒ පකාශෙය් ඔය සියල්ලටම 

උත්තර තිෙබනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් පකාශෙය්දී ඒ පිළිබඳව 

පැහැදිලි කරයි.  
 

ෙකොළඹ වරාය නගර වɕාපෘතිය: විස්තර 
ெகாᾨம்ᾗ ᾐைறᾙக நகரக் கᾞத்திட்டம் : விபரம் 

COLOMBO PORT CITY PROJECT: DETAILS 

466/’16 
11.ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතɕතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

857 858 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ)  (i) රජය විසින් නවතා දමන ලද ෙකොළඹ වරාය නගර 
වɕාපෘතිය යළි ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) වɕාපෘතිය යළි ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) පසු ගිය රජය විසින් ෙමම වɕාපෘතිය 
සම්බන්ධෙයන් ආෙයෝජකයින් සමඟ එළැඹ තිබූ 
ගිවිසුම සහ වත්මන් රජය එළැඹ තිෙබන ගිවිසුම 
අතර පවතින ෙවනසක්ම් කවෙර්ද;  

 (iv) වත්මන් රජය විසින් එළැඹ තිෙබන ගිවිසුම 
සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම වɕාපෘතිය නැවැත්වීෙමන් පසු නව පාරිසරික 
බලපෑම් අධɕයනයක් සිදුකර තිෙබ්ද; 

 (ii) එකී පාරිසරික බලපෑම් වාර්තාව සභාගත 
කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) වɕාපෘතිය නවතා තිබුණු කාලෙය්දී සිදුවූ පාඩුව 
සඳහා ආෙයෝජකයින් විසින් යම් වන්දියක් ඉල්ලා 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඉල්ලා ඇති වන්දි මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
 
மாநகர மற்ᾠம் ேமல்மாகாண அபிவிᾞத்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அரசாங்கத்தினால் நிᾠத்தி ைவக்கப்பட்ᾌள்ள 
ெகாᾨம்ᾗ ᾐைறᾙக நகரக் கᾞத்திட்டத்ைத 
மீண்ᾌம் ஆரம்பிப்பதற்கு 
தீர்மானிக்கப்பட்ᾌள்ளதா என்பைதᾜம்; 

 (ii) கᾞத்திட்டம் மீண்ᾌம் ஆரம்பிக்கப்பᾌம் திகதி 
யாெதன்பைதᾜம்;  

 (iii) கடந்த அரசாங்கம் இக்கᾞத்திட்டம் ெதாடர்பாக 
ᾙதலீட்டாளர்கᾦடன் ஏற்பᾌத்திக் ெகாண்ᾊ 
ᾞந்த உடன்பᾊக்ைகக்கும் தற்ேபாைதய 
அரசாங்கம் ஏற்பᾌத்திக்ெகாண்ᾌள்ள உடன் 
பᾊக்ைகக்கும் இைடயில் காணப்பᾌம் 
வித்தியாசம் யாைவ என்பைதᾜம்; 

 (iv) தற்ேபாைதய அரசாங்கம் 
ஏற்பᾌத்திக்ெகாண்ᾌள்ள உடன்பᾊக்ைகைய 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைதᾜம்; 

 (v) இன்ேறல், ஏன் என்பைதᾜம்; 

 அவர் குறிப்பிᾌவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்பᾊ கᾞத்திட்டம் நிᾠத்தப்பட்ட பின்னர் 
ᾗதிய சுற்றாடல் தாக்க கற்ைகெயான்ᾠ 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ᾌள்ளதா என்பைதᾜம்; 

 (ii) குறித்த சுற்றாடல் தாக்க அறிக்ைகைய சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைதᾜம்; 

 (iii) இன்ேறல், ஏன் என்பைதᾜம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) கᾞத்திட்டம் நிᾠத்தப்பட்ᾊᾞந்த காலத்தில் 
ஏற்பட்ட நட்டத்திற்கு ᾙதலீட்டாளர்களினால் 
ஏேதᾔம் இழப்பீᾌ ேகாரப்பட்ᾌள்ளதா 
என்பைதᾜம்; 

 (ii) ஆெமனின், ேகாாிᾜள்ள இழப்பீட்ᾌத் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைதᾜம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

 asked the Minister of Megapolis and Western 
Development: 

(a) Will he state - 

 (i) whether decisions   have   been  taken   to 
restart  the Colombo  Port City Project  that  
was stalled by the Government;  

 (ii) the date on which the Project will be 
restarted;   

 (iii) the distinction between the Agreement that 
was entered into by the previous 
Government with the investors and the 
Agreement  that was entered  into by  the  
present Government; 

 (iv) whether the Agreement that the present 
Government entered into will be tabled; and 

 (v) if not why?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether a new Environmental Impact 
Assessment has been conducted  after  this 
Project was stalled;  

 (ii) whether aforesaid Environmental Impact 
Assessment Report will be tabled; and 

 (iii) if not why? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether the investors have claimed any 
compensation for the loss incurred during 
the period of time in which the Project was 
stalled; and 

 (ii) if so, the amount of compensation, so 
claimed? 

(d) If not, why? 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජɕ අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற்ᾠம் ேமல் 
மாகாண அபிவிᾞத்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාතɕතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

859 860 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 
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(අ) (i) ඔව්. දැනටමත් මූලික කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) නව ගිවිසුමකට ෙමෙතක් එළැඹ නැත. නව 
ගිවිසුමකට එළැඹීම සඳහා අගාමාතɕ ෙල්කම්ෙග් 
පධානත්වෙයන් යුත් ෙල්කම්වරු පස ්ෙදෙනකුෙග් 
කමිටුවක් පත් කර, සාකච්ඡා කරමින් පවතී. 

 (iv) අදාළ නැත. 

 (v) අදාළ නැත. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ෙමය පිටු 400ක ඇගයීම් වාර්තාවකි. ෙම් වන විටත් 
පාර්ලිෙම්න්තු පුසත්කාලයට පිටපතක් ලබා දී ඇත. 
පාරිසරික ඇගැයීම් වාර්තාව ඕනෑම අෙයකුට 
මධɕම පරිසර අධිකාරිෙයන් ලබා ගත හැක.  

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 163කි. වන්දි මුදල් 
සම්බන්ධෙයන් ආෙයෝජකයින් සමඟ සාකච්ඡා 
කළ අතර, එය ඉවත් කර ගැනීමට මූලික 
එකඟතාවක් පළ කර ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙඩොලර් මිලියන 163ක් පමාද ගාස්තු ෙලස චීන ආණ්ඩුෙවන් 
ඉල්ලා තිෙබන වන්දි මුදල ඉවත් කර ගැනීමට ඔබතුමන්ලා 
කටයුතු කරමින් සිටිනවාය කිව්වා. ඒ ඉවත් කර ගැනීමට යම් කිසි 
ඉඩ පමාණයක් වැඩිෙයන් ලබා දීමට එකඟතාවක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා ද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்ᾗமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
දැනට අවසාන වශෙයන් ඒ පිළිබඳව තීරණයක් ෙගන නැහැ.  

ෙමය අපට සුබවාදී විධියට විසඳා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබයි 
කියන විශ්වාසය තිෙබන බව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙලෝකෙය් ෙලොකුම ආෙයෝජකයා වන චීන සමූහාණ්ඩුව,         
ශී ලංකාෙව් ආෙයෝජනය කළ ෙකොළඹ වරාය නගර වɕාපෘතිය 
ඒකපාර්ශ්විකව නවතා දැමීෙමන් ආෙයෝජකයන්ෙග් විශ්වාසය බිඳ 
වැටී, පසු ගිය 2015 වසර තුළ ඍජු සහ වක ආෙයෝජන ලංකාවට 
ලැබීම අඩු වීමට ෙමම තීන්දුව බලපා ඇති බව ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද? 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்ᾗமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
එෙහම ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මා හිතන විධියට ෙම් 

පිළිබඳව අධɕයනයක් කිරීෙම්දී  එෙසේ නතර කිරීමට ෙහේතු  
කියන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. එක ෙහේතුවක්, එම වɕාපෘතිෙය් 
ෙකොටසක් සඳහා පමණයි පාරිසරික ඇගැයීම් වාර්තාව ලබා ෙගන 
තිබුෙණ්.  ෙකොටසක් සඳහා පමණක් කර තිබුණු පාරිසරික 
වාර්තාව අනුව එහි ෙකොන්ෙද්සි මත තමයි වɕාපෘතියට අනුමැතිය 
දීලා තිබුෙණ්. එවැනි ෙකොන්ෙද්සි මත අනුමැතිය ලබා දීමක් තමයි 
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. දැන් සමස්ත 
වɕාපෘතිය සඳහාම  පාරිසරික වාර්තාව ලබා ෙගන තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම, ෙම් වɕාපෘතිෙය් ෙහක්ෙටයාර් 20ක් ඒ අයට 
සින්නක්කර ලබා දීලායි තිබුෙණ්. ෙම් වන විට  ඒ ෙහක්ෙටයාර් 
20ත් අනූනව අවුරුදු පදනම මත ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් 
ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් ආකාරෙයන් ෙකොන්ෙද්සි 50කට ආසන්න 
පමාණයක් රටට හිතකර විධියට අපට ෙවනස් කර ගන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබී තිෙබනවාය කියා මා හිතනවා.  ඉහත ෙහේතු 
නිසා තමයි ෙමම වɕාපෘතිය නතර කරන්න කටයුතු කෙළේ. නමුත්, 
දැන් ෙම් වɕාපෘතිය ආරම්භ කර තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවාද? 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙබොෙහොම පින්, ගරු නිෙයෝජɕ   ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ෙදවන වටය.  

පශ්න අංක 2, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා.  
 
පජා සංවර්ධන සහකාරවරුන් බඳවා ගැනීම : අඩු 

පාඩු 
சᾙதாய அபிவிᾞத்தி உதவியாளர் ஆட்ேசர்ப்ᾗ : 

குைறபாᾌ 
RECRUITMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT 

ASSISTANTS: SHORTCOMINGS  
     462/’16 

2. ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා ( ගරු ඊ. සරවනපවන් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண்ᾗமிகு தᾞமᾢங்கம் சித்தார்த்தன் - மாண்ᾗமிகு ஈ. 
சரவணபவன் சார்பாக) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan on behalf of the Hon. 
E. Saravanapavan) 
ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජɕ භාෂා අමාතɕතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) පසු ගිය රජෙය් ජාතික භාෂා හා සමාජ 
ඒකාබද්ධතා අමාතɕාංශය මඟින් පජා සංවර්ධන 
සහකාර තනතුරුවලට  ඉල්ලුම්පත්  කැඳවීෙම්දී, 
ජන අනුපාතය, භාෂා අනුපාතය සහ පාෙද්ශීය 
වශෙයන් පමුඛතාවය ලබා ෙනොදුන් බවත්; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ෙමම අමාතɕාංශය වසර 30කට වැඩි කාලයක් 
උතුරු නැෙගනහිර පෙද්ශවල කියාත්මක 
ෙනොවීෙමන් එහි පුරප්පාඩු ඇති වූ බවත්; 

 (iii) (i)හි සඳහන් කරුණු ෙනොසලකමින් දීපවɕාප්ත 
පුරප්පාඩු 205ක් සඳහා වූ තරග විභාගෙයන් සිංහල, 
මුසල්ිම් හා ෙදමළ  පිළිෙවළින් 189, 15 සහ 01 
වශෙයන් අෙප්ක්ෂකයින් ෙතෝරා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙදමළ ජාතික සන්ධානය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කළ විෙරෝධය ෙහේතුෙවන් 
හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් එය තාවකාලිකව 
අත්හිටුවීමට කටයුතු කරන ලද බවත්; 

 (iv) ෙකෙසේ වුවද, (i)හි කරුණු ෙනොසලකමින් ඉහත 
(iii)හි පරිදි පජා සංවර්ධන සහකාර තනතුරුවලට 
බඳවාෙගන ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  දැනට උතුරු නැෙගනහිර පළාත්වල තිෙබන 
පුරප්පාඩු පිරවීමට අමාතɕාංශය කියා කරන 
ආකාරය කවෙර්ද; 

 (ii) (i)හි කරුණු සඳහා පමුඛතාවය ලබා දීමට 
යහපාලනය තුළ ඔබ අමාතɕාංශය කටයුතු කර 
ෙනොමැති බව  පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම අඩු පාඩුව සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙකෙසේද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ேதசிய நல்ᾢணக்கம், கலந்ᾐைரயாடல்கள் மற்ᾠம் அரச 

கᾞம ெமாழிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தின் ேதசிய ெமாழிகள் மற்ᾠம் 
சᾚக ஒᾞங்கிைணப்ᾗ அைமச்சினால் சᾙதாய 
அபிவிᾞத்தி உதவியாளர் பதவிகᾦக்கு 
விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்டேபாᾐ  இன 
விகிதாசார, ெமாழி விகிதாசார மற்ᾠம் பிரேதச 
ாீதியாக ᾙன்ᾔாிைம வழங்கப்படவில்ைல 
என்பைதᾜம்; 

 (ii) ேமற்பᾊ அைமச்சானᾐ சுமார் 30 வᾞடங் 
கᾦக்கும் ேமலாக வடக்கு கிழக்கு பிரேதசங் 
களில் இயங்காைமயின் காரணமாக அங்ேக 
ெவற்றிடங்கள் உᾞவாகிᾜள்ளெதன்பைதᾜம்; 

 (iii) ேமேல (i)இல் குறிப்பிட்ᾌள்ள விடயங்கைள 
கᾞத்திற்ெகாள்ளாமல் அகில இலங்ைக ாீதியாக 
205 ெவற்றிடங்கᾦக்கான ேபாட்ᾊப் பாீட்ைச 
யில் சிங்கள, ᾙஸ்ᾢம் மற்ᾠம் தமிழ் விண்ணப்ப 
தாரர்கள் ᾙைறேய 189, 15 மற்ᾠம் 01 
என்றவாᾠ ேதர்ந்ெதᾌக்கப்பட்டைம சம்பந்த 
மாக தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப்ᾗ பாராᾦ 
மன்றத்தில் எᾨப்பிய எதிர்ப்ᾗ காரணமாக 
ᾙன்னாள் சனாதிபதி அவர்கள் அதைன தற் 
காᾢகமாக இைடநிᾠத்த நடவᾊக்ைக 
ேமற்ெகாண்டாெரன்பைதᾜம்; 

 (iv) எவ்வாறாயிᾔம், (i )இன் விடயங்கைள 
கவனத்திற்ெகாள்ளாᾐ ேமேல (iii) இன் பிரகாரம் 

சᾙதாய அபிவிᾞத்தி உதவியாளர் பதவிகᾦக்கு 
ேமற்பᾊ பிாிவினர் ஆட்ேசர்க்கப்பட்ᾌள்ளனர் 
என்பைதᾜம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபாᾐ வடக்கு, கிழக்கு பிரேதசங்களில் உள்ள 
ெவற்றிடங்கைள நிரப்ᾗவதற்கு அைமச்சு 
எவ்வாᾠ ெசயற்பᾌகின்றᾐ என்பைதᾜம்; 

 (ii) ேமேல (i)இன்  விடயங்கᾦக்கு ᾙன்ᾔாிைம 
வழங்க நல்லாட்சியிᾔள் உங்கள் அைமச்சு 
நடவᾊக்ைக எᾌக்கவில்ைல என்பைத 
ஏற்ᾠக்ெகாள்கிறாரா என்பைதᾜம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்பᾊ குைறபாட்ைட நிவர்த்தி 
ெசய்ய எவ்வாᾠ நடவᾊக்ைக எᾌப்பார் 
என்பைதᾜம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of National Co-existence, Dialogue 

and Official Languages: 

(a) Is he aware that- 

 (i) priority in terms of ethnic ratio, language 
ratio and regions was not given when 
applications were called for the post of 
Community Development Assistants by the 
Ministry of National Languages and Social 
Integration of the previous government; 

 (ii) vacancies occurred as this Ministry did not 
operate in the Northern and Eastern areas 
for over 30 years; 

 (iii) the then President temporarily suspended 
the selection of 189, 15 and 01 candidates  
of Sinhala, Tamil and Muslim respectively 
to fill 205 vacancies islandwide by 
disregarding the facts mentioned in (i) 
above as a result of the objection raised by 
the Members of Parliament of the Tamil 
National Alliance in Parliament; and 

 (iv) however, the above mentioned persons have 
been recruited for the post of Community 
Development Assistants as in (iii) above by 
disregarding the facts mentioned in (i) 
above? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the manner, the Ministry intends to fill the 
vacancies that exist in the Northern and 
Eastern Provinces; 

 (ii) whether he admits that his Ministry has not 
made arrangements to give priority to the 
facts mentioned in (i) above within good 
governance; and 

 (iii) if so, whether arrangements will be made to 
overcome that shortcoming? 

(c) If not, why? 
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ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සහජීවනය, සංවාද 
හා රාජɕ භාෂා අමාතɕතුමා ) 
(மாண்ᾗமிகு மேனா கேணசன் - ேதசிய சகவாழ்ᾫ, 
கலந்ᾐைரயாடல் மற்ᾠம் அரசகᾞம ெமாழிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 
Sir, I table* the Answer to Question No. 2. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(a) (i) Such a post designated “Community Development 
Assistant” does not exist under this Ministry.   

  However, officers have been recruited for the post of 
“National Integration Coordinator” through the open 
competitive examination in accordance with the 
approved scheme of recruitment.  

  Accordingly, 197 selected applicants were appointed 
for the said post on 08.04.2015 and 96 Sinhala medium 
officers and 3 Tamil medium officers among them 
have accepted their appointments.  

  Therefore, 88 applicants were appointed again on 
15.06.2015, since the vacancies further existed and 
respectively 38 Sinhala medium officers and 2 Tamil 
medium officers have accepted their appointments.  

 (ii) Yes. 

 (iii) Yes. 

 (iv) Yes.  
 

(b) (i) In order to achieve the objective of the Ministry, 
recruiting of officers with the fluency in both Sinhala 
and Tamil languages is a vital requirement. Therefore, 
actions in progress to amend the scheme of recruitment 
as per the requirement. Accordingly, measures will be 
taken in future to fill all the vacancies including 
Northern and Eastern provinces in accordance with the 
amended scheme of recruitment.  

 (ii) Do not accept. 

 (iii) All existing vacancies will be filled as mentioned 
above (i) of the paragraph (b).       

(c) Does not arise.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, පශ්න අංක 3. ෙම් පශ්නය සඳහා ගරු මුදල් 

අමාතɕතුමා පිළිතුරු දීමට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. 

 
1980 ජූලි වැඩ වර්ජකයන් : දීමනාව  

1980 ᾝைல ேவைல நிᾠத்தக்காரர்கள் :ெகாᾌப்பனᾫ 
JULY 1980 STRIKERS: ALLOWANCE 

    463/’16 
3. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මුදල් අමාතɕතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) වයස අවුරුදු 65ට වැඩි 1980 ජූලි වැඩ වර්ජකයින්ට 
2013 ජනවාරි මස සිට රු. 5,000/-ක දීමනාවක් 
රජෙයන් ෙගවූ බවත්; 

 (ii) 2015 අයවැය කථාව මඟින් ෙමම දීමනාව 
රු.6,000/- දක්වා වැඩි කිරීමටත්, වයස අවු 63ට 
වැඩි වර්ජකයින්ට සහ මියගිය වර්ජකයින්ෙග් 
කලතයින්ටත් එම දීමනාව ලබාදීමටත් ෙයෝජනා 
කළබවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම දීමනාව නැවැත්වීමට රජය තීරණය කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එම දීමනාව ෙවනුවට රු.250,000/-ක මුදලක් එක් 
වරක් පමණක් ලබා දීමට රජය තීරණය කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) රු.6,000/- බැගින් මාසිකව වියදම් කළෙහොත්, එකී 
මුදල පමාණවත් වන්ෙන් දළවශෙයන් මාස 42කට 
පමණක් බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) ශී ලංකාෙව්, අෙප්ක්ෂිත ආයු කාලය වසර 74ක් 
වන බැවින් ෙමම වැඩිහිටි පිරිස ජීවිතෙය් ඉදිරි 
කාලය ජීවත් කරවීම සඳහා රජය ගන්නා පියවර 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) 65 வயைதத் தாண்ᾊய, 1980 ᾝைல ேவைல 
நிᾠத்தத்தில் ஈᾌபட்டவர்கᾦக்கு 2013 சனவாி 
மாதம் ᾙதல் ᾟபாய் 5,000/- ெகாᾌப்பனᾫ 
அரசாங்கத்தினால் ெசᾤத்தப்பட்ᾌள்ளᾐ 
என்பைதᾜம்; 

 (ii) 2015 வரᾫ-ெசலᾫத் திட்ட உைரயின் ᾚலம் 
இக்ெகாᾌப்பனைவ ᾟபாய் 6,000/- வைர 
அதிகாிப்பதற்கும், 63 வயைதத் தாண்ᾊய 
ேவைல நிᾠத்தத்தில் ஈᾌபட்டவர்கᾦக்கும் 
மற்ᾠம் இறந்த ேவைல நிᾠத்தக்காரர்களின் 
ᾐைணகᾦக்கும் இக்ெகாᾌப்பனைவ வழங்கு 
வதற்கு பிேராிக்கப்பட்டெதன்பைதᾜம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிட்ட ெகாᾌப்பனைவ நிᾠத்ᾐவதற்கு 
அரசாங்கம் தீர்மானித்ᾐள்ளதா என்பைதᾜம்; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட ெகாᾌப்பனᾫக்கு பதிலாக 
ᾟபாய் 2,50,000/- ெதாைகைய ஒᾞ தடைவ 
மாத்திரம் வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித் 
ᾐள்ளதா என்பைதᾜம்; 

 (iii) மாதாந்தம் ᾟபாய் 6,000/- ᾪதம் ெசலᾫ 
ெசய்யப்பᾌெமனில், குறிப்பிட்ட பணத்ெதாைக 
சராசாியாக 42 மாதங்கᾦக்கு மாத்திரேம 
ேபாᾐமாக அைமᾜம் என்பைத ஏற்ᾠக் 
ெகாள்வாரா என்பைதᾜம்; 

 (iv) இலங்ைகயில் ஆᾜள் எதிர்பார்ப்ᾗ 74 ஆண்ᾌ 
களாகும் என்பதால், இம்ᾙதிேயார்கைள 
வாழ்வின் எஞ்சிய காலப்பகுதி வைர வாழைவப் 
பதற்காக அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்ᾦம் 
நடவᾊக்ைககள் யாைவ என்பைதᾜம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Finance: 
(a) Is he aware that - 
 (i) the July 1980 strikers who are above 65 

years of age have been paid an allowance of 
Rs.5,000/- by the government since January 
2013; and   

 (ii) it was proposed through the Budget Speech 
2015 to increase this allowance up to 
Rs.6,000/- and to pay this allowance to the 
aforesaid strikers who are above 63 years of 
age and also to the spouses of the strikers 
who have died?    

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the government has decided to stop 
paying the aforesaid allowance; 

 (ii) whether the government has decided to 
award a lump sum of Rs.250,000/- instead 
of the aforesaid allowance;  

 (iii) whether he admits that this lump sump will 
be sufficient only for a period of 42 months 
if it is spent at Rs.6,000/- per month; and 

 (iv) the steps that the government would take in 
order to care for this group of elderly 
persons as the life expectancy of Sri 
Lankans is 74 years?  

(c) If not, why? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு ரவி கᾞணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) එතුළින් ඔවුන්ෙග් ආදායම් තත්ත්වය සථ්ාවරව 
පවත්වා ගැනීමට හැකියාව ලැෙබ්.ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

(ආ) (i) නැත. 

  2013.01.01 සිට 2014.12.31 දක්වා මාසයකට 
රුපියල් 5,000 බැගින් සහ 2015.01.01 සිට 
2015.12.31 දක්වා මසකට රුපියල් 6,000 බැගින් 
ලබා දුන් දීමනාව ෙවනුවට රුපියල් 250,000ක 
එක්වරක් පමණක් ෙගවනු ලබන දීමනාවක් 
ලබාදීමට 2016 අය වැය ෙයෝජනාව පරිදි කටයුතු 
කර ඇත.  

 (ii) ඔව්. 

 (iii) වැඩිහිටි පුරවැසියන්ෙග් සුබ සාධනය සහ 
රැකවරණය අරමුණු කරෙගන රජය විසින් රුපියල් 
6,000ක දීමනාවක් ලබාදීම ෙවනුවට එකවර 
ෙගවනු ලැබන රුපියල් 250,000ක දීමනාවක් 
ලබාදීම තුළින් ඔවුනට යම් සථ්ාවර පාග්ධන 
ආෙයෝජනයක් සිදුකර   

 (iv) ඉහත (ආ) (iii) පිළිතුර අදාළ ෙව්.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු අමාතɕතුමාට අපි ෙම් පශ්නය හරහා ෙපන්නුම් කළා, 
1980 ජූලි වැඩ වර්ජකයන්ට ෙම් එක් වරක් පමණක් ලබා ෙදන 
දීමනාව අවුරුදු 65දී ලබා  දුන්ෙනොත්,  මාස 42යි ෙම්ක ෙගවන්න 
ෙවන්ෙන්. අෙප් රෙට් මිනිසුන්ෙග් පරමායුෂ අවුරුදු 74යි. ඒ නිසා 
අෙප් රෙට් ෙපොලී අනුපාතය සියයට 40 දක්වා ඉහළ නැංවීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඔබතුමාට නැත්නම් ජීවිතෙය් ඉතිරි කාලය 
ෙම් අයට ගත කරන්නට බැරි ෙවනවා ගරු ඇමතිතුමනි.   වසර 
20ක් 25ක් වැනි දීර්ඝ කාලයක් රාජɕ ෙසේවෙය් ෙයදී සිට  ජූලි වැඩ 
වර්ජනය ෙහේතුෙවන්  රැකියාෙවන් ඉවත් කළ අයට ෙමම තීන්දුව 
නිසා  විශාම වැටුපවත්, ෙවනත් දීමනාවක්වත් ෙනොලැබීෙමන් 
බලවත් අසාධාරණයක් සිදු වන බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ரவி கᾞணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
1980 වැඩ වර්ජනයට ඉදිරිපත් වුණු පුද්ගලයන්ෙග් වයස අද 

වන විට අවුරුදු 76යි. ඒ ගැන සැලකිලිමත් ෙවමින් තමයි අපි 
ඔවැනි කටයුත්තක් කෙළේ. එෙහම නැතිව  නිකරුෙණ් රුපියල් 
5,000ක් ෙගවීෙමන්  ඒ අය ගන්න යන රුපියල් 1,000ත් නැති 
ෙවනවා. ඒ අයෙග් ඉල්ලීමක් පරිදි සැබෑ මට්ටෙම් ආෙයෝජනයක් 
කරන්නට තමයි අපි ෙමවැනි  කටයුත්තක් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒෙක් වාසිය ලැෙබන්ෙන්ත් ෙම් අහිංසක පුද්ගලයන්ටයි. 
ඔබතුමන්ලා ෙම්ක ෙහොරිකඩයක් වාෙග් හැමදාමත් ෙද්ශපාලන 
අරමුණකින්  ෙගන ගියා. අපි ඒ තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන් නැති 
කළා.  යම් විධියක පතිපත්තියක් අනුව තමයි කටයුතු කෙළේ. අෙප් 
ආණ්ඩුව තුළින් ඒක නිවැරදි කිරීමක් තමයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ඉදිරිපත් 

කරන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අමාතɕතුමනි, ජූලි වැඩ වර්ජකයන්ෙග් ඉල්ලීම මත 

ඔවුන්ට ෙගවූ මාසික දීමනාව නතර කළ බව පකාශ කළත්, අද 
ඔවුන් සංවිධාන හදා ෙගන ෙමයට විෙරෝධය පළ කරනවා.  
ඔවුන්ෙග් සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන්ව හමුෙවලා, ඔවුන්ෙග් 
පශ්නය සාකච්ඡා කර ඔවුන්ට අවශɕ කුමක්දැයි ඇසීමට ඔබතුමා 
ලැහැස්තිද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ரவி கᾞணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව  ඔච්චර කාලයක් කෙළේ ෙමොනවාද? 

අපි අඩුම ගණෙන් ඇහුම් කන් දීලා ඒ පශ්නයට- 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නයක් ඇහුවාම එයට උත්තරයක් 

ෙදන්න. 

867 868 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල  මහතා] 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ரவி கᾞணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පශ්නයට උත්තරය තමයි මම ෙදන්ෙන්. ඔබතුමා අහන 

පශ්නයටයි මම උත්තර ෙදන්ෙන්. ඔබතුමා කියන විධියට මම 
උත්තර ෙදන්න ඕනෑ නැහැෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ෙමොනවාද කෙළේ? ඒ ආණ්ඩුෙවන් ෙමොකුත්  කරපු නැති 
නිසා,  ඒ අය හම්බෙවලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අදහස් අරෙගන අපි 
කටයුතු කළා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් කල්ලියක් ඉන්නවා 
විරුද්ධව කටයුතු කරන්න. ඒ වාෙග් ඕනෑම තැනක සියයට එකක්, 
ෙදකක් පමණ විරුද්ධ වනවා. ඒ විරුද්ධ වන ෙකොටස පමණක් හමු 
ෙවලා ෙනොෙවයි,  සමස්තයක් වශෙයන් හමු ෙවලා  සාකච්ඡා 
කිරීෙම්  පතිඵලයක් විධියට තමයි ෙම් පිළිතුර ලබා දී  තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ඉදිරිපත් 

කරන්න.  
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මෙග් පශ්නයට "ඔව්" ද, "නැද්ද" කියන පිළිතුර ඔබතුමාෙගන් 

තවම ලැබුෙණ් නැහැ. කමක් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
නැත්ෙත් ෙමොකද? පිළිතුර ලබා දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ரவி கᾞணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
"ඔව්". "නැහැ" කිය කියා ඕනෑ නැහැ ෙන්. ඊෙය් ඕනෑ තරම් 

ඔය පශ්නවලට උත්තර ලැබුණා ෙන්. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම මෙග් පශ්නෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව් 

ඒ අයට අවස්ථාවක් ෙදනවාද, නැද්ද කියලායි. [බාධා කිරීමක්] හරි. 
කමක් නැහැ. ඔබතුමාෙග් උත්තරය ජනතාවට ෙත්ෙරනවා ෙන්. 
ෙහොඳයි, මට ෙත්රුෙණ් නැති වුණාට ජනතාවට ෙත්රුණා ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
පශ්නය අහන්න ෙකෝ. නිකම් කියවන්ෙන්. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

1980 ජූලි වැඩ වර්ජනය සිදු ෙවද්දී, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවක් තිබුෙණ්. අෙප් ආණ්ඩුෙවන් ඒ අයට  මාසික දීමනාවක් 

වශෙයන් යම් සහනයක් දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට 
ඇවිල්ලා ඒ සහනය ඉවත් කිරීම හරහා,  නැවත වතාවක් ජූලි 
වර්ජකයාෙගන් පළිගැනීමකට ඔබතුමන්ලා කටයුතු කර තිෙබනවා 
ෙන්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ரவி கᾞணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලාෙග් හිඟන දීමනාව -රුපියල් 5,000ක්- ෙදනවාට 

වැඩිය ෙදලක්ෂ පනස්දාහක් දීලා ඒ ෙගොල්ලන්ට ස්ථාවර 
ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ආදායම් මාර්ගයක් ෙදනවා  
කියන්ෙන් හිඟන්නන් බවට පත් කරන එකද, නැතිනම් 
හිඟනකෙමන්, දුප්පත්කෙමන් තුරන් කරන එකද? අෙප් 
පතිපත්තිය වන්ෙන්,  දණ ගස්වපු ෙම් අහිසංකයන්ට අෙප් ආර්ථික 
පතිපත්තිය තුළින්  අත්උදව්වක් දීලා ඔවුන්ව යථා තත්ත්වයකින් 
ජීවත් කරවීමයි. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් කරපු නැති 
ෙද්වල් අපි දවස් 100න් කළා. ෙම් කරන ෙද්වල් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට දැෙනන්ෙන් නැතිනම්, තමුන්නාන්ෙසේලා වැරදි 
මතයකයි සිටින්ෙන්.  

 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
දැන් කීයක් ලැෙබනවාද? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අතුරු පශ්න තුනත්, පිළිතුරු ලබා දීමත් අවසන් 

ෙවනවා.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ரவி கᾞணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුපියල් ෙදලක්ෂ පනස්දාහ මුදලට සියයට 15ක ෙපොලියත් 

ලැෙබනවා. අද වන විට සාමානɕෙයන් පවතින ෙපොලිය සියයට 8 
වුණාට සියයට 15ක ෙපොලියක් ලැෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා දීපු සහනයන් තිෙබනවා නම්, ඕනෑ 
නම් ඒකත් ඒ අයට ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
 

කළමැටිය ධීවර වරාය සංවර්ධන වɕාපෘතිය: මාදැල් 
ධීවර කාර්මිකයන් 

கலெமட்ᾊய ᾐைறᾙக அபிவிᾞத்திக் கᾞத்திட்டம் : 
கைரவைல மீனவர்கள் 

 KALAMETIYA FISHERIES HARBOR DEVELOPMENT 
PROGRAMME: TRAWLING FISHERMEN 

495/’16 
5. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා (ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ෙවනුවට) 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில - மாண்ᾗமிகு நாமல் 
ராஜபக்ஷ சார்பாக) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila on behalf of the 
Hon. Namal Rajapaksa) 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතɕතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

869 870 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) කළමැටිය ධීවර වරාය සංවර්ධන වɕාපෘතිෙය් 
ඉදිකිරීම් පිළිබඳ වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 (ii) එම වɕාපෘතිය කියාත්මකවීම තුළින් ධීවර 
කර්මාන්තය අහිමි වන මාදැල් ධීවර කාර්මිකයින් 
සඳහා දැනට ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;  

 (iii) මාදැල් ධීවර කාර්මිකයින් සඳහා වන්දි පදානය 
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එක් ධීවර කාර්මිකෙයකු සඳහා ෙගවනු 
ලබන වන්දි මුදල ෙකොපමණද; 

 (v) ඊට අමතරව, ෙමම ධීවර කාර්මිකයින්ෙග් ජීවිකාව 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා ධීවර කර්මාන්තෙය් 
නියැලීමට ධීවර යාතා හා ආම්පන්න ලබාදීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
 கடற்ெறாழில் மற்ᾠம் நீரக வளᾚல அபிவிᾞத்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கலெமட்ᾊய மீன்பிᾊத் ᾐைறᾙக அபிவிᾞத்திக் 
கᾞத்திட்டத்தின் நிர்மாணப் பணிகளின் 
தற்ேபாைதய நிைலைம யாெதன்பைதᾜம்; 

 (ii) ேமற்பᾊ கᾞத்திட்டம் நைடᾙைறக்கு வᾞவதன் 
ᾚலம் மீன்பிᾊத் ெதாழிைல இழக்கும் கைரவைல 
மீனவர்கள் ெதாடர்பில் தற்ேபாᾐ எᾌக்கப் 
பட்ᾌள்ள நடவᾊக்ைககள் யாைவெயன் 
பைதᾜம்; 

 (iii) கைரவைல மீனவர்கᾦக்கு இழப்பீᾌ வழங்க 
நடவᾊக்ைக எᾌப்பாரா என்பைதᾜம்; 

 (iv) ஆெமனில், மீனவர் ஒᾞவᾞக்கு வழங்கப்பᾌம் 
இழப்பீட்ᾌத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைதᾜம்; 

 (v) அதற்கு ேமலதிகமாக இந்த மீனவர்களின் 
வாழ்க்ைகைய ᾙன்ெனᾌப்பதற்காக மீன்பிᾊத் 
ெதாழிᾢல் ஈᾌபட மீன்பிᾊப் படகுகள் மற்ᾠம் 
உபகரணங்கைள வழங்க நடவᾊக்ைக 
எᾌப்பாரா என்பைதᾜம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the current state of affairs of the 
constructions under the Fisheries Harbour 
Development Programme of Kalametiya ; 

 (ii) the measures so far taken in relation to the 
trawling fishermen who will be deprived of 
engaging in fisheries industry owing to the 
implementation of  the said project; 

 (iii) whether arrangements will be made to 
compensate the trawling fishermen; 

 (iv) if so, the amount of compensation paid to 
one fisherman; and 

 (v) in addition to that, whether action will be 
taken to provide fishing vessels and gear 
needed to engage in fishing industry 
enabling these fishermen to conduct their 
livelihood activities? 

(b) If not, why? 
 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන රාජɕ අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு திᾢப் ெவதஆரச்சி - கடற்ெறாழில் மற்ᾠம் நீரக 
வளᾚல அபிவிᾞத்தி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාතɕතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i) මුළු වɕාපෘතිෙය් සමසත් පගතිය සියයට 45කි. 

 (ii) මාදැල් කර්මාන්තය අහිමිවීම/ බාධා සිදුවීම නිසා සිදුවන 
පාඩුව රජෙය් තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
තක්ෙසේරු කර සුදුසු වන්දි මුදලක් ලබා දීම සඳහා අමාතɕ 
මණ්ඩල සන්ෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු    කරමින් 
පවතී. ෙම් සඳහා තක්ෙසේරු වාර්තාවක් ලබාෙදන ෙලස 
රජෙය් තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත දැනුම් දී ඇත. 

  මාදැල් ධීවර කර්මාන්තෙය් පවත්නා සීමාවන් තුළ අඛණ්ඩව 
හා බාධාවකින් ෙතොරව පවත්වාෙගන යාම සඳහා ගත යුතු 
කියාමාර්ග  සම්බන්ධෙයන් නාරා ආයතනය මඟින් 
අධɕයනයක් සිදු කර ලබා ෙදන නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම. 
ඒ අනුව, අදාළ අධɕයනයන් සිදු කර නිර්ෙද්ශ ලබා ෙදන 
ෙලස නාරා ආයතනයට දැනුම් දී ඇත. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) රජෙය් පධාන තක්ෙසේරුකරුෙග් වාර්තාවට අනුව ධීවර 
කාර්මිකෙයකු සඳහා ෙගවනු ලබන වන්දි මුදල තීරණය 
කරනු ලබන අතර, එම මුදල ලබා  ගැනීමට අමාතɕ මණ්ඩල 
සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. 

 (v) නැත. 

(ආ) අදාළ ධීවර කාර්මිකයින් හට සිය ජීවෙනෝපාය අහිමිවීම ෙහේතු ෙකොට 
ෙගන වන්දි මුදලක් ලබා ෙදන්ෙන් නම්, ෙවනත්සහනාධාරයක් ලබා 
දීම අවශɕ ෙනොෙව්.  

 
කින්නියා අධɕාපන කලාප ගුරු සම්පත් 
මධɕස්ථානය : ගුරුවරුන් අනුයුක්ත කිරීම 

கிண்ணியா கல்வி வலய ஆசிாியர் வள மத்திய 
நிைலயம் : ஆசிாியர்கள் இைணப்ᾗ 

TEACHER RESOURCES CENTRE IN KINNIYA ZONAL 
EDUCATION OFFICE: ATTACHMENT OF TEACHERS 

 

499/’16 
6. ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 

(மாண்ᾗமிகு இம்ரான் மஹ்ᾟப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
අධɕාපන අමාතɕතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) කින්නියා අධɕාපන කලාප ගුරු සම්පත් 
මධɕසථ්ානයට අනුයුක්ත කර ඇති පුද්ගලයින්ෙග් 
නම්, ලිපින සහ ගුරු ෙසේවා ෙශේණිය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

871 872 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල  මහතා] 
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 (ii) ෙමම ගුරුවරුන් අනුයුක්ත කිරීම සඳහා ෙයොදා ගත් 
චකෙල්ඛය කවෙර්ද;  

 (iii) ඒ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවන ලද දිනය සහ සම්මුඛ 
පරීක්ෂණය පැවැත්වූ දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) අධɕාපන චකෙල්ඛවලට පටහැනි ආකාරෙයන් 
ෙමම පත්වීම් ලබාදී ඇති බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) යහපාලනය යටෙත් ෙමවැනි අකමිකතා නැති 
කිරීම සඳහා නිසි පරිදි අයදුම්පත් කැඳවා සුදුසුකම් 
ඇති අය පත්කිරීමට හැකි ඉක්මනින් කටයුතු 
කරන්ෙන්ද;   

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கிண்ணியா கல்வி வலய ஆசிாியர் வள மத்திய 
நிைலயத்திற்கு இைணக்கப்பட்ᾌள்ள ஆட்களின் 
ெபயர், ᾙகவாி மற்ᾠம் ஆசிாியர் ேசைவத் தரம் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (ii) இவ்வாசிாியர்கைள இைணப்பதற்காக 
உபேயாகிக்கப்பட்ட சுற்ᾠநிᾞபம் யாᾐ; 

 (iii) இதற்காக விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்ட திகதி 
மற்ᾠம் ேநர்ᾙகப்பாீட்ைச நடத்தப்பட்ட திகதி 
யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கல்விச் சுற்ᾠநிᾞபங்கᾦக்கு ᾙரணான விதத்தில் 
இந்நியமனங்கள் வழங்கப்பட்ᾌள்ளன என்பைத 
அறிவாரா; 

        (ii) நல்லாட்சியின் கீழ் இவ்வாறான ᾙைறேகᾌ 
கைள இல்லாமல் ெசய்வதற்காக உாிய 
ᾙைறயில் விண்ணப்பங்கைளக் ேகாாி தைகைம 
ᾜள்ேளாைர நியமிப்பதற்கு இயᾤமானவைர 
விைரவில் நடவᾊக்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;   

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the names, addresses and grades 
in the teachers’ service of the persons who 
have been attached to the Teacher 
Resources Centre of the Kinniya Zonal 
Education office; 

 (ii) the circular according to which those 
teachers were attached to that centre; and 

 (iii) the date on which applications were called 
for this and the date on which the interview 
was conducted? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) whether he is aware that these appointments 

have been made in contravention of the 
education circulars; and 

 (ii) whether arrangements will be made as early as 
possible to eliminate irregularities of this 
nature under good governance and appoint 
qualified persons to positions by calling for 
applications in the proper manner? 

(c) If not, why? 

 
ගරු වී.එස්. රාධකිෂන්න් මහතා (අධɕාපන රාජɕ 
අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு ᾪ.எஸ். இராதாகிᾞஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவா்கேள, அைமச்சர் அவர்களின் 

சார்பாக இந்த வினாᾫக்கான விைடையச் சபாபீடத்தில் 
சமர்ப்பிக்கிேறன். 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(அ) (i) கல்வி அைமச்சினால் ஆசிாிய ேசைவக்காக 
குறிப்பிட்ட ஆசிாிய நிைலயத்திற்கு எவᾞம் 
உள்வாங்கப்படவில்ைல. ஆனால், கிழக்கு 
மாகாண கல்விப் பணிப்பாளாினால் கீழ்க் 
காᾎம் ஆசிாியர்கள் உள்வாங்கப்பட்ᾌள்ளனர். 

 

ெதாழில் வழிகாட்ᾌம் ஆசிாியர்கள் 

 
 

 (ii) ஆசிாிய நிைலயத்திற்காக ஆசிாியர்கைள 
நியமிக்கும் சுற்ᾠநிᾞபம் ஒன்ைற ெவளியிட 
வில்ைல என்பᾐடன், தற்ேபாᾐ வலய ஆசிாிய 
நிைலயங்கᾦக்காக ஆசிாிய கல்வி ேசைவயின் 
உத்திேயாகத்தர்கள் ேதசிய ஆசிாிய கல்வி 
அதிகாரசைபயினால் ெவளியிடப்பட்ட ஆேலா 
சைன அறிக்ைகைய அᾊப்பைடயாக ைவத்ᾐ 
நியமிக்கப்பட்டனர். அதன்பᾊ நியமிக்கப் 
பட்ᾌள்ள உத்திேயாகத்தர் குழாம் பட்ᾊயல் கீேழ 
குறிப்பிடப்பட்ᾌள்ளᾐ.  

1
. 

MR.A.M.HIDAYAT
HULLA 

KINYA           
NATIONAL 
SCHOOL. 

TEACHER                      
SERVICE 2-1 

2
. 

MR. S.A.ASEES AL.IFRAN M.V. TEACHER                    
SERVICE 1 
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NO NAME ADDRESS  DESIGNA-
TION 

1 MR. Y. RASIK 
FAREED 

AL.AKEESHA 
VIDYALAYA, 
KINNIYA 

TEACHER   
SERVICE    
2-1  MAN-
AGEMENT 

2 MR.M.S.A. GAPUR DARULULUM 
VIDYALAYA, 
KINYA. 

TEACHER            
SERVICE 1 

3. MR. J.M.ISMATH KINYA             
NATIONAL 
SCHOOL 

TEACHER          
SERVICE 1 

4. MR. H.M.M. AROSH AL.AKEESHA 
VIDYALAYA, 
KINYA. 

TEACHER     
SERVICE          
2-1 

5. MR. A.W.M. MUJEEB AN.AKTHAR 
VIDYALAYA. 

TEACHER           
SERVICE            
2-1 

6. MR. M.J.S.JAVAHIRA AL.HIRA. B.V.. TEACHER           
SERVICE 1 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 * ஆசிாிய நிைலய ᾙகாைமயாளர் - 01 
 * விாிᾫைரயாளர்கள் - 03 
 * ஆங்கில ெமாழி ஆேலாசகர்கள் - 01 

 (iii) ஆசிாிய நிைலயங்கᾦக்காக கல்விச் ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்கைள நியமிக்கும் ெசயற்பாᾌகள் 
தற்சமயம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ᾌ வᾞவᾐடன் இᾐ 
நிைறேவᾠம்வைர கல்விப் பணிப்பாளாினால் 
இந்த ஆசிாிய நிைலயத்திற்கு ஆசிாியர்களின் 
ேதைவ கᾞதி உள்வாங்கப்பட்ᾌள்ளனர்.  

 ேநர்ᾙகப் பாீட்ைச நடந்தைதப் பற்றி கல்வி 
அைமச்சᾞக்கு அறிᾫᾠத்தப்படவில்ைல.   

(ஆ) (i) இலங்ைக ஆசிாிய ேசைவக்கு உத்திேயாகத்தர் 
கைள நியமிக்கும்வைர ேசைவ அவசியத்ைதக் 
கᾞத்திற்ெகாண்ᾌ மாகாண கல்விப் பணிப்பாள 
ாினால் தற்காᾢக அᾊப்பைடயில் இந்நிய 
மனங்கள் வழங்கப்பட்ᾊᾞப்பதாகத் ெதாிகின்றᾐ. 

 (ii) இதற்காக வைரயᾠக்கப்பட்ட மற்ᾠம் திறந்த 
அᾊப்பைடயில் 1190 உத்திேயாகத்தர்கைளச் 
ேசர்த்ᾐக் ெகாள்வதற்கான வர்த்தமானி அறிவித் 
தைல 2016 ᾝன் மாதத்தில் ெவளியிᾌவதற்கு 
நடவᾊக்ைக எᾌத்திᾞப்பᾐடன் 2016 ᾝைல 
மாதம் இலங்ைக கல்விச் ேசைவயில் தரம் III 
இற்கான திறந்த ேபாட்ᾊப் பாீட்ைசைய நடத்தி 
ஆகஸ்ட் மாதம் தைகைமயான உத்திேயாகத் 
தர்கள் நியமிக்கப்பᾌவர். 

 இதன் பிரகாரம் எதிர்காலத்தில் எந்த ஒᾞ பிரச்சிைன 
ᾜம் ஏற்படாᾐ என்பைத அறியத் தᾞகின்ேறன்.  

(இ) ேகள்வி எழாᾐ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7-548/'16 - (1), ගරු විමල් වීරවංශ මහතා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு பந்ᾐல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා ෙවනුෙවන් 

මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்ᾗமிகு கயந்த  கᾞணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාතɕතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාතɕතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறாᾞ தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைள யிடப்பட்டᾐ. 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 569/'16 - (1), ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා.  

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண்ᾗமிகு எஸ்.சீ. ᾙத்ᾐகுமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்ᾗமிகு கயந்த  கᾞணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අදාළ අමාතɕාංශය ෙසෞඛɕ 

අමාතɕාංශය ෙනොවන බැවින්, ෙමම පශ්නය අදාළ අමාතɕාංශයට 
පසුව ෙයොමු කරන ෙලස දන්වනවා.   

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறாᾞ தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்டᾐ. 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් පශ්නය. ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ᾚல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය තුළ පවත්නා 
ගැටලු සහගත තත්ත්වය 

இலங்ைகப் ேபாக்குவரத்ᾐச் சைபயில் நிலᾫம் 
சிக்கலான நிைலைம 

CONVOLUTED SITUATION IN SRI LANKA TRANSPORT 
BOARD  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන කටයුතු පිළිබඳ ගරු අමාතɕ 

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාෙගන් පිළිතුරු 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් අද දින මා ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, 
විෙශේෂෙයන් පවාහන ක්ෙෂේතෙය් ෙක්න්දීය ආයතනයක් වන ශී 
ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් අනාගතය පිළිබඳ  බැරෑරුම් පශ්න 
මතු වී තිෙබන නිසයි. 

(1) Is the Hon. Minister aware that the buses of the Sri 
Lanka Transport Board, which cover a distance of 
1.2 million kilometres per day, while providing 
transport to 2.2 million commuters daily, 
generating a revenue approximately of Rs. 69 
million per day increased the number of passenger
-kilometres they operated by 19.6 per cent in 
2015, compared to an increase of only 6.1 per cent 
by the private sector and provide over 40 per cent 
of all bus services in the country? 

 Sir, I would like to refer to the Central Bank 
Report as well as a newspaper report of May, 
2016.  
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(2) Is he aware that, according to newspaper reports, 
the Secretary of the Ministry of Transport has 
stated that 12,000 employees of the Sri Lanka 
Transport Board are to be discontinued, that 
compensation packages are to be worked out for 
them and that lands and buildings belonging to the 
120 depots, which would be reduced to 70, are to 
be disposed of or to be sold off?   

 Sir, this statement of the Secretary appeared in the 
first page of the Sunday Times newspaper a few 
weeks ago. 

 (a) Does, the Hon. Minister plan to discontinue 
12,000 employees of the SLTB?  

 (b) If so, is he aware that this would represent 
the entire administrative, financial and 
clerical staff of the Board and that a modern 
organization cannot be run without the 
administrative, financial and clerical staff of 
its  management?  

 (c) If this is done, in which case, how does he 
propose to carry out the essential 
administrative, financial and clerical tasks 
required to run transport services and  does 
he intend to privatize the entire SLTB?  

 (d) Is the compensation to these discontinued 
employees to be made without adhering to 
the terms and conditions laid down by law 
by Parliament, specially on the Gratuity Act 
and will it be honoured?  

 (e) Are the lands of the depots to be sold off, 
leased out or otherwise disposed of 
illegally, violating all declared policies of 
the Government as well as the Treasury?  

 (f) If so, since much of the land of the SLTB is 
located in urban areas which are easily 
accessible and therefore of greatest utility 
for passenger transport services, will their 
disposal inconvenience the public and 
together with the problems associated with 
moving plant and equipment, obstruct the 
efficient running of the transport network 
including the provision of night services, 
school services, extra special services to the 
villages and special services that are being 
given today to remote urban areas? 

 (g) Is the number of depots to be reduced - as 
announced by the Secretary in his press 
release which appeared in the Sunday 
Times, is newspaper - from 120 to 70.  

  If so, it would be a reduction of 50 depots in 
the country and what action will be taken to 
organize a modern transport service? 

 (h) If so, is the Hon. Minister aware that the 
number of deports was originally increased 
because it was found practically that there 

was an optimal number of buses for the 
efficient functioning of a depot, and that 
reducing the number of depots would 
increase the number of buses per depot and 
hence reduce efficiency and that the 
reduction in the number of depots will 
obstruct the efficient running of the 
transport network, including the provision 
of night services, school services, services 
to villages and remote urban areas and 
special services that have always been 
provided only by the SLTB and no other 
institution? 

Hon. Minister should take action to stop these relevant 
circulars issued in haste and consider the views of the 
trade unions and the public commuters of this country.     

Thank you. 
       

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்ᾐ மற்ᾠம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශන්ය මා ෙවත ෙයොමු කිරීම 

සම්බන්ධව පළමුව ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමාෙග් පශ්නවලට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(1) ඔව්. 

 එෙසේ වුවද, ශීලංගමට ෛදනිකව දැනට ලැෙබන රුපියල් 
මිලියන 69ක පමණ ආදායම් මුදල් එදිෙනදා වියදම් පියවා 
ගැනීමටත්, එකතු වී ඇති හිඟ ණය මුදල් පියවා ගැනීමටත් 
පමාණවත් ෙනොෙව්. ඒ ෙහේතුෙවන් අධිකර ණෙය් පවතින 
පාරිෙතෝෂික නඩු, අර්ථ සාධක අරමුදල් නඩු හා මාසික 
ෙව්තන ෙගවීමට රුපියල් මිලියන 1,350ක මුදලක් මීට 
අතිෙර්කව මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා ගැනීමට සිදු වී 
ඇත. 

 ගරු අගාමාතɕතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාටත් මම සත්ුතිවන්ත වනවා. මම ෙම් පශන්ය 
ෙයොමු කළායින් පසේසේ ෙනොකඩවා ෙම් දක්වා ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය පවත්වාෙගන යෑම සඳහා සෑම 
මාසයකම ලංගමයට රුපියල් මිලියන 1,350 ගණෙන් 
ෙදනවා. රුපියල් මිලියන 69ක ෙසොච්චමින් පඩි ෙගවීමටත්, 
ලංගමය පවත්වාෙගන යෑමටත් පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් 
රජය ජනතා අවශɕතාව ඉතා ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගනිමින් ඒ 
සඳහා අවශɕ මුදල් ෙම් දක්වා දී තිෙබනවා.  

 තවද, පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ ෙසේවකයන් 5,532ක් 
අතුරින් පාරිෙතෝෂික නඩු 1,500ක් සඳහා ෙනොෙගවන ලද 
පාරිෙතෝෂික මුදල් ෙගවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 2,148ක 
පමණ මුදලක් හා ෙනොෙගවන ලද ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල් නඩු 400ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 10,000ක් 
ෙගවීමට සිදු වී ඇත. ඒ කියන්ෙන්, පසු ගිය වර්ෂ 5 තුළම 
ෙසේවකයන්ෙගන් කපා ගන්නා අර්ථ සාධක අරමුදෙල් 
දායක මුදල පවා ලංගමෙයන් මහ බැංකුවට යවලා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ගත්ත අමතර ෙකොටස ් සහ අෙනකුත් ණය 
බැලුවාම දැනට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් අර්ථ 
සාධක අරමුදලට සහ ණයකරුවන්ට රුපියල් මිලියන 
16,000ක් ණය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි මම 
අමාතɕාංශය භාර ගන්නා විට පැවැති මූලɕමය තත්ත්වය 
වන්ෙන්.  

877 878 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 මා අමාතɕාංශය භාර ගන්නා අවසථ්ාෙව්දී 2010 වර්ෂෙය් 
සිට ෙනොෙගවා පැහැර හැර තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක හිඟ 
මුදල රුපියල් මිලියන 10,250යි. මම විවිධාකාරෙයන් මුදල් 
ඉතිරි කර ෙගන, භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ලබා ෙගන ඒ 
මුදල්වලින් ෙකොටසක් ෙගවා ෙම් වනෙකොට ඒ මුදල 
රුපියල් මිලියන 8,900 දක්වා අඩු කර ෙගන තිෙබනවා. 
එෙසේ වුවද, ඉතිරි හිඟ අර්ථ සාධක මුදල් සහ අෙනකුත් 
ඉහත සඳහන් හිඟ බැරකම් ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් ශීලංගම 
බරපතළ මූලɕ අර්බුදයකට මුහුණ පා ඇත. 

 එෙසේ වුවද, 2015 සැප්තැම්බර් මස සිට සෑම 
ෙසේවකෙයකුෙග්ම අදාළ දායක මුදල් නිසි පරිදි ෙම් දක්වා 
බැර කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

(2) නැත. 

 අපි කිසිෙසේත්ම ෙසේවකයින්ෙග් ෙසේවය discontinue 
කරන්න කටයුතු කරලා නැහැ. අපි ෙසේවකයින්ට option 
එකක් දීලා තිෙබනවා. 

 මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් රාජɕ ආයතන සඳහා ෙසේවකයන් 
සේව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගැන්වීම සම්බන්ධව රාජɕ වɕාපාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් නිකුත් කරන ලද 2016/03/08 
දිනැති අංක 02/2016 චකෙල්ඛය, ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයින්ෙග් පඩි කමයට ගැළෙපන පරිදි 
සකස ්කර ෙනොමැති නිසා ශීලංගම ෙසේවකයින්ට විෙශේෂිත 
වූ සේව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගැන්වීෙම් පටිපාටියක් -VRS  
එකක්, Voluntary Retirement Scheme  එකක්- ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙසේවකයන්ට ඕනෑ නම් 
යන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඉන්න පුළුවන්. කිසිම බල 
කිරීමක් නැහැ. බෙලන් රැකියාෙවන් අස ් කිරීමක් ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් කරන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් අවසථ්ාව දීලා 
තිෙබන්ෙන් වන්දියක් වශෙයන් විශාල මුදලක් අරෙගන 
යන්න කැමැති නම්, ඒ අයට යන්නයි. හැබැයි, රියදුරන්ට 
යන්න බැහැ. කාර්මිකයන්ට යන්න බැහැ. 
ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන්ට යන්න බැහැ. ෙමොකද, අපට ඒ 
අයෙග් ෙසේවය අවශɕයි. ඒ නිසා අපි ඒ සෑම ෙදයක්ම 
කල්පනා කරලා සේව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගැනීෙම් 
පටිපාටියක් මහා භාණ්ඩාගාරෙය් එකඟතාව මත සකස ්කර 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ඒ සඳහා කැමැත්තක් 
දක්වන ෙසේවකයින් පමණක් සිය කැමැත්ෙතන් විශාම 
ගැන්වීමට ඉඩ පසත්ාව සලසා ඇත. 

 අපි ෙම් ආයතනය පතිවɖහගත කරන්න ඕනෑ. නව ධාවන 
සැලැසම් යටෙත් තිෙබන සියලු ඩිෙපෝවන් හා ධාවනයට 
නියමිත බස ් රථ ෙනොඅඩුව කාර්යක්ෂම අන්දමින් 
පවත්වාෙගන යාමට අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

 ගරු කථානායකතුමනි, එෙසේ වුවද දැනට එක් බස ්රථයක් 
ෙවනුෙවන් ෙසේවකෙයෝ හය ෙදෙනක් ඉන්නවා. අපි ෙම් 
ආයතනය නඩත්තු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක හින්දා 
කාර්යක්ෂමතාවක් නැහැ. එක බස ්රථයකට සිටින ෙසේවක 
අනුපාතය 6යි. ඒ සංඛɕාව 4.5 දක්වා අඩු කිරීම තමයි ෙම් 
පතිවɖහගතකරණය යටෙත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

(අ) නැත.  

 එෙසේ වුවද 11,000ක් පමණ වන කාර්යය මණ්ඩල 
ෙසේවකයින් අතරින් නව පතිසංවිධාන වැඩපිළිෙවළ යටෙත් 
ඊට අවශɕ යැයි නියමිත ෙසේවක සංඛɕාව ෙසේවෙය් රඳවා 
තබාෙගන අතිරික්ත බවට හඳුනාගත් ෙසේවක සංඛɕාවට 
පමණක් සිය කැමැත්ෙතන් විශාම ගැන්වීමට අපි අවකාශ 
සලසා ඇත. ඒ මිසක් අපි කවුරුවත් බෙලන් විශාම යැවීමක් 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ විශාම කමය රියදුරු, 
ෙකොන්ෙදොසත්රවරු, කාර්මිකයන් සඳහා බලපාන්ෙන් 
නැත.   

(ආ) නැත.  

 ශීලංගමට අවශɕ යැයි හඳුනා ගත් සියලු පරිපාලන, මූලɕ, 
ලිපිකරු ආදී තනතුරු සඳහා පමාණවත් ෙසේවක සංඛɕාවක් 
ෙසේවෙය් ෙයදවීමට ෙමමඟින් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. ෙමහිදී 
පරිගණක, විදɖත් පෙව්ශපත යන්ත, මූලɕ මෘදුකාංග, 
CCTV කැමරා ආදී නව තාක්ෂණික කමෙව්ද උපරිම 
වශෙයන් සෑම අංශයකටම ෙයොදවා ගනිමින් ෙමම කාර්ය 
මණ්ඩල අඩු කිරීම සැලසුම් කර ඇත. ෙම් යටෙත් ශීලංගම 
ආරම්භෙය් පටන් ෙම් දක්වා සකස ්කිරීමට ෙනොහැකිව තිබූ 
ෙසේවක සංයුති සැලැසම් - cadre- සහ බඳවා ගැනීෙම් හා 
උසස ් කිරීෙම් පටිපාටිය -SOR-  සකස ් කර ෙමම 
අමාතɕාංශෙය් නිර්ෙද්ශයන් ද සමඟ මහා භාණ්ඩාගාරෙය් 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත අනුමැතිය 
සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 ෙමච්චර කාලයක් ලංගම තිබුණා. ඇමතිවරුන් ගණනාවක් 
යටෙත් තිබුණා. නමුත් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට 
ෙසේවක සංයුති සැලැසම්ක් තිබුෙණ් නැහැ. බඳවා ගැනීෙම් 
හා උසස ්කිරීෙම් කියා පටිපාටියක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් 
මම ෙම් මණ්ඩලය බාර ගත්තාට පසේසේ ෙම් cadre එකත් 
හැදුවා. SOR එකත් හැදුවා. එය මහා භාණ්ඩාගාරෙය් 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
සඳහා අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එම නිසා 
ෙනොෙපෙනන වැඩ කටයුතු රාශියක් ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් තිරසාර පැවැත්ම සඳහා අප සිදු කර 
තිෙබනවා. Privatize කරන්න ෙනොෙවයි. බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමා විසින් ජනසතු කරන ලද ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙයන් ඒ අෙප්ක්ෂිත පතිඵල ලබා ගැනීමට නම්, 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ශක්තිමත් ආයතනයක් බවට 
පත් කිරීම තමයි අෙප් යුතුකම ෙවන්ෙන්. ඒ සඳහා අවශɕ 
කියාමාර්ග අරෙගන තිෙබනවා.  

(ඇ) නැත. 

 ෙම් යටෙත් නව තාක්ෂණික කම උපෙයෝගී කර ගනිමින් 
අතɕවශɕ කාර්ය මණ්ඩල ෙසේවක සංඛɕාව තවදුරටත් 
ෙසේවෙය් ෙයොදවා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, ෙමම 
වැඩපිළිෙවළ යටෙත් ශීලංගම කිසිදු ආකාරයක 
ෙපෞද්ගලිකකරණයකට ලක් කිරීමට අෙප්ක්ෂා 
ෙනොෙකෙර්. 

 ඔබතුමා කිව්ව පරිදි ගමනාගමන ක්ෙෂේතෙය් සියයට 40ක් 
සම්පූර්ණෙයන්ම ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයටයි 
තිෙබන්ෙන්. Private buses 22,500ක් තිෙබනවා. ඔවුන් 
සියයට 60ක් ඒ බසව්ලින් දුවනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ජාතික 
පතිපත්තිය අනුව routes ෙබදීෙම්දී ලංගමට සියයට 
40කුත්, ෙපෞද්ගලික අංශයට සියයට 60කුත් ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ලංගම ෙපෞද්ගලිකකරණය 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙපෞද්ගලික බස ් රථ හිමියන්ට 
තමන්ෙග් වɕාපාර පවත්වාෙගන ගිහිල්ලා ෙම් රෙට්  
ගමනාගමන ක්ෙෂේතයට අවශɕ දායකත්වය ලබාෙදන්න 
පුළුවන්.   

(ඈ) නැත.  

 මම ඒක ගැන විසත්ර කළා. අපි ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් පඩි scalesවලට ගැළෙපන පරිදි අපි 1983 
අංක 12 දරන පාරිෙතෝෂික ෙගවීම් පනත අනුවම ෙගවීම් 
කටයුතු සිදු කරනවා. ඒ අනුව අපි ෙම්ක සකස ් කරලා 
තිෙබන්ෙන් භාණ්ඩාගාරය සමඟත් සාකච්ඡා කරලායි.  

 (ඉ) නැත. 

 අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. ඇමතිවරු ගණනාවක් හිටියා. 
ආණ්ඩු ගණනාවක් තිබුණා. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 
1958 ජනසතු කිරීෙමන් පසුව ඒ ඉඩම් පවරා ගන්න කියලා 
තිබුණා. නමුත් ඉඩම් එකක් ෙදකක් හැෙරන්න, ඩිෙපෝ 
තිෙබන කිසිම ඉඩමක් පවරා ෙගන නැහැ. ඇත්ත 

879 880 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 
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වශෙයන්ම බැලුෙවොත් ලංගමට ඉඩම් නැහැ. අවසානෙය්දී 
මම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් කාරණය කියලා, පධාන 
ඉඩම් පවරා ගැනීෙම් කියාවලිය සිදු කළා. එෙහම කරලා, 
නිදහස ් දීමනාවක් හැටියට ඉඩම් ලංගමට පවරා ෙගන ඒ 
අයිතිවාසිකම ශක්තිමත් කරලා ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුවට 
පුළුවන් වුණා. මා අමාතɕාංශය භාර ගැනීෙමන් පසු - [බාධා 
කිරීමක්] 

 ලංගමයට අයිති ඒ හුඟක් ඉඩම් හමුදාවට, ෙවනත් අංශවලට 
විවිධ කටයුතු සඳහා දීලා තිබුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි 
ෙම් පවරා ගැනීෙම් කටයුතු කරන්ෙන්ත් ඒ දීපු ඉඩම් 
පිළිබඳවයි. ෙමොකද, ඒවා රාජɕ අංශයට තමයි දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙනොෙවයි. ෙම් පවරා 
ගත් ඉඩම් 13 විවිධ රාජɕ අංශවලට දීලා තිබුණු ඉඩම්. හරි 
නම් ඒ ෙවනුෙවන් අපට ඒ අංශවලින් මුදල් ලැෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ හැර අපි ෙපෞද්ගලික අංශයට ඉඩම් පැවරීමක් සිදු 
කරන්ෙන් නැහැ.  

 හඳුනා ගත් ඉඩම් කැබලි 13ක් සඳහා නිදහස ්පදානයන් මත 
ෛනතික හිමිකම් ලබා ගැනීමට ෙම් වන විට පියවර 
ගනිමින් පවතී. ඒක දැන් අර ෙගන අවසන්. ඒ යටෙත් ලබා 
ගත් ඉඩම් අපි මහා භාණ්ඩාගාරය සතු ලියා පදිංචි 
සමාගමකටයි - a company fully owned by the Treasury
- පවරන්ෙන්; ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කාටවත් ෙනොෙවයි.  ඒ 
කියන්ෙන් ආණ්ඩුවට. අපි ඒක ආණ්ඩුවට පවරනවා. 
පවරලා, අර්ථ සාධක අරමුදල් පිළිබඳව - [බාධා කිරීමක්] 
ෙමෝටර් රථ වාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දීලා තිෙබන ඉඩම, 
ෙබොරලැසග්මුෙව් යුද හමුදා ෛවදɕ බළකා ෙරජිෙම්න්තු 
මධɕසථ්ානය සාදා තිෙබන ඉඩම වාෙග් ඒවා. කිසිම 
විධියකින් ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරා දීමක් ෙනෙවයි අපි 
ෙම් කරන්ෙන්. Treasury-owned company එකකට තමයි 
අපි පවරා ෙදන්ෙන්. ඊට පසේසේ අපි භාණ්ඩාගාරෙයන් ඒ 
මුදල් පමාණය අර ෙගන හිලව් කරනවා, ෙකළින්ම ෙම් 
අර්ථ සාධක අරමුදල ෙවනුෙවන්. වෘත්තීය සමිතිත් උසාවි 
ගියා. උසාවි ගිහිල්ලා අෙපන් සල්ලි ඉල්ලනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් කියනවා, "ෙම්වාට ෙමොකුත් කරන්න එපා." 
කියලා. එෙහම බැහැ ෙන්. අපිව අමාරුෙව් දමලා, 
අධɕක්ෂවරුන්ට වෙරන්තු එවලා, එෙහම කියනවා. ෙම් 
ගැටලුව විසඳීම සඳහා අපි දැන් ෙමවැනි කමෙව්දයක් සකස ්
කරලා තිෙබනවා.  

(ඊ) නැත.  

 ෛනතික තත්ත්වෙයන් බැහැරව කිසිදු ආකාරයක ඉඩම් 
විකිණීමක් සිදු ෙනොකරන අතර ෙපොදු මගී පවාහනය 
ෙසේවයට කිසිදු බාධාවක් ෙමමඟින් සිදු ෙනොෙව්.   

 මම මුදල් ඇමතිතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා පවාහන 
ක්ෙෂේතය ශක්තිමත් කිරීමට අවශɕ බස ් රථ ඇණිය 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා බස ් රථ දහසක් සම්පූර්ණෙයන් 
අලුත්වැඩියා කිරීමට රුපියල් මිලියන 2,500ක් ෙවන් කළා. 
ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් එක දමා තිෙබනවා. ඒවාට කටයුතු 
කරනවා. ඊට අමතරව මාෙග් ඉල්ලීම අනුව ගරු 
අගාමාතɕතුමා අනුමත කළා, - [බාධා කිරීමක්] අපි වැඩිය 
සද්ද කරන්ෙන් නැහැ, නමුත් වැඩ කරනවා. ගරු 
අගාමාතɕතුමා අනුමත කළා, Indian Line of Credit 
එෙකන් නව එන්ජින් කට්ටල 500ක් සවි කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ. දැන් වනවිට එහි ෙටන්ඩර් එක භාර දීලා ඉවරයි. 
එන්ජින් කට්ටල 500ක් අලුතින් සවි කරලා බස ්රථ 500ක් 
බල ගන්වනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් ඔක්ෙකෝම කරලා 
තිෙබන්ෙන්, ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ෙනොෙවයි. හැම 
ෙද්ටම කියනවා, "ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා" කියා. අපි 
එෙහම ෙදයක් හීෙනන්වත් හිතලා නැහැ. ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය ශක්තිමත් කරලා ෙසේවකයන්ට 
තෘප්තිමත් ෙලස කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙවන විධියට -
අපි හිටපු පසු ගිය රජෙයන් පවා අහිමි කරන ලද- 

අර්ථසාධක අරමුදල් ෙගවීමට ෙම් රජය කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. ඒ නිසා ෙමයින් කරන්ෙන්, ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලය ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්.   

(උ.)   ලංගම ඩිෙපෝ තිෙබනවා, ඩිෙපෝ තිෙබන තැනම පාෙද්ශීය 
කාර්යාලත් තිෙබනවා. ඒ ෙදෙකන්ම ෙකෙරන්ෙන් එකම 
කාර්යය. හුඟක් ෙසේවකයන් වැඩ ෙනොකර නිකම් ඉන්ෙන්. 
ඒ නිසා අපි ෙම් ඩිෙපෝ පමාණය පතිවɖහගත සැලැසම්ට 
අනුව 70 දක්වා අඩු කරනවා. නමුත් එම ඉඩම් කාටවත් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙසේ වසා දමන ඩිෙපෝ තිෙබනවා නම් අපි 
ඒවා night parks හැටියට සකස ් කර, security අය ඒ 
සථ්ානවල ෙසේවෙය් ෙයොදවා බස ් රථ එම සථ්ානවල 
නවත්වා තැබීමට අවශɕ වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීමට 
සැලැසම්ක් සකස ් කරනවා. නමුත් අපි ෙසේවක මණ්ඩල 
පතිසංවිධානය කිරීමක් කරනවා. අපි හිතනවා, පා ෙද්ශීය 
කාර්යාල 22ක් වැඩක් නැහැ කියා. ඩිෙපෝ ශක්තිමත් 
කෙළොත් අපට පාෙද්ශීය කාර්යාල අවශɕ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
පධාන කාර්යාලය පමණයි අවශɕ ෙවන්ෙන්.  

 තවද, නව ධාවන සැලැසම් යටෙත් දැනට ධාවනයට 
නියමිත බස ් රථ ෙසේවාවන් කාර්යක්ෂමව පවත්වා ෙගන 
යාමට කටයුතු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන අතර, නව 
තාක්ෂණික ෙමවලම් භාවිත කිරීම මගින්  ෙසේවක සංයුතිය 
හා කාර්ය මණ්ඩලය අඩු කිරීමටත් සැලසුම් සකස ්කර ඇත. 

(ඌ) නැත.  

 දැනට ශී ලංගම සතුව පවතින බස ්රථ පමාණය වැඩිදියුණු 
කිරීමට අෙප්ක්ෂා කිරීම තුළින් දැනට වඩා බස ් රථ 
පමාණයක් ධාවනය කිරීමටත්, කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් මහ 
ජනතාවට ලබා දීමටත් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. ඒ අනුව සියලු 
ෙපොදු පවාහන ෙසේවාවන් තර කිරීම ෙමමගින් සිදු ෙකෙර්. 
ෙම් යටෙත් ගාමීය හා අෙනකුත් සියලු මාර්ගවලට වඩාත් 
ශක්තිමත් ෙසේවාවක් සැපයීමට සැලසුම් කර ඇත. 

 ශී ලංගම සභාපතිතුමා විසින් ආයතනයට අනුබද්ධ සියලු 
වෘත්තීය සමිති නායකයින් කැඳවා විශාම ගැන්වීෙම් 
චකෙල්ඛය හා නව ධාවන සැලැසම් පිළිබඳ සියලු දැනුවත් 
කිරීම් සිදු කර ඇත. එම සාකච්ඡාෙවන් අනතුරුව එනම් 
2016.06.01 දින සිට 2016.06.30 දක්වා මීට අදාළ සේව්ච්ඡා 
විශාම ගැන්වීෙම් චකෙල්ඛය ශී ලංගම සියලු ෙසේවා සථ්ාන 
පධානීන් ෙවත ෙයොමු කර ඇති අතර, ෙම් වන විටත් ෙම් 
සඳහා කැමැත්තක් දක්වන ෙසේවකයින්ෙගන් අයදුම් පත ශී 
ලංගම පධාන මානව සම්පත් කළමණාකාර ෙවත 
ලැෙබමින් පවතින බව දන්වමි.   

 ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කියාවලිය කිසිෙසේත්ම බෙලන් 
විශාම ගැන්වීමට, ෙසේවෙයන් ඉවත් කිරීමට ගනු ලබන 
කියාවක් ෙනොෙවයි. ෙමය සේව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගැන්වීම  
දිරිමත් කිරීම සඳහා කරන කියාවලියක්. ඒ වාෙග්ම ලංකා 
ගමනාගමනෙය් තිරසාර පැවැත්ම සඳහා කරනු ලබන 
කියාවලියක් ද  වනවා.  36,000ක් පමණ වූ ෙසේවක 
පිරිසකෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල් සහ පාරිෙතෝෂික අරමුදල් 
ෙනොෙගවා තිෙබනවා. අෙප් ෙම් සම්මුතිවාදී රජය මඟින් 
ඒවා ෙගවීමට අවශɕ කටයුතු දැන් කරෙගන යන අතර, ඒ 
ගැන මම සතුටු වනවා. ඒ වාෙග්ම අපට  නිම්බස ්
ඔෙටෝෙමෝටිව් ලංකා ලිමිටඩ්  සහ සට්ීල් ඉන්සේපක්ස ්
ඇන්ඩ් ඉන්ඩසට්ීස ්ලිමිටඩ් කියන සමාගම්වලින් ගත් spare 
partsවලට අදාළව රුපියල් මිලියන 4,000ක් පමණ 
ෙනොෙගවූ බවට  arbitrations ෙදකක් තිෙබනවා. තවත් 
විවිධ ආයතනවලට ෙගවීමට ණයතුරුස ් රාශියක් 
තිෙබනවා. ඉතින්  ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් 
සම්පූර්ණ බර පැටවිලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුවටයි. ඒ 
නිසා ෙම්වා නිරාකරණය කර ගැනීෙම් කියාවලිෙය් අපි 
ෙයදී සිටිනවා. ඒ නිසා ඉතාම සද්භාවෙයන් යුතුව අපට 
ගන්න පුළුවන්  නව කමෙව්දයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා,  
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවක සුබසාධනයත්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රෙට් මගී ජනතාවෙග් ගමනාගමන සුබසාධනයත් යන 
කාරණා ෙදක ගැනම අපි කල්පනා කරන බව  කියන්නට 
කැමැතියි. හැමදාම පාඩු විඳින්ෙන් නැතිව,  ලාභයක් 
ෙනොලැබුණත් අඩු ගණෙන් ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් වියදම පියවා ගැනීමට පුළුවන් වුෙණොත් එය 
පමාණවත්. ඒ වාෙග්ම අනාර්ථික මාර්ග සඳහාත්, පාසල් 
බස ්රථ සඳහාත් අපට Treasury එෙකන් මුදල් ෙගවනවා. 
ඉතින්, ඒ නිසා ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙනොකඩවාම කරෙගන 
යන බව පකාශ කරන්න කැමැතියි.  ෙබොෙහොම සත්ුතියි, 
ගරු කථානායකතුමනි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ගරු දිෙන්ෂ් මන්තීතුමා, පැහැදිලි කිරීම කරන්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු දීම ගැන ගරු ඇමතිතුමාට මම 

ස්තුතිවන්ත වනවා.  දැනට සිටින 36,000ක් වන ෙසේවක පිරිෙසන් 
12,000ක් අඩු කරන්න ඕනෑය කියලා ඇමතිතුමාත් පිළිගන්නවා. ඒ 
නිසා ඒකට ෙමොන වචන පාවිච්චි කළත්, ෙමොන කමෙව්දය පාවිච්චි 
කළත්, 'ස්වයං' කිව්වත්, 'බෙලන්' කිව්වත් අවසාන ඉලක්කය 
ෙවන්ෙන් ෙසේවකයන් ඉවත් කිරීමයි.   

[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ඔබතුමා  ඇමතිතුමා 
ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම ෙජɕෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක්. 
එතුමා කාරණය පැහැදිලි කරයි.  කාරණය පැහැදිලි කර ගන්නයි 
අපට ඕනෑ.  

ෙදවැනුව මා ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමතියි. ෙම් ඉඩම් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට විකුණා දැමීමට හා බදු දීමට කටයුතු කරන 
බවට එතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා කළ පකාශය ගිය සතිෙය් ඉරිදා “The 
Sunday Times” පුවත් පෙත් මුල් පිටුෙව් සඳහන්ව තිෙබනවා.ඒ 
නිසා ඒ ෙල්කම්තුමා කියන කාරණයත් ඔබතුමාෙග් සැලකිල්ලට 
ගන්න. ෙමොකද, අපි වගකීමකින් ෙම් ආයතනවල කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු විගණකාධිපතිතුමාත් නිර්ෙද්ශ 
කරනවා, විගණනයකදී social benefit එක Treasury එක ගණන් 
ගන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම්කයි තිෙබන පශ්නය. තර්ක කරන්න 
පුළුවන්, balance sheet එක තුළින්. නමුත් සමාජය ලබන 
පතිලාභය - social benefit - කියන වගන්තිය අනික් රටවල 
සැලකිල්ලට ගන්නවා. ෙමොකද, ෙම්ක ගමනාගමනය. 
ගමනාගමනය ලාභය මතම සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඈත ගම්මානයක 
ඉන්න ජනයාට නගරයට එන්න ගමනාගමන පහසුකම  සලසනවා. 
එය සිදු ෙවන්ෙන් පාඩුවටයි. ඒ නිසා ඇමතිතුමා කිසිම පියවරක් 
හදිසිෙය් ගන්න එපා. අපිත් මන්තීවරු හැටියට ඔබතුමා එක්ක ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න කැමැතියි. ෙසේවකයන්ෙග් 
පැත්ත පිළිබඳව විතරක් ෙනොෙවයි, ආයතනෙය් අනාගතය ගැනත් 
බලන්න ඕනෑ.  EPF පිළිබඳව ඇමතිතුමා කියපු පකාශය 
නිවැරැදියි. එෙහම ෙවන්න පුළුවන්. ඇමතිතුමා කියපු පකාශය 
නිවැරැදි බව මමත් දන්නවා. නමුත් ඒ කටයුත්ත කරපු පධාන 
නිලධාරින් ළඟ තියාෙගන ඔබතුමා හැම දාම ෙම් පකාශ කර 
වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා පතිවɖහගත කිරීමක් ෙහෝ කළ යුතුයි. 1956 
මහජන එක්සත් ෙපරමුණු රජෙයන් ශීලංගමය ජනසතු කරලා, 
පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් එම ජනසතුව අෙහෝසි 
කළා. නමුත් අපි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් 

ආණ්ඩුෙවන් යළිත් ඒ ජනසතුව ෙගනාවා. මම තමයි ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. ශීලංගමය 
ෙපෞද්ගලීකරණය බවට පත් වන කියාවලියකයි ෙම් නිරත 
ෙවන්ෙන්. එය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පතිපත්තියක් ෙනොෙවයි 
කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා ෙම්ක ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු 
කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ඈත එපිට ගම්මානවල සිටින දුප්පත් 
මගීන්ට ගමනාගමනය කළ හැකි ආකාරයට ෙම් පතිපත්තිෙය් රැඳී 
සිටින ෙලසත් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සඳහා භාණ්ඩාගාරයට 
මුදලක් ෙදන්න ෙවනවා. භාණ්ඩාගාරයට කියන්න බැහැ, balance 
sheet එක වැරැදි නම් සමාජයට එයින් ෙසේවයක් ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියලා. විගණකාධිපතිවරු පවා නිර්ෙද්ශ කරලා තිෙබනවා, 
සමාජයට ෙසේවය වනවිට එය ගණන් ගත යුතුයි කියලා. වෘත්තීය 
සමිති ඒ සඳහා එකඟ නැති බව ගරු ඇමතිතුමා එක්ක පකාශ 
කරලා තිෙබනවා. අපි මන්තීවරු හැටියට කැමැතියි, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න. ෙම් පිළිබඳව බරපතළ 
පශ්නයක් මතු ෙවන්ෙන් ඩිෙපෝ ගණන 70ට - 50කින් අඩු කර - 
බැස්සාමයි. ඔබතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරන්න අපට අවස්ථාවක් 
ලබා ෙදන්න කියලා මා ෙම් අර්බුදකාරි අවස්ථාෙව්දී ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අගමැතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු ලබා 

ෙදනවාද? 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම පිළිතුරු ෙදන්න අවශɕ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண்ᾗமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා, ෙම් 

ආයතනය ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ වාෙග්ම 
මහා භාණ්ඩාගාරය තමන්ෙග් වගකීම පමාණයටත් වඩා ඉෂ්ට 
කරලා තිෙබනවා. මහා භාණ්ඩාගාරය හැම මාසයකම රුපියල් 
මිලියන 1,350 ගණෙන් අපට ලබා දුන්නා. එෙහම ලබා දුන්ෙන් 
නැත්නම් ලංගම ෙසේවකයන්ට පඩි ෙගවන්න හම්බෙවන්ෙන් 
නැහැ, ටයර් ගන්න හම්බෙවන්ෙන් නැහැ, ටියුබ් ගන්න 
හම්බෙවන්ෙන් නැහැ, දුණුතල ගන්න හම්බෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වගකීම ඉෂ්ට කරලා තමයි ෙම් කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. ඒ 
වගකීම ෙම් රජය භාර අරෙගන තිෙබනවා. 

අනිත් කාරණය ෙම්කයි. ෙම් විධියට ණය ෙවලා ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදලුත් ෙනොෙගවා ඉන්න ෙකොට අපි ඒ වග කීමත් භාර 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 16,000ක් වැය 
කරන්න රජය දැන් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ජනසතු කරලා පටන් 
ගත්තා කියලා, අපට ෙම් ආයතනය ඒ ආකාරෙයන්ම 
පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. අපි එහි අදහස සාක්ෂාත් කරමින් 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ෙහොඳ මූලɕ පාලනයක් තිෙබන, 
ෙසේවයක් කරන ආයතනයක් බවට පත්කර ගන්නට ඕනෑ. ඒක 
නිසා වෘත්තීය සමිති එක්ක සාකච්ඡා කළා. වෘත්තීය සමිතිත් ෙම් 
පශ්නය දන්නවා. වෘත්තීය සමිති තමයි ෙම්වා ලබාෙදන්න කියලා 
Supreme Court එකට ගිහිල්ලා නඩු දැම්ෙම්. සභාපතිතුමාට දැන් 
වෙරන්තු 100ක්, 200ක් එනවා. සල්ලි ෙගව්ෙව් නැත්නම් 
සභාපතිතුමා ගිහිල්ලා හැංෙගන්න ඕනෑ. වෘත්තීය සමිති ඒ විධියට 
කියා කරපු නිසා තමයි අපට ෙම් කියාවලියත් ඉක්මන් කරන්න 
වුෙණ්. අපි සහන සලසා දීමට කටයුතු කරනවා. අවුරුදු 5ක්, 10ක් 

883 884 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 
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තිස්ෙසේ අත පසු වුණු, ෙනොකරපු, ෙනොෙගවපු, හරියට පාලනය 
ෙනොකරපු එෙක් පතිඵලයක් තමයි දැන් ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
පතිඵලය, ඒ තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමට ෙම් රජය ඉතාම පාෙයෝගික 
පියවර ගන්නවා. ඒ පියවර ගැනීම පිළිබඳව අපි ෙම් රජයට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. අපි ලංගම ශක්තිමත් කරන්න මිසක් 
ලංගම විනාශ කරන්න ෙනොෙවයි ෙම් පියවර ගන්ෙන්. 
සාකච්ඡාවක් ෙදන්න පුළුවන්. සාකච්ඡාවක් දුන්නත් මට කියන්න 
තිෙබන්ෙන් ඔය කරුණු ටික පමණයි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ජාතɕන්තර මූලɕ අරමුදලට දැනුම් 

දීලා තිෙබනවා, අෙප් බස් ෙසේවය සමාජ ෙසේවයක් හැටියට සලකා 
රජෙයනුත් මුදලක් ලබා ෙදනවා කියලා. පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
එතැන ෙනොෙවයි. ඊළඟ අවුරුදු තුන, හතර, පහ තුළ අපට ඒ මුදල 
ෙවන් කරෙගන යන්න පුළුවන්. පශ්නය ෙවන්ෙන් ෙම්කයි. ඊට 
අමතරව ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල රජයට ෙගවන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි මතක තියාගන්න ඕනෑ, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
හැම වර්ෂයකම වියදමට අමතරව බස් ෙසේවය ෙගනයන්න 
සහනාධාර හැටියට තවත් මුදල් දුන් බව. එෙහම නම් තමන්ට 
ලැබුණු ආදායෙමනුත්, රජෙයන් ලැබුණු මුදෙලනුත් ඒ අර්ථ සාධක 
අරමුදල් ෙගවන්න තිබුණා. නමුත් ඒවා ෙගවා නැහැ. ඒවා දැන් 
ෙගවන්න ගියාම, තවත් මුදල් රජයට වුවමනායි. ෙම් ආයතනය 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ෙමය විකුණන එකක් ෙනොෙවයි. 
ෙමතැනදී විසඳුම් ෙදකක් තිෙබනවා. අපට පුළුවන් බදු තවත් වැඩි 
කරන්න. ඒක එකක්. එහි ෙගවන්න තවත් රුපියල් බිලියන කීයක් 
තිෙබනවාද, ගරු ඇමතිතුමා?  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண்ᾗமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
16,000යි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Rs. 16 billion ෙසොයන්න බදු වැඩි කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு பந்ᾐல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මිලියන.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මිලියන ෙනොෙවයි, බිලියන. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண்ᾗமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
රුපියල් බිලියන 16යි; Rs. 16,000 million. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
රුපියල් මිලියන 16,000ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒ රුපියල් 

මිලියන 16,000 ෙගවන්න කම ෙදකක් තිෙබනවා. එකක්, 
ඇමතිතුමා දුන් සැලැස්ම කියාත්මක කිරීම, එනම් රජෙය් අයිතිය 
තබාෙගන ෙවනත් සමාගමක් මාර්ගෙයන් කටයුතු කිරීම. එෙහම 

 කෙළොත් ඇපයක් හැටියට තබා මුදල් ගන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම්, අපට කරන්න තිෙබන්ෙන් බදු වැඩි කිරීමයි. ෙදෙකන් 
එකක් කරන්න ඕනෑ. අප ෙමහිදී බලන්ෙන් රජෙය් අයිතියත් 
තබාෙගන ජනතාව මත බදු පටවන්ෙන් නැතිව වැඩ කටයුතු 
කරන්නයි. ෙමහි තිෙබන පශ්නය, ෙපෞද්ගලීකරණයද, රජෙය් 
අයිතිය යටෙත් තබාගැනීමද කියන එක ෙනොෙවයි. ෙමය රජෙය් 
අයිතිය යටෙත් තබාගන්න වුවමනා මුදල් ෙසොයාගන්න බදු අය 
කරනවාද, එෙහම නැත්නම් ෙම් කියපු කමෙව්දයට යනවාද කියන 
එකයි පශ්නය. මීට වඩා ෙහොඳ කමෙව්දයක් තිෙබනවා නම් 
ඇමතිතුමා සමඟ කියන්න. ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අපට 
කරන්න තිෙබන්ෙන්, ජනතාව මතට තවත් බදු බර දමන්ෙන් 
නැතිව රජෙය් ෙසේවයත් සපයමින් ෙම් පශ්නයත් විසඳන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා ෙසොයා බලන එකයි. ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල දැන් ෙකොෙහොමත් ෙගවන නිසා ඉතිරි මුදල් ටික අපි 
රජෙයන් ලබා ෙදන්නම්. ලංගමය කියා නැහැ, "ලාබ ලබනවා" 
කියා. "අලාභය අඩු කරන්නම්" යයි කියා තිෙබනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු අගාමාතɕතුමනි, අර්ථ සාධක අරමුදල තුළ - [බාධා 

කිරීම්] අර්ථ සාධක මුදල් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුෙපන් අඩු කරෙගන 
තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙසේවකයන් ඉවත් කරන්න ඕනෑ නැහැ, 
අර්ථසාධක මුදල් දුන්ෙන් නැහැ කියා. ෙසේවකෙයෝ තමන්ෙග් 
වැටුෙපන් අර්ථසාධක මුදල් දීලා තිෙබනවා. එය තැන්පත් කරලා 
තිෙබනවා. එෙහම නම්, රජෙය් වගකීමක් තමයි එය 
භාණ්ඩාගාරෙය්- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
තැන්පත් කෙළේ නැහැ. ඒකයි පශ්නය වුෙණ්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்ᾗமிகு லῆமன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙකොෙහේද තැන්පත් කරලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක තමයි ෙසොයා බලන්න කියන්ෙන්. ෙසේවකයන්ෙග් 

වැටුෙපන් අඩු කරලා ඒවා තැන්පත් කරලා තිෙබනවා, EPF එකට 
යවන්න.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண்ᾗமிகு உᾠப்பினர் ஒᾞவர்) 
(An Hon. Member) 
ෙකොෙහේද?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙකොෙහේද කියා අහන්ෙන් නැතිව, ෙසොයා බැලුවා නම් මිනිසුන් 

කවුද කියා දැනගන්න පුළුවන් ෙව්වි. ෙම්ක කාලයක් තිස්ෙසේ එන 
ෙරෝගයක්. නමුත් ඒ නිසා ලංගමය ෙම් තත්ත්වයට දමලා 
ෙසේවකයන් අස් කරනවා කියන එක සාධාරණ නැහැ. 
ෙසේවකයන්ෙග් ෙකොටස දී තිෙබනවා, ඒ අරමුදලට.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමා, එෙහම කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. 

මට තවත් පශ්නයකට පිළිතුරු ෙදන්නත් තිෙබනවා, යන්න ඉස්සර 
ෙවලා. නමුත් මා එක කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. මුදල් 
කාෙගන්ද ගත්ෙත්, ෙකොෙහේද තැන්පත් කෙළේ කියන ඒවා ගැන 
තවත් වාද කරන්න ඕනෑ නම් ෙවනම දිනයක් ෙයොදාෙගන කථා 
කරන්න. එච්චරයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට කරුණු 
ඔක්ෙකෝම ෙහළි කරන්න පුළුවන් ෙන්. එවිට ඇමතුමාටත් පුළුවන් 
ඔක්ෙකෝම ලියකියවිලි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண்ᾗமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எᾨந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண்ᾗமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් ගැන ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ෙසේවකයන්ෙගන් කපා ගන්නා 
ලද අර්ථසාධක අරමුදල් පවා ෙම් අවුරුදු පහ ඇතුළත මහ 
බැංකුවට යවා නැහැ.  [බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග්ම ලංගම විසින් 
ෙගවිය යුතු සියයට 12 පවා ෙගවලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි ෙම් මුදල 
එකතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහේ හරි ෙම් සල්ලි ටික තිෙබනවා 
නම් ෙමච්චර අර්බුදයක් නැහැ ; ෙගවලා දමන්න පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

මීළඟට, සථ්ාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය ගරු අනුර 
දිසානායක මැතිතුමා.  ගරු අනුර දිසානායකමැතිතුමා. 

 
 

II 
 
සාලාව හමුදා කඳවුෙරහි අවි ගබඩාව පිපිරී ම නිසා 

මහජනතාව මුහුණපා ඇති ගැටලු 
சாலாவ இராᾎவ ᾙகாம் ஆᾜதக் களஞ்சிய 

ெவᾊப்பினால் மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 
PROBLEMS FACED BY PEOPLE DUE TO EXPLOSION OF 

AMMUNITION DUMP IN SALAWA ARMY CAMP 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙකොළඹ අවිස්සාෙව්ල්ල හයිෙලවල්පාරට මායිම්ව පිහිටා තිබූ 
යුද හමුදා පුපුරන දවɕ හා අවි ගබඩාව පුපුරා යෑම නිසා ඇති වී 
තිෙබන තත්ත්වය හමුෙව් මහජනතාව මුහුණපා ඇති ගැටලු 
පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනු කැමැත්ෙතමි.  

සාලාව යුද හමුදා කඳවුෙරහි පුපුරන දවɕ හා අවි ගබඩාව පසු 
ගිය 05වැනි දා පස්වරුෙව් විශාල විනාශයක් සිදු කරමින් පුපුරා 
ගියා. ෙම් නිසා කඳවුර ෙමන්ම පෙද්ශවාසීන් විශාල පමාණයකෙග් 
නිවාස හා ෙද්ෙපොළ විශාල පමාණයක් පූර්ණ වශෙයන් හා අර්ධ 
වශෙයන් විනාශ වී තිෙබනවා. එෙහත් ෙම් වන ෙතක් 
සම්පූර්ණෙයන් හානියට පත් නිවාස පමාණය, අර්ධ හානි සිදු වූ 
නිවාස ෙකොෙතක්ද, හානි වූ ෙවෙළඳ සැල්, ෙසේවා ස්ථාන ඇතුළුව 
මහජන ෙසේවා සැපයුම් මධɕස්ථාන ෙමොනවාද යන්න පිළිබදව 
සවිස්තර සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ෙමෙතක් ඉදිරිපත් වී නැහැ. ෙම් 
විනාශය ෙකොච්චරද කියලා දන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 
ෙකෙසේ ෙවතත් දැනට ලැබී ඇති ෙතොරතුරු අනුව යළි පදිංචි විය 
ෙනොහැකි මට්ටෙම් නිවාස 300කට අධික පමාණයක් තිෙබනවා. 
ජීවත් වීමට නිවසක් ෙනොමැති වීම නිසා හා ජීවෙනෝපාය කර 
ගැනීමට මඟක් ෙනොමැති වීම නිසා අසරණභාවයට පත් 
ජනතාවකට ෙමවැනි ෙමොෙහොතක ආණ්ඩුවකින් විය යුතු 
කාර්යක්ෂම - ඒකයි වැදගත්කම  තිෙබන්ෙන්. ෙයෝජනා ෙග්න්න 
පුළුවන්. - මැදිහත් වීමක් සිදු වී ෙනොමැති බවට මහජනතාව තුළ 
බලවත් කණස්සල්ලක් ෙගොඩනැ ෙඟමින් තිෙබනවා. පසු ගිය 
08වැනි දා හයිෙලවල් පාර වසමින් ඔවුන් විසින් සිදු කළ 
උද්ෙඝෝෂණය මඟින් පකාශයට පත් වන්ෙන් ඔවුන් තුළ වන ෙමම 
පීඩනයයි. අපි දන්නවා, ඒ ජනතාව අවස්ථා ගණනාවක්ම පාරට 
බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ කරමින් තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ට ඇති වී තිෙබන 
විනාශයට කාර්යක්ෂම සාධාරණ මැදිහත් වීමක් ෙනොමැතිකම 
නිසා බව. එෙහම නැතිව සාමකාමීව හිටපු මිනිස්සු පාරට ඇවිල්ලා 
කලබල කරන්න කිසි ෙහේතුවක් නැහැ.  

ෙම් වන විට පෙද්ශෙය් මතු වී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය පහත 
ආකාරෙයනි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වɕසනෙයන් පසු යළි යථා 
තත්ත්වයට පත් වීම සඳහා පධාන පශ්න කිහිපයකට ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාව මුහුණ දී තිෙබනවා.  

01. මිනිසුන්ට අවශɕ පධානම ෙද් වූ බීමට ජලය ලබා දීමට 
ෙහෝ පෙද්ශෙය් ජල මූලාශ තත්ත්වය පිළිබඳව නිසි 
තත්ත්වය පරීක්ෂා ෙකොට මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට 
කටයුතු කර නැත. 

 ඒ තිෙබන ළිං ටික පිරිසිදු කර ෙදන්න ඕනෑ. එෙතක් 
තාවකාලිකව ඒ අයට බීමට ජලය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ඒ ජල මූලාශයන් පිළිබඳව, ඒවා උපෙයෝගී කර 
ගත හැකිද, නැද්ද කියන එක පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ වතුර ෙබොන්න ෙහොඳද, නැද්ද 
කියන්න ඒ අය දන්ෙන් නැහැ ගරු කථානායකතුමනි.  ඒ 
නිසා ඒ අය වතුර ෙනොබී ඉන්නවා. වතුර ෙනොබී ඉන්නවා 
නම් ඒ අයට වතුර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තාවකාලිකව 
වතුර ලබා ෙදමින් තිෙබන ජල මූලාශවලින් නැවත ඒ 
ජනතාවට වතුර පානය කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක 
පිළිබඳව වාර්තාවක් දීලා ඒක කරන්න බැරි නම් ඒවා 
නැවත පිරිසිදු කිරීම කාර්යක්ෂමව කළ යුතුයි. ෙමොකද, ඒ 
ජනතාවට තමන්ෙග් මූලික කටයුතු ෙවනුෙවන් වතුර 
අවශɕයි.   

02. කඳවුරුවල සිටින පිරිසට අමතරව හානි වූ නිවෙසේ 
ෙකොටසක පදිංචි අය මුහුණ ෙදන ආහාර පිළිෙයල කර 
ගැනීෙම් පශන්යට නිසි විසඳුම් දීමට අෙපොෙහොසත් වී ඇත. 

 දැනට තමුන්නාන්ෙසේලා කඳවුරු තුළ ඉන්න අයට ආහාර 
ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් අනුගමනය කර තිෙබනවා. නමුත් 
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අෙප් රෙට් සංසක්ෘතිය අනුව ෙබොෙහෝ අය තමන්ෙග් නිවස 
ෙමොන තරම් අබලන් වුවත් එතැන ඉන්නම බැරි නම් තමයි 
කඳවුරකට යන්ෙන්. සාමානɕෙයන් යම් ෙසවිල්ලක් 
යටෙත් ඉන්න පුළුවන් නම් ඒ හැම ෙදනාම යළිත් තමන්ෙග් 
නිවසට එන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා විශාල පිරිසක්, 
නිවස අබලන් වී තිබියදීත් කුඩා කාමරයක් සකස ්කර ෙගන 
තමන්ෙග් ජීවිතය යළි එතැනට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 
නමුත් ඒ අයට අවශɕ ආහාර ටික ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, ඔවුන්ට ආහාර සපයා ගැනීම සඳහා අවශɕ භාණ්ඩ 
ෙහෝ ආහාර උයා ගැනීම සඳහා අවශɕ ෙද්වල් ෙහෝ ඒ 
කිසිවක් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ආණ්ඩුව 
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන්  අවතැන් කඳවුරුවල 
ඉන්න; දැනට තාවකාලික රැඳවුම් කඳවුරුවල ඉන්න 
කණ්ඩායමට ආහාර ෙදන්නයි. නමුත්  නිෙවසව්ලට ගිය 
අයෙග් නිෙවසව්ල ඇති වී තිෙබන ඔවුන්ෙග් ආහාර සකස ්
කිරීම පිළිබඳ ගැටලුව ගැන කල්පනා කරලා නැහැ. ඒ අය 
ගැන අවධානය ෙයොමු කර නැහැ.  

03. අහිමි වූ නිවාස ෙවනුෙවන් යළි නිවාස සාදා දීමට ෙහෝ සාදා 
ගැනීමට ගත යුතු පියවර සම්බන්ධෙයන් වග කිව යුතු 
දැනුවත් කිරීමක් ඔවුන් ෙවත ෙකෙරන්න ඕනෑ.  

 ගරු කථානායකතුමනි. නිවසින් භාගයක් විනාශ වී 
තිෙබනවා නම්, "භාගයක් විනාශ වී තිෙබන ඔබෙග් 
නිවාසයට අපි ගන්නා කියා මාර්ගය ෙම්කයි", නිවස 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශයට පත් වී තිෙබනවා නම්, 
"සම්පූර්ණෙයන් විනාශයට පත් වී තිෙබන ඔබෙග්  නිවසට 
ගන්නා කියා මා ර්ගය ෙම්කයි " කියලා ඒ අය දැනුවත් 
කරන්න ඕනෑ. තමන් විසින් සකස ්කර ගන්නා ලද නිවස, 
තමන් කිසිෙසේත්ම වග ෙනොකිව යුතු කරුණක් මත විනාශ 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා කළ යුතු ෙද් තමයි ගරු 
කථානායකතුමනි, භාගයක් විනාශ වූ නිවාස සඳහා ෙමොකද 
කරන්ෙන්, මුළුමනින්ම විනාශ වූ නිවාස සඳහා ෙමොකද 
කරන්ෙන් කියලා ඒ නිවාස  හිමියන් ක්ෂණික දැනුවත් 
කි රීම. එෙසේ විශව්ාසවන්ත අවෙබෝධයක් ලබා දීමකින් 
ෙතොරව, එකඟතාවකින් ෙතොරව ඒ අයෙග්  මානසිකත්වය 
සන්සුන්භාවයට ෙගෙනන්න බැහැ.  

04. තමන්ට සිදු වූ අලාභ හානිය පිළිබඳව වග කිව යුතු 
ආයතනයකින් තක්ෙසේරුවක් ලබා ගැනීමට නිසි 
කමෙව්දයක් සැකසී නැහැ.  

 අගමැතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාමානɕ කමෙව්දයට 
අනුව කටයුතු කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙවනත් පළාත්වල 
තක්ෙසේරුකරුවන් ඉන්නවා නම්, ඒ අය කැඳවා විෙශේෂ 
කාර්ය සාධක බලකායක් පිහිටුවා, ඒ හරහා දවසක් ෙදකක් 
ඇතුළත ෙව්ගෙයන් ෙම් කටයුතු අවසන් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ හැම ෙදනාම උත්සාහ කරනවා, තමන්ෙග් 
නිවස තමන්ට හැකි ආකාරෙයන් යම් පිළිසකර කිරීමක් කර 
ගන්න. හැබැයි එෙහම කර ගන්න බැහැ, ෙම් හානිය 
පිළිබඳව නිසි තක්ෙසේරුවක් ෙනොකර.  නිවස පිළිබඳව නිසි 
තක්ෙසේරුවක් කරන ෙතක් ඒ හැමෙදනාම තමන්ෙග් 
පිළිසකර කිරීම් අත් හිටුවා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් නිවාස 
පිළිබඳව විධිමත් ආයතනයක් මඟින් ෙව්ගවත් 
තක්ෙසේරුවක් ඔවුන්ට ලබා දිය යුතු වනවා. 

05. සිද්ධිය වීෙමන් පසුව ඉතිරිව ඇති ඇතැම් ෙද්ෙපොළ 
ෙසොරුන්ෙග් කඩාවඩා ගැනීම්වලට ෙගොදුරු වී ඇති අතර,   
ඉතිරිව ඇති ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් පශන්යක් 
ඔවුන්ට උද්ගත වී තිෙබනවා.  

 ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහෝ තැන්වල ඉතිරි වී ඇති 
ෙද්ෙපොළවලටත් අතිශය අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි වɕසන තත්ත්වයක් තුළ වුවත්, 
අෙප් රෙට්  ෙකොල්ලකරුවන්, ෙසොරුන් සහ විවිධ මත් 
දවɕවලට ඇබ්බැහි වූවන් උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා, ඒ 

නිෙවසව්ල ඇති භාණ්ඩ ෙසොරකම් කිරීෙමන් යමක් උපයා 
ගන්න. ඒ තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

 ගරු කථානායකතුමනි, ඉහත ෙපන්වා ඇත්ෙත් මූලික 
කරණු කිහිපයක් පමණයි. ෙම් පශන්යට ෙගොදුරු වූවන් 
මුහුණ ෙදන්නා වූ ගැටලු විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. 
එනම් සාමානɕ ජීවිතයක් ගත කළ මිනිසුන්ට හිටි හැටිෙය්  
තම ජීවිතයට වɕසනයක් ඇති වූ විට මුහුණ දීමට සිදු වන 
ආර්ථික හා සමාජීය ෙමන්ම මානසික තත්ත්වයද ෙත්රුම් 
ෙගන කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. තවද මිනිසුන් නින්දට 
වැටුණු රාතී කාලයක ෙමම පිපුරුම් තත්ත්වය ඇති වූවා 
නම් අද අප මුහුණ ෙදන තත්ත්වය මීට වඩා බැරෑරුම් 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් වීමට ඉඩ තිබුණා. ෙමම 
සිද්ධිෙය්දී ජනතාවට තම ෙගවල් ෙදොරවල් දමා දුව යන්නට 
සිදු වූෙය්ද බලධාරින්ෙගන් ලැබුණු උපෙදසක් නිසා ෙනොව, 
පළමු පිපුරුම් හඬවල් සමඟ තම ජීවිතය රැක ගැනීම සඳහා 
සහජෙයන් එන මානසික තත්ත්වය නිසා එම සථ්ානවලින් 
පිටව යෑමට ඔවුන් තීරණය කළ නිසායි. ඔවුන් ඈතට 
පලාෙගොස ්ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනක රැය ගත ෙකොට ජීවිතය 
රැක ගත්තා. ඒ නිසා නැති ෙවන්නට තිබූ මනුෂɕ ජීවිත 
විශාල පමාණයක් අද ෙබ්රී තිෙබනවා. එෙහත් එෙසේ 
අසීරුෙවන් ෙබ්රා ගත් ජීවිතය පවත්වා ෙගන යෑෙම් ගැටලු 
ෙගොන්නක් අද ඔවුන් ඉදිරිෙය් පැන නැඟී තිෙබනවා.  

 ෙම් තත්ත්වය තුළ ඔවුන්ෙග් ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත් 
කිරීෙම් පමුඛ කාර්යයක් ආණ්ඩුවට පැවරී තිෙබනවා. 
සුන්බුන් වූ හමුදා පරිශය වට කර තහඩු ගැසීෙමන් අද 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙමොනවාදැයි මහ ජනතාව පශන් 
කරනවා. අද පමුඛ වී ඇත්ෙත් එයදැයි ඔවුන් විමසනවා. 
ඒවා දකින ජනතාව පෙකෝප වීම අරුමයක් ෙනොෙවයි. 
මනුෂɕ ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමත්, ෙගවල් 
ෙදොරවල් හදා දීමත් වහ-වහා සිදු විය යුතු අවසථ්ාවක කල් 
බලමින් සිටීම කිසිෙසේත් සාධාරණ නැහැ.  

 ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට අදාළ 
අමාතɕතුමාත්, අගමැතිතුමාත් පිළිතුරු ලබා ෙදයි කියා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

1. පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීෙම් 
කියාන්විත ෙමෙහයුමක් සඳහා ෙගන ඇති, සහ ගන්නා 
පියවර කුමක්ද? 

2. ඒ සඳහා ඇති නිශච්ිත කාල රාමුව කවෙර්ද? 

3. සිදුවීම සම්බන්ධව සහ සිදුවී ඇති හානි සම්බන්ධව නිවැරැදි 
ෙතොරතුරු වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද? එෙසේ නම් ඒ කවදාද?  

 ෙම් කරුණු පිළිබඳව ගරු අගමැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe )  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිපිරීම  සිදුවුණු අවස්ථාෙව් සිට ඒ 

ගැන ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, මෙග්ත්, ආණ්ඩුෙව්ත්  අවධානය 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, එදා ගරු සාගල 
රත්නායක ඇමතිතුමාත්, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජɕ 
අමාතɕතුමාත්, ගරු රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාත් ඇතුළු 
අපි සියලු ෙදනාම ඒ ස්ථානයට ගියා. අෙප් ගරු  දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් ඒ ස්ථානෙය් සිටියා. එතැන යුද පිටියක් 
වා ෙගයි. යුද පිටියක වාෙග් සමහර තැන්වල  තවමත් පිපිරීම් දවɕ 
තිෙබනවා. අපට එතැනට යන්නට වුවමනා වුණත්, හමුදාව 
කියන්ෙන් එතැනට දැන්මම යන්න එපා, ඒ පෙද්ශය ආරක්ෂා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සහිතයි කිව්වාම යන්න කියලායි. රජයටත්, ජනතාවටත් එතැනට 
යන්න වුවමනායි. ඒත් ෙමෙහම පිපිරීම් ඇති වුණාම, එක වරම 
අනාරක්ෂිත පෙද්ශ ආරක්ෂිත පෙද්ශ බවට පත් වන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, තව ෙබෝම්බයක් ෙදකක් පිපිරිලා තව එක්ෙකෙනකුට 
ෙදන්ෙනකුට හානි වුෙණොත්? ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් සිද්ධිය ගැන 
එක කාරණයක් කියන්න තිෙයනවා. ෙමහිදී නැති වුණු ජීවිත 
ගණන සීමාසහිතයි. අපි ඒ තත්ත්වය ආරක්ෂා   කරෙගන යන්න  
ඕනෑ.    

ෙම්  ගැන facebookවල යන ෙද්වල් මම දැක තිෙබනවා. ඒ 
ගින්න එක්ක යුද්ධයක් යනවා. සමහරු කියා තිෙබනවා, එල්ටීටීඊ 
කණ්ඩායමක් කෑ ගහෙගන ඇවිල්ලා තුන්සියයක් මැරුවා කියලා. 
නමුත් එෙහම කිසි ෙදයක් සිදු ෙවලා නැහැ. අපි සියලු ෙදනාම ඒ 
ගැන දන්නවා.   

සඳුදා උෙද් මාත්, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාත්, ගරු 
සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාත්, ගරු සාගල රත්නායක 
ඇමතිතුමාත්, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාත් ඒ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට ගියා. එතැනදී මූලික වශෙයන්  
කරන්න තිබුෙණ් ජනතාවට ඕනෑකරන ෙසේවය ලබා දීලා,  ඒ 
තත්ත්වය පාලනය කරන්නයි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාත් එතැනදී අපට එකතු වුණා. ඒ වැඩ කටයුත්ත අපි 
කරලායි තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ඒ කාරණයටයි අෙප්  අවධානය ෙයොමු 
කෙළේ. ඒ එක්කම, ජනතාවට වුවමනා පහසුකම් දීලා ඒ පාසල්වල 
කඳවුරු ඇති කළා. ඊට පස්ෙසේ දිනපතාම ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
ඇමතිතුමා ඒ සථ්ානයට ගියා. අද එතුමා තවමත් එතැන ඉන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම අද දින සහ ෙහට දින ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා 
ඇමතිතුමා, ගරු  මුදල් ඇමතිතුමා, ගරු සාගල රත්නායක 
ඇමතිතුමා, ආරක්ෂක රාජɕ අමාතɕතුමා ඒ සථ්ානයට යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ජලය ගැන මම විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි. අෙප් ගරු 
රවුෆ් ඇමතිතුමාෙග් අමාතɕාංශෙයන් ඒ අවස්ථාෙව්ම වතුර 
ෙබෝතල් පණස්දාහක් ලබා ෙදන්න එකඟ වුණා. ඒත් ඒ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමා කිව්වා, වතුර බවුසර් එවන්න කියලා. ඒ අනුව තමයි 
අපි වැඩකටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්. දැන් ළිං ශුද්ධ  කරෙගන 
යනවා. විෙශේෂෙයන්ම හානියට පත් වූ නිවාස හා ෙද්පළ පිළිබඳ 
තක්ෙසේරු කිරීම ඊෙය් දිනය  පුරා සිදු ෙකරුණා.  ෙම් සඳහා අදාළ 
නිලධාරින්ට අමතරව යුද්ධ හමුදා ඉංජිෙන්රු ෙසේවා බලකාෙය් 
සහෙයෝගයද ලබා ගත්තා. තවත් කණ්ඩායම් වුවමනා නම් පිටතින් 
කණ්ඩායම් යවන්න පුළුවන්. දිෙනන් දින ඒ තක්ෙසේරු කටයුතු 
කරෙගන යනවා.   

යුද්ධ හමුදා ඉංජිෙන්රු ෙසේවා බලකාය මඟින්  ෙම් වනවිට 
හානියට පත් නිවාස 11ක පතිසංස්කරණ කටයුතු අවසන් කර  
තිෙබනවා. සුළු වශෙයන් හානි වී ඇති නිවාස  ඉදිරි පැය 72  
ඇතුළතදීද, මධɕ වශෙයන් හානි වී ඇති  නිවාස ඉදිරි සති ෙදකක 
කාලය තුළදීද, දැඩි ෙලස හානි වී ඇති නිවාස දින 60ක කාලය 
තුළදීද යථා තත්ත්වයට පත් කර අවසන් කිරීමට  හැකි බව  මා 
ෙවත වාර්තා කර තිෙබනවා. ෙම් කටයුතු  තවදුරටත් කඩිනම් 
කරන  ෙලස  මම උපෙදස් ලබා දුන්නා. සියලු සහන කටයුතු, 
අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා අවශɕ මූලɕ පතිපාදන  කිසිම 
පමාදයකින් ෙතොරව ලබා ෙදන්න මම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට 
උපෙදස් දී තිෙබනවා. එතුමා ඒ වාෙග්ම මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
එතුමාත් ෙකොළඹ දිස්තික්කය තමයි නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම පෙද්ශයට පානීය ජලය ලබා ගන්නා ළිං 125ක්  ෙම් 
වනවිට සම්පූර්ණෙයන්ම පිරිසිදු කර අවසන්. අපවිත වී ඇති සියලු 

ජල මුලාශ අද දිනය තුළ අවසන් කිරීමට නියමිතයි. ජල මූලාශ 
පිරිසිදු කිරීම අද අවසන් ෙවනවා. ෙහට ෙවනෙකොට 
ෙකොෙහොමටත් ඒ වැඩකටයුතු අවසන් ෙවයි.  

ෙමම පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ෛදනික ජිවිතය යථා 
තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා අවශɕ අතɕවශɕ රාජකාරී ඉටු කිරිම 
සඳහා  පාබල ෙරජිෙම්න්තු තුනක් ෙසේවෙය් ෙයොදවා තිෙබනවා. ඒ 
ජනතාවට අවශɕ ෛවදɕ පහසුකම් ලබා දීම සඳහා ෛවදɕ 
කණ්ඩායම්ද ෙසේවෙය් ෙයොදවා තිෙබනවා.  

ෙම් සියලු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා සීතාවක 
පා ෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ෙමෙහයුම් මැදිරියක් ස්ථාපිත කර 
තිෙබනවා. හමුදාවලින් තවත් සංඛɕා වුවමනා නම් අද නැත්නම් 
ෙහට අෙප් රාජɕ ඇමතිතුමාට ඒ ගැන වාර්තා කරන්න පුළුවන්. අද 
දින තුළ අදාළ සියලු නිලධාරින් සමඟ එම පෙද්ශෙය් ක්ෙෂේත 
චාරිකාවක ෙයදිලා, සියලු අවශɕතා පිළිබඳ ෙසොයා බලන ෙලස 
මම අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාට කිව්වා. ඒ වාෙග්ම සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා දැන් ඒ ස්ථානෙය් ඉන්නවා. එතුමන්ලා 
එම අවශɕතා පිළිබඳ වාර්තා කළ වහාම ඒ සඳහා අවශɕ පියවර 
ගන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් සිදුවීම සම්බන්ධෙයන් දැනට පැවැත්ෙවන පරීක්ෂණ 
කටයුතු හා ෙමම සිදුවීෙමන් වූ හානිය පිළිබඳ කරන තක්ෙසේරු 
කටයුතු අවසන් වූ වහාම ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ 
වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන 
බව මා අවසන් වශෙයන් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
විෙශේෂෙයන්ම අප පළමුෙවන්ම ෙම් පෙද්ශය ඇතුෙළේ පිපිරීම 
පාලනය කරන්නත්, ජනතාව ආරක්ෂා කරන්නත්, හදිසි ෙසේවා 
ලබාෙදන්නත්, ෙදවනුව එතැනට යන්න පුළුවන් විධියටත් තමයි 
පියවර අරෙගන තිෙබන්ෙන්. දැනට ඒ අයට ජීවත් වීම සඳහා මුදල් 
අමාතɕාංශය මාසයකට රුපියල් 50,000ක් ෙගවන්න එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, කවදා ඉඳන්ද ඒ මුදල ෙගවන්ෙන්?  
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඔබතුමා කලබල ෙවන්ෙන් නැතිව ඉන්න ෙකෝ. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කලබල ෙනොවී ඉන්න. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ මුදල ෙකොච්චර කාලයක් ෙදනවාද? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මාසයකට රුපියල් 50,000ක් වශෙයන් මාස තුනක් ෙදනවා.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලබන කණ්ඩායම 

දැනට ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

891 892 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා හිතන විධියට හැම එක්ෙකනාටම ඉස්සර ෙවලා ෙදනවා.   
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ரவி கᾞணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හැම එක්ෙකනාටම ෙදනවා. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 
ᾙகாைமத்ᾐவ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எᾨந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා.  
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 

අගමැතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කළ පරිදි මුදල් අමාතɕාංශය එකඟ 
ෙවලා තිෙබනවා, පදිංචියට යාමට හැකියාවක් ෙනොමැති නිෙවස් 
හිමියන් ෙවත රුපියල් 50,000ක දීමනාවක් මාස තුනක් ෙගවන්න. 
ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් නිවාස සියල්ලම අලුත්වැඩියා කරන්න 
හමුදාව භාරෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව ඒ මුදල් නිදහස් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් භාණ්ඩාගාරය අද අෙප් අමාතɕාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා සමඟ කථා කළා.  අවශɕ මුදල් අද නිදහස් වුණු 
වහාම, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා සහතික කළ වහාම අප ඒ නිෙවස් 
හිමියන්ට මුදල් ලබා ෙදනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කියන්ෙන් තම නිවාස මුළුමනින්ම 

විනාශයට පත් ෙවලා, දැනට රැඳවුම් කඳවුරු භාරෙය් ඉන්න 
කණ්ඩායමට  ෙම් මුදල ලැෙබනවා? ගරු කථානායකතුමනි, සමහර 
අයෙග් නිවාස බාෙගට විනාශ ෙවලා,  එෙහත් ඔවුන් ඒවාෙය් පදිංචි 
ෙවලා ඉන්නවා. ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්ෙන්  
ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒකත් පශ්නයක් නැහැ.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාතɕන්තර ෙවෙළඳ රාජɕ 
අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ඔක්ෙකොටම ෙදනවා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔක්ෙකොටම ෙදනවා ෙන්. අන්න ඒකයි ෙවන්න ඕනෑ.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නිවස සම්පූර්ණෙයන්ම කැඩිලා තිෙබනවා නම් නිවාසෙය් 

හිටියත්, නැදෑයින් එක්ක හිටියත්, කඳවුෙර් හිටියත් අප ෙගවනවා.  
ෙම් රුපියල් 50,000ක මුදල ෙගවන්ෙන් ආරම්භයක් වශෙයනුයි. 
පසුව ඔය සංඛɕා ෙල්ඛන ගැන බලන්න පුළුවන්.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් අයෙග් ජීවිතය පවත්වාෙගන යාම 

සඳහා දීමනාවක් ඕනෑ. ඒකට අප එකඟයි. හැබැයි, ෙම් දීමනාව 
ෙදන  කණ්ඩායම ෙතෝරා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය 
තමයි ඊළඟට අපට බලන්න තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාෙගන් සහතිකය ලැබුණාම ඒ 

කටයුත්ත කරනවා. ෙම් විපතින් හානියට පත්වුණු අය තමයි අප 
ෙතෝරා ගන්ෙන්. ඊළඟට අප ෙවනම වැඩසටහනක් කියාත්මක 
කරන්නම්, ෙම් විපෙතන් හානියට පත් වූ වɕාපාර 
සම්බන්ධෙයනුත්. බැංකුවලින් ඒ සඳහා වුවමනා සහන ලබාදීෙම් 
වැඩකටයුත්තත් කරෙගන යනවා. මා හිතන විධියට ෙහට අනිද්දා 
වන විට ඒ පෙද්ශෙය් විදුලි බලය සම්පූර්ණෙයන්ම කියාත්මක 
ෙවයි. ඊළඟට තිෙබන්ෙන් මුදල් ෙගවන එක. මුදල් ෙගවන්න 
පුළුවන් කියා අපට වාර්තා කළාම, ඒ ෙවලාෙව්ම අප මුදල් 
ෙගවන්න පටන් ගන්නවා. මුදල් තිෙබනවා. ඒ විපතට පත් වූ  
සංඛɕාව හඳුනාෙගන ෙහට අනිද්දා වන විට ෙම් වැඩකටයුත්ත 
ආරම්භ කරන්න පුළුවන්.  ඒ අයෙග් අනාගතය ගැන පශ්නයක් 
ඇති වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිවාස හදන්න ආධාර ෙදන ෙකොට ඒ අය 
තමන්ෙග් නිවාස ඉදිකර ගන්නවාද, හමුදාෙවන් ඒ කටයුතු 
කරනවාද කියන තීරණය ගන්න සිදු ෙවනවා.  

පළමුෙවන්ම මා හැම ෙකෙනකුටම කියන්න කැමැතියි, ෙම් 
හැම සහන කට යුත්තක් ෙකෙරහිම රජෙය් -ආණ්ඩුෙව්- අවධානය 
ෙයොමු වී තිෙබන බව.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔතැන රජෙය් රැකියා කරන අයෙග් නිවාස 

කීපයක්ම තිෙබනවා.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒවා සියල්ලම කරලා ෙදන්නම්. ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒ 

අය සහතික කළාම, ඒ  අනුව අවශɕ වැඩ කටයුතු කරන්නම්. මා 
හිතන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශයටත් ඒ වාෙග්ම අවස්ථාව ලබලා 
ෙදනවා. අපි ඒවා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කියාත්මක කරනවා.  ඒ 
එක්කම තව පශ්නයක් ෙමතැන තිෙබනවා. හමුදාවයි ජනතාවයි 
අතරත් පශ්න ඇති කර ගන්න බලනවා. මා කියන්න කැමැතියි, 
හමුදාෙව් පිපිරීම් සිදු ෙවන බව. එක එක රටවල, එක එක 
කඳවුරුවල ෙමවැනි ෙද් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මා 1985 වසෙර් 
ඉස්ලාමාබාද් නගරයට යන ෙකොට, ඊට දවස් කිහිපයකට ෙපර 
රාවල්පිණ්ඩි පෙද්ශෙය් පටන් ගත් ෙමවැනි පිපිරීම් අප යන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවස්ථාෙව්ත් තිබුණා. එතැනදී ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ් කියලා අප 
ෙසොයා බලන්න ඕනෑ.  

ෙම්  සිදුවූ පිපිරීම නිසා එම පෙද්ශයට  අලාභ සිදු වුණා. 
සමහරවිට ජනතාව හිතනවා ඇති, ''හමුදාව ෙමතැන හිටිෙය් 
නැත්නම් ෙම් පශ්නය ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ'' කියලා. ඒත් හමුදාව 
එම ස්ථානයට දැම්ෙම් එක ෙහේතුවක් නිසායි.  ඒ අවස්ථාෙව් ෙම් 
රෙට් යුද්ධයක් තිබුණා.  

ඒ පිපිරීම පිළිබඳව හමුදාව එහි වගකීම භාර ෙගන තිෙබනවා.   
රජය එහි වගකීම භාර ෙගන අවශɕ වැඩ කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. ඒ නිසා හමුදාවයි ජනතාවයි අතර හැප්පීම් ඇති කර ගැනීම, 
එෙහම නැත්නම් හමුදාවට විරුද්ධව අදහස්  පකාශ කිරීම සුදුසු යයි  
මා නම් පිළිගන්ෙන් නැහැ. හමුදාවත් එක්ක අපි ඔක්ෙකෝම එකතු 
ෙවලා ෙම්  වැඩ කටයුතු කරලා,  විපතට පත් වුණු අය ෙගොඩ ගනිමු 
කියන එක  මම විෙශේෂෙයන් ෙම් සභාෙව්දී පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මැතිතුමා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்ᾗமிகு லῆமன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எᾨந்தார். 
rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Leader of the House. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்ᾗமிகு லῆமன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Debate today is on the same topic - the North and 

the East.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
No, my Question is slightly different.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Are you going to take it up now? -[Interruption.] We 

have already listed it. So, I think anything could be done 
with his concurrence.  

 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 
ᾙதல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எᾨந்தார். 
rose. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විපක්ෂ නායකතුමා. 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Might I suggest, Sir, that since now time is  12 o' 

clock and more than a half-an-hour has passed after the 
Question Time, we can either skip the lunch interval or 
extend the Debate on the Adjournment Motion till 7.00 
p.m. because a number of Hon. Members want to speak. -
[Interruption.] Shall we skip the lunch interval? Sir, can 
you do that? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்ᾗமிகு லῆமன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will skip the lunch interval.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
So, Sir, we will skip the lunch interval and carry on 

this Debate on the Adjournment Motion till 6.30 p.m.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Does the House agree? 

 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண்ᾗமிகு உᾠப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Thank you.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Douglas Devananda, are you going to raise the 

Question now? 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Yes.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 Hon. Douglas Devananda, you can go ahead.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்ᾗமிகு லῆமன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
It is the same thing. You can-[Interruption.] 
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ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்டᾙம் ஒᾨங்கும் மற்ᾠம் 
ெதற்கு அபிவிᾞத்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எᾨந்தார். 
rose. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමා.  
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා  
(மாண்ᾗமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තීතුමා 

දැනටමත් ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. එයට 
පිළිතුරු ෙදන්න ඒ අවස්ථාෙව් මම කල් ලබා ගත්තා. ඒ සඳහා අද 
මම පිළිතුරු ෙදන්න සූදානම්. ඒ නිසා එතුමා නැවත පශ්නය 
ඉදිරිපත් කරන්න අවශɕ නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, he can table his Question and then the Hon. 

Minister, you can reply. Is that all right? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Yes.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ෙමය ෙවනත් පශ්නයක්. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එතෙකොට මට ෙවනත් පශ්නයකට උත්තර ෙදන්න බැහැ. 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
I am going to ask this Question from the Hon. 

Swaminathan. -[Interruption.] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is okay.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම ෙම්ක ගැන දැන් ෙකටි පිළිතුරක් ෙදන්නම්, ගරු 

කථානායකතුමනි. ෙමතුමා එදා අහපු පශ්නයට - [බාධා කිරීමක්] 
දීර්ඝ පිළිතුරක් තිෙබනවා.  

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
No, I am asking this Question from the Hon. 

Swaminathan.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එතුමා ඒ පශ්නෙය්දී, යාපනෙය්-[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Sagala Ratnayaka, are you making a Ministerial 

Statement? 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Yes.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, once this is over, I will give you time.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
This is a different Question.  I am asking this from the 

Hon. Swaminathan.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
This is a different Question. Now, Hon. Douglas 

Devananda, you may continue.  

 

III 
 

තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් අත් 
අඩංගුවට ගත් රැඳවියන් නිදහස් කිරීම 
பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்தின்கீழ் 

ைகᾐெசய்யப்பட்ேடாைர விᾌதைல ெசய்தல் 
RELEASE OF DETAINEES ARRESTED UNDER PREVENTION OF 

TERRORISM ACT 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் கட்டைள 23 

(2)இன்கீழ் சிைறச்சாைலகள் மᾠசீரைமப்ᾗ, ᾗனர்வாழ்வளிப்ᾗ, 
மீள்குᾊேயற்றம் மற்ᾠம் இந்ᾐமத அᾤவல்கள் அைமச்சர் 
ெகளரவ ᾊ. எம். சுவாமிநாதன் அவர்களிடம் நான் இந்த 
வினாைவக் ேகட்கின்ேறன்.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டம் மற்ᾠம் விᾌதைலப் ᾗᾢகள் 
இயக்கத்ᾐடனான ெதாடர்ᾗகள் சம்பந்தமான குற்றச்சாட்ᾊன் 
கீழ் ைகᾐ ெசய்யப்பட்டவர்களில் 150க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் 
ெதாடர்ந்ᾐம் சிைறச்சாைலகளில் தᾌத்ᾐ ைவக்கப்பட்ᾌள்ளனர் 
எனத் ெதாிய வᾞகின்றᾐ. இவர்களில், ெகாᾨம்ᾗ, 
ெவᾢக்கைடச் சிைறச்சாைலயின் ெபண்கள் பிாிவில் 
குற்றச்சாட்ᾌக்கள் சுமத்தப்பட்ட நிைலயில் இᾞவᾞம், இேத 
சிைறச்சாைலயில் ஆண்கள் பிாிவில் தண்டைன வழங்கப்பட்ட 
நிைலயில் ேமன்ᾙைறயீᾌ ெசய்யப்பட்ᾌள்ள நிைலயில் 
ஒᾞவᾞம், ெகாᾨம்ᾗ ெமகசின் சிைறச்சாைலயில் 
சந்ேதகத்தின்ேபாில் குற்றச்சாட்ᾌக்கள் சுமத்தப்பட்ட நிைலயில் 
கிட்டத்தட்ட 45 ேபᾞம், குற்றச்சாட்ᾌக்கள் சுமத்தப்படாத 
நிைலயில் 10 ேபᾞக்கு அதிகமாேனாᾞம், தண்டைன 
வழங்கப்பட்ட ைகதிகளாக 20 ேபᾞக்கு ேமற்பட்ேடாᾞம், 
தண்டைன வழங்கப்பட்ᾌ, ேமன்ᾙைறயீᾌ ெசய்யப்பட்ட 
ைகதிகளாக 06 ேபᾞக்கு ேமற்பட்ேடாᾞம் உள்ளனர். 
ேபாகம்பர - ᾐம்பைற சிைறச்சாைலயில் குற்றங்கள் 
விசாாிக்கப்பட்ᾌவᾞம் நிைலயில் சந்ேதகத்தின்ேபாில் 
கிட்டத்தட்ட 10 ேபᾞம், தண்டைன வழங்கப்பட்ᾌ 
ேமன்ᾙைறயீᾌ ெசய்யப்பட்ᾌள்ள ைகதியாக ெபண் ஒᾞவᾞம், 
அᾔராதᾗரம் சிைறச்சாைலயில் குற்றச்சாட்ᾌக்கள் 
சுமத்தப்பட்ட நிைலயில் சந்ேதகத்தின் ேபாில் 25 ேபᾞக்கு 
அதிகமாேனாᾞம், குற்றச்சாட்ᾌக்கள் சுமத்தப்படாத நிைலயில் 
ஒᾞவᾞம், தண்டைன ெபற்ற நிைலயில் இம்மாதம் 
விᾌதைலயாகᾫள்ள ஒᾞவᾞம் உள்ளனர். திᾞேகாணமைலச் 
சிைறச்சாைலயில் குற்றச்சாட்ᾌச் சுமத்தப்பட்ட நிைலயில் 
சந்ேதகத்தின் ேபாில் ஒᾞவᾞம், கᾦத்ᾐைறச் சிைறச்சாைலயில் 
இவ்வᾞடம் 10ஆம் மாதம் விᾌதைலயாகும் நிைலயில் 
ஒᾞவᾞம், மட்டக்களப்ᾗச் சிைறச்சாைலயில் குற்றச்சாட்ᾌச் 
சுமத்தப்பட்ட நிைலயில் சந்ேதகத்தின்ேபாில் சிலᾞம், 
தண்டைன ெபற்ᾠவᾞகின்ற ஒᾞவᾞம், பᾐைள சிைறச் 
சாைலயில் தண்டைன ெபற்ᾠவᾞம் ஒᾞவᾞம், நீர்ெகாᾨம்ᾗச் 
சிைறச்சாைலயில் குற்றச்சாட்ᾌக்கள் சுமத்தப்பட்ட நிைலயில் 
சந்ேதகத்தின்ேபாில் இᾞவᾞம், இம்மாதம் விᾌதைலயாகும் 
நிைலயில் ஒᾞவᾞம் உள்ளனர். யாழ்ப்பாணம் சிைறச் 
சாைலயில் தண்டைன ெபᾠம் நிைலயில் பலர் உள்ளனர். 
ேமᾤம் இᾞவர் இவ்வᾞடம் 08ஆம், 12ஆம் மாதங்களிᾤம், 
ஒᾞவர் அᾌத்த வᾞடம் 06ஆம் மாதᾙம், இன்ெனாᾞவர் 
2018ஆம் வᾞடம் 04ஆம் மாதᾙம் விᾌதைலயாகᾫள்ளனர். 
ெபாலன்னᾠைவச் சிைறச்சாைலயில் குற்றச்சாட்ᾌச் 
சுமத்தப்படாத நிைலயில் சந்ேதகத்தின்ேபாில் ஒᾞவᾞம், 
ெமானராகைல சிைறச்சாைலயில் குற்றச்சாட்ᾌச் சுமத்தப் 
படாமல் ஒᾞவᾞம் குற்றச்சாட்ᾌச் சுமத்தப்பட்ட நிைலயில் 
ஒᾞவᾞமாக 02 ேபர் உள்ளனர் எனᾫம், இவர்களில் 2002, 
2003, 2004ஆம் ஆண்ᾌகளில் ைகᾐ ெசய்யப்பட்டவர்கᾦம் 
அதன் பின்னரான வᾞடங்களில் ைகᾐ ெசய்யப்பட்டவர்கᾦம் 
அடங்குவᾐடன், 05 க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் சிங்கள 
சᾚகத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாகᾫம் 03க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் 
ᾙஸ்ᾢம் சᾚகத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாகᾫம் உள்ளனர் என்ᾠம் 
ெதாிய வᾞகின்றᾐ.  

இவர்கைள விᾌதைல ெசய்வᾐ ெதாடர்பில் பல்ேவᾠ 
தரப்பினᾞம் பல ᾙயற்சிகைள ேமற்ெகாண்ᾊᾞந்ᾐம் ேமற்பᾊ 
ைகதிகள் உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டங்கைள நடத்திᾜம் 
இக்ைகதிகளின் உறவினர்கள் பல்ேவᾠ அஹிம்சாவாதப் 
ேபாராட்டங்கைள நடத்திᾜம் இக்ைகதிகளᾐ விᾌதைல 
என்பᾐ இன்ᾠவைர ைககூடாத நிைலயிேலேய காணப்பᾌ 
கின்றᾐ. இக்ைகதிகள் பல வᾞட காலமாகச் சிைறகளில் 
ெபᾞம் ᾐயரங்கைள அᾔவித்ᾐவᾞம் நிைலயிைனᾜம் 

இவர்களᾐ குᾌம்பங்கள் பாாிய பாதிப்ᾗக்கைள அைடந்ᾐள்ள 
நிைலயிைனᾜம் தாங்கள் நன்கு அறிᾪர்கள் என எண்ᾎ 
கின்ேறன். இவர்களᾐ விᾌதைல என்பᾐ எமᾐ மக்களின் 
உணர்ᾫகᾦடன் ெதாடர்ᾗைடயெதாᾞ ᾙக்கிய பிரச்சிைன 
யாக உᾞெவᾌத்ᾐள்ளைதᾜம் தாங்கள் அறிᾪர்கள். ᾜத்தத்ைத 
ெவற்றி ெகாண்டேபாதிᾤம், தமிழ் மக்கைளத் ெதன்பகுதி 
ெவன்ெறᾌக்கவில்ைல என்ற கᾞத்ᾐக் ேகாட்பாட்ᾊல் ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன மற்ᾠம் மாண்ᾗமிகு 
பிரதமர் ரணில் விக்கிரசிங்க தைலைமயிலான தற்ேபாைதய 
அரசு ெசயற்பட்ᾌ வᾞகின்ற நிைலயில், தமிழ் மக்கைள 
ெவன்ெறᾌக்கக்கூᾊய நடவᾊக்ைககைள ᾙன்ெனᾌக்கும் 
ேநாக்கில் இந்த அரசு ெசயற்பᾌம் என நான் நம்ᾗகின்ேறன்.  

குற்றச்சாட்ᾌக்கள் சுமத்தப்பட்ᾌள்ள நிைலயில் சந்ேதக 
நபர்களாகத் தᾌத்ᾐ ைவக்கப்பட்ᾊᾞப்ேபாாின் வழக்கு 
விசாரைணகைளத் ᾐாிதப்பᾌத்ᾐவதற்கு ஏேதᾔம் 
நடவᾊக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ᾌள்ளனவா என்பᾐ பற்றி 
அறியத்தர ᾙᾊᾜமா? 

இவ்வᾞட ெவசாக் பண்ᾊைகயின்ேபாᾐ 70 ைகதிகளின் 
மரண தண்டைனையப் ெபாᾐமன்னிப்பின் அᾊப்பைடயில் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ஆᾜள் தண்டைனயாக மாற்ற 
நடவᾊக்ைக எᾌத்தைதப்ேபால், ேமற்பᾊ ைகதிகளில் 
தண்டைன ெபற்றவர்களின் தண்டைனக் காலத்ைதக் குைறக்க 
ஏதாவᾐ நடவᾊக்ைக எᾌக்கக்கூᾊய சாத்தியக்கூᾠகள் 
உண்டா?  

இᾐவைரயில் குற்றச்சாட்ᾌக்கள் சுமத்தப்படாமல் 
சந்ேதகத்தின்ேபாில் தᾌத்ᾐ ைவக்கப்பட்ᾊᾞக்கும் தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகைள மனிதாபிமான ாீதியிலான அᾎகு 
ᾙைறயின்கீழ், ெபாᾐ மன்னிப்பின் அᾊப்பைடயில் விᾌதைல 
ெசய்ய ᾙᾊᾜமா என்பᾐ பற்றி அறியத்தர ᾙᾊᾜமா? 

தன்ைனக் ெகாைல ெசய்ய வந்த நபைர ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் ெபாᾐ மன்னிப்பின்கீழ் விᾌதைல ெசய்தᾐேபான்ᾠ, 
ேமற்பᾊ ைகதிகைள விᾌவிக்கக்கூᾊய வழிᾙைறகள் குறித்ᾐ 
நடவᾊக்ைககள் எᾌக்க ᾙᾊᾜமா என்பᾐ பற்றி அறியத்தர 
ᾙᾊᾜமா? 

ேமற்பᾊ வினாக்கᾦக்கான பதில்கைளᾜம் நடவᾊக் 
ைககள் ெதாடர்பிலான விளக்கங்கைளᾜம் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் எதிர்பார்க்கின்ேறன். நன்றி.  
    

ගරු ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
மᾠசீரைமப்ᾗ, ᾗனர்வாழ்வளிப்ᾗ, மீள்குᾊேயற்றம் மற்ᾠம் 
இந்ᾐமத அᾤவல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
இன்ᾠ நீங்கள் ேகட்ட ேகள்விகᾦக்கு இன்ᾠ பதில் 

ெகாᾌப்பᾐ கᾊனம். இன்ᾔம் இரண்ᾌ கிழைமகளில் 
இவற்ᾠக்குப் பதிலளிக்கின்ேறன்.  

 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இதற்கு ᾙன்னர் ேகட்ட  ேகள்விகᾦக்குப்  பதில் 

தரᾙᾊᾜமா? 

899 900 

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 
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ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ᾙதᾢல் ேகட்ட சில ேகள்விகᾦக்கு பதில் தரலாம். அைவ 

என்ெனன்ன திகதிகளில் ேகட்கப்பட்டன என்ᾠ கூறᾙᾊᾜமா? 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
பலாᾢ விமான நிைலய விஸ்தாிப்ᾗ சம்பந்தமாக 

17.05.2016இல் ேகட்கப்பட்டᾐ. வட மாகாணத்ᾐக்கான  10 
விேசட திட்டங்கள் ெதாடர்பாக 04.05.2016இல் ேகட்கப் 
பட்டᾐ. வட மாகாண கைரேயார அபிவிᾞத்தி ெதாடர்பாக 
05.05.2016இல் ேகட்கப்பட்டᾐ. இவ்வாᾠ ஏற்ெகனேவ 
நிைறய ேகள்விகள் ேகட்கப்பட்ᾌள்ளன. இன்ைறக்கு 
ேநரமில்லாவிட்டால் இன்ᾔெமாᾞ நாளில் பதிலளிᾜங்கள்.  

 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
04.05.2016, 05.05.2016, 17.05.2016ஆம் திகதிகளில் 

ேகட்கப்பட்ட ேகள்விகᾦக்கான பதில்கள் இப்ெபாᾨᾐ 
என்னிடம் இᾞக்கின்றன.  

  
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இᾞக்கின்ற பதில்கைள இன்ைறக்குச் ெசால்ᾤங்கள்! 

ஏைனயவற்ᾠக்குப்  பின்னர் பதில் தாᾞங்கள்! 
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சாி.  இப்ெபாᾨᾐ எதற்கு நான் மᾠெமாழி ெகாᾌக்க 

ேவண்ᾌம்.? 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
உங்கᾦக்கு எᾐ வசதிேயா, அதற்குப் பதிலளிᾜங்கள்!  

 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நான் விைடகைள  table பண்ணட்ᾌமா? 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
சாி, உங்கᾦைடய வசதியின்பᾊ ெசய்ᾐெகாள்ᾦங்கள்!  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Time is very important for us.  

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, can I table all these replies? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, you can table it. 
 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
I will table* it.  
 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුරු: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைடகள்: 
  Answers tabled: 

 
 

I 
 

ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களால் நிைலயியற் 
கட்டைள 23(2)இன் கீழ் 04.05.2016 அன்ᾠ  ேகட்கப்பட்ட 
வினாக்கᾦக்கான விைட: 
 
வட மாகாணத்தின் ᾙன்னாள் ஆᾦநர் பளிஹகார அவர்கள் 
ᾜத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட  மக்கᾦைடய  வாழ்வாதாரம் மற்ᾠம் 
அபிவிᾞத்தி ெதாடர்பாக ᾙன்ெமாழிந்த அபிவிᾞத்தித் திட்டங்கள் 
இன்ᾠ வட மாகாணத்திற்கான 10 விேசட திட்டங்கள் என்ற 
அᾊப்பைடயில் விேசட அைமச்சரைவப் பத்திரம்ᾚலம் அங்கீகாிக் 
கப்பட்ᾌ, மத்திய அரசாங்கத்தால்  நிதியளிக்கப்பட்ᾌ சிைறச் 
சாைலகள் மᾠசீரைமப்ᾗ, ᾗனர்வாழ்வளிப்ᾗ, மீள்குᾊேயற்றம் 
மற்ᾠம் இந்ᾐமத அᾤவல்கள் அைமச்சினால் தற்ெபாᾨᾐ 
ᾙன்ெனᾌக்கப்பᾌகின்றன. 
 
இந்த விேசட திட்டங்கள் ெதாடர்பாக 03.05.2016 (ெசவ்வாய்க் 
கிழைம) வைரயான ᾙன்ேனற்றங்கள் ஒவ்ெவாᾞ  திட்ட ாீதியாக 
(இைணக்கப்பட்ᾌள்ள அட்டவைணயில்) ெகளரவ பாராᾦமன்ற 
உᾠப்பினர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா  அவர்களின் வினாக்கᾦக்கு 
அைமவாகத் தரப்பட்ᾌள்ளன.  
 
இதற்கு ேமலதிகமாக தீவகப் பகுதியிைனᾜம் வᾢகாமம் ேமற்கு  
பகுதியிைனᾜம் மிக இலகுவாக இைணக்கக்கூᾊய மாற்ᾠப் 
பாைதயான ேவலைண, அராᾢச் சந்திᾝடான அராᾢக்கான 
பாைத ெசப்பனிடப்பட்ᾌ அதற்கான பாலம் அைமத்தல் இந்த 
வᾞடத்திற்கான மீள்குᾊேயற்ற அைமச்சின் ெசயற்றிட்டத்தில் 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 
ேமᾤம், அச்சுேவᾢ ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைடைய பலப்பᾌத்ᾐ 
வதற்கான நடவᾊக்ைககள் இந்த வᾞடத்திற்கான மீள்குᾊேயற்ற 
அைமச்சின் ெசயற்றிட்டத்தில் இடம்ெபறவில்ைல.  

901 902 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

903 904 

வடமாகாணத்திற்கான விேசட ெசயற்றிட்டம் 

சிைறச்சாைலகள் மᾠசீரைமப்ᾗ, ᾗனர்வாழ்வளிப்ᾗ, மீள்குᾊேயற்றம் மற்ᾠம் இந்ᾐமத அᾤவல்கள் அைமச்சு 

[ගරු ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා] 

ெதா. 
இல. 

திட்டம் மதிப்பீᾌ 
(மில்ᾢயனில்) 

நிைறேவற்ᾠ நிᾠவனம் தற்ேபாைதய நிலவரம் (03.05.2016) 

01 ஊர்காவற்ᾠைற - காைரநகர் 
பிரேதசங்களிைடேய 
கடᾢᾕடாகப் பாலம் அைமத்தல் 

605.00 பிரதம ெபாறியியலாளர், 
ᾪதி அபிவிᾞத்தி 
அதிகாரசைப 

மதிப்பீᾌகள் ெபᾞந்ெதᾞக்கள் அைமச்சிற்கு 
சிபாாிசின் ெபாᾞட்ᾌ பிரதம ெபாறியியலாளர், 
ᾪதி அபிவிᾞத்தி அதிகாரசைபயினால் அᾔப்பி 
ைவக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. 

02 ᾗதிய பயணிகள் படகு அைமத்தல் 98.56 பிரதம ெசயலாளர், பிரதம 
ெசயலாளர் அᾤவலகம் 
(வ.மா) 

ெநᾌந்தீவிற்கான படகானᾐ தற்ேபாᾐ 
ஊர்காவற்ᾠைற பிரேதசத்திற்கு 
நிர்மாணிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்ᾌ மதிப்பீᾌ 
தயாாித்தᾢற்கான நடவᾊக்ைக எᾌக்கப்பட்ᾌ 
வᾞகின்றᾐ. 

03 ெநᾌந்தீவில் இறங்குᾐைற 
நிர்மாணம் 

37.50 கடற்பைடத் தளபதி 
(வடக்கு),  இலங்ைக 
கடற்பைட. 

கடற்பைடயினரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
மதிப்பீடானᾐ ெபᾞந்ெதᾞக்கள் அைமச்சின் 
சிபாாிசின் ெபாᾞட்ᾌ அᾔப்பி 
ைவக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. 

04 ேவலைண - ஊர்காவற்ᾠைற ᾪதி 
ᾗனரைமப்ᾗ 

968.00 பிரதம ெசயலாளர், பிரதம 
ெசயலாளர் அᾤவலகம் 
(வ.மா) 

மதிப்பீᾌகள் ெபᾞந்ெதᾞக்கள் அைமச்சிற்கு 
சிபாாிசின் ெபாᾞட்ᾌ பிரதம ெபாறியியலாளர், 
ᾪதி அபிவிᾞத்தி அதிகாரசைபயினால் அᾔப்பி 
ைவக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. 

05 எᾨைவதீᾫ இறங்குᾐைற 
ᾗனரைமப்ᾗ 

60.00 கடற்பைடத் தளபதி 
(வடக்கு), இலங்ைக 
கடற்பைட 

50% நிதி ஒᾐக்கீடானᾐ அைமச்சிᾢᾞந்ᾐ 
கிைடக்கப்ெபற்ᾠள்ளᾐடன், கைரேயாரப் 
பாᾐகாப்ᾗத் திைணக்களத்தின் அᾔமதி  
ெபᾠவதற்கான நடவᾊக்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ᾌ வᾞகின்றᾐ. 

எᾨைவதீᾫ இறங்குᾐைற 
அᾎகுசாைல ᾗனரைமப்ᾗ 

பிரதம ெபாறியியலாளர், 
ᾪதி அபிவிᾞத்தித் 
திைணக்களம். 

50% நிதி ஒᾐக்கீடானᾐ அைமச்சிᾢᾞந்ᾐ 
கிைடக்கப்ெபற்ᾠள்ளᾐடன், ேகள்வி ேகாரல் 
நடவᾊக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ᾌ 
வᾞகின்றᾐ. 

06 வடமாகாண கைரேயாரப் 
பிரேதசங்களில் கடற்பாசி வளர்ப்ᾗ 

5.50 மீன்பிᾊ, ேபாக்குவரத்ᾐ, 
வர்த்தக வாணிபம், கிராம 
அபிவிᾞத்தி, ᾪதி 
அபிவிᾞத்தி மற்ᾠம் 
ேமாட்டார் ேபாக்குவரத்ᾐ 
அைமச்சு (வ.மா) 

50% நிதி ஒᾐக்கீடானᾐ அைமச்சிᾢᾞந்ᾐ 
கிைடக்கப்ெபற்ᾠள்ளᾐடன், ேகள்வி 
ேகாரᾤக்கான ஆரம்ப  நடவᾊக்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ᾌ வᾞகின்றᾐ. 

07 வடமாகாணத்தில் வாழ்வாதாரம் 
மற்ᾠம் வᾞமானம் ஈட்ᾌம் 
வசதிகள். 

      

  I. யாழ்ப்பாணத்தில் பால் 
விநிேயாகத்திற்கான 
வைலயைமப்பிைன 
வᾤᾬட்ᾌதᾤம், பாᾢன் 
ெபᾠமதியிைன அதிகாிப்பதற்கான 
ᾗத்ᾐயிர் நடவᾊக்ைககளிைன 
ேமற்ெகாள்ᾦதᾤம். 

24.20 மாகாணப் பணிப்பாளர், 
கால்நைட உற்பத்தி மற்ᾠம் 
சுகாதாரத் திைணக்களம் 
(வ.மா) 

50% நிதி ஒᾐக்கீடானᾐ அைமச்சிᾢᾞந்ᾐ 
கிைடக்கப்ெபற்ᾠள்ளᾐடன், ேகள்வி 
ேகாரᾤக்கான ஆரம்ப  நடவᾊக்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ᾌ வᾞகின்றᾐ. 

  II. வதிாி ேதால் 
ெதாழிற்சாைலயிைன 
வᾤᾬட்ᾌதல் 

4.53 மாவட்ட ெசயலர், யாழ். 
மாவட்டம்/ைகத்ெதாழில் 
அபவிᾞத்திச்சைப 

50% நிதி ஒᾐக்கீடானᾐ அைமச்சிᾢᾞந்ᾐ 
கிைடக்கப்ெபற்ᾠள்ளᾐடன், ேகள்வி 
ேகாரப்பட்ᾌள்ளᾐ. 

  III. காமாட்சி அம்பாள் 
மின்ெபாறியியல் ெதாழிற்சாைல 

7.08 மாவட்ட ெசயலர், யாழ். 
மாவட்டம்/ைகத்ெதாழில் 
அபவிᾞத்திச்சைப 

மதிப்பீடானᾐ அᾔமதியின் ெபாᾞட்ᾌ 
அைமச்சிற்கு அᾔப்பி ைவக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. 

08 வடமாகாணத்திᾤள்ள 5 
மாவட்டங்களிᾤம் மᾞத்ᾐவக் 
கழிᾫகைள ᾙகாைமத்ᾐவம் 
ெசய்ᾜம் அைமப்பிைன தாபித்தல். 

60.50 மாகாணப் பணிப்பாளர், 
சுகாதார ேசைவகள் 
திைணக்களம் (வ.மா) 

50% நிதி ஒᾐக்கீடானᾐ அைமச்சிᾢᾞந்ᾐ 
கிைடக்கப்ெபற்ᾠள்ளᾐடன், ேகள்வி 
ேகாரᾤக்கான ஆரம்ப  நடவᾊக்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ᾌ வᾞகின்றᾐ. 

09 யாழ். மாவட்டத்திᾤள்ள 
வᾢகாமம், வடமராட்சி, 
ெதன்மராட்சி ஆகிய 
பிரேதசங்களில் மனித 
மலக்கழிவகற்ᾠம் ெபாᾞத்தமான 
திட்டத்திைன தாபித்தல். 

90.48 ஆைணயாளர், 
உள்ᾧராட்சித் 
திைணக்களம் (வ.மா) 

மதிப்பீᾌ தயாாிக்கும் ேவைல இடம்ெபற்ᾠ 
வᾞகின்றᾐ. 

10 மாநகரசைப பிரேதசங்களில் 
திண்மக் கழிᾫகைள ேசகாித்தᾤம், 
பிாித்ெதᾌத்தᾤம். 

26.00 ஆைணயாளர், மாநகரசைப 50% நிதி ஒᾐக்கீடானᾐ அைமச்சிᾢᾞந்ᾐ 
கிைடக்கப்ெபற்ᾠள்ளᾐடன், ேகள்வி 
ேகாரᾤக்கான ஆரம்ப  நடவᾊக்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ᾌ வᾞகின்றᾐ. 

Total 1,987.35     
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II 
ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களால் நிைலயியற் 

கட்டைள 23(2)இன் கீழ் 05.05.2016 அன்ᾠ ேகட்கப்பட்ட 
வினாக்கᾦக்கான விைட: 

வட மாகாணத்தின் நிைலத்திᾞக்கக்கூᾊய மீன்பிᾊக் 
கᾞத்திட்டம் 65 மில்ᾢயன் US ெடாலர் ெபᾠமதி 
ெகாண்ᾊᾞப்பᾐடன், இத்திட்டமானᾐ வட மாகாணத்தின் 
யாழ்ப்பாணம், மன்னார், ᾙல்ைலத்தீᾫ மற்ᾠம் கிளிெநாச்சி 
ஆகிய மாவட்டங்களின் மீன்பிᾊத்ᾐைறயின் அபிவிᾞத்திக்காக 
யாழ்ப்பாணம், மன்னார், கிளிெநாச்சி மற்ᾠம் ᾙல்ைலத்தீᾫ 
(3/4) மீன்பிᾊத் ᾐைறᾙகங்கள், அதᾔடன் இைணந்த 
உட்கட்டைமப்ᾗ வசதிகைளப் ᾗனர்நிர்மாணம் ெசய்தல், 
நிைலத்திᾞக்கக்கூᾊய நீாியல் வளர்ப்ᾗ, கைரேயாரம் மற்ᾠம் 
மீன்வளங்களின் ᾙகாைமத்ᾐவத்ைத ேமம்பᾌத்தல் மற்ᾠம் 
மீனவ சᾚகத்தின் வாழ்வாதாரம் மற்ᾠம் அதᾔடன் இைணந்த 
நிᾠவனங்களின் இயல்திறைன உᾠதிப்பᾌத்தல் ஆகிய 
ெசயற்பாᾌகைள உள்ளடக்கிᾜள்ளᾐ. இத்திட்டம் ெதாடர்பில் 
ஆசிய அபிவிᾞத்தி வங்கியினால் தயாாிப்ᾗ ேவைலகள் 
இடம்ெபற்ᾠ வᾞகின்றைமயால் இᾐ ெதாடர்பான ேமலதிக 
விபரங்கள் கᾞத்திட்ட வᾊவைமப்பின் பின் சமர்ப்பிக்கப்பᾌம் 
என்பைதக் கூறிைவக்க விᾞம்ᾗகின்ேறன். 

 

III 

ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களால் நிைலயியற் 
கட்டைள 23(2)இன் கீழ் 17.05.2016 அன்ᾠ ேகட்கப்பட்ட 
வினாக்கᾦக்கான விைட: 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களால்  நிைலயியல் 
கட்டைள 23(2) இன் கீழ் ெதாᾌக்கப்பட்ᾌள்ள வினாக்களில் 
எனᾐ அைமச்ேசாᾌ ெதாடர்பான வினாக்கᾦக்கான 
விைடகைள மாத்திரம் இங்கு சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 

1990ஆம் ஆண்ைடத் ெதாடர்ந்ᾐ ேமாதல்நிைல 
உக்கிரமைடந்ததன் காரணமாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில், 
குறிப்பாக வᾢ. வடக்கு மற்ᾠம் வᾢ. கிழக்கு பிரேதசங்களி 
ᾢᾞந்ᾐ மக்கள் இடம்ெபயர்ந்தனர். அதைனத் ெதாடர்ந்ᾐ 
அந்தப் பிரேதசங்கள் உயர்பாᾐகாப்ᾗ வலயமாக ᾙன்ᾗ 
பிரகடனப்பᾌத்தப்பட்ᾊᾞந்தன. 

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தற்ேபாᾐ 6,580 ஏக்கர் தனியார் 
காணிகள் பைடயினர் வசம் காணப்பᾌவதாக மாவட்டச் 
ெசயலாளர் அறிவித்ᾐள்ளார். இதன் காரணமாக 971 
குᾌம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 3,405 நபர்கள் நலன்ᾗாி ᾙகாம் 
களிᾤம் 9,799 குᾌம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 34,028 நபர்கள் 
நண்பர்கள், உறவினர்கள் ᾪᾌகளிᾤம் வசித்ᾐ வᾞகின்றனர். 

2015ஆம் ஆண்ᾌ ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் இᾐ 
வைரயில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் 1,740 ஏக்கர் காணிகள் 
பைடயினரால் மீள்குᾊேயற்றத்திற்காக விᾌவிக்கப் 
பட்ᾌள்ளᾐ. 

பலாᾢ விமான நிைலய விஸ்தாிப்ᾗக்கு காணி 
ைகயகப்பᾌத்தல் ெதாடர்பில் எந்தவிதமான திட்டங்கᾦம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைலெயன பாᾐகாப்ᾗ அைமச்சு 
அறிவித்ᾐள்ளᾐ. பலாᾢ விமான நிைலயத்ைத ேமம்பᾌத்தி, 
பிராந்திய விமான நிைலயமாக (Regional Airport) அபிவிᾞத்தி 
ெசய்வதற்கான ᾙைனப்ᾗகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ᾌ வᾞவᾐடன் 
நிர்மாணம், பராமாிப்ᾗ, கண்காணிப்ᾗ என்பவற்ைறᾜம் 
இலங்ைக அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்ᾦம். பலாᾢ விமான நிைலய 

அபிவிᾞத்திக்கான கᾞத்திட்டம், நிதி ஒᾐக்கீᾌ ெதாடர்பில் 
இந்திய அரசாங்கம் பங்களிப்ᾗ வழங்குெமன சிவில் விமான 
ேசைவ அதிகாரசைப அறிவித்ᾐள்ளᾐ. 

பலாᾢ விமான நிைலயத்ைத அண்ᾊய பகுதிகளில் விமான 
நிைலயத்திற்கு ைகயகப்பᾌத்திய காணிகள் நீங்கலாக 
அᾌத்ᾐள்ள காணிகள் விᾌவிப்ᾗத் ெதாடர்பில் பாᾐகாப்ᾗ 
அைமச்சுடன் ெதாடர்ந்ᾐம் கலந்ᾐைரயாடப்பட்ᾌ வᾞகின்றᾐ. 
பலாᾢ விமான நிைலயத்திற்குக் ைகயகப்பᾌத்திᾜள்ள 
தனியார் காணிகைளக் காணி ைகக்ெகாள்ளல் சட்டத்தின்கீழ் 
ைகயகப்பᾌத்ᾐவதற்கான நடவᾊக்ைக தற்ேபாᾐ இடம்ெபற்ᾠ 
வᾞவᾐடன், அக்காணிகளின் சட்டாீதியான உாிைமயாளர் 
களினால் காணிகளின் எல்ைலகைள உாிய ᾙைறயில் 
உᾠதிெசய்த பின்னர் உாித்ᾐப் பாிேசாதைனைய (Ownership 
Verification) நடத்தி இழப்பீᾌ வழங்க யாழ்ப்பாண அரசாங்க 
அதிபாினால் நடவᾊக்ைக எᾌக்கப்பᾌவதாக பாᾐகாப்ᾗ 
அைமச்சு அறிவித்ᾐள்ளᾐ. ேமᾤம் காணி விᾌவிப்ᾗத் 
ெதாடர்பாக ேமதகு ஜனாதிபதி, மாண்ᾗமிகு பிரதமர் 
ஆகிேயாாின் வழிகாட்டᾢன்கீழ் உாிய அதிகாாிகளினால் 
நிைலைமகள் ஆராயப்பட்ᾌ நடவᾊக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்ᾌ வᾞகின்றன. காணிகளின் விᾌவிப்ᾗக்ேகற்ப அந்தக் 
காணிகளில் மக்கைளக் குᾊேயற்ᾠவதற்கு எமᾐ அைமச்சு 
தயாராக இᾞப்பᾐடன், அதற்குாிய திட்டங்கᾦம் நிதி 
ஒᾐக்கீᾌகᾦம் ஏற்ெகனேவ ஒᾐக்கப்பட்ᾌள்ளன.  

மயிᾢட்ᾊ மீன்பிᾊத்ᾐைறᾙகம் யாழ்ப்பாண மீனவர்களின் 
வாழ்வாதாரத்திற்கான ஒᾞ ᾙக்கியமான தளம் என்பைத நான் 
ஏற்ᾠக்ெகாள்கின்ேறன். இத்ᾐைறᾙகம் மீன்பிᾊப்பதற்காக 
விᾌவிக்கப்பᾌம் பட்சத்தில் அᾐ யாழ்ப்பாண மீனவர்களின் 
வᾞமானத்ைத அதிகாிக்கச் ெசய்வதற்குப் பங்களிப்ᾗச் ெசய்ᾜம் 
என்பதில் எᾐவித சந்ேதகᾙமில்ைல. எனேவ அத்ᾐைற 
ᾙகத்தின் விᾌவிப்ᾗத் ெதாடர்பாக பாᾐகாப்ᾗ அைமச்சுடன் 
ெதாடர்ந்ᾐம் ேபச்சுவார்த்ைதகள் ᾙன்ெனᾌக்கப்பட்ᾌ 
வᾞகின்றᾐ. நாட்ᾊன் பாᾐகாப்பிற்குப் பங்கம் ஏற்படாத 
வைகயில் இத்ᾐைறᾙகத்தின் விᾌவிப்ᾗ ேமற்ெகாள்ளப் 
படேவண்ᾌம் என்பேத அரசாங்கத்தினᾐம் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களினᾐம் நிைலப்பாடாகக் காணப்பᾌகின்றᾐ. 

ேமᾤம், ஆசிய அபிவிᾞத்தி வங்கியின் கᾞத்திட்டப் 
பிேரரைணயின்கீழ் பᾞத்தித்ᾐைற மற்ᾠம் குᾞநகர் 
மீன்பிᾊத்ᾐைறᾙக அபிவிᾞத்தி ெதாடர்பான ᾙன்ெமாழிᾫ 
கᾦடன் மற்ைறய பகுதிகளில் மீன்பிᾊப் படகுகள் 
நங்கூரமிட்ᾌத் தாித்ᾐ நிற்பதற்கான வசதிகள் ெதாடர்பான 
ஆய்ᾫகᾦம் ெசய்யப்பட்ᾌ வᾞகின்றன என்பைதத் ெதாிவிக்க 
விᾞம்ᾗகின்ேறன். 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අමාතɕාංශ නිෙව්දන. තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාතɕ 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ரவி கᾞணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, point of Order එකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා. 

905 906 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ரவி கᾞணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි සාලාව පෙද්ශයට යන්න තිෙබන 

නිසා කරුණාකර Fiscal Management (Responsibility) 
(Amendment) Bill  එක present  කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්ද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Does the House agree? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண்ᾗமிகு உᾠப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. 

 
 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டᾚலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

මූලɕ කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත 

நிதி ᾙகாைமத்ᾐவம் (ெபாᾠப்ᾗ) (திᾞத்தம்) 
சட்டᾚலம் 

FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) (AMENDMENT) 
BILL 

 
 

"Bill to amend the Fiscal Management (Responsibility) Act, No. 3 
of 2003." 

 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාතɕ ගරු රවි කරුණානායක 
අමාතɕතුමා විසිනි. 

2016 ජුනි මස 21 වන දින අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
நிதி அைமச்சர் மாண்ᾗமிகு ரவி கᾞணாநாயக்க அவர்களால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டᾐ. 
2016 ᾝன் 21, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம்ᾙைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண்ᾌெமனᾫம் அச்சிடப்பட ேவண்ᾌெமனᾫம் 
கட்டைளயிடப்பட்டᾐ. 

 
Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Minister of Finance; to 

be read a Second time upon Tuesday, 21st June, 2016 and to be printed. 
 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ரவி கᾞணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Thank you very much, Sir. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Gamini Jayawickrama Perera, please. 

වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අධɕක්ෂ ජනරාල්තුමාෙග් ඉල්ලා අස්වීම : 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාතɕතුමාෙග් 

පකාශය  
வனவிலங்குப் பாᾐகாப்ᾗத் திைணக்களப் 
பணிப்பாளர் நாயகத்தின் இராஜினாமா: 

வᾤவாதார அபிவிᾞத்தி மற்ᾠம் 
வனசீவராசிகள் அைமச்சாின் கூற்ᾠ  

RESIGNATION OF DIRECTOR-GENERAL OF 
DEPARTMENT OF WILDLIFE CONSERVATION: 
STATEMENT BY MINISTER OF  SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT AND WILDLIFE 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வᾤவாதார 
அபிவிᾞத்தி மற்ᾠம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ඔබතුමාෙගන් බාධාවක් නැතුව 

ෙම් පකාශය කරන්නට කාලය ඉල්ලනවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
අ ෙප් අනුර දිසානායක මහතා අහපු පශ්නයටත් පිළිතුරු සහිතවයි  
මම ෙම් පකාශය කරන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න                   
ඕනෑ, වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධɕක්ෂ 
ජනරාල්වරයාෙග් ඉල්ලා අස්වීම පිළිබඳව ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් 
වාෙග්ම මඩ පචාරයකුත් යන බව. ඒක නිසා මම ෙම් ගැන 
පකාශයක් කරනවා. වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අධɕක්ෂ ජනරාල්තුමා ඉතාමත් අවංක, දක්ෂ ෙකෙනක්. ෙලෝක 
බැංකුෙව් ෙසේවය කරමින් එතුමා ෙබොෙහොම දක්ෂ විධියට, විනයක් 
ඇතුව ආදර්ශවත්ව වැඩ කරපු ෙකෙනක්. එතුමා ෙමවැනි 
තීරණයකට එළෙඹන්න ෙහේතු වුණු කාරණය ගැන මම කියන්නම්. 
එතුමා මට ලිපියක් ෙගනැල්ලා භාර දුන්නා. මම කිව්වා, ඒක භාර 
ගන්ෙන් නැහැ කියලා. එතුමා නැඟිටලා බෙලන්ම වාෙග් කිව්වා, 
"මට බැහැ ෙමතැන කටයුතු කරන්න" කියලා. ෙහේතුවක් වශෙයන් 
එතුමා එෙහම කිව්ෙව්. මම ඒකත් කියන්නම්.  

මම ෙම්  ගැන මුල ඉඳලාම කියන්නම්, එතුමා ෙශේෂ්ඨ 
නිලධාරිෙයක් විධියට අගය කරලා. එතුමා මට කිව්වා, එතුමා 
විවාහ ජීවිතයට පා තබලා දරුවන් ගැන ෙනොෙවයි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒක මහා 
ෙශේෂ්ඨ පකාශයක්.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்பᾊ அகற்றப்பட்ᾌள்ளᾐ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මෙග් ජීවිතෙය් අවුරුදු 18ක් තිස්ෙසේ අලි ගැන පර්ෙය්ෂණ කරනවා. 
මට ඒ කටයුතු කරෙගන යන්න ඕනෑ. මට ෙම්ෙක් හිරෙවලා 
ඉන්න බැහැ" කියලා.  

ඊළඟට, මම ඇත්ත කථාව කියන්නම්. ෙමතැනදී ෙවනත් 
කථාවල් කියවුෙණ්. ඇත්ත කථාව දැන් මම කියන්නම්. මෙග් 
ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් ෙදසැරයක් මම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
අස්ෙවලා ගියා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එෙහම කවුරුවත් නැහැ. 
මම, 1999ත් නායකතුමා ගිය නිසා පළාත් සභාවට ගිහිල්ලා දරුණු 
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භීෂණයත් එක්ක කටයුතු කරලා ඊට පස්ෙසේ අවුරුදු ෙදකක් ෙගදර 
හිටපු මිනිෙහක්. ඒ ෙවලාෙව් පළාත් සභාෙව්ත් වාඩි වුෙණ් නැති 
මිනිෙහක්. ඒක නිසා මට ෙම්ෙක් ඇති ෙවන්න ෙදයකුත් නැහැ; 
නැති ෙවන්න ෙදයකුත් නැහැ. නමුත්, ඒ උත්තරීතර පුද්ගලයා 
ෙවනුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශයක් කරන්නට අවශɕයි. අහක 
තිෙබන කුණු ගා ගන්නට මම ලැහැස්ති නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
කුණු ටික මම කියන්නම්. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, 
ෙමොනවා ෙහෝ තිෙබනවා නම් ඔබතුමා ඊට පස්ෙසේ කියන්න. මට 
කථා කරන්නට ඉඩ ෙදන්න, බාධා කරන්නට එපා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்ᾗமிகு லῆமன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
බාධා කරන්න එපා. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, කථාවට බාධා කරන්න එපා. ගරු කථානායකතුමනි, 

ෙමතැනදී සිදු වුෙණ් ෙමයයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට විශාල 
වගකීමක් තිෙබනවා. එතුමා ගිය සතියට ෙපර සතිෙය් අඟහරුවාදා 
රැස්වීමක් කැඳවූවා. නීති විෙරෝධීව රඳවා ෙගන සිට අත් අඩංගුවට 
ගත්ත අලි ෙපරහැරට ඕනෑ, එෙහම නැත්නම් ෙපරහැර 
නවත්වනවා කියලා විශාල ආන්ෙදෝලනයක් තිබුණා. ඒක 
කුමන්තණයක්. ෙපරහැරට මාස ෙදකකට ෙපර අලින්ට ඇප 
ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටියා. එක් අලිෙයකුට රුපියල් ලක්ෂ 
300ක්. අලි 15ට කීයක්ද? රුපියල් ලක්ෂ 4,500ක්. ෙකොෙහන්ද ෙම් 
සල්ලි? එක් අලිෙයකුට රුපියල් ලක්ෂ 300 බැගින් අලි 15යි. අත් 
අඩංගුවට ගත්ත සම්පූර්ණ අලි ගණන 15ට වැඩියි, 40 ගණනක් 
ඉන්නවා. නමුත් ඉල්ලන්ෙන් 15 ෙදනායි. ෙම් සම්බන්ධව කටයුතු 
කිරීම ෙවනුෙවන් මම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  සහ අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ස්තුතිය පුද කරනවා. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙපොෙසොන්, 
ඇසල මාසවල දිගටම ෙපරහැර පවත්වනවා. එතෙකොට 
ජනාධිපතිතුමාට එක  එක්ෙකනා පණිවුඩ ෙදනවා, ෙපරහැරට අලි 
නැහැ කියලා. ඒ අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රැස්වීමක් කැඳවූවා. 
එතුමාට රාජɕ නායකයා විධියට ඒ අයිතිය තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පසුගිය අඟහරුවාදාට ෙපර අඟහරුවාදා තමයි ඒ 
සාකච්ඡාව කැඳවා තිබුෙණ්. ඒ සාකච්ඡාවට මටත් එන්න කිව්වා. 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් නීතිපතිතුමා ඇතුළු ඒ 
නිලධාරින් හිටියා. මෙග් අමාතɕාංශෙය් ෙල්කම්තුමා සහ අධɕක්ෂ 
ෙජනරාල්තුමා සිටියා. දළ දා මාළිගාෙව් දියවඩන නිලෙම්තුමා 
ඇතුළු දළ දා මාළිගාෙව් නිලෙම්වරුන් හතර ෙදෙනක් සිටියා. 
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, ''අලි අත් අඩංගුවට අරන් තිෙබන නිසා 
ෙපරහැරට අලි නැහැ කියලා කියනවා, දැන් ෙම්ක විසඳන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද'' කියලා.  

 වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් මට කියලා තිබුණා,  
ලංකාෙව් නීති විෙරෝධීව රඳවාෙගන සිටින අලි 140ක් පමණ 
ඉන්නවා කියලා. [බාධා කිරීමක්]  ඔව්, 140ක් ඉන්නවා කියලා. ඒ 
ෙවලාෙව් ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, ෙම් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබන 
අලි ෙපරහැරට පුරුදුයි කියලා ෙම් අය ඉල්ලීමක් කරනවා කියලා. 
මම ෙකළින්ම කිව්වා, "ජනාධිපතිතුමනි, අපි බන්ධනාගාරෙය් 
ෙජ්ලර්ලා වාෙග්. අපිට අලි ටික භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ 
අලි ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ" කියලා. ෙම් අලි අධිකරණයට භාර 
ෙදන විට එක අලිෙයකුෙග් කකුල යටට ඇණයක් ගහලා තිබුණා. 
ඒ ෛවදɕ වාර්තා සියල්ලම අපි ළඟ තිෙබනවා. එක අලිෙයක් 
වසදීම නිසා මැරුණා. මම ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා, එවැනි 
තත්ත්වයක් යටෙත් අපිට ඒ වගකීම භාර ගන්න බැහැ කියලා. ඒ 
අලි ආපසු අපට භාර දුන්ෙනොත් අපි භාර ගන්ෙන් නැහැ. මෙග් 

නිලධාරින් අමාරුෙව් දාන්නට මට බැහැ. අපි   ෙජ්ලර්ලා වාෙග් 
ෙමතැන ඉන්ෙන්. අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් පරීක්ෂණ කරලා, ඒ පරීක්ෂණවලින් පසුව 
අධිකරණය වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කිව්වා, ෙම් 
අලි ටික භාර ගන්න කියලා. අපි මාස ෙදකකදී රුපියල් මිලියන 
60ක් වාෙග් විශාල මුදලක් වියදම් කරලා උඩවලෙව් 
වෙනෝදɕානෙය් ෙගොඩනැඟිලි ගහලා අලින්ට කෑම දීලා ආරක්ෂා 
කරන්නට කටයුතු කළා. හිටපු විනිශ්චයකාරවරෙයක් එතුමාෙග් 
අලියාව බලන්න කියලා පිස්ෙතෝලයකුත් අරෙගන බෙලන් ගියා. ඒ 
වාෙග් කටයුතුත් කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙවලාෙව් මම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා, "මට බැහැ ඒ වගකීම භාර ගන්න" කියලා. 
ඉන් පසුව එතුමා ඇහුවා එෙහම නම් දැන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන් 
කියලා. නීතිපතිතුමා කිව්වා, - මම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්, 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් ගරු කරනවා. - 
ජනාධිපතිතුමනි, ''ෙම්ක නීතɕනුකූලව කරන්නට බැහැ. ෙම් අය 
බරපතළ වංචාවක් කරලා තිෙබන්ෙන්'' කියා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නීති විෙරෝධීව රඳවා ෙගන සිටි අලි 
සම්බන්ධව ෙසොයා බලන්නට පත් කළ ඒක පුද්ගල කමිටුෙව් 
වාර්තාව දැන් මා සතුව තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සභාගත කරනවාද? 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නැහැ, මම දැන්ම ඒක මාධɕයට ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් 

පරීක්ෂණෙය්දී ෙහොර මුද්දර ගහපුවා වාෙග් ඒ සෑම වංචාවක්ම 
ෙසොයාෙගන තිෙබනවා. ඒ විනිශ්චයකාරතුමා තමයි Justice N.E. 
Dissanayake, retired judge of the Supreme Court. එතුමාෙග් 
වාර්තාව ඉතාම පැහැදිලියි. මම කියනවා ෙම් විනිශ්චයකාරතුමාව 
අෙප් අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වංචා දූෂණ අංශයට 
ගන්න ඕනෑ කියලා. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වාර්තාව සභාගත කරන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
බැහැ, බැහැ. මම කැමැති නැහැ, එෙහම එක පාරටම ෙම් 

වාර්තාව පිට කරන්නට. රාජɕ ෙසේවා ෙකොමිසෙම් පරීක්ෂණයට 
දාලා මිසක් මම කාටවත් මඩ ගහන්නට කැමැති නැහැ. It is not 
fair for me to do that. I have not done that in my lifetime.  
ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට ආව පශ්නය ෙමොකක්ද?  [බාධා 
කිරීමක්] මට කියන්න ඉඩ ෙදන්න; time is precious. ඒ 
අවස්ථාෙව් අගවිනිශ්චයකාරතුමාෙගන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ඇහුවා, ෙම් අලින්ෙගන් කීප ෙදෙනක් ෙපරහැරට ගන්න පුළුවන්  
විධියක් තිෙබනවාද කියලා. අගවිනිශ්චයකාරතුමා කිව්වා, එෙහම 
නම් අෙප් අධɕක්ෂ ෙජනරාල්තුමා යටෙත් ඒ අලි ෙපරහැරට 
ෙදන්න පුළුවන් කියලා. මම කිව්වා, "ඒකට මම කැමැතියි" කියලා. 
අධɕක්ෂ ෙජනරාල්තුමා ෙකළින් වැඩ කරන පුද්ගලෙයක්. එතුමා 
කිව්වා, "සර්, නීති කඩලා නම් මට කරන්නට බැහැ. නමුත් මට 
ඔබතුමන්ලාට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නත් බැහැ. එෙහම නම් මම 
අයින් ෙවනවා" කියලා. ෙම්කයි ඇත්ත. එෙහත් පුවත් පත්වල 
ෙවනත් ෙද්වල් තමයි පළ වන්ෙන්.  ඊට පස්ෙසේ ජනාධිපතිතුමා මට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ගැන කිව්වාම,  මම කිව්වා, "හරි, සර් මම ෙම් ගැන බලන්නම්" 
කියා. අලි 140ෙදෙනකුෙග් විස්තර ඇතුළත් ලැයිස්තුවක් මා ළඟ 
දැනුත් තිෙබනවා.  මා ඒක සභාගත කරන්න ඕනෑ. මම කිව්වා, 
"ජනාධිපතිතුමනි, අලි හිමිකරුවන්ව ෙම් මස 14වැනිදා සවස 
3.00ට රැස්වීමට කැඳවනවා" කියා.  අෙප් ගරු සාගල රත්නායක 
ඇමතිතුමාටත් භාර දුන්නා.  නම,  address  එක්ක DIG ලා   
මාර්ගෙයන්  ඔයා එතැනට ගිහින් ලියුම ෙදන්න කිව්වා. 

ඒ අතෙර් මෙග් නිලධාරිනුත් ඒ ෙගවල්වලටත් ගිහින් ලියුමක් 
ෙදනවා, අනිවාර්යෙයන් එන්නය කියලා.  සුද්ෙදෝ කර උඩ ෙගන 
යන ඇතුන් 15 ෙදෙනක් හබරන ඉන්නවා. ෙම් ඇතුන් ඔක්ෙකෝම 
ෙගෙනනවා.  ඒ ඇතුන් ෙපරහැරවලට දුන්ෙන් නැත්නම් ඒ අයෙග් 
licence එක cancel  කරලා අපි පවරා ෙගන ෙපරහැරට ෙදනවා, 
ගරු කථානායකතුමනි. අලි ඇති පමණ ඉන්නවා. ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ ඒ වුණු සිදුවීම මා ෙම් අවස්ථාෙව් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට බාධා කරන්න එපා. මෙග් 

ජීවිතෙය්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. මා ඔබතුමාට බාධා කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කියන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මෙග් චරිතය කිළුටු ෙවලාත් නැහැ. කිළුටු කර ගන්ෙනත් 

නැහැ. මා නම්බුකාර විධියට කටයුතු කරන මනුෂɕෙයක්. බැරි නම් 
මම යනවා. ඒ නිසා මට බාධා කරන්න එපා. ෙම්වා පුවත් පත්වල 
පළ කරන ෙද්වල්.   රනිල් රජය තුළ අපි  ඔක්ෙකෝම එකට ආෙව්.   
මට ෙව්දනාවක් තිෙබන නිසයි ෙම් ටික කියන්ෙන්.    

එදා යම් සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් පුවත් පත්වල ෙමන්ම 
Facebook වලත් ෙනොෙයක් ඒවා දමා  තිබුණා.  ජනාධිපතිතුමා බල 
කරපු නිසා අයින් ෙවනවායි කියලා අපහාස කරලා තිබුණා. ඒක 
වැරදියි. මෙගන් ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගැන ඇහුවා. මා කිව්වා, 
"නැහැ, සර්. ෙමතුමා එෙහම ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.  
Facebookවලට ෙම් ෙතොරතුරු දමන්ෙන් නැහැ" කියලා. එතුමා 
කිසිම එකකට ෙතොරතුරු දුන්ෙන් නැහැ. මම එතුමාට කිව්වා, 
"ඔබතුමාට ඕවා පුරුදු නැහැ.  මාධɕවලට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ 
නම් මට ෙදන්න" කියලා.  

මෙග් ජංගම දුරකථනය පැය විසිහතරම කියා කරනවා. 
වැඩිපුරම මාධɕකරුෙවෝ කථා කරලා මෙගන් තමයි අහන්ෙන්. 
මෙග් ජංගම දුරකථනය රාතියටවත් කියා විරහිත කරන්ෙන් නැහැ. 
මා එතුමාට කිව්වා, "නැහැ. සර්, එ ෙහම ෙනොෙවයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, එදා  කැමරාකාරෙයෝ, නිලෙමලා ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ 
කවුරු හරි තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙබොරුවට මඩ ගැහිල්ලකුයි ඔය 
කරලා තිෙබන්ෙන්" කියලා.   

පහු ෙවනිදා ඉරිදා, පිලපිටියට එන්න කියලා මම කිව්වා.  
එතුමා මමත් සමඟ ෙප්රාෙදනිෙය් ඉඳලා නුවරට ආවා.  එදා ෙලෝක 
පරිසර දිනයට -World Environment Day-  සහභාගි වීමට මෙග් 
වාහනෙය් යද්දී, -ඇත්ත වශෙයන්ම සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා 
නීතියට වැඩ කරන නිසා මා එතුමාට ගරු කරනවා.-  මට phone 
කරලා කිව්වා. එතුමාෙග් ඡන්ද හුඟක් කැඩිලා තිෙබනවා.  මට 
කිව්වා, "හැම තැනම STF දමා තිෙබන්ෙන්." කියලා. උෙද්ම මට 
කිව්වා,"සර් ෙවඩි සද්දයක් ඇෙහනවා" කියලා. එතුමා ඒ ෙවලාෙව් 
5ට 6ට විතර Yala Park එෙක්. පිලපිටිය මැතිතුමා මෙග් වාහෙන් 
එද්දි call කර විමසා බලා කිව්වා, "ෙමෙහම දිවිෙයක් මරලා, 
ෙගෝෙනක් මරලා, මී හරක් මරලා තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම එක්ක 
ඒ නිලධාරින් අල්ලලා තිෙබනවා" කියලා. ඒ ෙවලාෙව් මම  
Acting IGP ට කථා කළා. පිලපිටිය මහත්මයාත් කථා කළා. මම 
කිව්වා, "වහාම ෙම්ක CID එකට භාර ෙදන්න" කියලා.  මීට සති 
ෙදකකට කලින් දිවියන්ෙග් ෙබල්ල කපලා දාලා තිබුණා. ෙමෙහම 
විශාල business එකක් කරනවා. ෙම් business එක තුළ කඳුරට 
දිවිෙයෝ මරනවා. ෙම් කියාවන් මර්දනය කරන්න වනජීවී 
නිලධාරින්ට තනිවම බැහැ. වනජීවි නිලධාරින් පැය 24ම වැඩ 
කළත් මදියි. මම කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දීත් කිව්වා,"මට  
ෙසේවකෙයෝ 1,400ක් ඕනෑ." කියලා. සංචාරකයන්  සියයට 80ක් 
මෙග් අමාතɕාංශය යටෙත් තිෙබන භූමිවලට එනවා. ඒ නිසා 
අගමැතිතුමා Minister of Financeට කිව්වා,"ෙම් කථාව සතɕයක්. 
ඒ නිසා අෙනක් අයෙගන් කපලා හරි ෙවන් කර ෙදන්න ඕනෑ"  
කියලා.  අපි ජනාධිපතිතුමාෙග් සාකච්ඡාවට මාතෙල් එනවා. ඒ 
Acting IGP කථා කරලා CID එක දමන්න, නිලධාරින් යවා 
operations පටන් ගන්න කියලා STF Commanderට කිව්වා. 
ජනාධිපතිතුමා එතැන හිටියා. පිලපිටිය පිටුපසින් හිටියා. ඒ අතෙර් 
එදා ජනාධිපතිතුමාටත් මම කිව්වා,"ජනාධිපතිතුමනි, ෙමතුමා 
එෙහම ෙකෙනක් ෙනොෙවයි" කියා. එතෙකොට ජනාධිපතිතුමා 
කිව්වා, "ඔව්, ජයවිකම කවුරු ෙහෝ ෙබොරුවට මඩ ගහනවා" 
කියලා. එතුමා  ෙව්දනාෙවන් තමයි කිව්ෙව්. එතුමා මහා ෙශේෂ්ඨ 
පුද්ගලෙයක්. මම ජනාධිපතිතුමාට ෙබොෙහොම ගරු කරනවා.  මම 
ඇත්ත කථා කරනවා. ඊට පසුව මම රාති ෙගදර ඇවිත් වනජීවී 
නිලධාරින්ෙගන් ඇහුවා,"සුරංග, ෙමොනවාද ගත්ත පියවර?" 
කියලා. එතෙකොට කිව්වා, "සර්, මම ඔක්ෙකෝම ඇල්ලුවා. ෙහට 
උෙද්ට උසාවියට දමනවා" කියලා. මම ඇහුවා,"ෙපොලිසිෙය් 
complaint  එකක් දැම්ෙම් නැද්ද කියලා. එතෙකොට ඔහු කිව්වා, 
"නැහැ සර්." කියලා.  

වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හිටපු අධɕක්ෂ 
ජනරාල් රත්නායකෙග් ලිපිෙය් තිෙබනවා, 'ෙපොලීසිය අවශɕයි' 
කියලා. මම ෙම් ලිපිය සභාගත* කරනවා.  

ෙපොලීසිය අවශɕ වන්ෙන් ෙමොකටද? ෙම්වා අල්ලන්න නම්, 
ෙපොලීසිය පරීක්ෂණය දිගටම කර ෙගන යන්න ඕනෑ. වනජීවි 
නිලධාරින් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ අයව අල්ලලා උසාවියට 
දමනවා. එතෙකොට එක එතැනින් අවසන් වනවා. ඊට එ හා යන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්ක මුලට යන ආකාරය  චකෙල්ඛවල තිෙබනවා. මම 
සුරංගෙගන් ඇහුවා,"සුරංග ඔයා ෙමොකක්ද කෙළේ. ඇයි පැමිණිලි 
දැම්ෙම්" කියලා. මම ඒ ෙවලාෙව්ත් පිලපිටිය මහත්තයාට 
කිව්වා,"බලන්න ෙකෝ ෙම් කරලා තිෙබන වැෙඩ්. උසාවියට යවන 
එක නවත්වලා ෙපොලීසියට පැමිණිලි දමා තිෙබනවා" කියලා. අපි 
Acting IGPට කථා  කළා. එතෙකොට අපි පල් ෙවලා. ෙමොකද, 
පිලපිටියත් මෙග් වාහෙන් තමයි හිටිෙය්. ඒ අතෙර් 
කථානායකතුමනි, 
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[ගරු  ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ᾓனிைலயத்தில் ைவக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்ᾗமிகு லῆமன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we have other business. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I know.  I do not want to disturb him.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම දවස් 10කට ඉස්ෙසල්ලා  STF එකයි, ආමි එකයි, මෙග් 

නිලධාරින්වයි කැ ෙඳව්වා. ඒ කැ ෙඳව්ෙව් ෙමොකටද? ෙම් 
ලංකාෙවන්ම parksවල  security සම්බන්ධවයි. සුරංගට එන්න 
කිව්වා. 7 ෙවනිදා සාකච්ඡාවට කැඳවපු  බිෙග්ඩියර් කැඳවලා 
තිෙබන්ෙන් ඊට ඉස්ෙසල්ලායි. ෙම් වැරැදි පකාශයක් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිලධාරියා කරපු පකාශය මම දන්ෙන් නැහැ. මම 
ෙම් පුවත් පත් ෙකොටස් සියල්ලම  සභාගත* කරනවා.  

 
මෙග් නිලධාරින්වයි ඇතුළත්ව බිෙග්ඩියර් ෙක්.එන්.එස්. 

ෙකොටුෙව්ෙගොඩ,  "ඒඑස්පී" ෙහට්ටි ආරච්චි, ෙම් ඔක්ෙකෝම ආවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

 ෙම් විධියට සුරංග මහත්තයාවත් ෙගන්වලා ඇහුවා, ඇයි 
ඔබතුමා පැමිණිල්ල කෙළේ නැත්ෙත් කියලා. මම කිව්වා, "ෙම් 
නිලධාරින්ට පන්තියක් පවත්වන්න" කියලා. ෙම් අය අපට සහයට 
ඕනෑ. එෙහම තිබියදි තමයි ෙම් විධිෙය් පකාශ නිකුත් කර 
තිෙබන්ෙන්. කනගාටුව, සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාට මඩ ගහන 
විධියට- [බාධා කිරීමක්] මම ෙම් අදාළ ෙල්ඛන  table*  කරනවා. 

ෙමොකක්ද කියලා තිෙබන්ෙන්? මම කිව්වා, මා ෙම්වාට උත්තර 
ෙදන්නම් කියලා. 2016.06.07  දින "Sri Lanka Mirror" කියන 
website  එෙක් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:  

 “Wildlife minister Gamini Jayawickrama Perera has exerted 
pressure on warden of the Yala wildlife.”   

ෙම්වා ෙබොරු. ෙම්ක මහා කනගාටුදායක, ෙඛ්දනීය 
තත්ත්වයක්. ෙම්වා තමයි දාලා තිෙබන්ෙන්.  මා ෙම් ෙල්ඛන 
සියල්ලම   table*  කරනවා.  නමුත්,  table  කළාට විතරක් මදි. 
මම කථා කළා, 'ෙඩ්ලිමිරර්' එකටත්. 'හිරු' එෙකන් අහද්දී මා 
කිව්වා, "මා එක්ක  වාදයකට එන්න,  NGO කට්ටිය පිටුපස 
ඉඳෙගනයි ඔය කථා කරන්ෙන්" කියලා.  ෙම්කයි ඇත්ත. ගරු 
සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාට එෙහන් මඩ ගහනවා. ඇත්ත කථාව 
මම කලින් කිව්ව එකයි. පිලපිටිය මහත්මයාෙග් ලිපිය මම භාර 
අරෙගන නැහැ. එතුමා හරි ෙකළින් නිලධාරිෙයක්. ඒ නිසා ෙම් 
තුළින් මඩ වɕාපාරයක් ෙගන ගියාට මම භය නැහැ. මම ඇමති 
තනතුෙර් ඉන්න තුරු  මෙග් රාජකාරිය මම ෙකළින් කරනවා, 
නැෙමන්ෙන් නැහැ.  ඔය එක එක්ෙකනාට ඕනෑ විධියට මම වැඩ 
කරන්න ලෑස්තිත් නැහැ. මා ඒක පැහැදිලිව කියනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාට විශාල 
ෙව්දනාවක් තිෙබනවා. එතුමා ෙතොරතුරු  ෙදනවා;  ඔත්තු ෙදනවා. 
ඒ නිසා එතුමාෙග් ඡන්ද කැඩිලත් තිෙබනවා. ඉස්සර එතුමාෙග්  
අඩු පාඩුකම් ටිකක් තිබුණා. විනය නැතිව යාල යන එක එෙහම 

තිබුණා. ඒවා හරිගැස්සුවා. පිලපිටිය මහත්මයාටත් මා කිව්වා, 
ඔයාෙග් යාළුවාෙන්, හදන්න කියලා.  එතුමා ෙදනවා අපට 
ෙතොරතුරු. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ලියකියවිලි  table කරන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වනජීවී සංරක්ෂණ අධɕක්ෂ ජනරාල් රත්නායක මහත්මයා  

Circular එක යවා තිෙබන්ෙන්, 2015.11.11 වැනිදායි.   මා ෙම් 
ෙල්ඛනයත් table* කරනවා.   
 

මාධɕවලටත් වගකීමක් තිෙබනවා, මෙගන් අහන්න. මම එය 
පැහැදිලිව පකාශ කරනවා.  අපි ඉල්ලන්ෙන් ඒකයි.  ෙම්වා 
ඔක්ෙකෝම website, facebook  එක එක්ෙකනාෙග් නිර්මාණ. මා 
දන්නවා, අලිකාරෙයෝත් -ෙහොර නීතිකාරෙයෝ-  ෙම් පිටුපස 
ඉන්නවා,  ලක්ෂ 300ක් ෙදන්න පුළුවන් ෙන්,  අලියා ආපසු 
දුන්ෙනොත් කියලා. මම ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அᾒர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පිලපිටිය මහතා අයින් කරන්ෙනත් නැහැ ෙන්? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නැහැ, අයින් කරන්ෙනත් නැහැ. පිලපිටියයි, අගමැතිතුමායි 

භාර අරෙගන තිෙබනවා ෙගෙනන්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ජනාධිපති නීතිඥ, අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාතɕ 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ᾓனிைலயத்தில் ைவக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ᾓனிைலயத்தில் ைவக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2016 අෙපේල් 06 දින සභාව කල් තබන ලද 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාෙව්දී ගරු ටී. රංජිත් ද 
ෙසොයිසා මහතා විසින් මතු කරන ලද 
පශ්නය:  අධිකරණ හා බුද්ධශාසන 

අමාතɕතුමාෙග් පකාශය 
 

2016 ஏப்பிரல் 06ம் திகதிய ஒத்திைவப்ᾗப் 
பிேரரைணமீதான விவாதத்தின்ேபாᾐ 

மாண்ᾗமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா எᾨப்பிய 
வினா: நீதி அைமச்சᾞம் ᾗத்தசாசன 

அைமச்சᾞமானவாின் கூற்ᾠ 
 

QUESTION RAISED BY  HON. T. RANJITH DE 
ZOYSA DURING ADJOURNMENT MOTION ON 

06TH APRIL, 2016: STATEMENT BY   MINISTER OF 
JUSTICE AND BUDDHASASANA 

 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்சᾞம் ᾗத்தசாசன அைமச்சᾞம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2016 අෙපේල් 06වැනි දින ගරු ටී. 

රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම භාර 
ගන්නා බව සඳහන් කරමින් ෙල්ඛනයක් සභාගත කළා. ෙම් 
අවස්ථාෙව් මා එය ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  ඒ 
අනුව, එතුමා ෙචෝදනා කළා, "2015 ජනවාරි 08වැනිදාට ෙපර 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂයට සම්බන්ධ මැති 
ඇමතිවරුන්ට විරුද්ධව පැමිණිලි 74ක් තිෙබනවා.  ඒ එකක්වත් 
විභාගයට ගන්ෙන් නැතිව 2015 අෙපේල් 08වැනි දිෙනන් පස්ෙසේ 
ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි පමණක් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් විභාගයට ගන්නවා" කියලා.   

එතුමා ඉතා බරපතළ ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ. එතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු ලැයිස්තුෙව් ගරු අගාමාතɕතුමාෙග් නම, ගරු 
කථානායකතුමාෙග් නම පවා ඇතුළත් වන විධියටයි එතුමා 
වගකීම භාර ගන්නා බව සඳහන් කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එම 
පකාශය කරමින් එම ෙල්ඛනය සභාගත කෙළේ. ගරු 
කථානායකතුමනි, එම පැමිණිලි සම්බන්ධව සතɕ තත්ත්වය, ඒ 
සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ටික මා දැන් ඉදිරිපත් කරනවා.   

2002 වර්ෂෙය් පැමිණිලි 4ක් තිෙබනවා, ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා, ගරු 
මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා සහ ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා 
සම්බන්ධව. එම පැමිණිලි 4 සම්බන්ධ ලිපිෙගොනු වසා තිෙබනවා, 
ෙතොරතුරු අවශɕ පරිදි ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම නිසා.   

ඊළඟට ගරු කථානායකතුමනි, 969/2005, ගරු දුමින්ද 
දිසානායක මැතිතුමා සම්බන්ධ පැමිණිල්ල  2006 ජුනි 16වන දින 
පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් කර, ෙචෝදනාවක් නැති නිසා ලිපිෙගොනු 
වසා තිෙබනවා. 1243/2006 - ගරු ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් 
මැතිතුමා,  2006.04.17 වන දින ලිපිෙගොනුව වසා ඇත. 
1472/2006 - ගරු කබීර් හාෂිම් මැතිතුමා,  2016.01.21 වන දින 
ලිපිෙගොනුව වසා ඇත. 2383/2006 - ගරු කබීර් හාෂීම් මැතිතුමා,  
2016.01.21 වන දින ලිපිෙගොනුව වසා ඇත.  

1215/2006 - ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා  සම්බන්ධෙයන් 
පැමිණිල්ල 2006.04.07වන දින, ඒ කියන්ෙන් මීට අවුරුදු 10කට 
ෙපර ගරු කථානායකතුමනි,   ලිපිෙගොනුව වසා ඇත. 3676/2006 
- ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා, 2006.11.16 වන දින 
ලිපිෙගොනුව වසා ඇත. 3759/2006 - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි 
මැතිතුමා, 2006.11.22 වන දින ලිපිෙගොනුව වසා ඇත.  

3987/2006 - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා, 2006.12.14 
දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 525/2007 - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
මැතිතුමා, 2007.02.28 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත.  678/2007 - 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මැතිතුමා, 2007.02.27 දින ලිපි ෙගොනුව 
වසා ඇත. 826/2007 - ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමා, 
2007.03.07 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 2073/2007 - ගරු 
ෙසෞඛɕ ඇමතිතුමා, 2007.06.18 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 
190/2007 - ගරු මෙහේස්වරන් මැතිතුමා, 2007.01.23 දින ලිපි 
ෙගොනුව වසා ඇත. 2148/2007 - ගරු සුරනිමල රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා, 2007.06.27 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 2265/2007 - 
ගරු අමීර් අලී මැතිතුමා, 2007.07.05 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 
3189/2007 - ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මැතිතුමා, 2007.06.20 දින 
ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 1341/2008 - ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා. 
ලිපි ෙගොනුව වසා තිෙබන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි, 2008.12.26 
දින. පරීක්ෂණ පැවැත්වීෙමන් අනතුරුව කිසිදු වරදක් සිදු ෙනොකළ 
බවට නිගමනයකට පැමිණිලායි.   

2084/2008 - එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමා, 2008.12.08 දින ලිපි 
ෙගොනුව වසා ඇත. 1115/2008 - ගරු සරත් රණවක මැතිතුමා, 
2008.11.18 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 431/2009 - ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා, 2011.09.15 දින ලිපි ෙගොනුව වසා 
ඇත. 675/2009 - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මැතිතුමා, 2009.08.25 
දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත.1681/2009 - ගරු නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා මැතිතුමා, 2015.07.07 දින ලිපි ෙගොනුව වසා 
ඇත.1945/2009 - ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා, 2009.06.25 
දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 2243/2009 - ගරු සුසන්ත 
පුංචිනිලෙම් මැතිතුමා, 2009.08.21 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 
2588/2009 - ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මැතිතුමා, 2009.10.13 දින ලිපි 
ෙගොනුව වසා ඇත. 167/2009 - ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා, 
2009.01.13 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 538/2009 - ගරු පාලිත 
රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා, 2009.02.17 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 
885/2009 - ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, 2009.03.26 දින ලිපි 
ෙගොනුව වසා ඇත. 

1152/2009 - ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මැතිතුමා, 2009.04.16 
දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 1185/2009 - ගරු ෙජෝශප් මයිකල් 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා, 2009.04.16 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 

1683/2009 - ගරු ෙක්.එන්. ෙචොක්සි මැතිතුමා, 2009.07.16 
දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 161/2010 - ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් 
මැතිතුමා, 2010.02.02 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 1281/2010 - 
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මැතිතුමා, 2011.07.19 දින ලිපි ෙගොනුව 
වසා ඇත. 422/2010 - ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මැතිතුමා, 
2010.04.23 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 422/2010 - ගරු සුෙර්ෂ් 
ෙපේමචන්ද මැතිතුමා, 2010.04.23 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 
24/2011 - ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මැතිතුමා, 2015.10.01 දින 
ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 474/2011 - ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් 
මැතිතුමා , 2011.10.12 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 1393/2011 - 
ගරු සරත් ගුණරත්න මැතිතුමා, 2011.10.24 දින ලිපි ෙගොනුව 
වසා ඇත. 1509/2011 - ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, 
2014.07.31 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 159/2011 - ගරු ජීවන් 
කුමාරණතුංග මැතිතුමා, 2011.05.22 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 
2274/2011 - ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා, 2015.02.23 
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දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 1069/2011 - ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
මැතිතුමා, 2012.10.24 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 

2084/2011 - ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා, 
2011.12.14 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 2084/2011 - ගරු ඩිලාන් 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා, 2011.12.14 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 
2102/2011 - ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මැතිතුමා, 2011.12.14 
දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 1393/2012 - ගරු සරත් ගුණරත්න 
මැතිතුමා, 2012.07.09 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 1888/2012 - 
ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා, 2012.09.11 දින ලිපි 
ෙගොනුව වසා ඇත. 887/2013 - ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා, 
2013.06.11 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 314/2013 - ගරු ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා, 2013.06.26 දින ලිපි ෙගොනුව වසා 
ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා ෙම් 
සියලු ෙදනාෙග්ම නම් සඳහන් කරමින් එදා පකාශයක් ඉදිරිපත් 
කළා. ෙම් සියලු ෙදනාටම එෙරහිව වර්තමානෙය් අල්ලස් හා දූෂණ 
පැමිණිලි විභාගයට ගැනීමට නියමිත නමුත්, ෙනොගන්නා බවට 
කරන ලද ඒ අසතɕ පකාශය සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදි පකාශයක්. 
එම පකාශය සඳහා ජනමාධɕ තුළින් විශාල වශෙයන් පචාරයක් දීපු 
නිසා රෙට් ජනතාව අතර ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැරදි මතයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි 55 පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ පවත්වා කිසි පදනමක් නැතිව ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි 
බවට ෙකොමිෂන් සභාව සෑහීමකට පත් ෙවලා පසු ගිය රජය 
කාලෙය් වසා දමා තිෙබන පැමිණිලි තමයි වග කීමකින් ෙතොරව 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. මම 
ගරු කථානායකතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, ෙමවැනි අසතɕ 
ෙතොරතුරු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධව ඉදිරිෙය්දී 
දැඩි තීරණයක් අරෙගන කටයුතු කිරීම උචිතයි කියලා.  

ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔය අවසන් කරලා වහපු පැමිණිලි ෙමොනවා හරි නැවත විවෘත 

කරලා තිෙබනවා ද? 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමනි, ෙම්වා එකක්වත් නැවත 

විවෘත කරලා නැහැ. එෙහම විවෘත කිරීෙම් හැකියාවකුත් නීතිය 
අනුව නැහැ. 

 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 

අහපු පැමිණිලි ෙමොනවා හරි නැවත විවෘත කරලා තිෙබනවා ද? 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙම් කියපු පැමිණිලි 55න්, එකක්වත් නැවත විවෘත කරලා 

නැහැ. 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔය 55 ෙනොෙවයි, අවසන් කරපු ඒවාෙයන් නැවත විවෘත 

කරපු ඒවා තිෙබනවා ද කියලායි මම අහන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
එෙහම තිෙබනවා නම්, ඒ විස්තර තමුන්නාන්ෙසේ අපට ෙදන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මම ෙදන්න ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේ පරීක්ෂා කරලා අපට 

කියන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ලබා දුන් පැමිණිලි 74 පරීක්ෂා කළා ෙන්. දැන් මම 55ක් 

ඉදිරිපත් කළා. ඒ ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි 55ම සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂණ කරලා තිෙබනවා. ඒ පැමිණිලිවලට සාක්ෂි නැහැ, 
පදනමක් නැතිව ඉදිරිපත් කරපු අසතɕ පැමිණිලි කියලා ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභාවක් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ඒ සම්බන්ධෙයන් තීරණය කරලා තිෙබනවා. 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்ᾗமிகு லῆமன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමෙහම පශ්න අහන්න බැහැ; you cannot ask questions 

on a Ministerial Statement. We have other Business.    
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
If the Hon. Minister is prepared to reply, it is okay. 

Otherwise, you cannot ask questions.  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු ෙලොකුෙග් මැතිතුමා, ඔබතුමා අපට ෙතොරතුරක් 

දුන්ෙනොත් අපි ස්ථිර වශෙයන්ම ෙම් ගරු සභාවට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සතɕ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි 'පැනමා' සිද්ධිය ගැන ෙවනම කථා කරමු, ගරු මන්තීතුමා. 

ඊළඟට ෙයෝජනා පිළිබඳව දැනුම් දීම, ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan) 
Hon. Speaker, before the Hon. Leader of the House 

move the Adjournment, may I request that we sit till 7 
o'clock. It is already past 12.40 p.m. now.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Does the House agree?  
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண்ᾗமிகு உᾠப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් 
பாராᾦமன்ற அமர்ᾫ 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்ᾗமிகு லῆமன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

“That notwithstanding the provisions of the motion agreed to by 
Parliament on 08.03.2016, the hours of sitting this day shall be 
10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 6.30 p.m.. At 11.30 a.m. 
Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall operate. At 6.30 
p.m.  Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question 
put.” 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விᾌக்கப்பட்ᾌ  ஏற்ᾠக்ெகாள்ளப்பட்டᾐ. 
Question put, and agreed to. 
 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உᾠப்பினர் சட்டᾚலங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

 
අමීර් අලි පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)  

පනත් ෙකටුම්පත 
அமீர் அᾢ மன்றம் (கூட்ᾊைணத்தல்) சட்டᾚலம் 

AMEER ALI FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾙஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, I move,  

 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Ameer 
Ali Foundation.” 

ගරු (ෛවදɕ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண்ᾗமிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(திᾞமதி) ᾐᾭதா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාතɕතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா விᾌக்கப்பட்ᾌ, ஏற்ᾠக்ெகாள்ளப்பட்டᾐ. 
இதன்பᾊ, சட்டᾚலம் ᾙதன்ᾙைற மதிப்பிடப்பட்ᾌ, அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்டᾐ. 
 

சட்டᾚலம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்பᾊ  சᾚக வᾤᾬட்டல் 
மற்ᾠம் நலன்ᾗாி அைமச்சᾞக்கு அறிக்ைக ெசய்யப்பᾌதற்காகச் 
சாட்டப்பட்டᾐ. 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be 

printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5),  to 

the Minister of  Social Empowerment and Welfare for report. 
 
 
ශී ලංකා ළමා සංවර්ධන සංගමය (SLACD) 

(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
இலங்ைகச் சிᾠவர் அபிவிᾞத்திச் சங்கம் (SLACD) 

(கூட்ᾊைணத்தல்) சட்டᾚலம்    
SRI LANKA ASSOCIATION FOR CHILD DEVELOPMENT 

(SLACD) (INCORPORATION) BILL  

 
ගරු (ෛවදɕ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண்ᾗமிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (திᾞமதி) ᾐᾭதா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"ශී ලංකා ළමා සංවර්ධන සංගමය (SLACD) සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾙஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත ෙසෞඛɕ, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවදɕ අමාතɕතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா விᾌக்கப்பட்ᾌ, ஏற்ᾠக்ெகாள்ளப்பட்டᾐ. 
இதன்பᾊ, சட்டᾚலம் ᾙதன்ᾙைற மதிப்பிடப்பட்ᾌ, அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்டᾐ. 
 
சட்டᾚலம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்பᾊ சுகாதாரம், 

ேபாசைண மற்ᾠம் சுேதச மᾞத்ᾐவ அைமச்சᾞக்கு அறிக்ைக ெசய்யப் 
பᾌதற்காகச் சாட்டப்பட்டᾐ. 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5),  to the 

Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine for report. 

919 920 



2016  ජුනි 10  

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்ᾗ 

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்ᾗமிகு லῆமன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எᾌத்தியம்பப்ெபற்றᾐ. 
Question proposed. 
 
 

හමුදාව අත්පත් කර ෙගන ඇති උතුරු-නැ ෙඟනහිර 
ඉඩම් නිදහස් කිරීම හා අවතැන් වූවන් සඳහා 

වɖහාත්මක වැඩසටහන්  

வடக்கு, கிழக்கில் இராᾎவத்தினர் வசᾙள்ள 
ெபாᾐமக்களின் காணிகைள விᾌவித்தல் மற்ᾠம் 

இடம்ெபயர்ந்ேதாᾞக்கான ஒᾨங்கைமந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

 
RETURN OF MILITARY-HELD LANDS AND STRUCTURED 

PROGRAMMES AIMING THE DISPLACED IN THE NORTH AND 
EAST 

 

 
[12.39p.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 
ᾙதல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Speaker, I move the following Adjournment 

Motion:    

“Seven years have elapsed since the end of the armed conflict in the 
country.   

Several hundred thousands of Tamils and others were displaced 
from their original places of residence in the North and the East 
during the period of the said armed conflict.   

Unambiguous assurances were given by His Excellency the 
President and others that displaced people would be resettled in 
their original places. This was stated to be the definite policy of the 
new Government.   

Large numbers of those persons are still prevented from returning to 
their original homes and to their lands and resuming their livelihood 
activities/ occupation, primarily due to the fact that the military 
continues to occupy their lands or due to the fact that though the 
land is not used, the military has not released the land.   

Although some steps have been taken to hand over some parts of the 
said lands to the original owners, large swathes of land are still 
occupied by the military, which prevents the owners of those lands 
from being resettled in their own places, and putting the said lands 
to productive use.   

In addition to the land already under occupation by the military, 
more lands have been requisitioned by the military, the surveying of 

which has led to agitations by the people against Government 
surveyors and other officials.   

Assurances were also given last year that most of the prisoners held 
under the Prevention of Terrorism Act would be released.   

However, apart from around 50 persons released on bail, others 
continue to languish in prisons under law that the Government has 
promised to repeal.  These prisoners complain that other prisoners 
similarly held have been released in the past and that there is 
discrimination against them.  

There is no structured programme of action taken to address the 
urgent and essential needs of the affected people to enable these 
people to rebuild their lives by providing them with housing and 
livelihood support. The engagement by the military in economic 
activities causes immense harm and deprivation to the local civilian 
population.  

Serous prejudice has been caused to people indulging in their own 
livelihood activity by various extraneous factors, as in the case of 
Mullaitivu and Trincomalee where fishermen from other districts 
are permitted to engage in unlawful fishing activity.  

There is an urgent need for satisfactory finality in regard to the issue 
of missing persons. 

In the case of Government jobs, persons from other districts are 
given appointments to all positions even to posts such as labourers, 
when several thousands of locals remain unemployed. 
Appointments to Government positions are done purely on the basis 
of political influence and Tamil youth as in the past continue to be 
ignored and discriminated against. 

There are several actions by the State and its Agencies and others 
with political influence, pertaining to civilian administration, land, 
to places of religious worship, to cultural places, to development 
activities and in other areas of importance to the affected Tamil 
people, harmful to genuine reconciliation and the future well-being 
of these people in territories which they have historically inhabited; 

It is urged: 

(i) That all lands possessed or held by the military in the North and 
the East be immediately returned to the civilians, entitled to 
same. 

(ii) That a structured programme be implemented urgently to 
enable the displaced and affected people to meaningfully 
rebuild and recommence their lives; 

(iii) That immediate action be taken to reverse, rectify and redress 
the several actions that have adverse political, economic, social 
and cultural consequences to the Tamil people and thereby 
impedes genuine and meaningful reconciliation, and the 
evolution of permanent peace in the country on the basis of 
justice and equality.” 

That, Sir, is my Adjournment Motion. I do not 
propose to go into details in regard to the various matters 
that I  have mentioned in my Motion. I will make some 
general observations. My Colleagues who will follow me 
will place before the House more detailed information in 
support of the Motion.    

We are, Sir, at an important juncture in the history of 
this country. Reconciliation amongst the different peoples 
in the country is the prime need of the country. 
Reconciliation has become a fundamental need after a 
long period of injustice and inequality followed by a 
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violent conflict which lasted for more than three decades. 
A change in Government occurred in January, 2015. This 
change was further strengthened by the formation of a 
National Government in August, 2015 by the two main 
Parties. The President is from one party and the Prime 
Minister is from the other party. The Members of the 
Cabinet are from both parties. Structurally, the change in 
Government was the first major step towards 
reconciliation. All the people in this country contributed 
towards  this achievement  

 The most affected people, the people most affected by 
injustice, inequality and violent conflict, the Tamil people 
of the North and the East, not merely made a very 
substantial and significant contribution towards the 
achievement of this change, but did so with certain 
definite expectations. They expected justice, equality, 
restoration of their lives and contentment. They expected 
conditions to be created for genuine reconciliation. But 
seven years after the conflict came to an end, seventeen 
months after a new President was elected, nine months 
after a new Government was elected, they remain a 
discontented people. In that context, reconciliation in the 
proper sense is not yet visible.  

This is not to say that the Government has done 
nothing, or that the Government has not done anything, 
but I do think that much more could have been done in 
the time that has lapsed to bring about a change to have a 
favourable impact on the lives of people.  I am prepared 
to accept that the new Government’s approach and 
attitude towards the affected Tamil people is very 
different from that of the former Government, but it is the 
Government's actions that have an impact on the lives of 
the people and it is in the field of action that we see 
inadequate performance on the part of the Government.  

One cannot understand Sir, why lands cannot be 
released to the people. I met with the President; I met 
with the Prime Minister. They are all agreeable to lands 
being released. I want to just refer to a few instances 
where I have personally observed certain things. I went to 
Valikamam area at the request of some people of that 
area. I went around. There are large extents of lands in 
which there are houses which have been damaged, where  
after several years much jungle has grown, lands on 
which people lived, lands on which people farmed, which 
are not being used by anybody, not even being used by 
the military.  But the people cannot return to their homes, 
the people cannot return to their lands. Why not? Why 
should these lands be kept barren, unused, when there are 
people who own those lands, who can go and  live on 
those lands and put those lands to  productive use. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the Opposition, do you want more 

time? You were allotted 15 minutes.  

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
I have got 15 minutes, Sir. But, I will take  more time 

if necessary. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
It is okay.   
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
I went to a place called, Ottahapulam in Jaffna. A 

large number of Catholic people live in that area. I went 
there on a Sunday. There was a mass going on in the 
church.  

I met the fathers and the nuns and the brothers who 
were there. I met the people who were there. People live 
in different parts of Jaffna, on every Sunday morning, 
they come to the church for mass. That is their village 
and they like to see mass in their village. They come to 
that church from different parts of Jaffna and after mass 
they returned to wherever they are now having been 
displaced, some are in camps. Their houses are 
unoccupied. Their lands are not being used. Why cannot 
these people  return to their lands? Why cannot these 
people  return to their houses? Why cannot these lands  
be restored? When I was in Kilinochchi some time ago I 
went to a place called, Paravipanjan. People came and 
complained to me, “Sir, our houses are being occupied by 
the military. Not even they are using it though they are 
keeping it in their possession.  We are unable to go back 
to our houses. Please come and have a look.” I went there 
and looked around. Houses are locked up. No one is 
using them. Not even the military is using them. The 
houses are not being used by the people. This cannot go 
on.  

We read from the media that His Excellency the 
President is due to go to Jaffna very shortly in the course 
of the next few days or weeks. We have also read from 
the media that His Excellency the President has been 
having conferences and meetings with both civilians and 
military officials in regard to the release of lands in the 
North.  I think it is incumbent on the part of His 
Excellency the President, given his attitude and approach 
to this whole question, even his commitment to the 
process of reconciliation, goodwill and harmony among 
people, that he must take decisions that will result in a 
very substantial part, if not the entirety of the lands 
belonging to the civilian population being returned to 
these people. 

I went to Myliddy. People complained to me that they 
are unable to carry on their occupation there. There is a 
fisheries harbour there. People want to carry on their 
occupation. These are industrious people. They are not 
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lazy people. They have never lived on a Government’s 
dole. They are people who lived through their labour. 
They are hardworking people. Why are you frustrating 
them? I think the time has come for the Government to 
take a decision in regard to this matter. 

Housing is  another big problem. We should discuss 
things, resolve things regarding the matter of housing. My 
Friends who will speak after me will go into further 
details. We must start housing. People must be given 
houses. When President Mahinda Rajapaksa was the 
President I went around the Vanni, to about 30 villages, 
with some of my Colleagues and I gave President 
Rajapaksa a report in regard to the situation prevailing in 
the Vanni and requested housing. His response was, 
"Where am I to go for money?  I have no money to build 
houses." When I  was in India, I and my Colleagues,  
discussed the matter with the Indian Prime Minister and 
there are 50,000 houses given by the Indian Government 
to the people of the North. Now the Government is doing 
something. But, it must be done. 

They must be given proper housing. They must be 
given housing which will last for at least one or two 
generations, two or three generations. They must be given 
permanent housing in keeping with their civilization, their 
conventions, their traditions, and livelihood. What have 
you done in the matter of livelihood? Have you given the 
farmers their agricultural equipment? Have you given the 
fishermen their fishing equipment? Have you given the 
people who live on livestock development livestock to be 
able to carry on their activities? Have you started small 
industries? Agriculture, farming, fishing, these are the 
occupations of our people. What is being done in these 
areas? Everything is ad hoc. Nothing is properly 
coordinated. There is no proper plan for the restoration of 
the livelihood of these people. We cannot allow this 
situation to be continued.  

In giving Government jobs, Tamil youth were always 
disregarded, Tamil youth were discriminated against for a 
long period of time. What is happening now? All the 
Government jobs in the North and the East are being 
filled on the basis of political influence.  There are 
Ministers in Colombo who give jobs to their constituents 
in the North and the East. The Ministers from the North 
and the East give jobs only to their supporters. Muslim 
Ministers give jobs to their supporters. Tamil Ministers 
may give some jobs, not as many as others, to their 
supporters. Sinhalese Ministers send their people to the 
North and the East. Tamil youth, qualified youth 
deserving a job, are not given jobs. Even the vacancies of 
labourers in the North and East are being filled by other 
people. This cannot go on, Sir. Political influence cannot 
be the reason for the denial and deprivation of Tamil 
youth of jobs. I want to mention something. We have 
eighteen Tamil Members of Parliament from the North 
and the East in the present Parliament. Of these eighteen 
Tamil Members of Parliament from the North and East in 

the present Parliament sixteen are from the Illankai Tamil 
Arasu Kachchi, the Tamil National Alliance.  Sixteen out 
of eighteen Tamil Members of Parliament from the North 
and the East are from the ITAK or the TNA. We 
command more than 85 per cent of the Tamil 
representation of the North and East in this House. Can 
they be ignored? Is this democracy? Is that equality? 

I remember, Sir, during the time of the late President 
J.R. Jayewardene, he distributed 1,000 job bank forms to 
every Member of Parliament. We all got 1,000 job bank 
forms. I remember jobs were given in various areas 
through various Members of Parliament. They were given 
jobs in the same way and we chose them on the basis of 
merit, on the basis of qualification and on the basis of 
acceptability. I am not asking that we be given jobs but, I 
am asking that our youth be given jobs. It is criminal to 
deprive Tamil youth of employment in this country. True, 
we are not a part of the Government. We could have been 
a part of the Government. But, we and our people are 
committed not to being a part of the Government until 
there are democratic and equitable arrangements in the 
Constitution in regard to the governance of this country. 
We want to bring about a political solution; we want to 
bring about constitutional changes that will ensure that 
democracy and equity prevail. That is why we are not in 
Government. But, does the fact that we are not in 
Government mean that you can deny, deprive our youth 
of their just entitlement to employment?  

I think, Sir, there is a duty on the part of the 
Government. I would have much wished that the Hon. 
Prime Minister was here. Very unfortunately, at this late 
hour - lunchtime - he is not here. There must be an 
affirmative action programme to redress and address this 
issue of discrimination in employment. I would call upon 
the Government to kindly place before this House the 
number of the Tamil youth in the North and the East who 
have been given jobs after you came into power. I would 
also call upon you to place before this House figures in 
respect of the number of Sinhalese youth and Muslim 
youth who have got jobs in this county after you came 
into power. Then, the injustice will become apparent and 
when it becomes apparent, there must be an affirmative 
action programme in terms of which you will provide 
sufficient jobs to the Tamil youth who have not been 
given jobs.  

Sir, in bringing forward this Motion, it is not my 
intention to confront this Government. But it is certainly 
my intention to raise these issues in such a way that the 
Government will give its mind to these issues and resolve 
them. You do not consult us as the Members of 
Parliament of the North and the East in regard to any 
matter.  

Now, I see from the media that you have great plans 
for development of the North and the East, that foreign 
funding is being sought. In fact, there is a possibility of a 
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conference being held in Japan very soon where you will 
receive funds for the development of the North and the 
East. These funds are being given by foreign donors, 
foreign agencies and foreign countries to benefit the 
affected people. They want the lives of the affected 
people to be restructured in such a way that they will be 
able to commence normal lives. That is why this funding 
is being made available. Is it not obligatory on your part 
to engage in a process of consultation with democratically 
elected representatives of these people? Is that not your 
bounden duty?  

But, that is not happening; I am not saying that it will 
not happen. As I said before, we are conscious of the fact 
that your Government has a new attitude, a new approach 
but, you are going by default.  In your mind, you are 
having a different attitude and a different approach. What 
you have in your mind, what you have in your thinking is 
not translated into action on the ground that has an impact 
on the lives of people that brings about a change in the 
lives of people.  

Sir, I would like the Government to take note of these 
matters. My Colleagues, the Hon. Members of Parliament 
from the North and the East who will speak after me, will 
refer to many of these issues particularly on land, jobs and 
prisoners. I have discussed it with the President; I have 
discussed it with the Prime Minister. They are very 
favourable to the prisoners being released. Maybe, some 
of them cannot be released and that is something that we 
all can understand. But, thus far, despite numerous efforts 
on our part, despite the prisoners staging various 
demonstrations and fasts and so on and so forth, about 50 
persons have been released on bail but yet another 150 
people continue to languish in jail and these prisoners 
want to know why they are being treated differently. 
There have been JVP insurgents who have been pardoned 
and sent home. There have been LTTE cadres who have 
been pardoned by the Mahinda Rajapaksa Government 
even have been rehabilitated and sent home. Why cannot 
those prisoners be released?  

I want to know, Sir, whether there are some obstacles 
in the way of the Government functioning. We know that 
certain people are talking in terms of national security and 
they think that anything done for the Tamil people will 
have an adverse impact on national security. National 
security cannot be secured in that way.  National security 
can only be secured if there is justice, equality and equal 
treatment of our people.  

Even the release of lands, there is a feeling amongst 
some sections of thinking society that the Government is 
not acting on account of these imaginary, exaggerated, 
fabricated fears on the part of some people that if lands 
are released to the owners of those lands who are Tamil 
people, national security would be affected. On the 

contrary, if these lands are released, those lands will be 
put to productive use and there will be much greater 
production in this country than at present and the 
Government has stated that they will release those lands. 
So, on the question of lands, on the question of prisoners, 
on the question of jobs, I want to impress upon the 
Government that there is no room for delay.  There must 
be action on the question of missing persons. In fact, in 
an Adjournment Debate some weeks ago, I raised the 
question of missing persons and I believe that the 
Government is taking some action now. Many of these 
matters have been referred to in the Resolution adopted 
by the UN Human Rights Council. You are expected to 
make your views to the Council which is recommencing 
its next Session, sometime, next week. On the 29th of this 
month, the High Commissioner for Human Rights will 
make his oral report to the UN Human Rights Council in 
regard to the current situation. Early next year, there will 
a sitting where there will be a written report. So, I think, 
these questions need to be addressed. These are not 
questions which can be delayed any longer.  Restoration 
of justice and equality in the lives of the Tamil people in 
the North and the East and the commencement of a 
genuine programme of action towards reconciliation can 
no longer be delayed.  Some of these things that I have 
mentioned can be done immediately, can be done very 
early.  

I would submit that the Government should not be 
deterred in taking action in regard to some of these 
matters by some of the imaginary, fabricated and 
exaggerated fears that are expressed by people with 
jaundiced thinking, the thinking that is communal in 
nature, not intended to achieve unity in this country, but 
to preserve disunity in this country for their own political 
reasons and for their own political advantage. The 
Government, which has been returned to power on the 
basis of genuine reconciliation, on the basis of 
inclusivity, on the basis that all people will be treated 
equally through a new Constitution, will ensure that 
powers of governance are so structured as to ensure 
equality.  If that happened, probably, many of  the things 
that I am complaining about, would be addressed under 
that new structure of government. Therefore, Sir, this 
cannot continue. I would earnestly appeal to the 
Government to take stock of the situation; kindly consult 
us; we are prepared to be involved with you in the matter 
of reconciliation, in the matter of ensuring that the lives 
of our people are restructured, but please do not delay. 
Delay is not going to do any good to anyone of us.  

Thank you, Sir.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you, Hon. Leader of the Opposition.  Now I 

call upon the Hon. S. Shritharan to second the 
Adjournment Motion. You have ten minutes.  
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எங்கᾦைடய கட்சியின் 

தைலவᾞம் எதிர்க்கட்சித் தைலவᾞமான ெகளரவ சம்பந்தன் 
ஐயா அவர்களால் ெகாண்ᾌவரப்பட்ட இந்த ஒத்திைவப்ᾗப் 
பிேரரைணைய வழிெமாழிந்ᾐ அᾐ சம்பந்தமாக உைரயாற்ற 
விᾞம்ᾗகின்ேறன். அவர் மிகᾙக்கியமான ஒவ்ெவாᾞ விடயத் 
ைதᾜம்  ெதாட்ᾌச்  ெசால்ᾢயிᾞந்தாᾤம், காணி சம்பந்தமான 
பிரச்சிைனகள் பற்றி நாᾔம் சில கᾞத்ᾐக்கைளக் கூற 
விᾞம்ᾗகின்ேறன். 

இன்ᾠ தமிழர்கᾦைடய பிரேதசங்களிேல காணிப் 
பிரச்சிைனகள் மிகக்கூᾊயளவில் ேமேலாங்கியிᾞக்கின்றன. 
குறிப்பாக, தமிழர்கᾦைடய ெபᾞம்பகுதியான நிலங்கைள 
இராᾎவம் இப்ெபாᾨᾐம் தம்வசம் ைவத்திᾞக்கின்றᾐ. 
இவ்வாᾠ இராᾎவத்தின் வசம் இᾞக்கின்ற தனிப்பட்ட 
காணிகைள விᾌவிக்குமாᾠ பல ஆண்ᾌகளாகப் பல்ேவᾠ 
தரப்பினராᾤம் ேகாாிக்ைககள் ᾙன்ைவக்கப்பட்ᾌள்ள 
ேபாதிᾤம் இந்தக் ேகாாிக்ைககள் கணக்கில் எᾌ்க்கப்படாத 
ைவயாக - கᾞத்தில் ெகாள்ளப்படாதைவயாகேவ இᾞக் 
கின்றன. இன்ᾠ யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மாத்திரமன்றி, 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் பல்ேவᾠ பகுதிகளிᾤம் 
இராᾎவம் காணிகைளக் ைகப்பற்றி ைவத்திᾞக்கின்றᾐ. 
குறிப்பாக, வடக்கு மாகாணத்தில் 10,942 ேபᾞைடய 8,218 
ஏக்கர் private land - தனிப்பட்ட காணிகᾦம், 29,605 ஏக்கர் 
அரச காணிகᾦமாக ெமாத்தம் 37,823 ஏக்கர் காணிகளில் 
இராᾎவத்தினர் தங்கᾦைடய  ᾙகாம்கைள அைமத்திᾞக் 
கின்றனர். இதைனவிட, கிழக்கு மாகாணத்தில் பல்லாயிரக் 
கணக்கான ஏக்கர் காணிகளில் இராᾎவ ᾙகாம்கள் 
அைமக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றன; பல தாிசு நிலங்கள் 
பறிக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றன. ஆனால், மக்கள் தங்கᾦைடய 
ெசாந்த நிலங்களில் ெசன்ᾠ வாழ்வதற்காக 
ஏங்கிக்ெகாண்ᾊᾞக்கிறார்கள்.  

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் இᾞக்கின்ற ஒᾞ தனித் தீவான 
இரைணதீᾫ என்ற இடத்திேல 240க்கு ேமற்பட்ட குᾌம்பங்கள் 
தங்கᾦைடய இடங்களிேல ெசன்ᾠ வாழ்வதற்கும் ெதாழில் 
ெசய்வதற்கும்  அᾔமதி ேகாாியேபாᾐ, "MoD அᾔமதி 
ெபறப்பட ேவண்ᾌம்" என்ᾠ கடற்பைடயினர் கூறிᾜள்ளனர். 
பாᾐகாப்ᾗ அைமச்சிᾔைடய MoD அᾔமதி ெபறப்பட 
ேவண்ᾌெமன்ற நியதி இப்ெபாᾨᾐம் இந்த நாட்ᾊல் 
இᾞக்கிறதா? என்பைத இந்த நாட்ᾌ மக்கᾦக்குத் 
ெதாியப்பᾌத்த ேவண்ᾌம். தற்ேபாᾐ நல்லாட்சி 
நைடெபᾠவதாகக் கூறப்பᾌகின்றᾐ. கடந்த 7 ஆண்ᾌகளாக 
நைடெபற்ற பல விடயங்கள் இந்த ஆட்சியின்ᾚலம் 
மாற்றமைடந்திᾞப்பதால் தமிழ் மக்களின் விடயங்களிᾤம் 
மாற்றங்கள் ெகாண்ᾌவரப்பᾌம் என்ᾠ ெசால்லப்பட்டᾐ. 
ஆனால், இப்ெபாᾨᾐம் MoD அᾔமதி ெபற்ᾠத்தான் 
தங்கᾦைடய ெசாந்த நிலங்கᾦக்குச் ெசல்லேவண்ᾊய ஒᾞ 
நியதி காணப்பᾌகின்றᾐ. இந்த நிலங்கள் விᾌவிக்கப்படாமல் 
இᾨத்தᾊக்கப்பᾌவதனால் அந்த மக்கᾦைடய மனம் 
பாாியளவில் பாதிக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ.  

இᾞபத்ᾐநான்கு கிராம அᾤவலர் பிாிᾫகைளக் ெகாண்ட 
யாழ்ப்பாணம் வᾢகாமம் வடக்குப் பகுதியிᾢᾞந்ᾐ 1990ஆம் 
ஆண்ᾊல் இடம்ெபயர்ந்தவர்கᾦக்கு அந்த ஆண்ᾊேல பிறந்த 
பிள்ைளகள் திᾞமணம் ெசய்ᾐ தற்ேபாᾐ குழந்ைதகேளாᾌ  
இᾞக்கிறார்கள். அவர்கᾦக்கு அவர்கᾦைடய ெபற்ேறார் 

தங்கᾦைடய காணிகைளச் சாட்ᾌதல் ெசய்திᾞக்கிறார்கள். 
ஆனால், அவர்கள்  இன்னᾙம் தங்கᾦைடய ெசாந்த 
நிலங்கைளச் ெசன்ᾠ பார்க்கᾙᾊயாதவர்களாக 
இᾞக்கிறார்கள். இᾐ மிகமிக ேவதைனயான விடயமாகும். 
இந்நிைலைம மாற்றப்பட ேவண்ᾌம்; இதற்கான தீர்ᾫகள் 
உடனᾊயாக எட்டப்பட ேவண்ᾌம்.  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் கடந்தᾙைற யாழ்ப்பாணம் 
வந்தேபாᾐ,  "இந்த வᾞடம் 6ஆம் மாதத்திற்குள் நாங்கள் தமிழ் 
மக்கᾦைடய அைனத்ᾐ நிலங்கைளᾜம் விᾌவித்ᾐ 
அவர்கைளச் ெசாந்த இடங்களில் குᾊேயற்ᾠேவாம்" என்ᾠ 
குறிப்பிட்ᾊᾞந்தார். ஆனால், இன்ᾠ 6ஆம் மாதம் 10ஆம் 
திகதி. இன்ᾔம் 20 நாட்களில் இந்த நாட்ᾊேல 
இடம்ெபயர்ந்திᾞக்கின்ற தமிழ் மக்கள் தங்கᾦைடய ெசாந்த 
இடங்கᾦக்குச் ெசல்வார்களா? இᾐ நைடெபᾠமா? என்கின்ற 
ேகள்வி அவர்களிடம் இᾞக்கின்றᾐ. இதற்கான ᾙᾊᾫ 
விைரவில் எட்டப்படேவண்ᾌம்.  

அண்ைமயில் சாலாவ இராᾎவத் தளத்திேல ஏற்பட்ட 
ெவᾊப்பினால், அந்தப் பகுதியில் ஏற்பட்ட அழிᾫகைளப் பற்றி 
இந்தப் பாராᾦமன்றத்தில் பலர் ேபசுவைத நாங்கள் 
ேகட்ᾊᾞக்கிேறாம்; பத்திாிைககளில் பார்க்கிேறாம். ெகளரவ 
திேனஷ் குணவர்தன அவர்கள், அங்ேக ெவᾊத்த சன்னத் 
ᾐண்டங்கள், ெவᾊப்பின்ᾚலம் ெவளிேயறிய விஷ வாᾜக்கள் 
என்பன அந்த மக்கைள எவ்வளᾫ பாதித்திᾞக்கின்றᾐ 
என்பைத பத்திாிைககளிᾤம் தன்ᾔைடய பாராᾦமன்ற 
உைரகளிᾤம் குறிப்பிட்ᾊᾞக்கிறார். 30 ஆண்ᾌகளாக பல 
ெகாத்ᾐக் குண்ᾌகᾦக்கும் ெபாஸ்பரஸ் குண்ᾌகᾦக்கும் 
ᾐப்பாக்கிக் குண்ᾌகᾦக்கும் தமிழர்கள் சாைவத் 
தᾨவிக்ெகாண்டனர்; இன்ᾠம் அங்கு குழந்ைதகள் ஊனமாகப் 
பிறந்ᾐெகாண்ᾊᾞக்கின்றார்கள். இலங்ைகயில் cancerஇனால் 
- ᾗற்ᾠேநாயினால் - பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் விகிதாசாரத்தில் 
இந்த குண்ᾌத் தாக்குதல்களால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்கள்தான் 
கூᾌதலாக இᾞக்கின்றார்கள். வடக்கு, கிழக்கிேல வாᾨகின்ற 
தமிழர்கள்தான் இவ்வாᾠ கூᾌதலாகப் பாதிக்கப்பட்ᾊᾞக் 
கின்றார்கள். இதன் தாக்கத்ைத ேநரᾊயாக அᾔபவித்தவர்கள் 
என்ற வைகயில் அந்த ᾙகாமில் நைடெபற்ற விபத்ைதயிட்ᾌ 
நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடயவில்ைல; நாங்கᾦம் ᾐக்கப் 
பᾌகிேறாம்; அந்த மக்களின் ᾐக்கத்தில் 
பங்குெகாள்கின்ேறாம். நீங்கᾦம் இதைனச் சமநிைலேயாᾌ 
பாᾞங்கள் என்ᾠதான் நாங்கள் ெசால்கின்ேறாம். 
தமிழர்கᾦக்கு ஒன்ᾠ நடக்கின்றேபாᾐ ேபசாமல் 
இᾞப்பவர்கள், சிங்கள மக்கᾦக்கு ஒன்ᾠ நடக்கின்றெபாᾨᾐ 
மட்ᾌம் அதைன ஒᾞ மனித உயிᾞக்கான விடயமாகப் 
பார்க்காமல், பாதிக்கப்பட்ட ஒட்ᾌெமாத்த மனித உயிர்கᾦம் 
இதைன எவ்வாᾠ அᾔபவித்திᾞக்கும் என்பைதச் சற்ᾠச் 
சிந்தித்ᾐப் பார்க்க ேவண்ᾌம். இப்ெபாᾨᾐம் வடக்கு, கிழக்கு 
மண்ணிேல பிறக்கின்ற குழந்ைதகள் ᾚைள வளர்ச்சி 
குன்றியவர்களாக, ேதக ஆேராக்கியம் குன்றியவர்களாக, 
ேநாய்கைளத் தாங்கியவர்களாகப் பிறக்கின்றார்கள் என்பைத 
இவர்கள் ᾙதᾢல் உணர்ந்ᾐெகாள்ளேவண்ᾌம். இᾐ 
நல்ᾢணக்கத்ᾐக்கு மிகᾫம் ᾙக்கியமானᾐ.  

சாலாவ இராᾎவ ᾙகாமில் ஏற்பட்ட ெவᾊப்பானᾐ, 
இயற்ைக இந்த நாட்ᾊேல வாᾨகின்ற ஒவ்ெவாᾞ மக்கᾦக்கும் 
தந்த ஒᾞ பᾊப்பிைன! இந்தப் பᾊப்பிைனையச் சாியாகக் 
கற்ᾠக்ெகாண்டால், மீண்ᾌம் இந்த மாதிாியான நிைலைமகள் 
இந்த நாட்ᾊல் ஏற்படாᾐ. கடந்த 30 ஆண்ᾌகள் இந்த 
நாட்ᾊேல இடம்ெபற்ற ேபாராட்டத்ᾐக்கு யார் காரணமாக 
இᾞந்தார்கள்? இந்த நாட்ᾊேல ஒᾞ ᾜத்தம் நடப்பதற்கு யார் 
அᾊப்பைடயாக இᾞந்தார்கள்? விᾌதைலப் ᾗᾢகள் தாமாக 
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விᾞம்பி ᾜத்தம் நடத்தவில்ைல. விᾌதைலப் ᾗᾢகைள யார் 
ேதாற்ᾠவித்தார்கள்? பிரபாகரன் என்ற மனிதைன யார் 
உᾞவாக்கினார்கள்? இதைன எல்லாம் இவர்கள் சாியான 
ᾙைறயில் சிந்தித்தால், இந்த நாட்ᾌக்கான பிரச்சிைனைய மிக 
விைரவாகேவ தீர்க்கᾙᾊᾜம்.  

1995.01.01ஆம் திகதி "சன்ேட ைடம்ஸ்" பத்திாிைகயிேல 
ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள் தனᾐ கைடசி interviewஇேல, 
"இந்த நாட்ᾊேல ᾗைரேயாᾊப்ேபாயிᾞக்கின்ற பிரச்சிைனக்கு - 
North - East conflictக்கு federal system - சமஷ்ᾊ  ᾙைறதான்  ஒᾞ  
தீர்வாக அைமய ᾙᾊᾜம்" என்ᾠ குறிப்பிட்ᾊᾞந்தார். 
இதைனத்தான் "ᾜத்தᾙம் சமாதானᾙம்" என்ற ᾗத்தகத்திேல, 
அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்கள் குறிப்பிᾌகின்றார், "நாங்கள் 
இந்த நாட்ᾊேல ஒᾞ federal system - சமஷ்ᾊ அᾊப் 
பைடயிலான தீர்ᾫ குறித்ᾐப் ேபசுவதற்குத் தயாராக 
இᾞக்கின்ேறாம்" என்ᾠ. இவ்வாᾠ பல தைலவர்கள் 
ேபசியிᾞக்கின்றார்கள்.  

இன்ᾠ நாங்கள் வாᾨகின்ற வடக்கு, கிழக்கிேல ஓர் இயல்ᾗ 
நிைலைய உᾞவாக்குவதற்காக, அபிவிᾞத்தி நடவᾊக்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதற்காக ஓர் ஒᾞங்கிைணந்த ெசயற்பாᾌ 
ேவண்ᾌம் என்ᾠ ெசால்லப்பᾌகின்றᾐ. இன்ᾠ ெதற்கிᾢᾞந்ᾐ 
அைமச்சர்கள் எமᾐ பகுதிக்கு வᾞகின்றார்கள். அவர்கள் 
சுற்ᾠலா வᾞவᾐேபால வந்ᾐ, ஒவ்ேவார் அரச 
ெசயலகங்களிᾤம் கூட்டங்கைள நடத்ᾐகின்றார்கள்.  ஆனால், 
அந்தக் கூட்டங்களால் அைடந்த பயன்தான் என்ன?   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you have three more minutes.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Okay, Sir.  

அங்ேக மக்களால் ெதாிᾫெசய்யப்பட்ட வடக்கு மாகாண 
ᾙதலைமச்சர், அைமச்சர்கள், மாகாண சைப உᾠப்பினர்கள் 
இᾞக்கின்றார்கள். இதைனவிட, வடக்கு, கிழக்கிேல ெதாிᾫ 
ெசய்யப்பட்ட பாராᾦமன்ற உᾠப்பினர்கள் இᾞக்கின்றார்கள். 
அபிவிᾞத்தி நடவᾊக்ைககᾦக்காக இவர்கைள ஒᾞங் 
கிைணத்த ஒᾞ ெசயற்பாᾌ, ஒᾞங்கிைணத்த ஒᾞ குᾨ ᾙயற்சி, 
ஏன் இᾐவைர ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல? அங்கு 
அைமச்சர்கள் தத்தம்பாட்ᾊேல வᾞகிறார்கள். தங்கᾦக்கு 
இையந்தவர்கᾦக்கு, இந்த நாட்ᾊேல இᾞக்கின்ற குறிப்பிட்ட 
சில கட்சிகைளச் சார்ந்தவர்கᾦக்கு நியமனங்கைளக்கூட 
வழங்குகின்றார்கள். அங்குள்ள பதவி ெவற்றிடங்கᾦக்கு 
நியமனங்கைளப் ெபᾠவதற்காகத் ெதன்னிலங்ைகயிᾢᾞந்ᾐ 
வᾞகின்றார்கள். இத்தைகய ெசயற்பாᾌகெளல்லாம் இந்த 
நாட்ᾊல் ஒᾞ நல்லாட்சிைய ஏற்பᾌத்தாᾐ;  நல்ல 
ஆேராக்கியமான நிகழ்ᾫகளாக அைமயாᾐ. ஆகேவ, இந்த 
நிைலைம மாற்றப்படேவண்ᾌம்.  

இயல்ᾗ நிைல என்றால், வடக்கு, கிழக்கில் இᾞக்கின்ற 
தமிழர் பிரதிநிதிகᾦம் குறிப்பாக தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப்ᾗம் 
அரசாங்கᾙம் சம பங்காளிகளாக இைணந்ᾐ ெசயற்பட 
ேவண்ᾌம். தவᾠகின்ற பட்சத்தில், உண்ைமயான ஒᾞ 
சமாதானத்ைதᾜம் நீᾊத்ᾐ நிைலக்கக்கூᾊய ெகளரவமான ஒᾞ 
தீர்ைவᾜம் நாங்கள் இந்த நாட்ᾊேல எட்ட ᾙᾊயாᾐ. 

இதைனத்தான் கடந்த காலங்களில் இᾞந்த அரசுகள் ெசய்தன. 
தமிழீழ விᾌதைலப் ᾗᾢகᾦடᾔம்கூட அந்தத் தவைற 
விட்ᾊᾞந்தார்கள். சுனாமி வந்தெபாᾨᾐ, ெசய்யப்பட்ட அந்த 
உடன்பாட்ைட அரசாங்கம் நிராகாித்திᾞந்தᾐ. அவர்கேளாᾌ 
சம பங்காளிகளாகப் ேபசி, ஒஸ்ேலா வைரக்கும் 
ேபச்சுவார்த்ைதக்குச் ெசன்றᾐ. பின்னர் அவர்கள் ேடாக்கிேயா 
மாநாட்ᾌக்கும் நிᾝேயார்க் மாநாட்ᾌக்கும் ெசல்வதற்கு 
'விசா'க்கள் மᾠக்கப்பட்டᾐ. தைடெசய்யப்பட்ட நாᾌகளில் - 
அவர்கள் ெசல்ல ᾙᾊயாத நாᾌகளில் - கூட்டங்கைள ைவத்ᾐ, 
அவர்கᾦக்கான தைடகைள ஏற்பᾌத்தியதனால், அந்தச் சம 
பங்காளித்தனம் இல்லாமல்ேபானᾐ. இேத நிைலைமதான் 
இப்ெபாᾨᾐ ெமல்லெமல்ல மீண்ᾌம் உᾞவாக்கப்பᾌகின்றᾐ. 
ஆகேவ, இந்த நிைலைம மாற்றப்படேவண்ᾌம். அவ்வாᾠ 
மாற்றப்பᾌகின்றெபாᾨᾐதான் இந்த நாட்ᾊேல நீᾊத்ᾐ 
நிைலக்கக்கூᾊய ெகளரவமான சமாதானத்ைத எட்டᾙᾊᾜம். 
அந்த ெகளரவமான சமாதானம் என்பᾐ, ᾗைரேயாᾊப் 
ேபாயிᾞக்கின்ற இனப்பிரச்சிைனக்கு ஒᾞ நிரந்தர அரசியல் 
தீர்ᾫ காண்பதன்ᾚலமாகᾫம் வடக்கு, கிழக்கில் அவர்க 
ᾦைடய வரலாற்ᾠாீதியான நிலத்திேல - சாித்திரᾘர்வமான 
ᾘமியிேல, அவர்கᾦக்குாிய உாிைமகைள வழங்குவதன் 
ᾚலமாகᾫம்தான்  எட்டப்பட ᾙᾊᾜம். அபிவிᾞத்தி 
நடவᾊக்ைககள் ஒᾞ நிரந்தர அரசியல் தீர்வின் அᾊப் 
பைடயிேலேய ᾙன்ெனᾌக்கப்பட ᾙᾊᾜம் என்பைத 
எங்கᾦைடய கட்சியின் தைலவர் அவர்கள் மிகத் ெதளிவாக 
இங்ேக குறிப்பிட்ᾊᾞந்தார். ஆகேவ, சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் 
இᾞக்கின்ற இந்தக் காலத்தில் இனப்பிரச்சிைனக்கு ஒᾞ 
தீர்ைவக்காண  அரசு தவறக்கூடாᾐ. ஏன், இவ்வாᾠ காலம் 
இᾨத்தᾊக்கப்பᾌகின்றᾐ? மீண்ᾌம் இந்த நாட்ᾊேல இரத்தம் 
சிந்ᾐகின்ற ஒᾞ சூழைல உᾞவாக்க அரசு ᾙயல்கின்றதா?  

இன்ᾠ ᾪட்ᾌத் திட்டங்கள், ᾪᾌகᾦக்கான அைமப்ᾗகள் 
வழங்கப்பᾌகின்றேபாᾐ அந்த மக்கᾦைடய வாழ்க்ைகைய, 
அவர்களின் வரலாற்ைற, கலாசாரத்ைதப் பற்றிச் சிந்திக்காமல் 
தாங்கள் நிைனத்தவாᾠ ெசயல்பᾌகிறார்கள். அவ்வாறான 
எᾨந்தமானச் சிந்தைனகைளக் ைகவிட ேவண்ᾌம். ᾙதᾢேல 
வடக்கு, கிழக்கில் இᾞக்கின்ற மக்களின் எண்ணங்கைள, 
அவர்களின் உணர்ᾫகைள மதித்ᾐ, அவர்களால் ெதாிᾫ 
ெசய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகᾦைடய கᾞத்ᾐக்கைள மதித்ᾐ, 
அதன் அᾊப்பைடயில் பிரச்சிைனகᾦக்குத் தீர்ᾫகாண ᾙயல 
ேவண்ᾌம். அப்ெபாᾨᾐதான் நாங்கள் நிைலயான ஒᾞ 
சமாதானத்ைத எட்ᾌவேதாᾌ, நிரந்தர அபிவிᾞத்திையᾜம் 
ஏற்பᾌத்த ᾙᾊᾜம் என்பைதக் குறிப்பிட்ᾌ, எனᾐ உைரைய 
நிைறᾫெசய்கின்ேறன்.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

The next speaker is the Hon. D.M. Swaminathan. 
Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
J.M. Ananda Kumarasiri to the Chair? 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජɕ 
අමාතɕතුමිය) 
(மாண்ᾗமிகு (திᾞமதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சிᾠவர் 
அᾤவல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister 
of Child Affairs) 
I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri do 

now take the Chair. 
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජɕ වɕවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජɕ අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில்ᾙயற்சிகள் 
அபிவிᾞத்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

 

 

විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விᾌக்கப்பட்ᾌ  ஏற்ᾠக்ெகாள்ளப்பட்டᾐ. 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  

ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்ᾗமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்ᾠ அகலேவ, மாண்ᾗமிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
 
[பி.ப. 1.22] 
 

ගරු ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
மᾠசீரைமப்ᾗ, ᾗனர்வாழ்வளிப்ᾗ, மீள்குᾊேயற்றம் மற்ᾠம் 
இந்ᾐமத அᾤவல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கேள, கடந்த 

காலத்தில் ஆட்சியிᾢᾞந்த அரசாங்கங்கைளவிட இன்ைறய 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் தமிழ் மக்கள் விடயத்தில் கூᾊய 
காிசைனெகாண்ᾌ ெசயற்பᾌகின்றᾐ என்பைத அைனவᾞம் 
அறிவர். 2015 ஜனவாி 8ஆம் திகதியின் பின்னர் வடக்கு, 
கிழக்கு பகுதிகளில் வாᾨம் மக்களின் வாழ்க்ைகயில் ᾙன்ேனற் 
றங்கள் காணப்பᾌகின்றேபாᾐம், நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் 
மீᾐம் என்மீᾐம் பல்ேவᾠபட்ட விமர்சனங்கள் ᾙன்ைவக்கப் 
பᾌகின்றன. இத்தைகய விமர்சனங்கᾦக்குப் பதிலளிப் 
பதற்காக எனᾐ இன்ைறய பாராᾦமன்ற உைரயிைனப் 
பயன்பᾌத்திக்ெகாள்ளலாெமன நிைனக்கின்ேறன். எனᾐ 
அைமச்சின்ᾚலம் ேமற்ெகாள்ளப்பᾌம் அபிவிᾞத்தித் 
திட்டங்கள், 65,000 ᾪடைமப்ᾗத் திட்டம் மற்ᾠம் பாராᾦமன்ற 
உᾠப்பினர்களால் ேகட்கப்பட்ட வினாக்கள் ேபான்றைவ 
ெதாடர்பாக இந்தப் பாராᾦமன்றத்ᾐக்கு எᾌத்ᾐைரக்க 
விᾞம்ᾗகின்ேறன்.  

ᾙப்பᾐ வᾞட ெதாடர் ᾜத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாண மக்கள் ெதாடர்பாக நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்தினால் விேசட கவனம் ெசᾤத்தப்பட்ᾌள்ளᾐ. இந்த 
மக்களின் மீள்குᾊேயற்றம் மற்ᾠம் அபிவிᾞத்தி 
ேவைலகᾦக்காக சிைறச்சாைலகள் மᾠசீரைமப்ᾗ, ᾗனர்வாழ் 
வளிப்ᾗ, மீள்குᾊேயற்றம் மற்ᾠம் இந்ᾐமத அᾤவல்கள் 
அைமச்சுக்கு 2016ஆம் ஆண்ᾌ ᾟபாய் 14,000 மில்ᾢயன் நிதி 
ஒᾐக்கீᾌ ெசய்யப்பட்ᾌள்ளᾐ. வடக்கு, கிழக்கில் மீளக் 
குᾊயமர்ந்த மக்கள், இந்தியாᾫக்கு அகதிகளாகச் ெசன்ᾠ 
மீண்ᾌம் தாயகம் திᾞம்பிய மக்கள் மற்ᾠம் ᾜத்தத்தால் கᾌம் 
பாதிப்ᾗகைள எதிர்ேநாக்கிᾜள்ள சிங்கள மக்கள் உட்பட 
அைனத்ᾐ அப்பாவி மக்கᾦக்குமாக குறித்த ᾟபாய் 14,000 
மில்ᾢயன் நிதி ஒᾐக்கீᾌ பயன்பᾌத்தப்பᾌகின்றᾐ.  

எனᾐ அைமச்சின் நிதிெயாᾐக்கீட்ᾊன்கீழ் வடக்கு, 
கிழக்கிᾤள்ள 08 மாவட்டங்கேளாᾌ, ேபாாினால் பாதிக்கப் 
பட்ட எல்ைலப்ᾗற  மாவட்டங்களான ᾗத்தளம், அᾒராதᾗரம், 
ெபாலன்னᾠைவ இைணந்ததாக 11 மாவட்டங்களில் 10,030 
நிரந்தர  ᾪᾌகள் ᾗதிதாக நிர்மாணிக்கப்பᾌகின்றன. தற் 
ெபாᾨᾐ இவ்ᾪட்ᾌத் திட்டத்திற்கான ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப் 
பட்ᾌள்ளன. அத்ேதாᾌ, இவர்கᾦக்கு குᾊநீர் வசதிகைள 
ஏற்பᾌத்திக் ெகாᾌப்பதற்காக ᾟபாய் 647 மில்ᾢயன் நிதி 
ஒᾐக்கீᾌ ெசய்யப்பட்ᾌள்ளᾐ. இத்திட்டத்தின்கீழ் ெபாᾐக் 
கிணᾠகள் அைமத்தல், ெபாᾐக் கிணᾠகைளத் திᾞத்ᾐதல் 
மற்ᾠம் நீர் விநிேயாக இைணப்ᾗகைள ᾪᾌகᾦக்கு 
வழங்குதல் என்பவற்றின் ᾚலமாக பாதிக்கப்பட்ட  
மக்கᾦக்கான குᾊநீர்ப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கான 
நடவᾊக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ᾌ வᾞகின்றன.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் ᾜத்தத்தால் ேசதமைடந் 
ᾐள்ள 2,400 ᾪᾌகள், ᾟபாய் 480 மில்ᾢயன் ெசலவில் 
ᾗனரைமப்ᾗச் ெசய்யப்பᾌகின்றன. இத்திட்டத்தின்கீழ் 
ᾪட்ᾊன் திᾞத்த ேவைலகᾦக்காக ஒவ்ெவாᾞ குᾌம்பத்ᾐக்கும் 
ᾟபாய் 2,00,000 வழங்கப்பᾌகின்றᾐ. மக்களின் சுகாதாரத்ைத 
ேமம்பᾌத்ᾐம்வைகயில் 7,600 குᾌம்பங்கᾦக்கு மலசல 
கூடங்கள் அைமத்ᾐக் ெகாᾌப்பதற்காக ᾟபா 418 மில்ᾢயன் 
நிதி ஒᾐக்கப்பட்ᾌ, தற்ெபாᾨᾐ ேவைலகள் நைடெபற்ᾠ 
வᾞகின்றன. இத்திட்டத்தின்கீழ் ஒᾞ மலசலகூடம் ᾟபாய் 
55,000 ெசலவில் கட்டப்பᾌகின்றᾐ. ᾜத்தத்தின் பின்னர் 
மக்கள் மீள்குᾊேயறிᾜள்ள பிரேதசங்களில் அᾊப்பைட 
உட்கட்டைமப்ᾗ வசதிகைள ேமற்ெகாள்வதற்காக ᾟபாய் 
632.70 மில்ᾢயன் நிதி ஒᾐக்கீᾌ ெசய்யப்பட்ᾌள்ளᾐ. 
இவ்ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் ᾪதிகள் ᾗனரைமப்ᾗ, பாட 
சாைலக் கட்ᾊடங்கள் ᾗனரைமப்ᾗ மற்ᾠம் பாடசாைல களில் 
நீர் மற்ᾠம் சுகாதார வசதிகைள ேமம்பᾌத்தல் ேபான்ற 
ெசயற்றிட்டங்கள் நைடᾙைறப்பᾌத்தப்பᾌகின்றன.  

ேபாாினால் கᾌைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட பல குᾌம்பங்கள் 
தமᾐ வாழ்வாதாரத்ைத இழந்ᾐள்ளன. இக்குᾌம்பங்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்பᾌத்ᾐம் ᾙகமாக ஒᾞ குᾌம்பத்ᾐக்கு 
ᾟபாய் 1,00,000 ᾪதம் வாழ்வாதார உதவி வழங்க 
நடவᾊக்ைக எᾌக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. இதற்ெகன ᾟபாய் 1,205 
மில்ᾢயன் நிதி ஒᾐக்கீᾌ ெசய்யப்பட்ᾌள்ளᾐ. 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எᾨந்தார். 
rose. 

 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
தயᾫெசய்ᾐ இைடயீᾌ ெசய்யேவண்டாம். எனக்கு 

குᾠகிய ேநரம்தான் வழங்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. சாி 
ெசால்ᾤங்கள்! 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இைவ எந்ெதந்த 

மாவட்டங்கᾦக்கு, எந்ெதந்தப் பகுதி மக்கᾦக்கு வழங்கப் 
பட்டᾐ என்பைதச் ெசால்ல ேவண்ᾌம். நீங்கள் வழங்கிய 
மில்ᾢயன் கணக்கான ᾟபாய் யார் யாᾞக்கு ெகாᾌக்கப்பட்டᾐ 
என்பᾐ ெதாடர்பிலான விபரங்கைளச் ெசால்ᾤங்கள்! 
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ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நான் இங்கு குறிப்பிட்டபᾊ ேவைல நடக்காவிட்டால், 

அப்ெபாᾨᾐ, நீங்கள் தயᾫெசய்ᾐ கூᾠங்கள் ேவைல 
நடக்கவில்ைல என்ᾠ. அதற்கு நான் உங்கᾦக்கு அத்தாட்சி 
தᾞகின்ேறன்.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
சாி. 
 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
மன்னார் மாவட்டத்தில் பைடயினர் - [இைடயீᾌ] எனக்கு 

அம்மாᾫம் ேதைவயில்ைல; தம்பிᾜம் ேதைவயில்ைல. நான் 
ெசய்தைதத்தான் இங்கு ெசால்கின்ேறன். மன்னார் மாவட் 
டத்தில் பைடயினர் வசᾙள்ள காணிகளில் குᾊயிᾞந்த மக்கைள 
மாற்றிடங்களில் குᾊேயற்றம் ெசய்யᾫம், அவர்கᾦக் கான 
நிரந்தர ᾪᾌ மற்ᾠம் உட்கட்டைமப்ᾗ வசதிகைள 
ேமற்ெகாள்வதற்குமாக ᾟபாய் 154 மில்ᾢயன் நிதி ஒᾐக்கீᾌ 
ெசய்யப்பட்ᾌள்ளᾐ. ெகளரவ சிறீதரன் அவர்கᾦக்கு இந்த 
விபரங்கள் ேதைவெயன்றால், இன்ᾔம் இரண்ᾌ நாட்களில் 
நான் அதைனத் தᾞவதற்குத் தயாராக இᾞக்கின்ேறன்.   
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நான் கண்ᾊப்பாக எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நன்றி. நான் அைதச் ெசய்கின்ேறன். ஏெனன்றால், நான் 

இங்கு உண்ைமயான விடயங்கைளத்தான் கூᾠகின்ேறன்; 
ெபாய் கூᾠவதற்கு வரவில்ைல.  

 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நாங்கᾦம் அப்பᾊத்தான். கண்ᾊப்பாக எதிர்பார்க் 

கின்ேறாம்.  
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நன்றி. ᾜத்தம் நைடெபற்ற பிரேதசங்களில் ᾗைதக்கப்பட்ட 

கண்ணிெவᾊகள் மக்கᾦக்குத் ெதாடர்ந்ᾐம் ெபᾞம் பிரச்சிைன 
யாகக் காணப்பᾌகின்றன. ெவளிநாட்ᾌ உதவிகᾦடன் 
ேமற்ெகாள்ளப்பᾌம் கண்ணிெவᾊகைள அகற்ᾠம் திட்டத் 
திற்கு அைமச்சின் சார்பாக ᾟபாய் 20 மில்ᾢயன் நிதி ஒᾐக்கீᾌ 
ெசய்யப்பட்ᾌள்ளᾐ.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் பைன சார்ந்த 
வாழ்வாதாரம் என்பᾐ மிகᾫம் ᾙக்கியமானெதான்றாகக் 
கᾞதப்பᾌகின்றᾐ. இதைனக் கᾞத்திற்ெகாண்ᾌ பைன சார்ந்த 
அபிவிᾞத்தித் திட்டங்கᾦக்காக ᾟபாய் 160 மில்ᾢயன் 
ஒᾐக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. இத்திட்டத்தின்கீழ் பைன சார்ந்த 
வாழ்வாதார அபிவிᾞத்தித் திட்டங்கᾦக்கு ᾟபாய் 110 

மில்ᾢயᾔம் பைன ஆராய்ச்சி நிᾠவனத்தின் பணிகைள 
ேமᾤம் வᾤᾬட்ᾌவதற்காக ᾟபாய் 50 மில்ᾢயᾔம் 
ஒᾐக்கப்பட்ᾌ, இவற்ᾠக்கான அபிவிᾞத்திப் பணிகள் 
நைடெபற்ᾠக்ெகாண்ᾊᾞக்கின்றன.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் மிக நீண்ட கடற்கைர 
ேயாரங்கைளக் ெகாண்ᾊᾞப்பதனால், மீன்பிᾊத்ெதாழிᾢல் 
சிறப்ᾗற்ᾠ விளங்குகின்றன. மீன்பிᾊத்ெதாழிைலத் தமᾐ 
வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண்ᾌள்ள பல குᾌம்பங்கள், ᾜத்தம் 
காரணமாக வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட நிைலயில் காணப் 
பட்டன. இதற்கைமய இக்குᾌம்பங்கᾦக்கு உதᾫᾙகமாக 
North Sea Limited இன் பணிகள் மீள வᾤᾬட்டப்பட்டன. 
2016ஆம் ஆண்ᾊல் குᾞநகர், ᾤᾎவில, ᾪரவில ஆகிய 
இடங்களில் அைமந்ᾐள்ள மீன்பிᾊவைலத் ெதாழிற்சாைல 
கைள ேமᾤம் நᾪன மயப்பᾌத்ᾐவதற்கு ᾟபாய் 103 
மில்ᾢயன் அைமச்சினால் விேசடமாக ஒᾐக்கீᾌ 
ெசய்யப்பட்ᾌள்ளᾐ. இதற்கான ேவைலகள் இப்ெபாᾨᾐ 
ஆரம்பிக்கப்பட்ᾌள்ளன.  

மீள்குᾊேயற்ற அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்பᾌம் ேமேல 
கூறப்பட்ட அபிவிᾞத்தித் திட்டங்கᾦக்கு ேமலதிகமாக, 
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திற்ெகனச் சில விேசட ெசயற் 
றிட்டங்கள் பல்ேவᾠ ேதைவகள்கᾞதி ேமற்ெகாள்ளப்பட்ᾌ 
வᾞகின்றன. இதற்ெகன ᾟபாய் 1,987.35 மில்ᾢயன் நிதி 
ஒᾐக்கீᾌ ெசய்யப்பட்ᾌள்ளᾐ. ஊர்காவற்ᾠைற - காைரநகᾞக் 
கிைடேய பாலம் அைமத்தல், ெநᾌந்தீ்ᾫக்கான பயணிகள் 
படகு வழங்கல், ெநᾌந்தீᾫ மற்ᾠம் எᾨைவதீᾫக்கான படகு  
இறங்குᾐைற - jetty அைமத்தல், ேவலைண - ஊர்காவற் 
ᾠைறக்கிைடயிலான ᾪதிப் ᾗனரைமப்ᾗ மற்ᾠம் சுகாதாரத் 
ᾐைறக்கான ைவத்தியசாைலக் கழிᾫகளின் ᾙகாைமத்ᾐவம் - 
Clinical Waste Management, யாழ். மாநகர சைபப் பிரேதசத்தில் 
திண்மக்கழிᾫ ᾙகாைமத்ᾐவம் - Solid Waste Management 
ேபான்ற மிக விேசட ெசயற்றிட்டங்கள் நைடᾙைறப் 
பᾌத்தப்பᾌகின்றன.  

ᾙப்பᾐ வᾞடகால ᾜத்தம் தமிழ் மக்களின் கலாசார 
அபிவிᾞத்திக்கு ஒᾞ தைடக்கல்லாகக் காணப்பட்டᾐ. 
நᾢᾫற்றிᾞக்கும் தமிழ் கலாசார ேமம்பாட்ᾌக்கு உதᾫᾙகமாக 
இந்திய அரசின் நன்ெகாைடயின்கீழ் யாழ். ᾓலகத்திற்கு 
அᾞகில் ᾟபாய் 1,400 மில்ᾢயன் நிதியில் கலாசார 
நிைலயெமான்ைற அைமப்பதற்கான ᾙயற்சிகள் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்ᾌ வᾞகின்றன. அத்ᾐடன் ᾜத்தத்தினால் 
அழிவைடந்த இந்ᾐக் ேகாயில்கைளப் ᾗனரைமப்ᾗச் 
ெசய்வதற்கு ᾟபாய் 93 மில்ᾢயன் 2016ஆம் ஆண்ᾊல் 
ஒᾐக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. இந்தப் ᾗனரைமப்ᾗப் பணிகள் இந்ᾐ 
சமய கலாசார அᾤவல்கள் திைணக்களத்தினால் ஆரம்பிக்கப் 
பட்ᾌள்ளன.  

நீண்டகால ᾜத்தத்தினால் பாதிப்ᾗற்ற மக்கᾦக்கு இந்த 
ஆண்ᾌக்குள் ெசயற்பᾌத்தக்கூᾊயவாᾠ இச்ெசயற்றிட்டங்கள் 
நல்லாட்சி அரசினால் எமᾐ அைமச்சிᾕடாக ᾙன்ெனᾌக்கப் 
பᾌகின்றன. எதிர்வᾞம் ஆண்ᾌகளிᾤம் இம்மக்களின் ᾐயர் 
ᾐைடக்கக்கூᾊயவாᾠ அைமச்சு ேமᾤம் பல திட்டங்கைள 
நைடᾙைறப்பᾌத்தᾫள்ளᾐ. 

கடந்தகால ᾜத்தத்தின் காரணமாகப் ெபᾞமளவான 
இடப்ெபயர்ᾫகᾦம் ெபாᾐமக்கᾦைடய அைசᾜம் மற்ᾠம் 
அைசயாச் ெசாத்ᾐக்களின் அழிᾫகᾦம் ஏற்பட்டன. ᾜத்தம் 
நிைறᾫெபற்ற பின்னர், விᾌவிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களில் 
ெபாᾐமக்கள் மீள்குᾊேயற ஆரம்பித்தனர். ெபᾞம்பாலான 
ெபாᾐமக்களᾐ ᾪᾌகள் ᾙற்றாகᾫம் பகுதியளவிᾤம் 
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ேசதமைடந்ᾐள்ளன. உலக வங்கி உதவிᾜடனான ᾪட்ᾌத் 
திட்டம் மற்ᾠம் இந்திய அரசின் உதவிᾜடனான ᾪட்ᾌத் 
திட்டம் என்பவற்றின் ᾚலமாக ᾪᾌகைள இழந்த மக்கᾦக்கு 
ᾪᾌகள் வழங்கப்பட்டன. ஆயிᾔம், ேமᾤம் 1,37,000 
ᾪᾌகᾦக்கான ேதைவ காணப்பட்டைமயினால் ேமᾤம் ஒᾞ 
ᾪட்ᾌத் திட்டத்ைத ேமற்ெகாள்ளேவண்ᾊய ேதைவ 
தற்ேபாைதய அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்ᾌள்ளᾐ.  

இன்ᾠ இந்த ᾪட்ᾌத் திட்டத்ைத owner-driven houses என்ᾠ 
கூᾠகின்ேறாம், இதைனப் பார்க்கும்ேபாᾐ யாழ்ப்பாணத்திேல 
சில ᾪᾌகளிேல சீெமந்ᾐ சாியாகப் ேபாட்ᾌக் கட்டப்பட 
வில்ைல; யன்னல்கள் இல்ைல; கதᾫகள் இல்ைல. அப்பᾊயான 
நிைலைமயிேல மக்கள் வசிக்கிறார்கள் என்பᾐ உங்கᾦக்குத் 
ெதாிᾜம். 30 வᾞட ேபாாினால் பாதிக்கப் பட்டைமயினாᾤம் 
உள்நாட்ᾊல் பாாிய அபிவிᾞத்திகைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்ᾊயிᾞப்பதாᾤம் அரசாங்கத்திற்கு பாாிய நிதிப் 
பற்றாக்குைற காணப்பட்டᾐ. இதன் காரணமாக ᾪᾌகைளக் 
கட்ᾌவதற்கான நிதி ᾚலத்ேதாᾌ வᾞம் நிᾠவனங்கᾦக்கு 
ᾙன்ᾔாிைம ெகாᾌத்ᾐ ᾪᾌகைள அைமப்பெதன 
அைமச்சரைவயிேல ெகாள்ைகயளவில் தீர்மானிக்கப்பட்டᾐ. 
இந்தக் ெகாள்ைகக்கு அைமய ᾙதற்கட்டமாக 65,000 
ᾪᾌகைள அைமப்பெதன அரசாங்கம் ᾙᾊᾫ ெசய்தᾐ.  

இந்த ᾙᾊவின் பிரகாரம் 65,000 ᾪᾌகைள 
அைமப்பதற்காக உள்நாட்ᾊᾤம் ெவளிநாட்ᾊᾤம் உள்ள நிதி 
ᾚலத்ேதாᾌ வᾞம் நிᾠவனங்கᾦக்கான விᾞப்பத்ைத  
ெவளிப்பᾌத்ᾐம் அைழப்ᾗ - Expression of Interest ெசப்ெரம்பர் 
2015இல் பத்திாிைககள் ᾚலம் விᾌக்கப்பட்டᾐ. இந்த 
அைழப்ᾗக்கு அைமய உள்நாட்ᾊᾢᾞந்ᾐம் ெவளிநாட்ᾊ 
ᾢᾞந்ᾐம் ெமாத்தம் 35 நிᾠவனங்கள் தங்கள் விபரங்கைளச் 
சமர்ப்பித்தன. இந்த 35 நிᾠவனங்களினᾐம் விபரங்கள் 
மீள்குᾊேயற்ற அைமச்சினால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ெதாிᾫக் 
கான அᾊப்பைடப் பிரமாணங்கᾦக்கைமய, ஆரம்ப தகுதி 
காண் ஆய்வில் பாிசீᾢக்கப்பட்ᾌ, அதிᾢᾞந்ᾐ 15 
நிᾠவனங்கள் ᾙதற்கட்டமாகத் ெதாிᾫெசய்யப்பட்டன. 
பின்னர்,  குறித்த 15 நிᾠவனங்களிடᾙம் ெதாழில்ᾒட்ப - 
Technical மற்ᾠம் நிதி - Finance  ெதாடர்பான ᾘரணமான 
விபரங்கைள உள்ளடக்கியதான திட்ட ᾙன்ெமாழிᾫகைள 
மீள்குᾊேயற்ற அைமச்சினால் வழங்கப்பᾌம் விண்ணப்பப் 
பᾊவத்தில் சமர்ப்பிக்குமாᾠ ஒக்ேராபர் 2015இல் 
ேகாரப்பட்டᾐ. அத்ᾐடன், குறித்த ெதாழில்ᾒட்ப மற்ᾠம் நிதி 
விபரங்கள் தனித்தனிேய இரண்ᾌ உைறகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட 
ேவண்ᾌெமனᾫம் ேகாரப்பட்டᾐ. அத்ேதாᾌ, திட்ட 
ᾙன்ெமாழிைவச் சமர்ப்பிக்கும்ேபாᾐ 650 மில்ᾢயன் ᾟபாய் 
ெபᾠமதியான ேகள்வி மᾔவிற்கான பிைண ஆவணங்கᾦம் - 
bid bond documents - சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. அைமச்சினால் 
நியமிக்கப்பட்ட திட்டக் குᾨவினால் - project committee - 
கிைடக்கப்ெபᾠம் திட்ட ᾙன்ெமாழிᾫகளில் ᾙதᾢல் 
ெதாழில்ᾒட்ப ாீதியான அறிக்ைக பாிசீᾢக்கப்பᾌம். 
ெதாழில்ᾒட்ப ாீதியான விபரங்கள் திᾞப்திகரமாக அைமᾜம் 
பட்சத்திேலேய நிதி ெதாடர்பான அறிக்ைககைள 
ெகாண்ᾊᾞக்கும் உைற திறக்கப்பᾌம். ஏெனன்றால், இன்ᾠ 
அரசாங்கத்திடம் இந்த ᾪᾌகைளக் கட்ᾌவதற்கு நிதி இல்ைல. 
அதன் காரணமாக 100 சதᾪத நிதிைய அரசாங்கத்திற்குக் 
ெகாண்ᾌவᾞம் ஒᾞ தீர்மானத்ைதத்தான்  அரசாங்கம் 
ைகயாᾦம்.   

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
நிதி இல்ைலயா?  

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
தயᾫெசய்ᾐ ேகᾦங்கள்! நிதி இல்ைலெயன்ᾠதான் நான் 

கூᾠகின்ேறன். நான் ெபாய் ெசால்கின்ேறனா? இந்நிைலயில் 
குறித்த 15 நிᾠவனங்களில் 13 நிᾠவனங்கள் மட்ᾌேம குறித்த 
விண்ணப்பப்பᾊவத்ைத ெபற்ᾠக்ெகாண்டன. மீள்குᾊேயற்ற 
அைமச்சிᾢᾞந்ᾐ விண்ணப்பப் பᾊவத்ைதப் ெபற்ᾠக்ெகாண்ட 
13 நிᾠவனங்களில் 8 நிᾠவனங்கள் மட்ᾌேம 2015ஆம் 
ஆண்ᾌ ெசப்ெரம்பர் மாதம் தமᾐ திட்ட ᾙன்ெமாழிᾫகைள 
உள்ளடக்கி விபரங்கைள அᾔப்பிைவத்தன. ஆனால், 
விபரங்கைளச் சமர்ப்பித்த 8 நிᾠவனங்களில் 2 நிᾠவனங்கள் 
மட்ᾌேம 650 மில்ᾢயன் ᾟபாய் ெபᾠமதியான ேகள்வி 
மᾔவிற்கான பிைண ஆவணங்கைளச் -bid bond documents - 
சமர்ப்பித்திᾞந்தன. இந்த 2 நிᾠவனங்களினᾐம் ெதாழில்ᾒட்ப 
விபரங்கள் - technical details - அடங்கிய உைற திறக்கப்பட்ᾌ 
அவற்றின் ெதாழில்ᾒட்ப ாீதியான விடயங்கள் அைமச்சின் 
திட்டக் குᾨவினால் பாிசீᾢக்கப்பட்டன. அந்த 2 
நிᾠவனங்களினᾐம் ெதாழில்ᾒட்ப விபரங்கள் திᾞப்தி 
கரமாகக் காணப்பட்டைமயி னால், இரண்டாவᾐ உைறயான 
நிதி விபரங்கைள - financial details - ெகாண்ட உைற 
திறக்கப்பட்டᾐ. நிதி விபரங்கைள ஆராய்ந்தேபாᾐ 65,000 
ᾪᾌகைளக் கட்ᾌவதற்கான நிதி ᾚலத்ைத, விண்ணப்பிக்கும் 
நிᾠவனேம ெகாண்ᾌவர ேவண்ᾌெமன்ற நிபந்தைனைய இᾞ 
நிᾠவனங்களில் ஒன்ᾠ மட்ᾌேம ᾓᾠ சதᾪதம் ᾘர்த்தி 
ெசய்திᾞந்தெதன்பைத நான் இங்கு கூற விᾞம்ᾗகின்ேறன். 
எனேவ, நிதி ெதாடர்பான நிபந்தைனையப் ᾘர்த்திெசய்த 
ArcelorMittal Construction France எᾔம் நிᾠவனேம இᾠதியில் 
ெதாிᾫெசய்யப்பட்டᾐ. இந் நிᾠவனம் ெதாிᾫெசய்யப் 
பட்டதன் பின்னர் அᾐ ெதாடர்பான விபரங்கள் 
அைமச்சரைவயால் 2015ஆம் ஆண்ᾌ ெசப்ெரம்பர் மாதம் 
நியமிக்கப்பட்ட ேபரம்ேபசும் குᾨᾫக்கு - Cabinet-appointed 
Negotiation Committee - அᾔப்பிைவக்கப்பட்டன. 
 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எᾨந்தார். 
rose. 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. R. Sampanthan?  
 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
65,000 ᾪᾌகள் அைமப்பᾐ சம்பந்தமாக ெபᾞம் சர்ச்ைசேய 

ஏற்பட்ᾊᾞப்பᾐ உங்கᾦக்குத் ெதாிᾜம். மக்கள் அந்த 
ᾪᾌகைள விᾞம்பவில்ைல. மக்கᾦக்குத் ேதைவயானᾐ ஒᾞ 
ᾪᾌ! ஓர் இᾞம்ᾗக் கூᾌ அல்ல.  
 
 
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Presiding Member, can I continue speaking? I 

have not finished my submissions.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
The Hon. Presiding Member) 
Hon. Sampanthan, the Hon. Minister will reply.  

 

 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
'ᾪᾌ' என்ற ெசால்ைல நீங்கள் பாவித்தாᾤம் அᾐ ஒᾞ 

ᾪடல்ல! அᾐ ஓர் இᾞம்ᾗக் கூᾌ! அைத மக்கள் ஏற்ᾠக் 
ெகாள்ளத் தயாாில்ைல.  

 
 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சாி, அதற்கு நான் மᾠெமாழி ெகாᾌக்கிேறன்.  

 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
இந்த விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் ஒᾞ நல்ல ᾙᾊᾫக்கு வர 

ேவண்ᾌம்.  
 
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, he is taking my time.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, the Hon. Minister is willing to answer 

your questions. -[Interruption.] 
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
I will reply to that question, Sir.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
He will reply to that.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
ஏெனன்றால், மக்கᾦக்கு உண்ைமயான ᾪᾌகைளக் 

கட்ᾊக்ெகாᾌப்பதற்கு மாற்ᾠ நிதி ஒᾨங்குகள் ேபசப்பட்ᾌ, 
அந்த விடயங்கள் ஒᾞ ᾙᾊᾫக்கு வரக்கூᾊய நிைலைமயில் 
இைத ஒᾞ ᾙᾊந்தᾙᾊபாகத் தயᾫெசய்ᾐ நீங்கள் கᾞதக் 
கூடாᾐ. இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல உங்கᾦைடய ஒத்ᾐைழப்ᾗம் 
எங்கᾦக்குத் ேதைவ. அைத நாங்கள் நாᾌேவாம்!   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you will have to allow the Hon. 

Minister to speak.  

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Sir, I just mentioned -  

 
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நன்றி ஐயா.  

குறித்த குᾨவால் சகல விடயங்கᾦம் அைமச்சரைவக்குச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டேபாᾐ அைமச்சரைவயால் ெபாᾐமக்களின் 
விᾞப்பம் மற்ᾠம் சூழᾤக்கான சாத்தியப்பாᾌ என்பவற்ைற 
அறிந்ᾐெகாள்ᾦᾙகமாக 2016ஆம் ஆண்ᾌ ெபப்ரவாி மாதம் 
திைறேசாிச் ெசயலாளர் தைலைமயில் சிறப்ᾗ அᾤவலர் குᾨ - 
Special Official Committee - ஒன்ᾠ அைமக்கப்பட்டᾐ. குறித்த 
சிறப்ᾗ அᾤவலர் குᾨ, ெபாᾐ மக்களின் விᾞப்பத்ைத 
அறிவதற்காக 2 மாதிாி ᾪᾌகைள அைமப்பதன்ᾚலம் அதைன 
அவர்கள் பார்ைவயிட்ᾌத் தங்களᾐ விᾞப்பத்ைதத் ெதாிவிக்க 
லாெமனச் சிபாாிசு ெசய்தᾐ. அதற்கைமய 2 மாதிாி ᾪᾌகள் 
யாழ். மாவட்டத்தில் ேகாப்பாய் மற்ᾠம் ெதல்ᾢப்பைளப் 
பிரேதசங்களில் அைமக்கப்பட்டன. இவ்ᾪᾌகைளப் 
ெபாᾐமக்கள் பார்ைவயிட்ᾌ வᾞகின்றனர். அத்ேதாᾌ 
பயனாளிகைளத் ெதாிᾫெசய்வதற்காகப் பத்திாிைககளில் 
விளம்பரப்பᾌத்தி விண்ணப்பப் பᾊவங்கᾦம் வழங்கப்பட்டன. 
குறித்த 65,000 ᾪட்ᾌத் திட்டத்தின்ᾚலம் அைமக்கப்படᾫள்ள 
ᾪᾌகைளப் பிரான்ஸ் நாட்ைட அᾊத்தளமாகக் ெகாண்ட 
ArcelorMittal Construction நிᾠவனேம அைமக்க உள்ளᾐ. இந்த 
நிᾠவனம் உலகளாவிய ாீதியில் 79 நாᾌகளில் கிைளகைளக் 
ெகாண்ᾊᾞப்பேதாᾌ ஏறத்தாழ 2,20,000 ஊழியர் பைடயி 
ைனᾜம் ெகாண்ᾌள்ளᾐ. அத்ேதாᾌ உலகில் ᾙன்னிைல 
வகிக்கும் உேலாக உற்பத்தி நிᾠவனங்கᾦள் ஒன்றாகᾫம் 
காணப்பᾌகின்றᾐ. எனேவ, இந்த ᾪᾌகள் சர்வேதசத் தரம் 
ெகாண்டைவயாக அைமᾜம் என்பதில் சந்ேதக மில்ைல. அந்த 
நிᾠவனம் இந்த 65,000 ெபாᾞத்ᾐ ᾪᾌகᾦக்கு 30 வᾞட 
உத்தரவாதத்ைத அரசாங்கத்திற்குக் ெகாᾌத்திᾞக்கின்றᾐ. 
That is, a 30-year guarantee is given to the Government 
of Sri Lanka to the lifetime of a house but it can be used 
for a period of 70 years. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have five more minutes. 
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, I need some more time. I will speak to the Hon. 

Leader of the House and get it done. Sir, I was disturbed 
by so many Hon. Members.  

இᾠதியாக ஆராயப்பட்ட 2 நிᾠவனங்களில், ஏறத்தாழ 
550 சᾐர அᾊ விஸ்தீரணம் ெகாண்ட ᾪெடான்றிைன 
அைமப்பதற்கு ArcelorMittal Construction நிᾠவனம் தனᾐ 
மதிப்பீட்ைடக் ெகாᾌத்திᾞக்கின்றᾐ. அதற்ேகற்ற விதத் 
திேல நான் இன்ᾠ ᾚன்ᾠ documents கைளச் சமர்ப்பிக் 
கின்ேறன்.  

939 940 
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Sir, I  table* the three documents: the first is, a Final 
Report titled “Technical Implications of Pre-fabricated 
Insulated Metal Panel Houses”, marked as A1; the second 
is, a reply letter by ArcelorMittal to the special report that 
has been given by the Peradeniya University, marked as 
A2 and the third is, the Final Report titled “Comparison 
of  Environmental Implications of Insulated Metal Panel 
House Vs. Equivalent Traditional House”, marked as A3.   

இந்த நிᾠவனம், குறித்த விஸ்தீரணம் ெகாண்ட ᾪட்ᾌடன் 
சூாிய மின்கலத்ᾐடனான மின்சார இைணப்ᾗக்கள், 
குழாய்க்கிணᾠ, 500 லீட்டர் நீர்த்தாங்கி, கணினி, 'காஸ்' 
அᾌப்ᾗ, ᾪட்ᾌக்குத் ேதைவயான தளபாடங்கள்,  ெதாைலக் 
காட்சி மற்ᾠம் Wi-Fi இைணப்ᾗ என்பவற்ைறᾜம் வழங்க 
ᾙன்வந்ᾐள்ளᾐ. இதன்ᾚலம் வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங் 
களில் ேபாாினால் அைனத்ைதᾜம் இழந்த மக்களின் 
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்த நாங்கள் ᾙன்வந்திᾞக் 
கின்ேறாம். அைத நீங்கள் மறக்கக்கூடாᾐ. இைவெயல்லாம் 
தமிழ் மக்கᾦக்காகத்தான் நாம் ெசய்திᾞக்கின்ேறாம்; சிங்கள 
மக்கᾦக்காகச் ெசய்யவில்ைல. இதற்கு ேவண்ᾊய அத் 
தாட்சிகள் எல்லாம் இந்த document இல் இᾞக்கின்றᾐ. இைத 
நான் இப்ெபாᾨᾐ table பண்ணியிᾞக்கின்ேறன். ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்ைதச் ேசர்ந்த நிᾗணர் குᾨ, குறித்த ெபாᾞத்ᾐ 
ᾪᾌகள் குைறவான காலத்திᾔள் அைமக்கப்படக் கூᾊயைவ 
ெயன்ᾠம் மணல் மற்ᾠம் கூᾢ ேபான்ற உள்ᾧர் வளங்கள் 
ேதைவப்படாெதன்ᾠம் குறிப்பிட்ᾌள்ளᾐ. அத்ேதாᾌ குறித்த 
ᾪᾌகள் பலம் மற்ᾠம் நீᾊத்த வாழ்ᾫ ெகாண்டைவெயன்ᾠம் 
அக்குᾨவினர் ெதாிவித்ᾐள்ளனர். குறித்த நிᾗணர் குᾨவினால் 
சில குைறபாᾌகᾦம் ெதாிவிக்கப்பட்ᾊᾞந்தன. அதற்கைமய 
மைழ மற்ᾠம் ெவள்ள நிைலைமகᾦக்கு ஏற்ப, இவ்ᾪட்ᾊன் 
அத்திவாரத்ைத உயர்த்ᾐவதற்கும் நாங்கள் ஏற்ᾠக் 
ெகாண்ᾌள்ேளாம்.   

ெகளரவ பாராᾦமன்ற உᾠப்பினர்களான சார்ள்ஸ் 
நிர்மலநாதன், எம்.ஏ. சுமந்திரன் ஆகிேயார் இந்த 65,000 
ᾪடைமப்ᾗத் திட்டம் ெதாடர்பாக இந்த அரசாங்கத்திற்குப் பல 
கᾞத்ᾐக்கைளத் ெதாிவித்ᾐள்ளனர். ெபாᾞத்ᾐ ᾪᾌகᾦக்கான 
ᾘரணமான விளக்கங்கள் பத்திாிைக வாயிலாகக் ெகாᾌக்கப் 
பட்ᾌ, மாதிாி ᾪᾌகைளப் பார்ைவயிட்ᾌ ᾪᾌகᾦக்கான 
விண்ணப்பங்கைளச் சமர்ப்பிக்குமாᾠ அைமச்சினால் 
ேகாரப்பட்ᾊᾞந்தᾐ. அதற்கைமய மக்கள் தங்கள் விண்ணப்பப் 
பᾊவங்கைளச் சமர்ப்பித்ᾐள்ளனர் என்பைதᾜம் இச்சைபக்குத் 
ெதாிவிக்க விᾞம்ᾗகின்ேறன். 32,050 ேபர் இந்த ᾪட்ᾌத் 
திட்டத்திற்காக விண்ணப்பித்ᾐள்ளனர் என்பைதᾜம் யாழ்ப் 
பாணம், வᾫனியா, மன்னார், கிளிெநாச்சி, ᾙல்ைலத்தீᾫ, 
திᾞேகாணமைல, மட்டக்களப்ᾗ, அம்பாைற ஆகிய எட்ᾌ 
மாவட்டங்களிᾢᾞந்ᾐம் ெமாத்தமாக 97,232 விண்ணப்பங்கள் 
இᾐவைர கிைடத்ᾐள்ளன என்பைதᾜம் இத்தᾞணத்தில் 
கூறிைவக்க விᾞம்ᾗகின்ேறன்.     
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
எல்லா ᾪட்ᾌத் திட்டங்கᾦக்கும் கிைடத்திᾞக்கின்றன. 

இந்த ᾪட்ᾌத் திட்டத்ᾐக்கு மட்ᾌமல்ல!  
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
இந்த ᾪட்ᾌத் திட்டத்ᾐக்கு மட்ᾌம்தான்! தயᾫெசய்ᾐ 

நீங்கள் பத்திாிைககைள வாசிᾜங்கள்! அந்த விண்ணப் 
பப்பᾊவத்தில் எந்த ᾪட்ᾌத் திட்டத்திற்ெகன்ᾠ விபரம் 
ேபாடப்பட்ᾊᾞக்கிறᾐ. இந்த ᾪட்ᾌத் திட்டத்ᾐக்குத்தான் 
விண்ணப்பங்கள் ேகாாியிᾞந்ேதாம். நீங்கள் பத்திாிைக 
வாசிக்காவிட்டால் என்மீᾐ குற்றமில்ைல.  
 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
எல்லா ᾪட்ᾌத் திட்டங்கᾦக்கும் 8 இலட்சம் ᾟபாய் 

ெகாᾌக்கிறீர்களா?  
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
8 இலட்சம் ᾟபாய் ᾪட்ᾌத் திட்டத்ᾐக்கு அல்ல அம்மா! 

தயᾫெசய்ᾐ நீங்கள் பத்திாிைகயிᾤள்ள விண்ணப்பப் 
பᾊவத்ைத வாசித்ᾐப் பாᾞங்கள்! விண்ணப்பப்பᾊவத்ைதப் 
பார்க்காமல் உங்கᾦக்கு விளங்காᾐ.  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நான் அம்மா அல்ல! 

 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சாி, ஐயா! ெபாிய ஐயா!  

நான் மக்களின் ேதைவக்கு ᾙன்ᾔாிைம ெகாᾌத்ேத எனᾐ 
பணிகைளச் ெசய்கின்ேறன். இந்த 65,000 ᾪட்ᾌத் திட்டம் 
ெதாடர்பில் ᾙᾨைமயான ெவளிப்பைடத்தன்ைம ேபணப்பᾌ 
கின்றெதன்பைத நான் இᾐவைர கூறிய விடயங்களிᾢᾞந்ᾐ 
ெதாிந்ᾐெகாள்ᾦங்கள்! ேமᾤம், ஆதாரம் இல்லாமல் 
குற்றச்சாட்ᾌக்கைள ᾙன்ைவப்பᾐ சாியல்லெவன்பைத 
ெகளரவ உᾠப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதᾔக்குக் கூற விᾞம்ᾗ 
கின்ேறன். அதிᾢᾞந்ᾐ எனக்கு வᾞமானம் கிைடக்குெமன 
இᾐவைர காலᾙம் கூறிக்ெகாண்ᾊᾞந்தவர்கள் தற்ெபாᾨᾐ 
ெவளிப்பைடத்தன்ைம இᾞப்பதனால் தனிப்பட்ட நன்ைம 
ெயான்ᾠம் இல்ைலெயன்பைத அறிந்தபின் என்ைனத் 
தாக்குவைத விᾌத்ᾐ, ஏதாவᾐ கூறேவண்ᾌம் என்பதற்காகக் 
கட்சிமீᾐம் கட்சித் தைலைமமீᾐம் ஆதாரம் இல்லாத 
ேபாᾢயான குற்றச்சாட்ᾌக்கைளத் ெதாிவிக்கின்றனர்.   
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எᾨந்தார். 
rose. 

 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அன்ᾠ நான் இல்லாத ேவைளயிேல நீங்கᾦம் அப்பᾊச் 

ெசய்தீர்கள்! அதற்காகத்தான் இந்த 3 documents கைளᾜம் 
இந்தப் பாராᾦமன்றத்திேல சமர்ப்பித்திᾞக்கின்ேறன். அைத 
தயᾫெசய்ᾐ பᾊத்ᾐ உங்கᾦைடய கᾞத்ைதத் ெதாிவிᾜங்கள்! 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ᾓனிைலயத்தில் ைவக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அவர்கள் பற்றிய சᾚக நலைன விட்ᾌவிᾌகிறீர்கள்!  

 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அைத நீங்கள் வாசித்ᾐவிட்ᾌச் ெசால்ᾤங்கள்! [இைடயீᾌ] 

நீங்கள் கட்ᾊய ᾪட்ᾊல் என்ன இᾞக்கின்றᾐ?  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அங்ேக ெசன்ᾠ பார்த்ேதன். 
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
பார்த்ததற்கு நன்றி. அப்பᾊயாயின் இந்த documents இல் 

உள்ளெதல்லாம் பிைழ! நீங்கள் ெசான்னᾐதான் சாியா!  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Documents இல் உள்ளைவ பிைழயானைவ; நாங்கள் 

ெசால்வᾐதான் சாி.  
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அைத நான் ஏற்ᾠக்ெகாள்ளமாட்ேடன். [இைடயீᾌ] 

நாங்கள் ேநேர ெசன்ᾠ பார்த்திᾞக்கிேறாம்.  [இைடயீᾌ]  
என்ன நீங்கள் magic காட்டப்ேபாகின்றீர்களா?  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நீங்கள் documents ஐ ைவத்ᾐ magic காட்டப் 

ேபாகின்றீர்களா?  
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ெகளரவ உᾠப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் அவர்கள், 

ᾗனர்வாழ்வளிக்கப்பட்டவர்கள் மீண்ᾌம் ைகᾐ ெசய்யப்பᾌதல் 
ெதாடர்பாகக் கூறியிᾞக்கிறார். நபர் ஒᾞவர் ைகᾐ ெசய்யப் 
பᾌதல் நாட்ᾊன் சட்டம் மற்ᾠம் ஒᾨங்குகᾦடன் 
ெதாடர்ᾗபட்டᾐ. நாட்ᾊன் பாᾐகாப்ᾗ, சட்டம் மற்ᾠம் ஒᾨங்கு 
ெதாடர்பில் தமிழர் மட்ᾌமல்ல, ஏைனய சᾚகத்தவர்கᾦம் 
ைகᾐ ெசய்யப்பᾌகின்றனர். எனேவ, ᾗனர்வாழ்வளிக்கப் 
பட்டவர்கள் மீண்ᾌம் ைகᾐ ெசய்யப்பᾌம்ேபாᾐ அைவ 
சட்டாீதியற்ற ைகᾐகளாக இᾞப்பின், அைத வன்ைமயாக 
கண்ᾊப்பைத விᾌத்ᾐ உடனᾊயாக எனக்குத் ெதாியப் 
பᾌத்தினால் நான் ஜனாதிபதிᾜடᾔம் பிரதமᾞடᾔம் 
கலந்ᾐைரயாᾊ ெபாᾞத்தமான தீர்விைனப் ெபற்ᾠக்ெகாᾌக்க 
நடவᾊக்ைக எᾌப்ேபன்.  

மாவட்ட மற்ᾠம் பிரேதச இைணப்ᾗக் குᾨக்களின் 
இைணத் தைலவர்கள் நியமனத்ைத ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கேள ேமற்ெகாண்ᾊᾞந்தார். எனக்கும் வன்னிப் பிரேதசத் 
திற்கும் என்ன ெதாடர்ᾗ? என்ᾠ ேகட்கின்றார்கள். எனக்கும் 
யாழ்ப்பாணத்ᾐக்கும் ெதாடர்பில்ைலெயன்ᾠ கூᾠகின் 
றார்கள்.  

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
யாழ்ப்பாணம் அல்ல, வன்னி.  

 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ஆம், வன்னி. வடக்கிற்குச் ெசல்வதற்கு ேவᾠ வழியில்ைல! 

எனக்கும் வட மாகாணத்திற்குமான ெதாடர்ᾗ நீண்ட பாரம் 
பாியத்ைதக் ெகாண்டெதன்பைத நான் கூற விᾞம்ᾗகின்ேறன்.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
இலங்ைகயின் வடக்கு மாகாணத்ᾐடன் உங்கᾦக்குத் 

ெதாடர்ᾗண்ᾌ. வன்னிையப் பற்றித்தான் கூறிேனன்.  
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
வடக்கு மாகாணத்ᾐடன் ெதாடர்பிᾞந்தால் வன்னிக்கும் 

ெதாடர்ᾗ இᾞக்கலாம்!  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
வன்னியிᾕடாகத்தான் ேபாக ேவண்ᾌம்.  

 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
கட்டாயம்! அைதத்தான் நான் ெசால்கின்ேறன். அைதத் 

ெதாிந்ᾐெகாண்ᾌ ஏன் அந்தக் ேகள்விையக் ேகட்டீர்கள்?  

ெகளரவ உᾠப்பினர் அᾒர குமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 
மீள்குᾊேயற்ற அைமச்சுக்கான கட்ᾊடம் ஒன்ைறப் ெபᾠவᾐ 
ெதாடர்பாக இந்தப் பாராᾦமன்றத்தில் கᾞத்ᾐத் ெதாிவித் 
திᾞந்தார். மீள்குᾊேயற்ற அைமச்சு தற்ேபாᾐ ெகாள்ᾦப் 
பிட்ᾊயில் 17,923 சᾐர அᾊ பரப்பளᾫள்ள கட்ᾊடம் ஒன்றில் 
இயங்கி வᾞகின்றᾐ. இதற்கு மாதாந்த வாடைக ெசᾤத்தப் 
பᾌகின்றᾐ. Sir, how many more minutes do I have? 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have been  given six extra minutes.  
 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அன்ᾠ பாராᾦமன்ற உᾠப்பினர் ெகளரவ மாைவ 

ேசனாதிராஜா அவர்கள் நான் தங்கேளாᾌ ஒத்ᾐைழக்க 
மᾠப்பதாகக் கᾞத்ᾐத் ெதாிவித்திᾞந்தார். வடக்கு, கிழக்கு 
நிைலைமகள் ெதாடர்பாக நீண்டகால அᾔபவம் 
வாய்ந்தவரான அவர், இத்தைகய கᾞத்திைன ெவளியிட்ட 
ைமக்கான அᾊப்பைட என்ன? என்பைதத் ெதாிவிக்க 
ேவண்ᾌெமன்ᾠ ேகட்ᾌக்ெகாள்கின்ேறன். அேதேவைளயில், 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் பாராᾦமன்ற உᾠப்பினர் 
களால் சுட்ᾊக்காட்டப்பᾌம் நியாயமான பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பாக நான் நடவᾊக்ைக எᾌத்ᾐ வᾞகின்ேறன் 
என்பைதᾜம் இங்கு கூற விᾞம்ᾗகின்ேறன்.  
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நான் பதவிேயற்றதிᾢᾞந்ᾐ இன்ᾠவைர சுமார் ஒᾞ வᾞட 
காலம் தமிழ் மக்கᾦக்கும் மற்ᾠம் வடக்குக்கும் கிழக்குக்கும் 
ெசய்த ேசைவகைளப் பற்றி இப்ெபாᾨᾐ நான் ᾘர்த்தியாகக் 
கூறியிᾞக்கின்ேறன். நீங்கள் ேகட்டைத எந்தத் தᾞணத்திᾤம் 
ெசய்திᾞக்கின்ேறன். அந்த வைகயில் அண்ைமயில் ெகளரவ 
சம்பந்தன் அவர்கள் ேகாயிᾢன் அபிவிᾞத்திக்கு இரண்ᾌ 
மில்ᾢயன் ᾟபாய் ேவண்ᾌம் என்ᾠ ேகட்டதற்கிணங்க, 
திᾞேகாணமைல காளி அம்மன் ேகாயிᾤக்கு உடனᾊயாக 
அந்தக் காசு ெகாᾌக்கப்பட்டᾐ. மற்ᾠம் மாைவ ேசனாதிராஜா 
அவர்கள் நேடஸ்வரா கல்ᾥாியில் உைர நிகழ்த்ᾐவதற்கு ஒᾞ 
கிழைமக்கு ᾙன்னேர நான் அந்தப் பள்ளிக்கூடத்ᾐக்கு ᾚன்ᾠ 
மில்ᾢயன் ᾟபாய் ெகாᾌத்திᾞந்ேதன். இவ்வாᾠ தமிழ் 
மக்களின் எத்தைனேயா பல பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்ᾐ ைவத்ᾐ, 
தமிழ் மக்கᾦக்காகᾫம் இந்ᾐ மதத்ᾐக்காகᾫம் ேசைவயாற்றிக் 
ெகாண்ᾊᾞக்கின்ேறன். ஆனால், நீங்கள் அதைன நன்றிᾜடன் 
ஏற்ᾠக்ெகாள்ளாமல், உங்கᾦக்கு விᾞப்பமான ᾙைறயில் 
ெபாய்யான விடயங்கைள மக்கᾦக்குத் 
ெதாிவித்ᾐக்ெகாண்ᾊᾞக்கின்றீர்கள் என்பைதக் கவைலᾜடன் 
கூறிக்ெகாண்ᾌ விைடெபᾠகின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

17ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 1.52] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම උතුරු 

පළාෙත්ත්, නැ ෙඟනහිර පළාෙත්ත් ජීවත් වන, යුද්ධයට ඍජුව 
මුහුණ දුන් ජනතාවෙග් ගැටලු පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
සභාව කල් තැබීෙම් විවාදෙය්දී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
නිෙයෝජනය කරමින් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා 
සූදානම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසු ගිය අවුරුදු තිහකට 
ආසන්නව පැවැති යුද කාලය තුළ දී, ඒ යුද්ධෙයන් විශාල පිරිසක් 
මිය ගියා. මිය ගියා වාෙග්ම සැලකිය යුතු පිරිසක් අතුරුදහන් වූවන් 
බවටත් පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව 
කාර්යාලයක් ආරම්භ කරන්නට ආණ්ඩුව තීරණයක් ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධ  මූලික වැඩ කටයුතු අවසන් බවත් පසු ගිය 
දවස්වල පුවත් පත්වල වාර්තා කර තිබුණා. නමුත් මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම අතුරුදහන් වූ අයෙග් පවුල්වලට අයත් 
ජනතාව, යුද්ධය නිසා ඉතාම  පීඩාවට ලක් වුණු, යුද්ධය සහ 
ෙවනත් සමාජමය ෙහේතු නිසා අධɕාපනික වශෙයනුත් පහළ 
මට්ටමක සිටින, ආර්ථික වශෙයන් අන්ත දුගී තත්ත්වයක සිටින, 
සාමානɕෙයන් දවසකට ෙව්ලක් ෙහෝ ෙදකක් කන, ෙගදරක 
ප්ලාස්ටික් පුටු තුන හතරක්වත් නැති ඉතාම දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත 
කරන පිරිසක්.  

විෙශේෂෙයන්ම එවැනි පිරිසක් තමයි ෙම් මුලතිව්, කිලිෙනොච්චි 
වාෙග් දිස්තික්කවල වැඩි වශෙයන් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අතුරුදහන් 
වූවන් සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී, ඔවුන් මුහුණ දී 
තිෙබන විවිධ ෙහේතු නිසා ඊට අදාළ කරන මූලික ලිපිෙල්ඛන 
සම්පාදනය කර ගැනීෙම් බරපතළ ගැටලුවක් තිෙබනවා. අපි ෙම් 
පිළිබඳව ඇතිෙවන්න අදහස් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මම හිතන 
විධියට අෙනක් මන්තීතුමන්ලාත් අදහස් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
නමුත් පාෙයෝගිකව ෙම් පශ්නවලට විසඳුමක් නැහැ.  

උදාහරණයක් වශෙයන් කියනවා නම්, අතුරුදහන් වූවන් 
පිළිබඳ සහතිකයක් ලබා දීමට අදාළ වන පනත් ෙකටුම්පතක් 
ආණ්ඩුෙවන් අද සම්මත කර ගන්න නියමිතව තිබුණා. මම හිතන 
විධියට ඊෙය් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව විවාදයට ගැනීම නිසා ඒක 
කල් ගියා. ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ සහතිකයක් ලබා දීම නීතිගත 
කරන ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉතා ඉක්මනින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සම්මත කරන්න කියලා.   

ඒ අයට වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා මරණ සහතික ලබා ගන්න 
ෙවනවා. එෙසේ  මරණ සහතික ලබා ගන්න ඒ ෙදමව්පියන් කැමැති 
නැහැ. ඒ ෙදමව්පියන් කැමැතියි තමන්ෙග් දරුවා ඉන්නවා කියලා 
විශ්වාස කරන්න. ඔබතුමාත් දන්නා විධියට, 1987- 1990 කාලෙය් 
ඝාතනය වුණු අෙප් පක්ෂයට සම්බන්ධ සහ සම්බන්ධ ෙනොවූ දස 
දහස් ගණනක් ආදරණීය සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ෙග් අම්මලා 
තාත්තලා ඒ දරුවන් එන ෙතක් අවුරුදු විස්ස, තිහ බලා ෙගන 
ඉන්නවා.  ඒ  නිසා තමයි ෙම් Certificate of Disappearance  
කියන අතුරුදහන් වූවන් ෙවනුෙවන් සහතිකයක් ෙදන්න ෙයෝජනා 
කරන්ෙන්. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. රිද්දන්ෙන් නැතිව ෙම් පශ්නය 
විසඳා ගන්න ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබන කමයක්. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්න කියලායි.  ඒ  
අයට ඒ සහතිකය  ලැබුණා වුණත්, අනිවාර්යෙයන්ම ගත යුතු 
තවත් සහතික ගණනාවක් තිෙබනවා. 

ෙම් ළඟදී මම අෙප් රාමලිංගම් මන්තීතුමා සමඟ ගිහිල්ලා ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාව මුණ ගැසුණු අවස්ථාවක එක අම්මා ෙකෙනක් 
අප හමුෙවන්න ආවා. යුද්ධෙය්  අවසාන කාලෙය් ඒ කියන්ෙන්, 
2009 මාර්තු මාසෙය් පමණ, ඒ අම්මාෙග් දරුවා  යුද්ධයට ෙකොටු 
ෙවලා  පුදුකුඩිඉරිප්පු පෙද්ශෙය් හිටපු අවස්ථාෙව් සර්පෙයක් කාලා 
තමයි මැෙරන්ෙන්. යුද්ධෙය් ඉතාම  දරුණු අවස්ථාෙව්දී  මිය ගිය 
දරුවාෙග් මරණ සහතිකය ගන්න ඒ අම්මාට බැරි ෙවනවා. දරුවා 
ජීවතුන් අතර නැති නිසා මරණ සහතිකය ලබා ගැනීමට අඩු 
ගණෙන් ඒ අම්මා දරුවාෙග් උප්පැන්න සහතිකය සහ දරුවාෙග් 
අයිතිය ෙපන්වීම සඳහා අවශɕ ලියවිලි ඉදිරිපත් කරන්න ෙවනවා. 
ඒ උප්පැන්න සහතික තිබුණු පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයත් 
විනාශ ෙවලා. දැන් ඒ අම්මා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට 
ගිහිල්ලා එක විට උප්පැන්න සහතිකයත්, මරණ සහතිකයත් 
ෙදකම ෙසොයා ගන්න ඕනෑ. ෙම් වාෙග් බරපතළ ගැටලු, ෙම් වාෙග් 
සංෙව්දී කරුණු ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරන්න ඕනෑ 
ෙමොනවාද කියන එක ගැන අඩු ගණෙන් පතිකා මාර්ගෙයන් හරි 
ජනතාව දැනුවත් කරන්න කියලා. ෙමොකද, ෙකොච්චර කිව්වත් 
මිනිස්සුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ; හරි කමයක් දන්නා 
නිලධාරිෙයක් ඇත්ෙත්ත් නැහැ. වන්දි ලබා ගැනීමට පැමිණිලි 
කිරීෙම්දී ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ ෙද්වල් ෙමොනවාද කියන එක 
සම්බන්ධෙයන් හරි අදහසක් ඒ ජනතාවට නැහැ. එක එක්ෙකනා 
එක එක ෙද්වල් කියනවා. ආණ්ඩුවත් එක එක අවස්ථාවල යම් 
යම් ෙද්වල් ෙවනස් කරනවා. ඒ නිසා හැම ෙගදරටම පතිකාවක් 
ලබා ෙදන්න කියලා අපි ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. මහා ෙලොකු 
ෙපොතක් ෙනොෙවයි, පිටුවක ෙදකක පතිකාවක් ලබා ෙදන්න. 
"ඔයෙගොල්ලන් වන්දි ගන්නවා නම් කරන්න ඕනෑ ෙමන්න 
ෙම්කයි, අතුරුදන්වූවන්ෙග් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා පැමිණිලි 
කරනවා නම් ෙමන්න ෙමෙහමයි කරන්න ඕනෑ" කියලා සඳහන් 
පුංචි පතිකාවක් ලබා  ෙදන්න. ෙමොකද, යුද්ධෙයන් ෙවච්ච සියලු 
ෙව්දනාවන් විසඳන්න බැහැ. නමුත්, අඩු ගණෙන් දැන් ඒෙකන් 
නිදහස් ෙවන්න දරන උත්සාහෙය්දී හරි එෙහම ෙදයක් කරනවා 
නම් ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය විධියට ගරු 
ඇමතිතුමාට සහ ආණ්ඩුෙව් අගමැතිතුමාට ෙයෝජනා කරන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කැමැතියි, ෙම් අතුරුදන්වූවන් සම්බන්ධ පශ්නෙය්දී නිලධාරින්ෙග් 
ආකල්ප ෙගොඩාක් වැදගත් ෙවන බව. ඔබතුමාත්  දන්නවා ඇති, 
ෙම් යුද්ධෙයන් වැඩිපුරම බැට කාපු පිරිස සිටින්ෙන් වන්නිෙය් බව. 
ෙමොකද, 1995න් පස්ෙසේ යාපනෙය් යුද්ධය කියාත්මක වුෙණ් 
ෙවනස් ආකාරයකටයි. ඒ පෙද්ශවල කටයුතු කරන ෙගොඩාක් 
නිලධාරින් මුලතිව්වල, කිලිෙනොච්චිවල නිලධාරින් ෙනොෙවයි. ඒ 
නිසා ඔවුන්ට යුද්ධය සම්බන්ධවත්, යුද්ධෙයන් බැට කාපු,  
තමන්ෙග් දරුවා නැති ෙවච්ච ෙදමවුපියන්ට තිෙබන තරම් සංෙව්දී 
අදහස් සමහර විට නැතිෙවන්නට පුළුවන්. යම් යම් ජන 
ෙකොට්ඨාසයන් අතර ෙවනස්කම් සහ සමාජීය වශෙයනුත්  ගැටුම් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා,  ෙම් 
අතුරුදන්වූවන්ෙග් කාර්යාලය අවුරුද්දක් වාෙග් ෙකටි  කාලයකට 
හරි ආරම්භ කරන්න කියලා.  

ෙම් හැම ගාම නිලධාරි වසමකම අතුරුදන් වූවන්ෙග් 
පවුල්වලට අයත් උසස් ෙපළ විභාගය සමත් දරුවන් ඉන්නවා. 
අඩුම ගණෙන් එක ගාමෙසේවක වසමකින් උසස් ෙපළ සමත් එක 
දරුෙවක් නම් කරලා,  සතියක විතර යම්කිසි පුහුණුවක් ලබා දීලා 
ෙම් අතුරුදන් වූවන්ට වන්දි ලබා දීම සම්බන්ධ පශ්නය ගම 
ඇතුෙළේ coordinate කරන්න. ඒ වාෙග් දරුෙවකුට යම්කිසි 
ෙගවීමක් කළත් කමක් නැහැ. මහා විශාල වැටුපක් ඔවුන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැති ෙවයි. ෙමොකද, තමන්ෙග් පශ්නය 
දැෙනන්ෙන් තමන්ටයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා 
හැම ගාම නිලධාරි වසමකින්ම දරුවන් නම් කරලා,  200ක්, 300ක් 
පමණ ෙතෝරාෙගන ෙම් කටයුත්ත කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. 
ෙමොකද, එක දිස්තික්කයක් ගත්ෙතොත්, ඒ දිස්තික්කවල ගාම 
නිලධාරි වසම් ෙගොඩාක් නැහැ. ඒ නිසා  එෙහම දරුවන් පමාණයක් 
ෙතෝරාෙගන ෙම් සඳහා පුහුණු කරන්න කියලා අපි ෙයෝජනා 
කරනවා.  ෙම් පශ්නය පිළිබඳව සංෙව්දීව ගම තුළ සිතුවිලි 
සම්බන්ධීකරණය කරන්න.  ඒ වාෙග්ම  ෙම් දිස්තික්කවල ගාම 
නිලධාරි වසම් හැම එකකම ගාම නිලධාරින් නැහැ. වැඩ ආවරණය 
කරන්න පමණයි නිලධාරින් සිටින්ෙන්. ඒ නිසා  ෙම් 
අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ පශ්නය තවත් අවුරුදු 10ක් කථා කරන්න 
ෙම් ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැත්නම්,  තිෙබන පශ්න 
විසඳන්න නම් උත්සාහ කරන්ෙන්, අතුරුදන්වූවන්ට වන්දි ලබා 
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ෙමන්න ෙමවැනි ෙදයක් කළ යුතුයි කියලා 
මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් පැවැති යුද්ධය 
අවසන්වීම සමරන සෑම අවුරුද්දකම මැයි 19වැනිදා ජාතිවාදී 
වශෙයන් යම් යම් කරුණු මතුෙවන නිසා, අපි යම් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පක්ෂයක් 
වශෙයන් අෙප් රට ෙබදීමට විරුද්ධයි. අපි හිතනවා, ෙම් රෙට් 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, හැම ෙකනාටම සියයට සියයක් සමාන 
අයිතිවාසිකම් තිෙබනවා කියලා. ඒ නිසා අපි රට ෙබදීමට කැමැති 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන් 2009 මැයි 19 වැනිදා යුද්ධය 
අවසන්වීම පිළිබඳ පශ්නය කෙර් තියාෙගන හැමවිටම ඒෙකන් 
යම්කිසි ජාතිවාදී උණක් හදාගන්න, ඒෙකන් ඡන්ද කරන්න, ඒකම 
ෙතොෙරොම්බල් කර කර ඉන්න  ෙකොෙහත්ම අෙප් කැමැත්තක් 
නැහැ.  අපි පසු ගිය අවස්ථාවකත් ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් කළා.  

2009 මැයි 19 වැනිදා ෙදමළ ජනතාවෙග් දරුෙවෝ තමයි 
එල්ටීටීඊ සංවිධානයට ගිහිල්ලා හරි නැතිව හරි මැරුෙණ්.  ඔවුන් 
ඒක සමරනවා. ඒක වළක්වන්න පුළුවන් කවුරුවත් නැහැ. නමුත් 
අපි දන්නවා, යුද්ධෙයන් මැරිච්ච සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කවුරුත් 
ඉන්න බව. කැබිතිෙගොල්ලෑව ෙවන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් ජනතාව 
වැඩිපුර ජීවත් ෙවන පෙද්ශවල ෙවන්න පුළුවන්, ෙකොළඹ ෙදහිවල 
ෙවන්න පුළුවන්, යුද්ධෙයන් මිය ගිය පිරිස් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි 

ෙයෝජනා කරන්ෙන් සම්පූර්ණ උත්තර ෙනොවුණත්, අඩුම ගණෙන් 
ආණ්ඩුවකට පුළුවන් ඒ ජනතාවට තමන්ෙග් දරුවන් සමරන්න 
අයිතිය ෙදන ගමන් ආණ්ඩුවක් විධියට උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත්, 
නැ ෙඟනහිරත්, බටහිරත් ෙම් යුද්ධෙයන් මිය ගිය හැම ෙකනා 
ෙවනුෙවන්ම ස්මාරකයක් හදන්න.  එතෙකොට සිංහල අයට 
තමන්ෙග් දරුවන්  සමරන්න පුළුවන්;  ෙදමළ අයට තමන්ෙග් 
දරුවන් සමරන්න පුළුවන්.  ෙලෝකෙය් එෙහම කරපු රටවල් 
තිෙබනවා. අපි ගත්ෙතොත් ග්වාතමාලාව සහ ඇල්සැල්ව ෙදෝර් 
වාෙග් රටවල්වල සිවිල් යුද්ධවලින් ලක්ෂ ෙදක, තුන මිය ගිහින් 
තිෙබනවා.   මායාවරුන් සමූල ඝාතනය කරපු රටවල් තිෙබනවා.  
එෙහම තමයි සමහර රටවල පශ්න විසඳලා තිෙබන්ෙන්. දැන් 
ෙමතැන අවශɕ ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  ඒ අයෙග්  දරුවන් නැවත 
එන්ෙන් නැහැ, ඒ අයට ෙම් දුක විෙමෝචනය කරගන්න යම්කිසි 
සාධාරණ ඉඩ කඩක් ලබා දීමයි. නැත්නම් හැම ෙව්ලාෙවම 
තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් මරණය සමරන  ෙවලාෙව්දී ඒක තවත් 
පැත්තකින් විෙව්චනය ෙවනෙකොට ඒ ෙදමව්පියන්ට රිෙදනවා. 
ඒක අපි ෙහොඳටම දැක්කා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිවාස පිළිබඳ පශ්නය ගැනත් 
මා කියන්න කැමැතියි. ඒ පිළිබඳව  කථා වුණා. ගරු ඇමතිතුමා 
අලුත් නිවාස 65,000ක් ගැන කථා කරනවා. නමුත් අපි කියන්න 
කැමැතියි, තවමත් ඉන්නවා, පළමුවැනි අවස්ථාෙව් හදපු නිවාස 
හම්බවුෙණ් නැති මිනිස්සු. ෙමොකද, ඒක ෙදද්දී ඉන්දියානු නිවාස 
ණය ආධාර කමය යටෙත් හදපු නිවාසවලට යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි 
දැම්මා. නමුත් යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු 7ක් ගිහිල්ලත් මට 
කියන්න පුළුවන් නිශ්චිතවම කිලිෙනොච්චිෙය් භාරතීපුරම් කියන 
ගම්මානෙය් -අෙප් ගරු මන්තීතුමියන්ලා දන්නවා ඇති.- සමහර 
ජනතාව ඉන්නවා, ඒ ඉන්දියානු නිවාස ණය ආධාර කමය යටෙත් 
හදාපු නිවාසවත් ලැබිලා නැහැ. ඇමතිතුමා කථා කරනවා, අලුත් 
නිවාසවල structures ගැන. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ අයට 
ඒ නිවාස ලබා ෙදන්න කියලා. 

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. යුද්ධෙයන් පසුව යාපනෙය් -උතුරු 
පෙද්ශෙය්- ජනතාව උත්සාහ කරන්ෙන් ආර්ථික වශෙයන් ෙගොඩ 
එන්නයි. ආර්ථික වශෙයන් නැඟී සිටින්නයි. උතුෙර් අති විශාල 
පිරිසක් ධීවර කර්මාන්තෙයන් ජීවත් ෙවනවා. අපි කවුරුත් දන්නා 
ආකාරයට ඒ ධීවර ජනතාව මුහුණ දී තිෙබන පධාන ගැටලුවක් 
තමයි ඉන්දියානු ධීවර ආකමණය. මම  ඒ ගැන විස්තරානුකූලව 
කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව ඉතාම මහන්සිෙයන් 
කටයුතු කරන ශී ලාංකික සංවිධානයක් තිෙබනවා. ඉන්දියානු 
ෙටෝලර් යාතා වහාම අත් අඩංගුවට අර ෙගන, නීති විෙරෝධී ෙලස 
ශී ලංකා මුහුෙද් මසුන් ඇල්ලීම නතර කිරීම සම්බන්ධ ෙයෝජනා 
රාශියක් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතුව එම ෙයෝජනා ඇතුළත් 
වාර්තාව  මා සභාගත* කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉන්දියාෙව් ගිය 
අවස්ථාවක එක්තරා රාජɕ තාන්තික නිලධාරින් ෙදතුන් ෙදෙනක් 
සමඟ සාකච්ඡා කරද්දී ෙම් ගැන ඇහුවා. ඉන්දියාව සම්බන්ධ වන 
මුහුදු පෙද්ශයක් තිෙබන්ෙන් ලංකාවත් එක්ක විතරක් ෙනොෙවයි. 
පාකිස්තානය සමඟ සම්බන්ධ වන මුහුදු පෙද්ශයකුත් ඉන්දියාවට 
තිෙබනවා. 1947 වසර ෙවනකල්ම ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය 
එක රටක් වශෙයනුයි තිබුෙණ්. ඉන්දියානු ෙටෝලර්                        
යාතා පාකිස්තානු මුහුදට ගියාම ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා අපි 

947 948 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ᾓனிைலயத்தில் ைவக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. 
*  Placed in the Library. 
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ඇහුවා. ලංකාවට දමන part එකම දමනවාද, ලංකාවට ෙදන 
උත්තරම ෙදනවාද කියලා අපි ඇහුවා. නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් එකඟතාවකුත් තිෙබනවා 
කියලායි කිව්ෙව්. පාකිස්තානය පැත්තට මුහුදු යන ඉන්දියානු 
ෙටෝලර් යාතාවලට GPS එකක් දීලා තිෙබනවා. ධීවරෙයෝ දන්ෙන් 
නැහැ ෙන්,  මුහුද මැදදී border එක cross ෙවනවා. මුහුෙද්දී 
ඉන්දියානු border එක cross වුණාම GPS එක indicate කරනවා, 
"ඔබ border එක cross කරලා තිෙබන්ෙන්, දැන් කන්න ෙවනවා" 
කියලා. මම ෙම් පශ්නය පිළිබඳව ඉන්දියානු සාගරය භාර 
ඉන්දියානු නිලධාරිතුමිය එක්ක සාකච්ඡා කරපු ෙවලාෙව් එතුමිය 
ෙබොෙහොම සරලව කිව්වා, "They have been doing this for 
years; for decades" කියලා.  

ඊ ට පස්ෙසේ මම එතුමියෙගන් ඒ ගැන අහන්න ගිෙය් නැහැ. ඊට 
පසුව තමයි මට හිතුෙණ්,  පාකිස්තානය සමඟ ෙම් පශ්නය විසඳා 
ෙගන තිෙබන්ෙන්ත් එෙහමද කියලා. ලංකාවට වඩා 
පාකිස්තානයයි, ඉන්දියාවයි තමයි එකට හිටිෙය්. නමුත් අපට 
අහන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ, පාකිස්තානෙය් මුහුදට ඉන්දියානු 
ෙබෝට්ටු ගිහිල්ලා, ෙටෝලර් යාතාවලින් පාකිස්තානු මුහුදු සීමාව 
ආකමණය කරලා, ඔක්ෙකෝම මුහුදු සම්පත් ගලවා ෙගන එනවා 
කියලා. ඒ නිසා මම ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
පාකිස්තානයත් සමඟ ඒ ගැටලුව ෙබ්රා ෙගන තිෙබන විධිය 
ෙසොයා ෙගන ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙසොයන්න කියලා. 
පාකිස්තානයට නɕෂ්ටික අවි තිෙබන නිසා නම් ඉන්දියාව GPS 
දීලා තිෙබන්ෙන්, නɕෂ්ටික අවි නැති වුණත් සාධාරණත්වය පදනම් 
කර ෙගන අපට ඒක ඉල්ලන්න පුළුවන්. චණ්ඩියා චණ්ඩි part එක 
දැම්මාම ෙටෝලර් යාතා යන එක නතර කරන්න පුළුවන් නම්, අපි 
වාෙග් කුඩා රටක් -විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධෙයන් බැට කාපු ජනතාවක් 
ඉන්න රටක්- ෙවනුෙවනුත් ඒක කරන්න පුළුවන් ෙන්. 
හම්බන්ෙතොටට හරි මීගමුවට හරි ෙම් ෙද් දැෙනනවාට වඩා උතුරට 
දැෙනනවා. ඒ මිනිසුන්ට කරන්න ෙවන කිසි ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා 
අපි ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ට ෙම් කාරණය ෙයොමු කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වන කාරණය වශෙයන් 
මම ෙම් ගැනත් කියන්න කැමැතියි. උතුරු පෙද්ශෙය් විශාල 
වශෙයන් ආර්ථික ගැටලු තිෙබනවා. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් නැහැ. නමුත් 
සභානායකතුමා ඇතුළු ආණ්ඩුෙව් පධාන ඇමතිවරු ඉන්නවා. 
උතුරු පළාෙත් රජය සතු කර්මාන්තශාලා ෙකොපමණ තිෙබනවාද 
කියලා ෙසොයා බලන්න.  ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා දැන් 
අවුරුදු එකහමාරක් ෙවනවා. උතුෙර් පරන්තන් පෙද්ශෙය් පධාන 
රසායනික කම්හලක් තිෙබනවා. උතුෙර් තිෙබනවා, තල් සංවර්ධන 
මණ්ඩලය. පරණ කර්මාන්තශාලා ගැනයි  මම ෙම් කියන්ෙන්.  ඒ 
වාෙග්ම ශී ලංකා සිෙමන්ති සංස්ථාව තිෙබනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම 
යුද්ධය නිසා විනාශ ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම්  ආණ්ඩුව 
බලයට පත් ෙවලා අවුරුදු එකහමාරකට පසුවත් ෙම් කිසිම එකක් 
පටන් අර ෙගන නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම්වාෙය් අති විශාල දූෂණ සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය 
ෙපොදු වɕාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙගන්වූවා. ඒ ආයතනෙය් 
අති විශාල දූෂණයක්, නාස්තියක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම 
කුඩා ආයතනයක්. උතුරු පළාෙත් ජනතාවට ආර්ථික වශෙයන් 
ෙගොඩ එන්න පුළුවන් ෙවන්න නම්, රජය සතු කර්මාන්තශාලා ටික 
අනිවාර්යෙයන්ම නැවත පටන් ගන්න ඕනෑ. යාපනයට ගියාම අපි 
දකිනවා, අලුෙතන් බැංකු ඇති ෙවලා තිෙබනවා, අලුෙතන් Food 
City ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ පතිලාභ මුලතිව්, 
කිලිෙනොච්චි වාෙග් දිස්තික්කවල ජීවත් වන ජනතාවට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එක මට වඩා ෙහොඳට ඒ පෙද්ශවල ජීවත් 
වන ගරු මන්තීතුමන්ලා දන්නවා ඇති.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 ෙහොඳයි. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ 

ෙවනුෙවන් යම් මැදිහත්වීමක් කරන්න කියලා. ෙමොකද, ඒ 
ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න ෙවනත් කමෙව්දයක් නැහැ.  

 කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් පිරිසක් 
අපට ඉදිරිපත් කළ තවත් කරුණක් පිළිබඳව සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. මම හිතන විධියට මුලතිව් ෙහෝ කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කය 
තමයි ඊට අදාළ වන්ෙන්. මාෙග් දැනීෙම් හැටියට කිලිෙනොච්චි 
දිස්තික්කය ෙවන්න ඕනෑ. මුලංකාවිල් කියන පෙද්ශෙය් විශාල 
ෙගොවි ෙපොළක් තිෙබනවා කියලා කියනවා. මම හිතන විධියට එය 
අක්කර ෙදදහස් ගණනක් පමණ විශාල ෙගොවි ෙපොළක්. එය 
මුලින්ම එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් පවත්වා ෙගන ගිහිල්ලා, පසුව 
හමුදාෙවන් පවත්වා ෙගන ගිහිල්ලා, ෙවන ෙවන අයට භාර දීලා 
තිෙබන ෙගොවි ෙපොළක්. මා දන්ෙන් නැහැ, දැනට එහි තිෙබන 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා. නමුත් ඒ කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ 
නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් කියන්ෙන්, ඒක දියුණු කරන්න 
පුළුවන් තැනක් නිසා NLDB ආයතනය වාෙග් එය කිරීමට 
හැකියාව තිෙබන ආයතනයකට එය භාර දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි 
කියලායි. ඒ ෙගොවි ෙපොළ දියුණු කෙළොත්, ඒ මඟින් ඒ පෙද්ශෙය් 
ෙගොවි ජනතාවට වාෙග්ම ඒ පෙද්ශෙය් තරුණ තරුණියන්ටත් 
රැකියා ලබා ෙදන්න පුළුවන්. එෙහම නැතුව උතුෙර් තිෙබන 
සම්පත් ෙයොදා ගැනීමට කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්ෙන් 
නැත්නම් උතුර දියුණු කරන්න බැහැ. සංකල්පයක් වශෙයන් ඒක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන ගරු ස්වාමිනාදන් 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට අවුරුද්දකට පමණ කලින් 
උතුරු පළාෙත් යාපනය දිස්තික්කෙය් විදɕා ශිවෙලෝගනාදන් 
කියන දැරිය දූෂණය කරලා ඝාතනය කළා. එම සිදුවීම ගැන 
ඔබතුමාත් දන්නවා. ඒ ෙව්ලාෙව්දී ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙරොන්දු 
වුණා, ළමා අපචාර පිළිබඳව විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවනවාය 
කියා. මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී තුන්, හතර වතාවක් එම කරුණ මතු 
කළා. නමුත් ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ. අද වැඩිම බීමත්කම තිෙබන 
නගර සභාව තිෙබන්ෙන්, යාපනෙය්. යාපනය නිෙයෝජනය කරන 
ෙම් මන්තීතුමන්ලාෙගන් ඒ ගැන අසා බලන්න. අපිට ජාති 
පශ්නයක් නැහැ. අද විෙද්ශගතව සිට නිවාඩුවට එන                        
ශී ලාංකිකයන්ෙගන් සුවිශාල හිරිහැරයක් දුප්පත් දරුවන්ට, 
දැරියන්ට ෙවනවා. හැම ෙකනාෙගන්ම ෙනොෙවයි. පසු ගිය මාස 
හතර තුළ එෙසේ සිදු වුණු සිදුවීම් සම්බන්ධ වාර්තාවක් මා ළඟ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, අඩුම 
ගණෙන් විෙශේෂ බලතල සහිත, සම්පත් සහිත ළමා ආරක්ෂණ 
අධිකාරියක්වත් එතැන පිහිටුවන්නය කියා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, උතුරු පළාත් සභාව තිෙබන්ෙන් 
ඔබතුමන්ලා භාරෙය්. අපි ඉල්ලා සිටිනවා, පාසල් මට්ටමින් 
දරුවන් ෙකොපමණ පමාණයක් ලිංගික අපෙයෝජනයට ලක් 
ෙවනවාද කියන එක සම්බන්ධව උතුරු පළාත් සභාෙවන් secret 
survey එකක් කරන්නය කියා. ළමයාෙග් නම දැන ගන්න අවශɕ 
නැහැ. එ ෙසේ සිදු කෙළොත් එක එක පාසෙල් එය සිදු ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන දැන ගන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි හිතනවාට වඩා එය ගැඹුරුයි කියන එක 

949 950 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමයි, උතුරු පළාෙත් ටීඑන්ඒ වැනි සමහර ෙද්ශපාලන නායකයින් 
අපට මුණ ගැසුණාම පකාශ කර තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් තව විනාඩි 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. උතුරු පළාෙත් ෙනොවිසඳී 
තිෙබන විශාල ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ස්ෙව්ච්ඡා 
ගුරුවරුන්ෙග් ගැටලුව. එම ස්ෙව්ච්ඡා ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නවාය 
කියා ෙම් රජය ඇති ෙවන්න ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. අපි කිසි ෙසේත්ම 
ෙයෝජනා කරන්ෙන් නැහැ, දකුණට. නමුත් යුද්ධය පැවැති 
කාලෙය් වැඩ කරපු සිංහල හා ෙදමළ ගුරුවරුන් සිටිනවා. සමහර 
අයට ෙද්ශපාලන හිතවත්කම සහ ජාතිකත්ව පදනම මත පසු ගිය 
කාලෙය් පත්වීම් දුන්නා. නමුත් ස්ෙව්ච්ඡා ගුරුවරු සුවිශාල 
පමාණයක් සිටිනවා. ඇත්තටම ඔවුන් යුද්ධය පැවැති කාලෙය් 
උගන්වපු අය. ඔවුන්ට එම අවස්ථාව ලබා දීලා නැහැ. ඒ නිසා අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් වාෙග් පශ්න ඔඩු දුවන්න ෙදන්ෙන් නැතුව 
කරුණාකරලා ඒවා විසඳන්නය කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අවසාන වශෙයන් 
තව එක කරුණක් සඳහන් කළ යුතුයි. ඔබතුමා දන්නවා, 
යුද්ධෙයන් ෙදමළ ජනතාවට හිරිහැර වුණා වාෙග්ම යුද්ධය නිසා 
උතුරු පළාෙත් ජීවත් වුණු සිංහල හා මුසල්ිම් ජනතාවත් 
විෙශේෂෙයන් එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් බැට කෑ බව. එයින් 
ෙකොටසක් තමයි, වව්නියාව දිස්තික්කෙය් ජීවත් ෙවන සිංහල 
ජනතාව. වව්නියාෙව් සිට මාමඩුව හරහා පදවියට යන පධාන 
මාර්ගයක් තිෙබනවා. ඒ මාර්ගය අබලන් ෙවලා අවුරුදු ගණනාවක් 
ගත ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් තවම එය හදලා නැහැ. මම ඒ පශ්නය 
මහාමාර්ග අමාතɕ, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාට ඉදිරිපත් 
කළා. එතුමා කිව්වා, ලබන අවුරුද්ෙද් එම මාර්ගය හදන්නම් කියා. 
නමුත් ජනතාව ඒ සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් ඇස් ඇරවීමට කළ 
උද්ෙඝෝෂණයට සම්බන්ධ වුණු ගුරුවරුන් පස් ෙදෙනකුට විරුද්ධව 
අද ආණ්ඩුව නඩු දමා තිෙබනවා. ෙම් පාර හදන්න කියායි එෙසේ 
උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ. එෙහම නැතුව buildings කඩා ෙහෝ ෙවන 
ෙමොනවත් කරලා ෙනොෙවයි. උද්ෙඝෝෂණයක් කළාය කියා අද 
වව්නියාව ෙපොලීසිෙයන් නඩු දමා තිෙබනවා. ෙම් පාර හදන්නම් 
කියා මහාමාර්ග ඇමතිතුමා අත්සනත් ෙයොදා ලිපියක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට කියා 
සිටින්ෙන් ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න කියායි. ෙමොකද, ෙමය ඉතාම 
තීව පශ්නයක්. ෙම්ක කල් දමන්න පුළුවන් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
කිෙලෝමීටර් 50ක් දිග, ගම්මාන සිය ගණනකට යන්න තිෙබන 
පාරක්. මම හිතන්ෙන්, ළඟදී ෙරොෂාන් මහානාම මහතා එතුමාෙග් 
තනි ධන පරිතɕාගෙයන් පාසලක් හැදුෙව්ත්, එම ගම්මානවල 
ෙකළවෙර්යි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, මම අවසන් කරන්නම්.  

අවසාන වශෙයන් මම ගරු ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමාට යමක් 
කියන්න කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා යම් යම් 
උත්සාහයන් ගන්නවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා යම් කිසි 

මට්ටමකින් කියාත්මක ෙවන ෙද්වල්ය කියා අපට දැෙනන්නත් 
ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, මුලතිවු දිස්තික්කෙය් ෙකෝකිලායි කියන 
ගම්මානෙය් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ පීඩාවට පත් ෙවලා ඉන්න 
ජනතාවෙග් පශ්නයක් ගැන විස්තර ඇතුළත් ලිපියක් මම මීට මාස 
කිහිපයකට කලින් ඔබතුමාට භාර දුන්නා. එතැන සිංහල අයත් 
ඉන්නවා; ෙදමළ අයත් ඉන්නවා. ඔවුන්ට ඉඩම් නැහැ; නිවාස 
නැහැ. ඔවුන් ඉන්ෙන් කුකුළු කූඩු වාෙග් ෙගවල්වල. අපි ගරු 
ඇමතිතුමාට එම විස්තර ලබා දුන්නා, අඩු ගණෙන් ෙම් සඳහා 
කමෙව්දයක් ෙසොයන්නය; ඒ මිනිසුන්ට ඉඩම් ෙදන්නය කියා.  
මුදලක් ෙවන් කරලා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නය, ෙගවල් හදලා 
ෙදන්නය කියා අපි ගරු ඇමතිතුමාට විස්තර ලබා දුන්නා. නමුත් 
අඩුම ගණෙන් ඒ දුන්න ලිපියට උත්තරයක්වත් නැහැ. ඉතින් 
ෙගවල් හදන එක ගැන කියන්න මට ෙමොකුත් නැහැ. ඒ නිසා මම 
කියන්ෙන්, කරුණාකරලා උතුෙර් ජීවත් ෙවන ෙදමළ ජනතාවත්, 
සිංහල ජනතාවත්, මුස්ලිම් ජනතාවත් - ෙම් කියන තුන් ෙගොල්ලම 
ඉතාම සංෙව්දියි.  

 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு ᾊ.எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 

 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எᾨந்தார். 
rose. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට ලබා දී තිෙබන කාල ෙව්ලාෙවන් අඩු ෙවන්ෙන් නැත්නම් 

කමක් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාව අවසානයි.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  එෙහම නම් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙම් තත්ත්පර 

දහය මම ගන්නම්. හැම ෙදයක්ම ජාතිවාදී විධියට විගහ ෙවනවා. 
ෙදමළ ජනතාවෙග් ෙනොෙකෙරන එක විගහ ෙවනවා, සිංහල නිසා 
කියලා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, 
කරුණාකර උතුෙර් ජනතාවට ෙදන්න පුළුවන් යම් පමාණයක 
ෙහෝ සහනයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියායි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට වැඩිපුර කාලය ලබා 
දීම සම්බන්ධවත් ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

The next speaker is, the Hon. Rauff Hakeem.  Before 
that, will an Hon. Member propose the Hon. Lucky 
Jayawardana to the Chair?  

951 952 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்ᾗமிகு லῆமன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair.  
 
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விᾌக்கப்பட்ᾌ  ஏற்ᾠக்ெகாள்ளப்பட்டᾐ. 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்ᾗமிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்ᾠ அகலேவ, மாண்ᾗமிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J. M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[பி.ப. 2.12] 

 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு றᾫப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற்ᾠம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கேள, 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் ᾜத்தத்ᾐக்குப் பின்னரான 
சூழᾢல், மக்கைள மீளᾫம் இயல்ᾗ வாழ்க்ைகக்குக் ெகாண்ᾌ 
வᾞவதற்கான ᾙயற்சிகளில் இᾞக்கின்ற இடர்பாᾌகள் 
சம்பந்தமான பல விடயங்கைள உள்ளடக்கி, இன்ᾠ இந்தச் 
சைபயிேல  ஒத்திைவப்ᾗப் பிேரரைணெயான்ᾠ ெகாண்ᾌவரப் 
பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. இந்தப் பிேரரைணயிேல வடக்கு, கிழக்கில் 
இᾞக்கின்ற சூழ்நிைல சம்பந்தமாகᾫம் அங்கிᾞக்கின்ற 
பிரச்சிைனகᾦக்குத் தீர்ᾫ காண்பதிேல நாங்கள் எதிர்ேநாக்கு 
கின்ற ெநᾞக்கᾊகள் சம்பந்தமாகᾫம் ஒᾞ சில விடயங்கைள 
இங்கு எᾌத்தாளலாம் என்ᾠ நிைனக்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளப் ெபாᾠத்தமட்ᾊல், 
ᾜத்தத்ᾐக்குப் பின்னரான சூழᾢல் அரச பைடயினரால் 
ைகயகப்பᾌத்தப்பட்ᾌள்ள காணிகைளப் ெபாᾐமக்களின் 
ேதைவகᾦக்காக மீளக் ைகயளிக்கின்ற நிகழ்ᾫகள் குறித்ᾐ 
பத்திாிைககளிேல நிைறய ெசய்திகள் ெவளிவந்தவண்ணம் 
இᾞக்கின்றன. ஆனால், பிரேயாக ாீதியாக எவ்வளᾫ 
காணிகள் மக்களிடத்தில் மீளக் ைகயளிக்கப்பட்டᾐ? என்ற 
விடயத்ைத நாங்கள் இங்கு மீண்ᾌம் மிக ᾒᾎக்கமாகப் 
ேபசேவண்ᾊய ஒᾞ நிர்ப்பந்தத்திேல இᾞக்கின்ேறாம்.  

அᾐமாத்திரமல்ல, அரச திைணக்களங்களில் இᾞக்கின்ற 
ெநᾞக்கᾊகளினால், சாதாரண மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற 
பிரச்சிைனகள் ஏராளம். குறிப்பாக, வன பாிபாலன இலாகா, 
வன விலங்குத் திைணக்களம் ேபான்றவற்ேறாᾌ ெதாடர்ᾗ 
பட்ட மக்கᾦைடய பயிர்ச்ெசய்ைகக் காணிகைள அவர்க 
ᾦைடய வாழ்க்ைகைய இயல்ᾗ நிைலக்குக் ெகாண்ᾌவᾞவதற் 
காக அவர்களிடம் மீளக் ைகயளிக்கின்ற ᾙயற்சிகளில் 
இᾞக்கின்ற இடர்பாᾌகள் ெதாடர்பில் நீண்டெதாᾞ 
பட்ᾊயைல நாங்கள் இந்தச் சைபயிேல வாசிக்கலாம். எனேவ, 
இவற்ைறெயல்லாம் சீர்ᾑக்கிப் பார்க்கின்றேபாᾐ, இந்த 

நாட்ᾊல் இᾞக்கின்ற நிர்வாக ேசைவக்கு மத்தியில் பார 
பட்சமான நைடᾙைறகள் பல இன்னᾙம் கைடபிᾊக்கப் 
பᾌகின்றன என்பᾐ சம்பந்தமாக நாங்கள் ேபசாமல் இᾞக்க 
ᾙᾊயாᾐ. இனங்கᾦக்கிைடயிேல பாரபட்சம் காட்ᾌகின்ற 
நிர்வாக நைடᾙைறகள் இன்னᾙம் ெதாடர்கிறதா? என்பைதப் 
பற்றி நாங்கள் மிகத் தீவிரமாக ஆராயேவண்ᾊய கட்டத்தில் 
இᾞக்கின்ேறாம். நாங்கள் இைதப் பற்றி அᾊக்கᾊ பல 
இடங்களில் ேபசிவᾞகிேறாம். நிர்வாக ேசைவயில் இᾞக்கின்ற 
அதிகாாிகைளப் ᾗண்பᾌத்தாமல் மிகப் பக்குவமாகச் 
ெசால்லேவண்ᾌம் என்ᾠ நாம் நிைனத்தாᾤம், அவர்கᾦைடய 
ெசயற்பாᾌகளிேல இனாீதியான பாகுபாᾌம் ேவᾠபாᾌம் 
காட்டப்பᾌகின்ற விடயங்கள் ெதாடர்கின்றᾐ என்பைத நான் 
இங்கு ேவதைனேயாᾌ ெசால்ᾢயாக ேவண்ᾌம். குறிப்பாக 
வன பாிபாலன இலாகாᾫைடய நடவᾊக்ைககைளப் 
பார்க்கின்றேபாᾐ நாங்கள் அந்த விஷயத்ைத மிகத் ெதளிவாக 
அைடயாளப்பᾌத்தலாம்.  

அᾐ மாத்திரமல்ல, இன்ᾠ பைடயினரால் ைகயகப்பᾌத்தப் 
பட்ᾌள்ள காணிகைள மீளளிக்கின்ற விஷயங்களில் தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பின் பாராᾦமன்ற உᾠப்பினர்கள் 
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் உட்பட பல இடங்களிேல பல 
கூட்டங்ைள நடத்தியிᾞக்கின்றார்கள். இேத பிரச்சிைனகள் 
வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் ᾙஸ்ᾢம்கள் ெபᾞம் 
பான்ைமயாக வாழ்கின்ற இடங்களிᾤம் ஏராளமாக 
இᾞக்கின்றன. குறிப்பாக வடக்கிேல மன்னார் மாவட்டத்தில் 
சிலாவத்ᾐைறக் கிராமத்தின் நகர்ப் பகுதி ᾙᾨவᾐம் 
இப்ெபாᾨᾐ கடற்பைட ᾙகாமாக மாற்றப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. 
அதாவᾐ, இன்ᾠ அங்குள்ள மக்கᾦைடய தனியார் காணிகள் 
எல்லாவற்ைறᾜம் ேவᾢயைடத்ᾐ மைறத்ᾐ சிலாவத்ᾐைற 
நகரேம ஒᾞ ᾙᾨக் கடற்பைட ᾙகாமாக ஆக்கப் 
பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. அந்த வைகயில் அங்கு ᾙᾨக் கைடத் 
ெதᾞᾫேம ஒᾞ கடற்பைட ᾙகாமாக மாறியிᾞக்கின்றᾐ. 
எனேவ, அங்கிᾞந்ᾐ இந்த ᾙகாம் அகற்றப்பட்ᾌ 
சிலாவத்ᾐைற நகரம் ᾙன்பிᾞந்த வைகயில் ெபாᾐமக்களின் 
பாவைனக்காக மீளக் ைகயளிக்கப்பட ேவண்ᾌம். அந்த 
நகரத்தில் இᾞக்கின்ற ஏராளமான காணிகள் தனியார் 
காணிகள் ஆகும். எனேவ, பாᾐகாப்ᾗ ஏற்பாᾌகைளச் சாி 
ெசய்ᾐெகாண்ᾌ அந்தக் கடற்பைட ᾙகாைம ஓர் உகந்த 
இடத்திற்கு மாற்றிவிட்ᾌ, ᾙᾨச் சிலாவத்ᾐைற நகரᾙம் 
மக்களின் பாவைனக்காக மீண்ᾌம் ைகயளிக்கப்பட ேவண்ᾌம் 
என்ᾠ நான் மிகத் ெதளிவாகச் ெசால்ᾢைவக்க 
விᾞம்ᾗகின்ேறன். இᾐ பற்றி நாங்கள் பல இடங்களிᾤம் 
ேபசியிᾞப்பᾐடன், இᾐ சம்பந்தமாகப் பைட அதிகாாிகைள 
அைழத்ᾐ தீவிரமான ஓர் ஆேலாசைனைய நடத்தி இந்த 
நகரத்ைத விᾌவிக்குமாᾠ பிரதம அைமச்சர் அவர்களிடᾙம் 
ேகாாியிᾞக்கின்ேறாம்.  

இேதேபால, ᾗல்ேமாட்ைடப் பிரேதசத்தில் 13ஆம் கட்ைட 
என்ற இடத்திேல இᾞக்கின்ற பைட ᾪரர்கᾦக்கான 
ᾪடைமப்ᾗத் திட்டத்ᾐக்காகக் ைகயகப்பᾌத்தப்பட்ᾊᾞக்கின்ற 
200 ஏக்கர் காணி, மண்கிண்ᾊப் பிரேதசத்திேல 
கடற்பைடயினர் ைகயகப்பᾌத்தியிᾞக்கின்ற ேமᾤம் 200 
ஏக்கர் காணி, ெபாᾐமக்கள் தங்கᾦைடய ேதைவகᾦக்காக 
விᾌவிக்குமாᾠ கடற்பைடயினாிடம் ேகாாிவᾞகின்ற 
அாிசிமைலப் பிரேதசத்திᾢᾞக்கின்ற அவர்களᾐ காணிகள் 
ேபான்றைவ எல்லாம் விᾌவிக்கப்பட ேவண்ᾌம். இந்தக் 
காணிகைளக் கடந்த காலங்களில் ெபாᾐமக்கள் தங்கᾦைடய 
ெசாந்தத் ேதைவகᾦக்காகப் பயன்பᾌத்தி வந்தனர். கடந்த 
காலங்களில் அவ்வப்ேபாᾐ ᾗᾢகᾦைடய ெகᾌபிᾊகள் 
இᾞந்தாᾤம் ெபாᾐமக்கள் எந்த அச்சᾙமில்லாமல் பயிர் 
ெசய்ᾐவந்த இந்தக் காணிகைள எல்லாம் இன்ᾠ பைடயினர் 
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தங்கᾦைடய ேதைவகᾦக்காகக் ைகயகப்பᾌத்தி ேவᾢயிட்ᾌ 
மைறத்ᾐ அங்கு ெபாᾐமக்கைள வரவிடாமல் தᾌத்ᾐக் 
ெகாண்ᾊᾞப்பᾐ எவ்வளᾫ ᾑரம் நியாயமாகும்? மக்கᾦைடய 
வாழ்வாதாரப் பிரச்சிைனகள் மிக ேமாசமாகப் 
ேபாய்க்ெகாண்ᾊᾞக்கின்ற இந்த நிைலயில் ᾜத்த காலத்திேல 
மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட இந்தக் கிராமங்களிேல 
இᾞக்கின்ற ெபாᾐமக்கᾦக்குத் ேதைவயாகᾫள்ள இந்தக் 
காணிகள் இன்னᾙம் விᾌவிக்கப்படாமᾢᾞக்கின்ற 
அவலநிைல ெதாடர ᾙᾊயாᾐ; இᾐ ᾙᾊᾫக்குக் ெகாண்ᾌவரப் 
பட ேவண்ᾌம்.  

"கற்ᾠக்ெகாண்ட பாடங்கள் மற்ᾠம் நல்ᾢணக்க 
ஆைணக்குᾨவிᾔைடய சிபாாிசுகைள நைடᾙைறப்பᾌத்ᾐ 
கின்ேறாம்" என்ᾠ ெசால்ᾢக்ெகாண்ᾌ, இந்த விஷயங்களில் 
இவ்வாறான அவசர நடவᾊக்ைககள் எᾌக்கப்பᾌகின்றᾐ. 
ஆனால், நாங்கள் ெசப்ெரம்பர் மாதத்திᾤம் அᾌத்த மார்ச் 
மாதத்திᾤம் ெஜனீவாᾫக்குப் ேபாகின்றேபாᾐ எங்கᾦைடய 
ᾙன்ேனற்றம் சம்பந்தமாகச் ெசால்ᾤகின்ற விஷயங்களில் 
இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உள்ளடக்கப்பட ேவண்ᾌம். 
ஆகேவ, வᾢகாமம் வடக்கிேல காணிகைள விᾌவிக்கின்ற 
அேத ேவகத்ேதாᾌ மன்னாாிᾤம் ᾗல்ேமாட்ைடயிᾤம் 
ெபாத்ᾐவிᾢᾤம் மற்ᾠம் ஏைனய பல இடங்களிᾤம் 
மக்கᾦைடய பிரேதசங்கைள ேவᾢயிட்ᾌ மைறத்ᾐ பைட 
ᾙகாம்கைளத் ெதாடர்ந்ᾐம் ைவத்திᾞக்கின்ற நிைலவரம் 
மாற்றப்பட ேவண்ᾌம்.  

இன்ᾠ பைடயினர் உல்லாசப் பயண விᾌதிகைளᾜம் 
மற்ᾠம் ேஹாட்டல்கைளᾜம் நடத்ᾐவத்ᾐவᾐ மாத்திரமன்றி, 
ெபாᾐமக்கᾦக்கான ேபாக்குவரத்ᾐ மாத்திரமல்ல, அவர்கள் 
கடᾤக்கு மீன்பிᾊக்கச் ெசல்கின்ற விடயத்திᾤம் அவர்களின் 
உாிைமகள் பல இடங்களிேல மᾠக்கப்பᾌகின்ற நிைலைம 
ெதாடர்கின்றᾐ. இன்ᾠ விமானப் பைடயினர் திᾞேகாணமைல 
ெவள்ைள மணல் பிரேதசத்தில் இᾞக்கின்ற 'மாபிள் பீச்' 
காணிைய ᾙᾨைமயாக மைறத்ᾐ அங்கு ேஹாட்டல் 
நடத்திவᾞகின்றார்கள். ஆனால், மக்கள் கடᾤக்குச் 
ெசல்வதற்காக ெவᾠம் சிᾠ பாைதகைள மாத்திரம் 
விட்ᾌக்ெகாᾌப்பதனால் பல இடர்பாᾌகைள நாங்கள் கடந்த 
காலங்களில் சந்தித்ேதாம். கடந்த காலங்களிᾢᾞந்த 
ெகᾌபிᾊகள் இப்ேபாைதக்கு ஓரளᾫ குைறந்திᾞந்தாᾤம், 
ெகᾌபிᾊகள் இல்லாமᾢல்ைல என்ற விடயத்ைத இங்கு 
ெசால்ᾢயாக ேவண்ᾌம்.   

ேமᾤம், என்ᾔைடய உைரக்குப் பின்னர் அதன் 
அங்கமாகச் ேசர்த்ᾐக்ெகாள்ᾦமாᾠ இங்கு இரண்ᾌ கᾊதங் 
கைளச் சமர்ப்பிக்கᾫள்ேளன். அதாவᾐ, "05 விவசாய 
அைமப்ᾗக்கள் ஒன்றியம்", மற்ᾠம் "ᾒைரச்ேசாைல 
விவசாயிகள் அைமப்ᾗ" என்பன இந்தக் கᾊதங்கைள 
அᾔப்பிᾜள்ளன. குறிப்பாக, திᾞக்ேகாவில் பிரேதசத்தில் 
இᾞக்கின்ற நீண்டகாலப் பிரச்சிைன கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண்ᾌம்.  வட்டமᾌக் கண்டம், ᾙராணெவட்ᾊக் கண்டம், 
ேவப்ைபயᾊக் கண்டம், வட்டமᾌ ᾗᾐக்கண்டம், ெகாக்குᾦவக் 
கண்டம் ேபான்ற விவசாயப் பிரேதசங்கள் ெதாடர்பாக  
சர்ச்ைசக்குாிய விடயங்கள் ெதாடர்ந்ᾐெகாண்ᾊᾞக்கின்றன.  
இᾐ எல்ேலாᾞக்கும் ெதாிந்த விடயம்.  ஏறத்தாழ, 1,700 ஏக்கர் 
காணிையக் ெகாண்ட இந்த 4 - 5 கண்டங்களில் 
ஆயிரக்கணக்கான விவசாயக் குᾌம்பங்கள் பாதிக்கப்பᾌகின்ற 
நிலவரம் ெதாடர்வைதப் பல தடைவகள் நாங்கள் 
ேபசியிᾞக்கின்ேறாம்.  இதிேலதான் பாரபட்சம் என்ற விஷயம் 
ேபசப்படேவண்ᾊய அவசியமிᾞக்கின்றᾐ.   

2010ஆம் ஆண்ᾌ வனபாிபாலனத் திைணக்களம் 
வᾤக்கட்டாயமாக ஒᾞசில பிரேதசங்கைளப் பாᾐகாக்கப்பட்ட 
வனப் பிரேதசங்களாக வர்த்தமானி அறிவித்தல்ᾚலம் 
ெவளிப்பᾌத்திய ேவைளயில் ெவᾠம் பற்ைறக்காᾌகைளக் 
கூட காᾌகளாகப் பிரகடனப்பᾌத்தினார்கள். வடக்கு, 
கிழக்கில் மாத்திரமல்ல வடக்கு, கிழக்கிற்கு ெவளியிᾤம் பல 
இடங்களில் இந்தப் பற்ைறக்காᾌகைளப் ெபாிய காடாக - 
வனமாகச் சித்தாித்தனர். உᾞவாக்கப்பட்ட இந்த 
ெநᾞக்கᾊயின்ᾚலம் பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் 
தசாப்தகாலங்களாகப் பயிர் ெசய்ᾐவந்த நிலங்கᾦக்குப் 
ேபாகᾙᾊயாமல் தைடப்பட்டதால் அவர்கᾦைடய குᾌம்பங் 
களின் வாழ்வாதாரங்கள் இழக்கப்பட்ᾌள்ளன. ஆனால், 
ᾊப்ேபாமᾌ, பக்கிமிட்ᾊயாவ, ெபாத்தாைன, ெபாியᾐலாவ 
ேபான்ற இடங்களில் இந்தவிதமான தைடகள் எᾐᾫம் 
கிைடயாᾐ. எனேவ, ஓாினத்திற்கு ேவறாகᾫம் இன்ᾔெமாᾞ 
இனத்திற்கு ேவறாகᾫம் பாரபட்சமான ᾙைறயிேல வனபாி 
பாலனத் திைணக்களம் நடக்கிறதா? என்ெறாᾞ ஐயப்பாᾌ 
குறித்ᾐ இந்தச் சைபயிேல ேவதைனேயாᾌ ெசால்ல 
ேவண்ᾊயிᾞக்கிறᾐ. எனேவ, ஆட்சியதிகாரத்தில் இᾞக்கின்ற 
அைமச்சர்கெளன்ற வைகயில், இᾐ சம்பந்தமாக நாங்கள் 
அம்பாைற மாவட்டச் ெசயலாளர் ᾙன்னிைலயில் அதற்ெகன் 
ெறாᾞ committee அைமத்ᾐ, உடனᾊயாக இந்தப் பிரச்சிைன 
கைளத் தீர்த்ᾐ ைவக்கேவண்ᾌம் என்ற ேவண்ᾌேகாைள 
விᾌத்திᾞக்கின்ேறாம்.   

இேதேபால் இங்கிᾞக்கின்ற இன்ᾔெமாᾞ பிரச்சிைனதான் 
அம்பாைற மாவட்டத்திᾢᾞக்கின்ற ெபாத்ᾐவில் பிரேதசத்தின் 
பள்ளியᾊவட்ைடப் பிரச்சிைன.  அேதேபால் ேவப்ைபயᾊப் 
பிரச்சிைன, ேவங்காமம் பிரச்சிைன ேபான்றனᾫம் உள்ளன. 
ேவங்காமம் பிரச்சிைனயிᾤம் நீண்டகாலமாக இந்தக் 
காணிகள் ெதாடர்பான விடயம் இரண்ᾌ பிரேதச ெசயலகங்க 
ᾦக்கிைடயிᾤள்ள இᾨபறியாகத் ெதாடர்ந்ᾐெகாண்ᾊᾞக் 
கின்றᾐ. நிர்வாக எல்ைலகைள ைவத்ᾐ அந்த நிர்வாக 
எல்ைலகᾦக்குள்ேள ேவᾠ சᾚகத்தவர்கள் யாᾞம் வந்ᾐவிட 
ᾙᾊயாெதன்ற பாங்கிேல சில பிரேதச ெசயலாளர்கள் 
ெசயற்பᾌகின்றார்கள்.  காலங்காலமாக இன்ᾔேமார் இனத் 
தினர் அங்கு வந்ᾐ பயிர் ெசய்வதற்கான உாிைம இᾞந்ᾐவந்த 
நிைலயில், ᾜத்தகாலத்திேல இைதப்பற்றிப் ெபாᾞட் 
பᾌத்தாமல் இᾞந்தவர்கள், ᾜத்தம் ᾙᾊந்த பிற்பாᾌ இன்ᾠ 
ᾗதிய கட்ᾌப்பாᾌகைள விதிக்கின்ற நிலவரம் என்பᾐ 
எவ்வாᾠ நல்ᾢணக்கத்திற்கு மக்கைள இட்ᾌச்ெசல்ல ᾙᾊᾜம்? 
என்ற விஷயத்ைதப் பற்றிᾜம் இங்கு ேகள்விக்குட்பᾌத்த 
ேவண்ᾊ யிᾞக்கின்றᾐ. ஏெனன்றால், நல்ᾢணக்கச் 
ெசயற்பாᾌகள் என்பᾐ, ஒவ்ெவாᾞ பிரேதச ெசயலக 
எல்ைலகᾦக்குள்ᾦம் இன்ᾔெமாᾞ சᾚகத்தினர் வரᾙᾊயாᾐ; 
அந்தப் பிரேதச ெசயலக எல்ைலக்குள்ேள விவசாயக் 
காணிகைள அவர்கள் பரம்பைர பரம்பைரயாகப் பயிர் ெசய்ᾐ 
வந்தாᾤம் அவர்கᾦக்கு இங்கு வᾞவதற்கான உாிைம 
கிைடயாᾐ என்ற ேதாரைணயில்  ைகயாளப்பட ᾙᾊயாᾐ 
என்பைத இங்கு ெசால்ᾢயாக ேவண்ᾌம்.  எனேவ, இந்த 
விஷயங்களிேல ஏதாவᾐ பாரபட்சம் இᾞக்கிறதா? என்பைதப் 
பற்றித் தீவிர ஆய்ᾫக்குட்பᾌத்தேவண்ᾌம். குறிப்பாக இந்த 
விஷயம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் ேமற்பார்ைவயின்கீழ் 
வᾞகின்ற பᾊயால் இந்த விஷயங்களில் அவர் தைலயிட்ᾌ 
அவற்ᾠக்கு நிரந்தரமான தீர்ைவ வழங்குவதற்கும் 
இனங்கᾦக்கிைடேய இᾞக்கின்ற அந்தச் சிக்கல்கைளப் 
பாரபட்சமில்லாமல் தீர்த்ᾐ ைவப்பதற்கும் ᾙன்வரேவண்ᾌ 
ெமன்ᾠ மிகத் ெதளிவாகக் கூறிைவக்க விᾞம்ᾗகின்ேறன்.   

அேதேபால, இப்ெபாᾨᾐ அம்பாைற மாவட்டத்தில் 
இன்ᾔெமாᾞ பிரச்சிைன இᾞக்கின்றᾐ. இங்கு நான் ᾙன்னர் 
குறிப்பிட்ட "ᾒைரச்ேசாைல விவசாயிகள் அைமப்ᾗ" 
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என்னிடம் சமர்ப்பித்திᾞக்கின்ற கᾊதத்ைதᾜம் மற்ைறய 
கᾊதத்ைதᾜம் ஹன்சாட்ᾊேல ேசர்த்ᾐக்ெகாள்ᾦமாᾠ அைவத் 
தைலவைரக் ேகட்ᾌக்ெகாண்ᾌ, அவற்ைற இங்ேக 
*சமர்ப்பிக்கின்ேறன். ᾒைரச்ேசாைல விவசாய அைமப்பின் 
கᾊதம் கᾞம்ᾗ விவசாயிக ᾦைடய வாழ்வாதாரம் 
பாதிக்கப்பᾌவᾐ சம்பந்த மானதாகும்.  

இந்த மாவட்டத்தில் இᾞக்கின்ற ஹிங்குராைன சீனித் 
ெதாழிற்சாைலக்ெகன்ᾠ ஒᾐக்கப்பட்ட காணிகள் பல வᾞட 
காலமாகத் தாிசு நிலங்களாக இᾞந்தன. அந்தக் காணிகளிேல 
கᾞம்ᾗப் பயிர் ெசய்ᾐவந்த விவசாயிகள் பின்னர் ெநற்பயிர்ச் 
ெசய்ைகக்கு அைதப் பயன்பᾌத்தி வந்தார்கள். திடீெரன்ᾠ ஒᾞ 
தனியார் கம்பனிக்கு இந்த ஹிங்குராைன சீனித் ெதாழிற் 
சாைலைய வᾤக்கட்டாயமாகக் ெகாᾌத்ᾐவிட்ᾌ, அவர்கள் 
எல்ேலாᾞம் அந்தக் காணியில் மீண்ᾌம் கᾞம்ᾗ ெசய்ய 
ேவண்ᾌெமன்ᾠ நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டேபாᾐம் அந்த விவசாயி 
கᾦைடய வாழ்வாதாரம் பற்றிச் சிந்திக்கப்படவில்ைல. 
அேதேநரம் அவர்கᾦைடய பயிர்ச் ெசய்ைகக்குச் சாியான 
ெகாᾌப்பனᾫ கிைடக்கின்றதாெவன்ᾠ பார்த்தால், அதில் 
நிைறயப் பிரச்சிைனகள் இᾞப்பᾐ ெதாிகின்றᾐ.  

ஹிங்குராைன சீனித்ெதாழிற்சாைல மாத்திரமல்ல, சீனித் 
ெதாழிற்சாைலகள் எல்லாவற்றிᾤம் இᾞக்கின்ற பிரச்சிைன 
கᾦக்குத் தீர்ைவக் ெகாண்ᾌவᾞவதற்காகᾫம் ஒᾨங்கு 
பᾌத்தப்பட்ட ஒᾞ நைடᾙைறைய கைடப்பிᾊப்பᾐ எப்பᾊ 
ெயன்பᾐ சம்பந்தமாகᾫம் ஆராய்வதற்கு அண்ைமயிேல 
அைமச்சர்கள் தயா கமேக, ரவி கᾞணாநாயக்க உட்பட 
நாங்கள் எல்ேலாᾞம் ஒன்ᾠகூᾊேனாம். அதில் ஒᾞ விடயத்ைத 
நான் குறிப்பாகச் ெசான்ேனன்.  அதாவᾐ, "இந்த ஹிங்கு 
ராைன சீனித் ெதாழிற்சாைலையப் ெபாᾠப்ெபᾌத்திᾞக்கின்ற 
கம்பனியானᾐ வட்ᾊக்குப் பணம் ெகாᾌக்கின்ற பல 
வியாபாரங்களில் ஈᾌபட்ᾌ வᾞகின்றᾐ. அவர்கள் அப்பாவி 
விவசாயிகளிடம் 18 சதᾪத வட்ᾊக்கு காசு ெகாᾌத்ᾐவிட்ᾌ 
அதன் வட்ᾊைய அறவிᾌவதில்தான் கவனம் ெசᾤத்ᾐ 
கிறார்கள். சீனி உற்பத்தியில் கவனம் எᾐᾫம் ெசᾤத்ᾐ 
கின்றார்களா என்பதில் பாாிய பிரச்சிைன இᾞக்கின்றᾐ. 
கிட்டத்தட்ட 51 சதᾪத பங்குகள் அந்தக் கம்பனிக்கு  
இᾞக்கின்றன. உண்ைமயிேலேய அந்தக் கம்பனி அதன் 
கணக்கு வழக்குகைளச் சாியான ᾙைறயில் காட்ᾌகின்றதா" 
என்ᾠ குறிப்பிட்ᾌ, அᾐ பற்றிப் பாிசீᾢக்குமாᾠ நான் 
திைறேசாிச் ெசயலாளாிடம் அந்தக் கூட்டத்தின்ேபாᾐ 
ேகட்ᾌக்ெகாண்ேடன். உற்பத்தியில் ேபாதியளᾫ கவனம் 
ெசᾤத்தி அந்த சீனித் ெதாழிற்சாைலைய ᾙைறயாக 
இயங்கச்ெசய்ᾐ அதன்ᾚலம் சீனி உற்பத்திையப் 
ெபᾞக்குகின்ற உளப்ᾘர்வமான நடவᾊக்ைககள் அங்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்பᾌகின்றனவா? அல்லᾐ அப்பாவி 
விவசாயிகைளச் சுரண்ᾊப் பிைழக்கின்ற ஒᾞ கம்பனியாக 
அந்தக் கம்பனி ெசயற்பᾌகின்றதா? என்பᾐ பற்றி 
மிகத்தீவிரமாக ஆராயப்பட ேவண்ᾌெமன்ᾠ இங்கும் நான் 
ேகட்ᾌக்ெகாள்ள விᾞம்ᾗகின்ேறன். அவர்கள் தங்கᾦைடய 
விவசாயத்ைதத் ெதாடர்ந்ᾐ ெசய்வதற்கு இடம் வழங்க 
ேவண்ᾌம்.  

இந்தப் பிரேதசங்களில் இᾞக்கின்ற பிரச்சிைனகள் பற்றிய 
ᾙᾨ விபரᾙம் இந்தக் கᾊதத்திேல கூறப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. 

கᾞம்ᾗச் ெசய்ைகயில் நஷ்டம் ஏற்பᾌவதற்கு என்ன 
காரணெமன்பைத அவர்கள் மிகத்ெதளிவாக அதிேல 
ெசால்ᾢயிᾞக்கின்றார்கள். ெதாழிற்சாைலக்குத் ேதைவயான 
கᾞம்ைபப் ெபறக்கூᾊய நிலப்பரப்ைபவிட ேமலதிக 
நிலப்பரப்ைபப் பயன்பᾌத்ᾐதல், விவசாயிகள் கᾞம்ைபச் 
சுயாதீனமாகச் ெசய்யவிடாமல் தᾌத்தல், மண் வளம் 
பாீட்சிக்கப்படாமல் கᾞம்ᾗச் ெசய்ைகக்குப் ெபாᾞத்தமில்லாத 
இடங்களில் கᾞம்ைப நாட்ட நிர்ப்பந்தித்தல், அᾠவைடப் 
ெபாறிᾙைறயின்ைம, தரமான ᾙைளக் கᾞம்ᾗ வழங்காைம, 
அரச அதிபாின் ேமற்பார்ைவ இல்லாைம, உரமானியம் 
இல்லாைம, 18 சதᾪதம் வட்ᾊ அறவிᾌதல், கᾞம்ᾗச் ெசய்ைகச் 
ெசலᾫகᾦக்ேகற்ப விைல அதிகாிக்காைம ேபான்ற 
விடயங்கைள அவர்கள் இங்கு பட்ᾊயᾢட்ᾌச் ெசால்ᾢயிᾞக் 
கிறார்கள். இᾐ சம்பந்தமாக ெகளரவ அைமச்சர் தயா கமேக 
அவர்கᾦக்கு நன்கு ெதாிᾜம்.  அவᾞம் கᾞம்ᾗச் ெசய்ைக 
ெசய்ᾐ பாதிக்கப்பட்டவர் என்ற அᾊப்பைடயிᾤம் அந்தத் 
ெதாழிற்சாைல அவᾞைடய பிரேதசத்திேல இᾞக்கின்றᾐ 
என்ற அᾊப்பைடயிᾤம் இந்த விடயங்கள் பற்றி மிகத் 
ெதளிவாகத் ெதாிᾜம். ஆகேவ, இந்தக் கம்பனியாளாின் 
நடவᾊக்ைககள் குறித்ᾐ மிகத் ெதளிவாகக் கவனத்திேல 
ெகாள்ளப்படேவண்ᾌம்.  

இன்ᾠ மக்கள் இயல்ᾗ வாழ்க்ைகக்குத் திᾞம்பிக் 
ெகாண்ᾊᾞக்கின்றார்கள் என்ᾠ காலங்காலமாகச் ெசால்லப் 
பᾌகின்றᾐ. ஆனால், இந்த அப்பாவி விவசாயிகᾦக்கு 
இயல்ᾗ வாழ்க்ைகக்குத் திᾞம்ᾗவதற்கு இடமில்லாத நிலவரம் 
நீண்ᾌ ெகாண்ᾊᾞக்கின்றᾐ என்ற விடயத்ைத நான் இங்கு 
ெசால்லேவண்ᾌம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு றᾫப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
මට තව විනාඩි කීයක් තිෙබනවා ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு றᾫப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
එෙහනම් මම අෙප් එම්.එස්. තව්ෆික් මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාවත් 

ගන්නම්. විෙශේෂ කාරණා ෙදකක් ගැන මට කියන්න තිෙබනවා.  

அத்ᾐடன், நான் மிகத் ெதளிவாகச் ெசால்லேவண்ᾊய 
விடயம் என்னெவன்றால், இந்த அதிகாரப் பகிர்ᾫ 
ஏற்பாᾌகளிேல அரசு இᾐவைரயில் காணி ஆைணக்குᾨைவ 
நிᾠவாமல் இᾞக்கின்ற விடயமாகும். ஏெனன்றால், காணி 
ஆைணக்குᾨைவ நிᾠவேவண்ᾌெமன்பᾐ 13ஆவᾐ திᾞத்தச் 
சட்டத்திேல இᾞக்கிற ஓர் ஏற்பாᾌ. ஆனால், இᾐவைர மத்திய 
அரசாங்கம் இᾐபற்றிக் கவனத்தில் எᾌக்கவில்ைல. எனேவ, 
காணி சம்பந்தமான விடயங்களில் மாகாண மட்டத்திேல 
மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகᾦக்கு ஒᾞ நியாயமான 
தீர்ைவப் ெபற்ᾠக்ெகாள்வதில் இᾨபறிநிைல இᾞக்கின்றᾐ. 
இன்னᾙம் மத்திய அரசின் கட்ᾌப்பாட்ᾊேல - காணி 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ᾓனிைலயத்தில் ைவக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஆைணயாளர் திைணக்களத்தின் கட்ᾌப்பாட்ᾌக்குள்ேளதான் 
காணி விவகாரங்கள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விடயங்கᾦம் 
இᾞக்கின்றன. இைத மாற்றேவண்ᾊய ஒᾞ நிைலவரம் 
காணப்பᾌகிறᾐ. இᾐ சம்பந்தமான சில விதப்ᾗைரகைள 
கற்ᾠக்ெகாண்ட பாடங்கள் மற்ᾠம் நல்ᾢணக்க ஆைணக்குᾨ 
மிகத் ெதளிவாகச் ெசால்ᾢயிᾞக்கின்றᾐ.  

Sir, I must read here the LLRC Recommendation on 
the National Land Commission. I quote: 

  “The Commission is of view that the Government should expedite 
action on the establishment of a National Land Commission (NLC) 
in order to propose appropriate future national land policy 
guidelines.  In formulating land policy, the proposed NLC should 
include guidelines for the equitable distribution of State land. The 
Commission regrets to note that although this is a requirement under 
the 13th Amendment, and a draft Bill has been framed, successive 
governments - 
 
That is including ours. 

- have failed to get it passed through Parliament.” 

So, this is high time. We have converted this 
Parliament into a Constitutional Assembly and now we 
are in the process of  enacting a new Constitution for the 
country. When enacting a new Constitution, it is 
imperative that we must at least implement what is 
already there in the Constitution. That is, to establish a 
National Land Commission. So, this prevarication or 
continuous avoidance of appointment of National Land 
Commission has resulted in serious difficulties when it 
comes to the land issues in the provinces. So, there had 
been a variety of issues.   

Sir, I must finally mention an issue.  I am sure the 
Hon. Seyed Ali Zahir Moulana in his limited time may 
mention it as well.  Sir, we have now introduced a 
Prescription (Special Provisions) Act.  

நாங்கள் ஆட்சிᾜாிைம (விேசட ஏற்பாᾌகள்) சட்டᾚலம் 
ஒன்ைற இந்தச் சைபயில் நிைறேவற்றியிᾞக்கின்ேறாம். 
அதைன நிைறேவற்ᾠவதற்கான அᾊப்பைடக் காரணேம 
வடக்கு,  கிழக்கிᾢᾞந்ᾐ விᾌதைலப் ᾗᾢகளால் விரட்ᾊயᾊக் 
கப்பட்ட அல்லᾐ விᾌதைலப் ᾗᾢகள் காலத்திேல அல்லᾐ 
ᾜத்த காலத்திேல இடம்ெபயர்ந்த மக்கᾦைடய காணிகள் 
இன்னᾙம் உாிய ᾙைறயிேல மீளக் ைகயளிக்கப்படாமல் 
இᾞப்பᾐதான். அரச நிᾠவனங்கள் ஒᾞᾗறமிᾞக்க தனியார் 
ைகயகப்பᾌத்திᾜள்ள காணிகைளக்கூட மீளப் ெபᾠவதற்கான 
ᾙயற்சியில் இந்த ஆட்சிᾜாிைமச் சட்டம் ஒᾞ தைடயாக 
இᾞந்தᾐ. ஆகேவ, அதில் இᾞக்கின்ற பிரச்சிைனக்குத் தீர்ᾫ 
காண்பதற்காகேவ விேசட ஏற்பாᾌகᾦடன் கூᾊய இந்தச் 
சட்டᾚலம் நிைறேவற்றப்பட்டᾐ.  

ஏறாᾬர் பிரேதசத்திேல குறிப்பாக ெசங்கலᾊ ᾪதியில் 
நிைறயப் ேபர் காணிகைள இழந்திᾞக்கின்றார்கள். அதாவᾐ 
விᾌதைலப் ᾗᾢகள் வᾤக்கட்டாயமாகப் பலவந்தப்பᾌத்தி 
விற்க ைவத்த காணிகள் மற்ᾠம் விவசாய நிலங்கைள மக்கள் 
இழந்திᾞக்கின்றார்கள். இப்ெபாᾨᾐ அவற்ைற எல்லாம் ஒᾞ 
நீதிமன்ற நைடᾙைறᾚலம் மீளப் ெபᾠவதற்கான ஏற்பாᾌ 

இந்த ஆட்சிᾜாிைம (விேசட ஏற்பாᾌகள்) சட்டᾚலத்தின்ᾚலம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. எனேவ, மக்கள் அதற்கான 
ᾙயற்சிகைள ேமற்ெகாள்ᾦம் வைகயில் அᾐ சம்பந்தமாக 
அவர்கᾦக்குச்  சாியாகத் ெதளிᾫபᾌத்த ேவண்ᾌம். ஏெனன் 
றால் ஒᾞ வᾞட காலத்ᾐக்குள் அᾐ சம்பந்தமாக அவர்கள் 
நீதிமன்றத்ᾐக்குப் ேபாக ேவண்ᾌம் என்பᾐ அந்தச் 
சட்டᾚலத்தின் ஓர் ஏற்பாடாகும். எனேவ, இப்பᾊயான ஒᾞ 
சட்டᾚலம் நிைறேவற்றப்பட்ᾊᾞப்பᾐ சம்பந்தமாக 
மக்கᾦக்குத் ெதளிᾫபᾌத்ᾐவᾐ அரசாங்கத்தின் 
கடப்பாடாகும். அதாவᾐ குறித்த காணிகைளப் ெபᾠவதில் 
பிரச்சிைன இᾞக்கின்ற ெபாᾐமக்கள் நீதிமன்றத்ᾐக்கு 
விண்ணப்பித்ᾐத் தங்களᾐ இழந்த காணிகைள மீட்ᾌக் 
ெகாள்வதற்கு அவர்கள் ᾙயற்சிெசய்ᾜம் வைகயில் பிரேதச 
ெசயலகங்கள் ஊடாக அரசாங்கம் அவர்கைள ஊக்குவிக்க 
ேவண்ᾌம் என்பைத நான் வᾢᾜᾠத்திச் ெசால்ல 
விᾞம்ᾗகின்ேறன்.   

இᾠதியாக, இந்த விவாதத்தின் ஓர் அங்கமாக இந்த 
விஷயங்கைளப் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் அளித்த அைவத் 
தைலவர் அவர்கᾦக்கு நன்றி கூறி, அைமகின்ேறன். நன்றி.   
 

 
[අ.භා. 2.34] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් විපක්ෂ නායක ගරු ආර්. 

සම්පන්දන් මැතිතුමා උතුෙර් අවතැන් වූ ජනතාව යළි පදිංචි කිරීම 
සහ හමුදා කඳවුරු ඉවත් කිරීම පිළිබඳ  ෙයෝජනාවක් ෙම් ගරු 
සභාවට ෙගන ඒමට සමගාමීව, උතුෙර් මහා අමාතɕ 
විග්ෙන්ෂ්වරන් මැතිතුමන් උතුරු පළාෙතන්  යුද හමුදාව 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කළ යුතුයි කියලා ඊෙය් පකාශයක් කළා. 
මා මිත, උගත් මහ ඇමතිතුමා අතාර්කික පකාශ කරමින් අද 
විහිළුකාරෙයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුෙර් මහ ඇමතිතුමා 
අනුගමනය කරමින් පළාත් නවෙය්ම සිටින සියලුම මහ 
ඇමතිවරුන් "හමුදාව මෙග් පළාෙතන් ඉවත් කරන්න" කියලා 
කිව්ෙවොත් අප හමුදාව දමන්ෙන් ෙකොෙහේද? ගුවන් හමුදාව 
ගුවන්ගත කරලා, නාවික හමුදාව මුහුදට දාලා, යුද හමුදාව විසුරුවා 
හරින්න කියලා ද ෙම් කියන්ෙන් කියන පශ්නය අපට මතු කරන්න 
සිද්ධ වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවතැන් වූ ජනතාව යළි පදිංචි 
කිරීම පිළිබඳව ෙමතැන විවාදයක් නැහැ. ෙම්ක මානුෂික 
පශ්නයක්. අවතැන් වූ සියලුම ජනතාව වහාම පදිංචි කළ යුතුයි. 
ඔවුන්ට නිවාස ලබා දිය යුතුයි. ඔවුන්ට යටිතල පහසුකම් සැලසිය 
යුතුයි. අධɕාපනය, ෙසෞඛɕ ආදී ෙම් සියල්ල ඔවුන්ට සැලසිය 
යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට රැකියා අවස්ථා සකස් කර දීමත් 
ආණ්ඩුෙව් වගකීමක් ෙවනවා. ෙම් සංෙව්දී මානුෂික පශ්නය 
පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් ෙබදීමක් තිෙබනවා කියලා මා විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අෙප් විපක්ෂ නායකතුමන් ෙයෝජනා 
කරන අන්දමට හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරලා, පදිංචි ෙවලා හිටපු 
මුල් ස්ථානයම ඔවුන්ට ලබා දිය යුතුයි කියන තර්කය නම් අප 
පිළිගන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙකොත්මෙල් 
ජලාශය සකස් කරද්දි අනුරාධපුර යුගෙය් තිබුණු පන්සල් ඒ 
ජලාශයට යට වුණු බව අප දන්නවා. වික්ෙටෝරියා ජලාශය සකස් 
කරද්දි ෙතල්ෙදණිය නගරය සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ ජලාශයට යට 
වුණා. නුවරඑළිය දිස්තික් ක ෙය්, ෙකොත්මෙල් ජනතාව අරෙගන 

959 960 

[ගරු  රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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ගිහිල්ලා පදිංචි කෙළේ අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙදහිඅත්තකණ්ඩිෙය්යි. 
රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්, රෙට් අවශɕතාව ෙවනුෙවන් 
ජනතාව එෙහම ගිහිල්ලා පදිංචි වුණා. එෙහම නම්, හමුදා කඳවුරු 
ඉවත් කරලා, ෙම් අවතැන් වූ ජනතාවට හිටපු තැනම ඕනෑය 
කියලා මතු කරන තර්කය නම් අපට පිළිගන්න බැහැ. හමුදා 
කඳවුරු පිහිටුවීෙම් අවශɕතාව සඳහා විතරක් ෙනොෙවයි, මහාමාර්ග 
සඳහා ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් සංවර්ධන අවශɕතා ෙවනුෙවන් 
ෙවන්න පුළුවන් ෙපෞද්ගලික ෙද්පළ රජයට ලබා ගන්නවා. ඒවාට 
අනිවාර්යෙයන්ම විකල්ප ඉඩම් ලබා දිය යුතුයි. ඒ විකල්ප ඉඩම් 
ලබා දීමට ෙහොඳටම හැකියාව තිෙබන්ෙන් උතුරු පළාෙත්යි. උතුරු 
පළාෙත් තමයි ලංකාෙව් පාවිච්චි ෙනොකළ ඉඩම් වැඩිපුරම 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් ෙම් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කළ යුතුයි 
කියන අදහස ෙද්ශපාලනඥයින් ෙගෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? හමුදා 
කඳවුරක් ඇති කළ යුත්ෙත් ෙකොතැනද කියන කාරණය තීරණය 
කරන්න ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න අප යුද විෙශේෂඥයින් ෙනොෙවයි 
කියන කාරණය මා සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2009 යුද්ධය අවසන් වුණාට 
පසේසේ, 2014 වනවිට උතුරු පළාෙතන්  බළ ඇණි - battalions - 
28ක හිටපු යුද හමුදා භටයින් 21,000කට වැඩි පමාණයක් ඉවත් 
කරෙගන තිෙබනවා. සියයට 90ක් මාර්ග බාධක ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා. සියයට 99ක්ම මුර සංචාර අඩු කරලා තිෙබනවා.  2014 
අවුරුද්ෙදන් පස්ෙසේ සංඛɕා ෙල්ඛන මා ළඟ නැහැ. තව තවත් 
හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරමින්, හමුදා කඳවුරුවල තිබුණු ඉඩම් 
පමාණය අඩු කරමින් ජනතාවට ඉඩම් ලබා ෙදනවා අප 
මාධɕවලින් දැක්කා. ෙම්ක තවත් මදි කියලා තමයි අෙප් විපක්ෂ 
නායකතුමන් කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනික් පළාත්වලට සාෙප්ක්ෂව 
උතුරු පළාෙත් හමුදාව වැඩිෙයන් රැඳවීමට පාදක වූ ෙහේතු දහයක් 
මා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. ඒ ෙහේතු  දහයටම 
මට තිෙබන්ෙන් විනාඩි දහයක වාෙග් කාලයක්. එක් විනාඩියකට 
එක් ෙහේතුව බැගින් ෙහෝ ඉදිරිපත් කරන්න මා සූදානම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාරණා අංක 01. පසු ගිය 
කාලෙය් පැවති ෙකොටි තස්තවාදය පරාජය කිරීෙමන් පස්ෙසේ   
ෙකොටි තස්තවාදීන් 12,000ක් පුනරුත්ථාපනය කරලා, ඔවුන්ට 
රැකියා පුහුණුව ලබා දීලා, තෑගි ෙබෝග සමඟ ජනගත කළා. වසර 
තුනක් ඇතුළත තමයි අප ඒ පිරිස ජනගත කෙළේ. පුනරුත්ථාපනය 
කරපු තස්තවාදීන් ජනගත කළාට පස්ෙසේ ඔවුන් නැවතත් ආයුධ 
අරෙගන සටන් කිරීම පිළිබඳව තිත්ත අත් දැකීමක් තිෙබන රටක ් , 
අෙප් රට. 1971දී දකුෙණ් තස්තවාදී කණ්ඩායම් අත් අඩංගුවට 
අරෙගන පුනරුත්ථාපනය කළා. 1977දී ඔවුන් නිදහස් කළාට 
පස්ෙසේ ඔවුන් යළිත් සංවිධානය ෙවලා 1987දී  තස්තවාදී කියා 
පටන් ගත්තා. එවැනි තිත්ත අත් දැකීමක් තිබියදී, වසර තුනක් 
ඇතුළත 12,000ක පිරිසක් අපි එඩිතරව නිදහස් කළා නම්, ඔවුන් 
පිළිබඳ අවදිෙයන් සිටීෙම් වගකීමක් යුද හමුදාවට තිෙබනවා. යුද 
හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරලා ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

කාරණා අංක 2, යුද්ධය අවසාන සමෙය් ෙකොටි තස්තවාදින් 
විශාල පිරිසක් තමන්ෙග් ජීවිත ෙබ්රාගන්න සංවිධානය අතහැර 
පලා ගියා. ෙම් පලා ගිය අය කවදාවත් යටත් වුෙණ් නැහැ. ඔවුන් 
ජනතාව අතරයි සැඟවුෙණ්. ඔවුන් කවදාවත් පුනරුත්ථාපනය 
වුෙණ් නැහැ. ඔවුන් තවම ඉන්ෙන් ෙබදුම්වාදී මානසිකත්වෙය්යි. 
ඔවුන් තවම ඉන්ෙන් ආයුධවලින් පශ්න විසඳන මානසිකත්වයකයි. 
යුද්ධය අවසන් ෙවලා තවම වසර 7යි.  එවැනි පිරිසක් සමාජගත 
ෙවලා සිටින පසුබිමක අපි ෙකොෙහොමද, හමුදා කඳවුරු උතුෙරන් 
ඉවත් කරන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කාරණා අංක 3, තවමත් 
උතුරු පෙද්ශෙයන් පුපුරණ දවɕ හමුෙවනවා; මරාෙගන මැෙරන 
ඇඳුම් කට්ටල හමු ෙවනවා. ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමන් මෑතකදී 

මාධɕ හමුවක කිව්වා, "මාස තුනක් ඇතුළත මරාෙගන මැෙරන 
ඇඳුම් කට්ටල දසදහසක් උතුරු පළාෙතන් හමුවුණා" කියලා. ඒ 
කථාෙව් ඇත්ත නැත්ත දන්ෙන් එතුමා විතරයි.  නමුත් ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයා කියන නිසා අපි ඒක පිළිගන්නවා. එක පැත්තකින් 
තස්තවාදී කටයුතුවල ෙයදිලා එය අත් හැර දමපු විසිදහසක පමණ 
තස්තවාදී පිරිසක් සිටිනවා; අනික් පැත්ෙතන් මහා අවිආයුධ 
ෙතොගයක් උතුරු පළාෙත් තවමත් තිෙබනවා. ඒෙකන් කියන්ෙන් 
තවමත් උතුරු පළාෙතන් හමුදාව ඉවත් කර ගැනීෙම් 
ෙනොහැකියාවක් තිෙබනවා කියන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙබදුම්වාදී යුද්ධය අපි 
පැත්තකින් තියමු. එෙහම නැතත්  උතුරු පෙද්ශෙය් වැඩිෙයන් 
හමුදාව තැබීමට ෙහේතු ගණනාවක් තිෙබනවා. වසර ෙදදහස් 
හයසියයක ලිඛිත ඉතිහාසෙය් හැමදාමත් උතුරු පළාෙතන් තමයි  
ආකමණ ආෙව්.  වසර ෙදදහස් හයසියයටම දකුණු පැත්ෙතන් 
ආකමණ ඇවිත් තිෙබන්ෙන් එකයි. ඒ, 1411දී චීන ජාතික 
ෙසන්පතිෙයක් වන ෙෂන්-ෙහ නමැත්තාෙග් පධානත්වෙයන් 
ලංකාවට ඇතිවූ ආකමණය පමණයි.  කාලිංග මාඝ ආෙව් 
උතුෙරන්, එළාර ආෙව් උතුෙරන්, ෙසේන සහ ගුත්තික ආෙව් 
උතුෙරන්. ආකමණිකයා එන්ෙන් උතුෙරන් නම්, හමුදා ව වැඩිපුර 
රඳවා තැබිය යුත්ෙත් උතුරු පළාෙත් බව ඕනෑම දරුෙවකුට වුණත් 
ෙත්ෙරනවා. ෙමය  ඓතිහාසික  සතɕයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් උතුෙරන් විතරයි 
රටක් තිෙබන්ෙන්. අනික් තුන් පැත්ෙතන් අපි මහ මුහුෙද් 
තනිෙවලායි ඉන්ෙන්. ත ෙලයිමන්නාරෙම් සිට ඉන්දියාවට දුර 
ගත්ෙතොත්, කිෙලෝමීටර් 22යි. පළාලි සිට ඉන්දියාවට දුර 
ගත්ෙතොත්, කිෙලෝමීටර් 32යි. ඒ නිසා ඉංගීසි ආණ්ඩුව තිබූ යුගෙය් 
පවා ෙහොරබඩු, මත්කුඩු, ආයුධ යන ෙම් සියල්ල ෙබෝට්ටු හරහා 
ලංකාවට පැමිණීෙම් තර්ජනයක් තිබුණා. යාපනය අලිමංකඩ 
හමුදා කඳවුරු අපි ෙනොෙවයි ඇති කෙළේ; බටහිර අධිරාජɕවාදීන් 
තමයි ඇති කෙළේ. ඒ, ෙදමළ ෙබදුම්වාදී පශ්නයක් නිසා ෙනොෙවයි,  
ෙහොරබඩු ජාවාරම මැඩපැවැත්වීෙම් අවශɕතාව නිසායි. නාවික 
හමුදාව ශක්තිමත් කරලා, යුද හමුදාව ශක්තිමත් කරලා උතුෙර් 
රඳවා ගැනීමට ඉන්දියාවත් සමඟ සිදුෙවන ෙම් ෙහොරබඩු 
ජාවාරමත් එක ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  යුද්ධයට සම්බන්ධ තව 
කාරණා කිහිපයක් ගැන කියන්න මට අමතක වුණා. එකක් තමයි 
යුද්ධ කාලෙය් වසර 30ක් පුරාවට අෙප් රාජɕ යන්තණය දැඩි 
ෙලස අකර්මණɕ ෙවලා තිබීම. අෙප් රාජɕ යන්තණෙය් 
නිලධාරින් සිටිෙය් නැහැ. ෙකොටි තස්තවාදීන් විසින් රාජɕ 
යන්තණය අඩපණ කරලා තිබුණා. ඒ රාජɕ යන්තණෙය් 
කාර්යභාරයත් ඉටු වුෙණ් හමුදාව අතිනුයි. පසු ගිය වසර හත තුළ 
කමානුකූලව අෙප් රාජɕ යන්තණය යළිත් ශක්තිමත් ෙවමින් 
තිෙබනවා. දැන් සෑෙහන දුරට ශක්තිමත්. නමුත් තවමත් හමුදාව 
ඉටු කරන දායකත්වයක් තිෙබනවා. සංවර්ධන කියාවලිෙය්දී, 
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනෙය්දී හමුදාව ඉටු කරන දායකත්වයක් 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමානɕ රාජɕ යන්තණය 
සම්පූර්ණෙයන් සකීය ෙවන්න කලින් හමුදාව ඉවත් කෙළොත්, ජන 
ජීවිතය අඩපණ වන එක වළක්වන්ෙන් කවුද කියන පශ්නය 
මතුෙවනවා.  ලංකාෙව් පළාත් නවයයි තිෙබන්ෙන්. ඒ පළාත් 
නවයට හමුදාව ෙබදා දැම්ෙමොත්, දළ වශෙයන් එක පළාතක  
සියයට 11ක් හමුදාව රඳවා ගැනීමට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  උතුරු පළාෙත් තමයි  භාවිත ෙනොකළ ඉඩම් 
වැඩිෙයන්ම තිෙබන්ෙන්. 

ජන ඝනත්වය අනුව ලංකාෙව් ජන ඝනත්වය අඩුම පළාත 
තමයි උතුරු පළාත. ජනාකීර්ණ පෙද්ශවල හමුදාව තියන්න බැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාලාව කියන ජනාකීර්ණ පෙද්ශෙය්, ලංකාෙව් පධාන මාර්ගයක් 
අසබඩ, අවි ගබඩාවක් තිබීම නිසා ඇති වුණු විනාශය, එයින් 
ජනතාවට ඇති වුණු බලපෑම ෙමොකක්ද කියලා අපි දැක්කා. ඒ 
බලපෑෙමන් එළියට එන්න ජනතාව කරන අරගළය ෙමොකක්ද 
කියලා අපි දැක්කා. ෙමවැනි පසු බිමක අෙප් හමුදාව තියා ගන්නත් 
ඕනෑ නම්, හමුදාව රටට අවශɕ නම්, හමුදාව කඳවුරුවල ස්ථානගත 
කරන්න ඕනෑ නම්, ජනාකීර්ණ පෙද්ශවල හමුදාව ස්ථානගත 
කරන්නත් බැරි නම්, ජන ඝනත්වය අඩුම උතුරු පළාෙත් හමුදාව 
වැඩිෙයන් තැබීම තමයි තාර්කික කාරණය කියන එක අපි සිහිපත් 
කරන්න අවශɕයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  පසු ගිය කාලෙය් 
පැවැති යුද්ධය ෙහේතුෙවන්  තමයි අෙප් හමුදාව උතුෙර් ස්ථානගත 
කෙළේ. අපි දන්නවා, 1983 වන විට අපට තිබුෙණ් Ceremonial 
Army එකක් බව. ඒ කියන්ෙන් සංෙක්තාත්මක හමුදාවක්; 
සන්දර්ශනවලට පාවිච්චි කරන හමුදාවක්; ෙපළපාළි යන, ආචාර 
ෙවඩිමුර පවත්වන හමුදාවක්. 1983න් පස්ෙසේ තමයි අෙප් හමුදාව 
දැඩි ෙලස පුළුල් කෙළේ. එෙසේ පුළුල් කරලා ඒ හමුදා භටයන් හමුදා 
කඳවුරු ඉදිකරමින්  අනුයුක්ත කෙළේ උතුරට සහ නැ ෙඟනහිරටයි. 
යටිතල පහසුකම් හදලා, ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් ජාතික ධනය 
වැය කරලා තමයි ඒ හමුදා කඳවුරු හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා 
උතුෙරන් ඉවත් කරලා ෙවනත් තැන්වලට ෙගනයනවා නම්, යළිත් 
වතාවක් ඒ සියලු යටිතල පහසුකම් සකස් කළ යුතුයි. ආයුධ තබන 
තැන් ෙසල්ලමට හදන්න බැහැ. එෙහම කෙළොත් සිදුවන විනාශය 
අපි අත් වින්දා.  අපට මූලɕ අර්බුදයක් තිෙබනවා කියලා 
අගමැතිතුමාම කියනවා, ණය උගුලක හිරෙවල ඉන්ෙන් කියලා 
අගමැතිතුමාම කියනවා. එෙහම පසු බිමක, දරලා තිෙබන වියදමක් 
අත්හැර දාලා  හමුදා කඳවුරු යළිත් ෙවනත් පළාත්වල ඉදිකිරීම 
ෙකතරම් පාෙයෝගිකද, ෙකතරම් තාර්කිකද කියන පශ්නය අපට 
ෙම් සභාව තුළ මතු කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් ඉතාම 
වැදගත් කාරණයක් තිෙබනවා. දැන් ෙකොටි තස්තවාදය ඉවරයි 
කියලා අපි හැෙමෝම කථා කරනවා. ෙකොටි තස්තවාදය අපි පරාජය 
කළ බව ඇත්තයි. නමුත් අපි ෙදමළ ෙබදුම්වාදය පරාජය කෙළේ 
නැහැ. ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත. ෙකොටි සංවිධානයන කියන්ෙන් 
ජාතɕන්තර සත්වෙයක් කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙකොටියාෙග් හිස තිබුෙණ් බිතානɕෙය්. ඉදිරි ගාත් ෙදක තිබුෙණ් 
කැනඩාෙව්යි, ෙනෝර්ෙව්වලයි. පසු පස ගාත් ෙදක තිබුෙණ් 
අපිකාෙව්යි, ඕසේට්ලියාෙව්යි. ෙලෝකය පුරාම විසිරිලා, ෙලෝකය 
පුරාම රටවලින් ශක්තිය අරෙගන ලංකාෙව්දී වලිගය වනන එකයි 
ෙකොටියා කෙළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් යුද 
ජයගහණය කියලා කියන්ෙන් ෙකොටියා ලංකාව කලඹමින් වන 
වනා හිටපු වලිගය කපපු එකයි. අපි 2009 මැයි 19වැනි දා කෙළේ 
ෙකොටියාෙග් වලිගය කපපු එකයි. ලංකාව පීඩාවට පත් කළ 
ෙකොටියාෙග් වලිගය දැන් නැහැ. හැබැයි, ෙලෝකය පුරා විසිරිලා 
ඉන්න ෙකොටියා තවම ඉන්නවා. දැන් වලිගය නැතිවයි ඉන්ෙන්. ඒ 
නිසා දැන් ෙකොටියාට වැඩිෙයන් ෙක්න්තියි. ඒ ෙකොටියා ලංකාවට 
විනාශයක් ෙගෙනන්න අර අඳිනවා. අපි දන්නවා, රුදකුමාරන්ෙග් 
නායකත්වෙයන් සංකාන්තික ෙදමළ ඊළාම් රාජɕයක් - 
Transitional Government of Tamil Eelam - හදලා ඉවරයි 
කියලා. එදා යසර් අරෆත්ෙග් නායකත්වෙයන් පලස්තීනය හැදුවා 
වාෙග්, දලයි ලාමාතුමන්ෙග් නායකත්වෙයන් තිබ්බතය නැත්නම් 
ටිෙබට් ආණ්ඩුව හැදුවා වාෙග් භූමියක් නැති රාජɕයක් "ෙදමළ 
ඊළම" නමින් ස්ථාපිත කරලායි තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නමට 
ෙකොටි සංවිධානය තහනම් කරපු බටහිර රටවල් ෙම් වැෙඩ්ට 
සම්පූර්ණෙයන් ආශිර්වාද කරනවා. ෙකොටි සංවිධානය තහනම් 

කළාට, ෙකොටි ධජය වනන්න ඒ රටවල ඉඩ ෙදනවා; ඒක 
ෙනොසලකා හරිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය ෙලෝකෙය් රටවල්වල තස්තවාදී කියා 
සම්බන්ධෙයන් මෑතදී ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
කියවන්න කැමැතියි. 

Let me quote two paragraphs from the Country 
Reports on Terrorism issued by  the US Department of 
State. This is in respect of the LTTE.  It states:  

“The Group used its international contacts and the large Tamil 
diaspora in North America,  Europe and Asia to procure weapons,  
communications, funds and the other needed supplies. The group 
employ charities as fronts to collect and divert funds for its 
activities”.  

This is  from the Country Reports on Terrorism - 2015. 
ෙම්, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙවච්ච ෙද්.  

Let me quote  another paragraph: 

“Additional LTTE Members were arrested in Malaysia and India in 
2015, one of whom was accused of exhorting other Sri Lankans to 
fund  and  revive the LTTE.” 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොටි සංවිධානය යළි 
නැඟිටුවීෙම් උත්සාහයක විෙද්ශගත ෙදමළ පජාව ෙයදී සිටිනවා 
කියලා ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙලෝකෙය් රට රටවල 
තස්තවාදය පිළිබඳ නිකුත් කරපු වාර්තාෙව් තිෙබනවා.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Hon. Member, I would like to -  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Hon. Leader of the Opposition, please do not take my 

time.  You may respond in your speech.  Let me speak.  -
[Interruption.] You can respond in your speech. 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
What is the date of the Report? 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
It was issued in 2015.  
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
It was in 2009.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
I am referring to the Report issued three weeks back.  
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ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
You want the LTTE? We do not want the LTTE. -

[Interruption.] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Not me. I quoted the Government of the United States.  

It is not my idea.  I do not want the LTTE.  I dedicated 
my life to defeat the LTTE.  I never cohabited with the 
LTTE  like you  all.  Please bear that in mind.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකතුමාෙග් බාධා කිරීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. එතුමාෙග් 
අවස්ථාෙව්දී එතුමාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. ෙකොටි තස්තවාදය 
පරාජය කිරීම ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි මෙගන්, ෙකොටි තස්තවාදින් 
සමඟ හවුෙල් වැඩ කරපු අය අද පශ්න කරනවා, "ඔබට ෙකොටි 
තස්තවාදය ඕනෑද?" කියලා. ෙම්ක මහා විහිළුවක්.  

 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්.   
 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்ᾗமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණා නිසා අපි 

ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා, උතුෙර් ජනතාව අවතැන් වීම හමුදාවත් 
සමඟ ගැටගහන්න එපා කියලා. හමුදා කඳවුරු සඳහා ෙව්වා, 
ෙවනත් සංවර්ධන කියා සඳහා ෙව්වා ආණ්ඩුව ඉඩමක් 
ලබාගත්තාම, ඒ ඉඩමම ඉල්ලා උද්ෙඝෝෂණය කිරීෙම් වැරැදි 
සංස්කෘතිය ඇති කරන්න එපා. අද ෙකොත්මෙල් ජනතාව 
ෙදහිඅත්තකණ්ඩිෙය් ඉඳෙගන, "ෙකොත්මෙල් ජලාශය ඉවත් කරලා 
අෙප් පරණ ෙගවල් අපට ෙදන්නය" කියලා සටන් කරන්න 
ගත්ෙතොත්, ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙහෝමාගම තමයි ලංකාෙව් 
දැවැන්තම හමුදා කඳවුර තිෙබන්ෙන්. ෙහෝමාගම ජනතාව 
ෙමතුමන්ලාෙග් පාෙර් ගිහින්, "ෙහෝමාගම පනාෙගොඩ හමුදා 
කඳවුර ඉවත් කරලා ඒ ඉඩම අපට ෙදන්න." කියලජ උද්ෙඝෝෂණ 
පටන් ගත්ෙතොත්, ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒවා පිහිටුවන්න රජයට ඉඩම් අවශɕ ෙවනවා. ඒ 
නිසා තමයි වන්දි ෙගවා ඕනෑම ෙපෞද්ගලික ෙද්පළක් අත් පත් 
කරගැනීමට ආණ්ඩුවට නීතිෙයන් අවසරය දීලා තිෙබන්ෙන්. 
විකල්ප ඉඩම් ලබා දීම ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් කිසිම 
මන්තීවරෙයක් විරුද්ධ නැහැ. ඉතාම වගකීෙමන් මා එය කියනවා. 
ෙමය මානුෂික පශ්නයක්. ඒ ජනතාව අවතැන් කඳවුරුවල 
තබාෙගන, ඒ අහිංසක ජනතාව විකුණමින් හමුදාව එළවා දැමීෙම් 
ෙබදුම්වාදි නɕාය පතය ඉටු කරගන්න හදන්න එපා. ඒ අහිංසක 
ජනතාව හැකි ඉක්මනින් පදිංචි කරවන්න; සුදුසු ඉඩම්වල පදිංචි 
කරවන්න. උතුෙර් ඉඩම් පශ්නයක් නැහැ. හමුදා කඳවුර තිෙබන 
තැන නුදුන්නාය කියලා ඔවුන්ට යන්න ෙවනත් ඉඩම් ෙසොයාගන්න 
බැරි පශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා අහිංසක ෙදමළ ජනතාව පාණ 
ඇපයට තබාෙගන ඔවුන්ට කඳවුරුවල දුක් විඳින්න ඉඩ සලසමින් 
හමුදාව ෙගදර යැවීෙම්, හමුදාව ඉවත් කිරීෙම් ෙබදුම්වාදි වුවමනාව 
ඉටු කර ගැනීමට අහිංසක ෙදමළ ජනතාව පාවිච්චි කරන්න එපා 
කියන ආයාචනය, ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ආ අයට ඉදිරිපත් කරමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. සියලු ෙදනාට ෙබොෙහොම පින්.  

[2.53p.m.] 
 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් අධɕාපන හා 
මහාමාර්ග අමාතɕතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு லῆமன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்ᾠம் ெநᾌஞ் 
சாைலகள் அைமச்சᾞம் பாராᾦமன்றச்  சைப ᾙதல்வᾞம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
Hon. Presiding Member, our Ministry, the Ministry of 

Higher Education and Highways, has been doing some 
work silently in the North and East, particularly with 
regard to roads. The rest of the country got several, I 
would say thousands of kilometres of roads from an ADB 
Programme.  It is called,  "iRoad  Programme" and the 
North and East was left out of it. I think each electorate 
got about 70 - 80  kilometres of   iRoads from  the  ADB-
funded Programme except the North and East. The ADB 
officers are coming in two weeks' time to Sri Lanka. We 
have already  discussed with the local ADB directors and 
I am glad to inform you that when they come this time we 
will confirm an ADB Programme for roads for the North 
and East. The North will get 1,500 kilometres of carpeted 
roads and the East will get 900 kilometres of carpeted 
roads. Not only the North and East, Uva was left out  and 
they will also get;  Gampaha and Colombo will also get.  

We have written to the Members of Parliament 
offering money. I do not know whether you have got the 
letters. Did you get my letter? I have written to all the 
Tamil MPs from the North and East offering them money 
to do up roads. -[Interruption.] We have offered  them 
money because they went through a 30-year old war. 
They have serious problems. Colombo District in the  
Western Province will be getting an iRoad Programme 
this year .  

Then, with regard to the higher education sector, I 
would like to mention that we have allocated large sums 
of money. You may be aware that we have increased the 
Budgetary allocation  for  Higher Education by nearly 50 
per cent. So, for the development in the Northern 
Province, we have allocated Rs. 2.361 billion as capital 
grant for 2016. We have allocated Rs. 1,000 million for 
the establishment of the Engineering Faculty in the 
University of Jaffna. Then, under a JICA project  we are 
going to establish a Research and Training complex with 
six labs including a processing training unit for meat 
processing, dairy processing and food processing; 
research and training farm including a special unit and 
new equipment will be supplied  for the Faculty of 
Agriculture of the University of Jaffna.  

Then, the Ministry of Skills Development and 
Vocational Training will establish a Technical College 
with the help of GIZ. This is same as the German 
Technical College in Ratmalana, which is a very 
esteemed organization. For this, the total fund is Euro 8.4 
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million. This is to train young people in their skills. I 
think they will  open it next month.  

Then, plans are underway to upgrade Sir 
Ponnambalam Ramanathan Academy of Fine Arts in 
Jaffna as a separate institute under the name of Sir Pon-
Ramanathan Institute of Performing Arts in the University 
of Jaffna to honour the great national leader. Then, under 
capacity building in special research grant, we are 
allocating Rs. 41 million.  

With regard to the Eastern Province, we have 
allocated Rs. 22.2 billion as capital grant for development 
in 2016. The Faculty of Engineering of the South Eastern 
University of Sri Lanka was supported by Kuwait 
Government for  the development of buildings  and to pay 
a special incentive allowances for senior academic staff in 
the Faculty of Engineering. A luxury bus for the Faculty 
of Engineering of the South Eastern University of Sri 
Lanka has been provided. University Industry linkage 
cells will be developed with GIZ.  Then, there is a 
separate allocation for eight staff quarters.  

So, these are basically some of the things that are lined 
up for the next year. We all know that the people in the 
North and the East went through the most difficult period 
in the last 30 years. The new Government is conscious of 
that. Of course, there were very serious problems.  I 
would call it “serious” but when it comes to  issues like 
devolution it will need a great deal of discussion.  But 
with regard to infrastructure and other social liabilities, 
the new Government is committed to help the North and 
the East.  

Then, with regard to jobs, in my Ministry, I have 
given all the jobs in Jaffna to the Jaffna MPs to be given 
to their people.  I have not sent a single person from 
Kandy or Colombo to work either in the North or in the 
East, not even in Ruhuna. In the South, I have given all 
the jobs to the Southern MPs; in the North, I have given 
all the jobs to the Northern MPs;  in East, I have given it 
to the Eastern MPs; in Sabaragamuwa, I have given it to 
the Sabaragamuwa MPs. Otherwise it is really not worth, 
because even if you send people from here, they cannot 
live in that area. After one or two months  they will come 
back.  

Sir, I do not wish to speak at length. Briefly that is 
what we have in mind for the next year. Thank you.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda.  

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම  ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்ᾗமிகு லῆமன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි 

මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விᾌக்கப்பட்ᾌ  ஏற்ᾠக்ெகாள்ளப்பட்டᾐ. 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்ᾗமிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்ᾠ அகலேவ, மாண்ᾗமிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 

 
 

[பி.ப. 3.00] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கேள, 

எனக்கு ᾙன்னர் ேபசிய ெகளரவ அைமச்சர் லῆமன் 
கிாிஎல்ல அவர்கள் தங்கᾦைடய ᾗதிய அரசு வடக்கு, கிழக்கில் 
உயர் கல்வி ெதாடர்பாகᾫம் பிரதான ᾪதிகள் ெதாடர்பாகᾫம் 
ேமற்ெகாண்ட, மற்ᾠம் ேமற்ெகாள்ளவிᾞக்கின்ற ேவைலத் 
திட்டங்கள் சம்பந்தமாகச் ெசால்ᾢயிᾞந்தார். அவᾞக்கு 
என்ᾔைடய நன்றிையᾜம் வாழ்த்ᾐக்கைளᾜம் ெதாிவித்ᾐக் 
ெகாண்ᾌ என்ᾔைடய உைரையத் ெதாடர்கின்ேறன்.  

இலங்ைகத் தீவானᾐ ஒᾞ பல்ᾢன ேதசிய சᾚக மக்கைளக் 
ெகாண்ட நாᾌ. அந்த வைகயில் 'இலங்ைக ஜனநாயக 
ேசாசᾢசக் குᾊயரசு' என்ேற எமᾐ நாᾌ ேதசிய ாீதியாக 
அைடயாளப்பᾌத்தப்பட்ᾌம் வᾞகின்றᾐ. ஆனாᾤம் 
நைடᾙைறயில் இங்கு வாᾨம் சிᾠபான்ைமத் ேதசிய 
இனங்களின் அரசியᾤாிைமகள் குறித்த பிரச்சிைனகள் 
இன்னᾙம் தீராப் பிரச்சிைனயாகேவ இᾨபட்ᾌச் ெசன்ᾠ 
ெகாண்ᾊᾞக்கின்றᾐ. எனேவ, அரசியல் ாீதியாக உாிைமகள் 
மᾠக்கப்பட்ட நிைலயில் அரசியல் தீர்ெவான்ைற விᾞம்பி 
நிற்கும் எமᾐ தமிழ் ேபசும் மக்களின் சார்பாகᾫம், அபிவிᾞத்தி 
மற்ᾠம் சகல வாழ்வியல் உாிைமகᾦக்காகᾫம் எதிர்பார்த்ᾐக் 
காத்திᾞக்கும் எமᾐ மக்களின் சார்பாகᾫம் இந்த அதிᾜயர் 
சைபயில் எனᾐ கᾞத்ᾐக்கைள  ᾙன்ைவக்கின்ேறன்.  

பதின்ᾚன்றாவᾐ திᾞத்தச் சட்டத்ைத ᾙᾨைமயாக 
நைடᾙைறப்பᾌத்ᾐவைத ஓர் ஆரம்பமாகக் ெகாண்ᾌ, அதற்கு 
ேமலதிக அதிகாரங்கைள - விேசடமான அதிகாரங்கைள - 
சமச்சீரற்ற  அதிகாரங்கைள வழங்குவதன்ᾚலம் அரசியᾤ 
ாிைமப் பிரச்சிைனக்கான தீர்விைன ேநாக்கிச் ெசல்லலாம் 
என்பைதேய நாம் ஆரம்பம் ᾙதல் வᾢᾜᾠத்தி வந்திᾞக் 
கின்ேறாம். ஆனாᾤம், அைத சக தமிழ் கட்சித் தைலைமகள் 
அன்ᾠ ஏற்றிᾞக்கவில்ைல. இன்ᾠ காலங்கடந்தாவᾐ சக தமிழ் 
கட்சிகள் 13வᾐ திᾞத்தச்சட்டம் குறித்ᾐப் ேபசᾫம் அதன் 
நைடᾙைறகளில் பங்ெகᾌக்கᾫம் வந்திᾞக்கின்றன. அந்த 
வைகயில் அதைன, அவர்கள் எமᾐ வழிᾙைற ேநாக்கி 
வந்தைத, நாம் வரேவற்கின்ேறாம்.  

967 968 

[ගරු  ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල    මහතා] 



2016  ජුනි 10  

இேதேவைள, ைகயிேல அᾙதசுரபி ஒன்ைற ைவத்ᾐக் 
ெகாண்ᾌ பிச்ைசப் பாத்திரம் ஏந்தி அைலவᾐேபால், 37 
அதிகாரங்கைளக் ெகாண்ட மாகாண சைபக்குாிய 
அதிகாரங்கைளேய நைடᾙைறப்பᾌத்த விᾞம்பாமல், அல்லᾐ 
ᾙᾊயாமல் "எமக்கு ஒன்ᾠம் கிைடக்கவில்ைல" என்ᾠ 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பிச்ைசப்பாத்திரம் ஏந்தித் 
திாிகின்றார்கள். அவர்களால் ைகயில் கிைடத்திᾞக்கும் 
மாகாணசைப அதிகாரத்ைத நைடᾙைறப்பᾌத்த 
ᾙᾊயவில்ைல. ஆனால், ᾗதிய அரசியலைமப்ᾗக் குறித்ᾐ 
ேயாசைனகைள ᾙன்ைவத்ᾐக்ெகாண்ᾌ திாிகின்றார்கள்.  

நாᾙம் ᾗதிய அரசியலைமப்ᾗ உᾞவாக்கத்ைத வரேவற் 
கின்ேறாம். அதற்கான எமᾐ ேயாசைனகைளᾜம் ᾙன்ைவத் 
திᾞக்கிேறாம். அரசாங்கம் ᾙன்ெனᾌக்கும் நல்ெலண்ண 
ᾙயற்சிகைள நாம் ஆதாித்ᾐம் வரேவற்ᾠம் வᾞகின்ேறாம். 
ஆனாᾤம், 13வᾐ திᾞத்தச் சட்டத்தின்ᾚலம் வழங்கப்பட்ட 
அதிகாரங்கைளேய நைடᾙைறப்பᾌத்த ᾙᾊயாதவர்கள் ᾗதிய 
அரசியலைமப்பின் பிரகாரம் உᾞவாகும் தீர்ைவ எவ்வாᾠ 
நைடᾙைறப்பᾌத்தப்ேபாகின்றார்கள்? என்பேத எனᾐ 
ேகள்வியாகும். அதற்கு ᾙன்னாள் ஜனாதிபதி தைடெயன் 
றார்கள்; ᾙன்னாள் ஆᾦநர் தைடெயன்றார்கள்; ᾙன்னாள் 
பிரதம ெசயலாளர் தைடெயன்றார்கள். ஆனால், ஆட்சி மாறிப் 
ᾗதிய ஜனாதிபதிᾜம் பிரதமᾞம், ᾗதிய ᾗதிய ஆᾦநர்கᾦம் 
ᾗதிய பிரதம ெசயலாளᾞம் வந்திᾞக்கிறார்கள். ஆயிᾔம், 
மாகாண சைபைய நடத்ᾐவதற்கு அᾌத்தவர்கேள தைடயாக 
இᾞந்ᾐ வᾞவதாகத் ெதாடர்ந்ᾐம் குற்றம்சாட்ᾊ வᾞவைத 
யாᾞம் ஏற்ᾠக்ெகாள்ள மாட்டார்கள்.  

வடக்கு மாகாண சைப என்பᾐ சாதைனக்குாிய சைபயாக 
இல்லாமல், சர்ச்ைசக்குாிய சைபயாகேவ காணப்பᾌகின்ற 
நிைல ெதாடர்கிறᾐ. தமிழர் தரப்பிᾢᾞந்ᾐ தமிழ்க் கட்சித் 
தைலைமகள் இன்ᾠ அரசியல் பலத்ேதாᾌ மத்திய அரசுக்கு 
ஆதரᾫ ெதாிவித்ᾐ வᾞகிறார்கள். இேதேவைள, அேத தமிழ்க் 
கட்சித் தைலைமகள் மாகாண அரைசᾜம் ெபᾞம்பான்ைமப் 
பலத்ேதாᾌ ஆட்சி ᾗாிந்ᾐ வᾞகிறார்கள். எனிᾔம், தமிழ் 
ேபசும் மக்களின் நீᾊத்த ᾐயரநிைல ெதாடர் கைதயாகேவ 
இᾞக்கின்றᾐ. இன்ᾠ அவர்கᾦம் இைதேய கூᾠகின்றார்கள். 
ᾪதி ᾗனரைமப்ᾗகள் விட்ட குைறயில் நிற்கின்றன. மத்திய 
அரசின் ெபாᾠப்பிᾢᾞக்கும் பிரதான ᾪதிகள் ெபᾞம் 
பாலானைவ ᾗனரைமக்கப்பட்ᾌவிட்டன. ஆனாᾤம், மாகாண 
சைபயின் நிர்வாகத்தின்கீழ் இயங்கும் உள்ᾧராட்சி சைபகள் 
ெசய்ᾐ ᾙᾊக்கேவண்ᾊய உள்ᾧர் ᾪதிகள் குன்ᾠம் 
குழிᾜமாகக் காட்சியளிக்கின்றன.   

ேமᾤம், மக்கᾦக்குச் ெசாந்தமான காணி நிலங்கள் 
ெதாடர்ந்ᾐம் மீட்கப்பட்ᾌ வᾞகின்றன. ஆனாᾤம், இன்னᾙம் 
விᾌவிக்கப்பட ேவண்ᾊய எமᾐ மக்களின் காணி நிலங்கைளத் 
ᾐாிதமாக விᾌவிக்க ேவண்ᾌம்.  குறிப்பாகச் ெசழிப்பான வளம் 
ெகாண்ட விவசாய நிலங்கள், ெபாᾞளாதார ᾙக்கியத்ᾐவம் 
வாய்ந்த மயிᾢட்ᾊ மீன்பிᾊத் ᾐைறᾙகம் ேபான்றைவ 
இன்னᾙம் விᾌவிக்கப்படாத நிைலேய காணப்பᾌகின்றᾐ. 
அத்ᾐடன், மீள்குᾊேயறிய மக்கᾦக்கான வாழ்வாதார வசதிகள் 
ேமᾤம் வளப்பᾌத்தப்பட ேவண்ᾌம்.  

சிைறகளில் நீண்ட காலமாகத் தᾌத்ᾐ ைவக்கப் 
பட்ᾊᾞக்கும் தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் ெபாᾐ மன்னிப்பின் 
அᾊப்பைடயில் விᾌவிக்கப்பட ேவண்ᾌம். ெபாᾢசாᾞம் 
பைடயினᾞம் அந்தந்த மாவட்டங்களின் இன விகிதா 
சாரத்திற்கும் சனத்ெதாைகக்கும் ஏற்ற வைகயில் 
நிைலெகாண்ᾊᾞத்தல் ேவண்ᾌம். ᾪᾊழந்த மக்கᾦக்கான 
ᾪட்ᾌத் திட்டங்கள் வழங்கப்பட ேவண்ᾌம். இதன்ேபாᾐ 

கைடப்பிᾊக்கப்பᾌகின்ற இᾠக்கமான நைடᾙைறகள் 
தளர்த்தப்பட ேவண்ᾌம்.  ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் ேவைல 
ேகட்ᾌத் தவமிᾞக்கிறார்கள். சுகாதாரத் ெதாண்டர்கள் ேவைல 
ேகட்ᾌம் நிரந்தர நியமனம் ேகாாிᾜம் ெதᾞவில் இறங்கிப் 
ேபாராட்டம் நடத்ᾐகிறார்கள். விேசட திட்டம் என்ற 
வைகயில், சᾙர்த்தி நிவாரணங்கள் மக்களின் 
ேதைவகᾦக்ேகற்றவாᾠ அதிகாிக்கப்பட ேவண்ᾌம். சᾙர்த்திப் 
பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைகᾜம் மக்களின் வாழ்நிைலக்கு 
ஏற்றவாᾠ அதிகாிக்கப்பட ேவண்ᾌம்.   

அᾌத்ᾐ, ெகளரவ உᾠப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் 
அவர்களின் ேகள்விக்கு ெகளரவ பிரம அைமச்சர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கள் பதிலளிக்கும்ேபாᾐ, "ᾜத்த அனர்த்தத் 
தினால் தமᾐ உடᾢல் குண்ᾌத் ᾐகள்கைளᾜம் ஆᾜதச் 
சிதறல்கைளᾜம் சுமந்ᾐ வாழ்கின்றவர்கᾦக்கு அரசு விேசட 
ைவத்தியர்கைளக்ெகாண்ᾌ உதவிகள் வழங்கும்" என 
அறிவித்திᾞப்பைத வரேவற்கின்ேறன். அந்த அறிவிப்ைப 
ᾙைறயாக நைடᾙைறப்பᾌத்தᾫம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 
நன்ைமயைடவைத உᾠதிப்பᾌத்தᾫம் அவசியமான 
நடவᾊக்ைககைள அரசாங்கம் எᾌக்கேவண்ᾌம். ᾜத்தம் 
காரணமாக அங்கᾪனமானவர்கள், ெபண் தைலைமத்ᾐவக் 
குᾌம்பங்கள், ᾙன்னாள் இயக்கங்களின் ேபாராளிகள் 
ேபான்ேறாரᾐ வாழ்வாதாரங்கள் ெதாடர்பில் விேசட 
ஏற்பாᾌகள் ᾙன்ெனᾌக்கப்படேவண்ᾌம்.   

ᾗைகயிரதத்தில் பயணம் ெசய்ᾜம் அங்கᾪனᾙற்ற 
பைடயினᾞக்கு இன்ᾠᾙதல் சிறப்ᾗப் பயண அட்ைட 
வழங்கப்பட்ᾌள்ளதாகᾫம், அதைனப் பயன்பᾌத்தி அவர்கள் 
சாதாரண பயணச் சீட்ᾊல் 50 ᾪத சᾤைகையப் ெபற்ᾠக் 
ெகாண்ᾌ பயணிக்க ᾙᾊᾜெமன்ᾠம் ᾗைகயிரதத் திைணக் 
களத்தின் ேபாக்குவரத்ᾐ அத்தியட்சகர் விஜய சமரசிங்க 
ெதாிவித்ᾐள்ளார். இந்த அறிவிப்ைப வரேவற்கின்ேறன். 
ேபாாினால் தமᾐ அங்கங்கைள இழந்த எமᾐ நாட்ᾌப் 
பிரைஜகள் சகலᾞக்கும் இᾐேபான்ற சᾤைககᾦம் 
ᾙன்ᾔாிைமகᾦம் வழங்கப்பᾌவᾐ அவசியமாகும். எனேவ, 
இᾐேபான்ற சᾤைககᾦம் ᾙன்ᾔாிைமகᾦம் ேபாாினால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கᾦக்கும் கிைடக்கப்ெபற ேவண்ᾌம்.   

ேபாைர ெவற்றிெகாள்ளப் பைடயினர் ேபாராᾊயைதப் 
ேபால், ேபார் ெவற்றிெகாள்ளப்பᾌவதற்குத் தமிழ் மக்கள் 
தம்ைம அர்ப்பணித்திᾞக்கின்றார்கள்.  அதில் ெபᾠமதிமிக்க 
உயிர்கைளᾜம் தமᾐ அங்கங்கைளᾜம் உைடைமகைளᾜம் 
இழந்திᾞக்கின்றார்கள் என்பைதᾜம் கவனத்திெலᾌப்பᾐ 
அவசியமாகும். அᾐேவ ேதசிய நல்ᾢணக்கத்ைத அர்த்த 
ᾘர்வமாகக் கட்ᾊெயᾨப்பᾫம் தமிழ் மக்களின் மனங்கைள 
ெவன்ெறᾌக்கᾫம் உதᾫம் என்பைதச் சுட்ᾊக்காட்ட 
விᾞம்ᾗகின்ேறன்.   

வடக்கின் கல்வி வளர்ச்சி ᾪழ்ச்சியைடந்ᾐ கிடக்கிறᾐ. 
இᾐகுறித்ᾐ அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் கவனம் ெசᾤத்ᾐ 
வதாக இல்ைல. ᾜத்த காலத்திᾤம் அதற்குப் பிந்திய 
காலத்திᾤம் கல்வி ாீதியாக வடக்கு ᾙன்ேனற்றம் 
கண்ᾌவந்திᾞக்கின்றᾐ. நாம் அப்ேபாᾐ அதிகாரத்தில் 
இᾞந்தவர்கள். 'பைடயினாின் கட்ᾌப்பாᾌ', 'ᾗᾢகளின் 
கட்ᾌப்பாᾌ' என்ᾠ பிரேதச ாீதியில் ேபதங்கள் பாராமல் கல்வி 
வளர்ச்சிக்காகப் பல ᾙன்ேனற்பாᾌகைளச் ெசய்திᾞந்ேதாம். 
வடக்கு, கிழக்கில் நீᾊத்த ᾜத்தம் காரணமாக கல்விையத் 
ெதாடரᾙᾊயாமᾤம் ெதாழில்கைளத் ெதாடரᾙᾊயாமᾤம் 
சᾚகத்தில் ெபாᾞளாதார ெநᾞக்கᾊைய எதிர்ெகாண்ᾊᾞப் 
ேபாᾞக்கு ெதாழிற் பயிற்சிகைள வழங்குவதற்கு சுயெதாழில் 
ᾙயற்சிகைளᾜம் விேசட திட்டங்கைளᾜம் அரசாங்கம் 
ᾙன்ெனᾌக்க ேவண்ᾌம்.  
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வடக்கின் வரட்சி நிைலைமையப் ேபாக்கᾫம் அதனால் 
எதிர்காலத்தில் எதிர்ெகாள்ளப்ேபாகும் பிரச்சிைனகᾦக்குத் 
தீர்ᾫ காணᾫம் உடன் ᾙயற்சிகள் ᾙன்ெனᾌக்கப்பட 
ேவண்ᾌம். ெநᾌந்தீவில் எமᾐ ᾙயற்சியால் உவர்நீைர 
நன்னீராக்கும் திட்டம் நிைறேவற்றப்பட்ᾌ அம்மக்களின் 
குᾊநீர்ப் பிரச்சிைனக்கு நிரந்தரத் தீர்ᾫ காணப்பட்ᾌவிட்டᾐ. 
அᾐேபால ஏைனய பிரேதசங்களிᾤம் இவ்வாறான திட்டங்கள் 
ᾙன்ெனᾌக்கப்பட ேவண்ᾌம்.  

யாழ். குடாநாட்ᾊல் நிலத்தᾊ நீர் ெபாிᾐம் மாசைடந்த 
நிைலயில் காணப்பᾌவதால், இரைணமᾌ நீர் வழங்கல் திட்டம் 
நைடᾙைறப்பᾌத்தப்பட ேவண்ᾌம். அத்ᾐடன், நான் 
ேநற்ைறய தினம் இந்த உயாிய சைபயில் குறிப்பிட்டᾐேபால், 
ஏைனய நீர்த் திட்டங்கள் ெதாடர்பிᾤம் அவதானம் 
ெசᾤத்தப்பட ேவண்ᾌம். ேமᾤம், அதிகாித்த இரசாயன உரப் 
பாவைனகள், கிᾞமிநாசினிப் பாவைனகள் கட்ᾌப்பᾌத்தப்பட 
ேவண்ᾌம்.  

வடக்கில் இன்ᾠ உᾞவாகியிᾞக்கும் தனிப்பட்ட குᾨ 
ேமாதல்கᾦம் வன்ᾙைறகᾦம் வᾞத்தம் தᾞம் ெசய்திகளாக 
இᾞகின்றன. எனேவ, இைளஞர்கள் மத்தியில் கலாசார 
ாீதியான பரப்ᾗைரகள், விழிப்ᾗணர்ᾫ ெசயற்பாᾌகள் என்பன 
ᾙன்ெனᾌக்கப்பட ேவண்ᾌம். அத்ᾐடன், ெதாழில் நிᾠவனங் 
கைள நிᾠᾫவதன்ᾚலᾙம், ெதாழிற்கல்வித் திட்டங்கைள 
ᾙன்ெனᾌப்பதன்ᾚலᾙம் இைளஞர் ᾜவதிகᾦக்கான ேவைல 
வாய்ப்ᾗகைள நாம் உᾞவாக்க ᾙᾊᾜம். இதன்ᾚலம் எமᾐ 
இைளேயாைர வன்ᾙைறகளிᾢᾞந்ᾐ மீட்ெடᾌக்க ᾙᾊᾜம். 

நாடாᾦமன்றத்தில் விவாதங்கைள நடத்தினால் மட்ᾌம் 
ேபாதாᾐ; குரல்கைள எᾨப்பினால் மட்ᾌம் ேபாதாᾐ; 
ெசயல்கᾦம் இᾞக்க ேவண்ᾌம். இன்ᾠ ெகாஸ்கம, சாலாவ 
ᾙகாம் ெதாடர்பாக ெதன்னிலங்ைக அரசியல்வாதிகள் மிக 
அக்கைறேயாᾌ குரெலᾨப்ᾗகின்ற அேதேநரத்தில், அந்த 
மக்கைள மீண்ᾌம் வழைமயான வாழ்க்ைகக்குக் ெகாண்ᾌ 
வᾞவதற்கு தமᾐ ெசயற்பாட்ᾊᾕடாகப் பல ᾙயற்சிகைள 
ேமற்ெகாண்ᾊᾞக்கிறார்கள். அᾐேபால, தமிழர்கᾦைடய 
தரப்பிᾤம் தமிழ்த் தைலைமகள் கைதப்பேதாᾌ மாத்திர 
மல்லாமல், ெசயல்வᾊவத்திᾤம் அதைன ெசய்ய ᾙன்வர 
ேவண்ᾌெமன்ᾠ இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் ேகட்ᾌக்ெகாள்ள 
விᾞம்ᾗகின்ேறன்.  

நாம் அதிகாரத்தில் இᾞந்தேபாᾐ ேபாதிய அரசியல் பலம் 
எமக்கு இᾞக்கவில்ைல. ஆனாᾤம், ெவᾠமேன குரல்கைள 
எᾨப்ᾗவைதவிட ெசயல்களில் காட்ᾊயிᾞந்ேதாம். இன்ᾠ 
அரசியல் பலத்ேதாᾌ அதிகாரத்தில் இᾞப்பவர்கள் ெவᾠமேன 
குரல் ெகாᾌப்பேதாᾌ மட்ᾌம் இᾞந்ᾐவிடாமல் ெசயᾢᾤம் 
அைதக் காட்ட ᾙன்வர ேவண்ᾌம். எம்ைமப் பார்த்ᾐ "என்ன 
ெசய்தீர்கள்?" என்ᾠ பிறர் சுட்ᾌவிரைல நீட்ᾌம்ேபாᾐ ஏைனய 
நான்கு விரல்கᾦம் அவர்கைள ேநாக்கிேய நீள்கின்றன. நாம் 
ஜனநாயக அரசியᾤக்கு வந்திᾞந்த காலகட்டமானᾐ, தமிழ் 
மக்களின் இᾞண்ட காலமாகக் காணப்பட்டᾐ. தமிழர்களின் 
மீதான இனவாதெமன்பᾐ ெதன்பகுதியில் ஓர் இயக்க வᾊவில் 
பல்ேவᾠ தரப்பினர் மத்தியில் வியாபிக்கச் ெசய்யப் 
பட்ᾊᾞந்தᾐ. அந்த நிைலயில் தமிழ் ேபசும் மக்கைள பாாிய 
அழிᾫகளிᾢᾞந்ᾐ காப்பாற்ᾠம் ேநாக்கில் நாம் அப்ேபாைதய 
அரசுகᾦடன் இணக்க ாீதியிலான அரசியைல ᾙன்ெனᾌத் 
திᾞந்ேதாம். இᾐேவ அன்ைறய காலகட்டத்தின் அவசிய 
ேதைவயாகᾫம் இᾞந்தᾐ.  

அந்தவைகயில், ᾜத்தத்ைத ேமற்ெகாண்ᾊᾞந்த அரசுகᾦட 
ᾔம், ᾜத்தத்ைத ெவற்றிெகாண்ட அரசுடᾔம் இணக்க 
அரசியல் நடத்தியவாேற எமக்கிᾞந்த குᾠகிய அரசியல் 
பலத்ைதக்ெகாண்ᾌ நாம் ஆற்றிᾜள்ள பணிகள் ஏராளம் 
என்பைத எமᾐ மக்கள் அறிவார்கள். அன்ᾠ எமᾐ இந்தப் 
பணிகள் ᾙன்ெனᾌக்கப்படாதிᾞப்பின், தமிழ் மக்களின் 
அழிᾫகள் இன்ᾔம் பாாியதாகேவ இᾞந்திᾞக்கும் என்பதில் 
சந்ேதகமில்ைல. அன்ᾠ நாம் கற்பாைறகைளப் பிளந்ᾐகூட 
தண்ணீர் ஊற்ைறத் தᾞவித்தவர்கள்! இன்ᾠ இவர்கள் 
பசுந்தைரயில் இᾞந்ᾐெகாண்ᾌ ᾐளி நீைரக்கூட ெபற 
ᾙᾊயாமல் இᾞக்கிறார்கள். ேதர்தல் காலங்களில் 
வாக்குᾠதிகள் வழங்கும்ேபாᾐ தாங்கள், "வாைனக் கிழித்ᾐ 
ைவகுண்டம் ேபாேவாம்" என்றார்கள். அரசியல் அதிகாரங் 
கைள ெபற்ற பின்னர், கூைர ஏறி ஒᾞ ேகாழிகூடப் பிᾊக்க 
ᾙᾊயாமல் இᾞக்கிறார்கள்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Okay.  நன்றி. 
 
 

[අ.භා. 3.11] 
 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමා 

විසින් අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
පිළිබඳව කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
අවතැන් වූ ජනතාව ෙවනුෙවන් සහ එහි ජීවත් වන අෙප් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අදහස් දක්වන්න මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා 
ෙගොඩක් සතුටු  ෙවනවා. 

2009 මැයි 19වැනි දා අෙප් රෙට් පැවති යුද්ධය අවසන් වුණා. 
එම යුද්ධෙයන් අවතැන් වූවන් යළි නඟා සිටුවන්න, ඒ වාෙග්ම 
යුද්ධෙයන් විනාශ වූ ෙද්පළ, යුද්ධෙයන් විනාශ වුණු ආර්ථිකය 
ෙගොඩනඟන්නට එදා පැවති රජයට හැකියාවක් තිෙබනවාය කියා 
ඊට පසුව උතුරු, නැ ෙඟනහිර ජීවත් වූ ජනතාව තමන්ෙග් සිත් තුළ 
ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇති කරගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 වශෙයන් 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද අරෙගන බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, යුද 
වියදමට වඩා සියයට 30කට, 40කට වැඩිෙයන් ආරක්ෂක වියදම 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්, අය වැය වාර්තාෙවන් අනුමත කරෙගන 
තිෙබන බව.  

එදා හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ෙම් තරම් විශාල මුදලක් ෙවන් කර ෙගන අවශɕ ෙද්වල් ෙනොෙවයි 
කෙළේ. එතුමා නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව දමලා ෙහෝටල් 
හදන්න පටන් ගත්තා. ආරක්ෂක හමුදා සඳහා  විශාල වශෙයන් 
ෙගොඩනැඟිලි හදන්න පටන් ගත්තා. ෙම් ආකාරයට  මුදල් නාස්ති 
කළා. යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුවත් ෙහලිෙකොප්ටර් 16ක් 
ෙගනාවා, පවුෙල් උදවියට එහාට ෙමහාට යන්න. දැන් අප ෙම් 
ෙද්වල් ගැන තවදුරටත් කථා කරන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ.  

ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන ෙද්වල් 
ගැන අහෙගන ඉන්න ෙකොට මට එක කාරණයක් පැහැදිලි 

971 972 

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 



2016  ජුනි 10  

ෙවනවා. 2015 ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් රෙට් ෙවනසක් ඇති 
කරන්න, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව ජනාධිපතිවරයා 
හැටියට ෙතෝරා ගන්න විෙශේෂෙයන්ම උතුරු, නැ ෙඟනහිර ජනතාව 
විශාල කැප කිරීමක් කළා. තමන්ට ෙලොකු සහනයක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා ඔවුන් විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇති කර 
ගත්තා. ජනවාරි 8වැනි දා ඇති වුණු ඒ ෙවනස්වීමත් සමඟ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාතɕතුමාත් ෙම් රට 
භාර ෙගන සංවර්ධනය පටන් ගන්න ගියත්,  අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
ෙකොයි තරම් පපාතයකටද වැටිලා තිබුෙණ් කියා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න හැමෙදනාමත්, අෙප් රෙට් ඉන්න 
ජනතාවත් දන්නවා. 

ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැටිලා තිෙබනවා. 
සංවර්ධනය කියලා අපි ගුවන් විදුලිෙයන්, රූපවාහිනිෙයන් 
නැරඹුෙව් සංවර්ධන සංදර්ශනයි. ඇත්ත සංවර්ධනයක් අෙප් රෙට් 
සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. චීන ෙකොම්පැනි කිහිපයක් ඇවිල්ලා වɕාපෘති 
කිහිපයක් කළා. නමුත් ඒ වɕපෘතිවලට නියම වටිනාකමට වඩා 
ෙදගුණයක්, තුන්ගුණයක් ෙගවා තිෙබනවා. සමහර වɕාපෘතිවලට 
පස්ගුණයක් විතර ෙගවා තිෙබනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම අෙප් ණය 
ෙපොතට එකතු වුණා.  

පසු ගිය දවස්වල ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම ගැන කථා කරන 
ෙකොට අගමැතිතුමා ෙපන්නුවා, ගුවන් යානා 12ක් ඇණවුම් කරලා 
තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා. Five-star ෙහෝටලයක සුෙඛෝප ෙභෝගී 
කාමරයක බුදියෙගන ඉන්නවා වාෙග් යන්න ඒවාෙය් කාමර ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට පවුලක් නඩත්තු කරන්න, 
පවුලක් සුරසැප විඳින්න ෙම් රෙට් මහ ජනතාවෙග් මුදල් වැය කර 
තිෙබනවා. අපි කනගාටු වනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කිසිම 
ෙකෙනක් -ඒ පැත්ෙත් අය- ෙම් සම්බන්ධෙයන් විරුද්ධ ෙනොවීම 
ගැන. මා දන්ෙන් නැහැ, ෙම්වා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා 
ද කියලා. අද නම් කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙනොෙයක් ෙද්වල් ඉදිරිපත් 
කරනවා. ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළත්, අගමැතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයෝජනාවක් 
ඉදරිපත් කළත් අද ඇමතිවරුන්ට නිදහසක් තිෙබනවා, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පශ්න කරන්න. අද ඕනෑම ෙදයක් ගැන 
ඇමතිවරුන් පශ්න කරනවා. සමහර කැබිනට් පතිකා ඉදිරිපත් 
කරන ඇමතිතුමාම එය ඉවත් කර ෙගන තිෙබනවා. නමුත් එදා 
ෙමවැනි නිදහසක් අමාතɕ මණ්ඩලයට තිබිලා නැහැ. අමාතɕ 
මණ්ඩලය දන්ෙන්ත් නැහැ, ඒ ෙගොල්ලන් අනුමත කෙළේ ෙමොනවාද 
කියලා.  

ෙම් ආකාරයට රට ණය කරලා, රුපියල් ෙනොව ෙඩොලර් 
බිලියන 3ක් විතර ගිණුම්වලටත් එකතු ෙවලා නැහැ. ෙම් කාරණය 
රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා පැහැදිලිව පකාශ කළා. ෙම්වා 
ඔක්ෙකොම සඟවා ෙගන තමයි වැඩ කටයුතු කෙළේ. නමුත් අපි 
ඇත්තට මුහුණ ෙදන්නට ඕනෑ. ඇත්තට මුහුණ ෙදන ෙකොට අෙප් 
රෙට් financial position එකත්, අෙප් grade එකත් අඩු වුණා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් රජයට ෙදොස් කියලා වැඩක් නැහැ. අපි ඇත්ත 
ෙපොත ෙපන්වූවා. දැන් අපට පශ්නයක් නැහැ. ගරු ජනාධිපතිතුමා 
ජපානයට ගිය ෙවලාෙව් ජපානෙයනුත් ෙඩොලර් මිලියන 600ක් 
අපට ලැබී තිබුණා. ෙවන දා අපට ගිනි ෙපොලියට ලැෙබන මුදල් 
ෙවනුවට අද ආධාර වශෙයන් සහ සහන ෙපොලියටයි මුදල් 
ලැෙබන්ෙන්. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන යුගය නැවත මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. එදා මහවැලි වɕාපාරයට මුදල් ඔක්ෙකොම ලැබුෙණ් ෙම් 
ආකාරයට සහන ෙපොලී යටෙත්යි. ඒ ආකාරයට තමයි ඉදිරිෙය්දී 
අපට ණය මුදල් ලැෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර පළාෙත්ත් පශ්න රාශියක් 
තිෙබනවා. ෙම් පශ්නවලට කඩිනම් විසඳුමක් හැටියට ඉදිරි වසර 
ෙදක තුළ දී විශාල සංවර්ධනයක් ඇති කරන්නට හැකියාවක් 

ලැෙබනවාය කියලා ෙම් ගරු සභා ෙව් කථා කළ සියලුම 
මන්තීවරුන්ටත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් විපක්ෂ නායකතුමාටත් 
පවසන්නට ඕනෑ.  

අම්පාෙර් දිස්තික්කය ගත්තාම අම්පාෙර් දිස්තික්කෙය් අවතැන් 
වූවන්ෙග්  සම්පූර්ණ සංඛɕාව 18,310යි. ඒ කණ්ඩායෙම් පවුල්  
71,286යි. මම සතුටු ෙවනවා, අද ෙවනෙකොට අම්පාෙර් 
දිස්තික්කෙය්  එක  IDP camps එකක්වත්  නැහැ; Resettle 
කරන්න පවුල් ඉතිරි ෙවලා ෙනොමැති වීම සම්බන්ධව. නමුත්  අපට  
ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, සම්පූර්ණ පවුල් 
1,83,693කින්  ස්ථිර ෙගවල්වල ජිවත් ෙවන්ෙන් පවුල් 
1,24,021ක් පමණයි. ඒ කියන්ෙන් අපට අවශɕ කරනවා, ෙගවල්  
59,672කුත්  ඊට අමතරව  කුලී ෙගවල්වල ජීවත් ෙවන  දරුවන්ට 
තවත් ෙගවල් 4200 ක් විතර අවශɕ කරන බව ගණන් බලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙගවල් 63, 872ක්  අම්පාර දිස්තික්කයට 
අවශɕ කරනවා.  

පසු ගිය අවුරුදු දහය තුළම රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙගවල් හදා 
තිෙබන්ෙන් 2005 වර්ෂෙය් 907යි, 2006 වර්ෂෙය් 331යි, 2007 
වර්ෂෙය් 60යි, 2008 වර්ෂෙය්  108යි. 2009  වර්ෂෙය් 158යි. 2010 
වර්ෂෙය් 480යි, 2011 වර්ෂෙය් 987යි, 2012 වර්ෂෙය් 1,751යි, 
2013 වර්ෂෙය්  702යි, 2014 වර්ෂෙය් 385යි. සම්පූර්ණෙයන්ම 
සාදා  තිෙබන ෙගවල් ගණන 5889යි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාට මෙග් 
ෙගෞරවය, ස්තුතිය පකාශ කරනවා. 2015 වර්ෂෙය් අපට ෙගවල් 
2861කුත්, ඒ වෙග්ම 2016 වර්ෂෙය්  ෙගවල් තව 6500කුත්  හදා 
නිම කරන්න අප ඉලක්ක කරනවා. මම ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙගවල් 60,000ම 2020 වර්ෂය ෙවනෙකොට 
ෙකෙසේ ෙහෝ සාදා නිම කරන්නට වැඩ පිළිෙවළක් සකස්  
කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමාෙගනුත්  අපට උදව් ලබා ගන්න පුළුවන් කියා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

ෙම් අවුරුද්ෙද් අපට මිලියන 263ක මුදලක්  ලැබී තිෙබනවා. 
ඒ නැවත පදිංචි වුණු අයට උදවු උපකාර කරන්න. අපට අවශɕ 
කරන්ෙන් ෙකෙසේ ෙහෝ ෙමොන කමයකින් ෙහෝ නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් ඒ වාෙග්ම උතුරු පළාෙත්ත් අවුරුදු තිහක යුද්ධයකින් 
ජනතාවෙග් නැතිවුණු ආර්ථිකය  නැවත ෙගොඩ නඟන වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරන්නයි. එම නිසා, අෙප් තිෙබන fisheries 
zones දහෙයන් fisheries zones ෙදකක් උ තුෙර් යාප නය, 
කිලිෙනොච්චි, වවුනියාව යන ෙම් දිස්තික්ක තුෙන් ස්ථාපිත 
කරන්නට මෙග්  අමාතɕාංශය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බව මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා වැඩකටයුතු සැලසුම් කර 
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්ම අපි ඒවා ස්ථාපිත කරනවාය කියන 
එක විෙශේෂෙයන් පකාශ කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාතɕතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට  තව විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න. කෘෂි කලාප පහක් ස්ථාපිත කරන්නට බලෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. උ තුෙර් යාපනය පෙද්ශෙය් හා අම්පාෙර්   දිස්තික්කෙය්ත්  
ඒ කෘෂි කලාප ඇති කරන්නට පුළුවන්. ෙම් සඳහා අම්පාෙර් 
දිස්තික්කෙය් ෙදහිඅත්තකන්ඩිය, මහඔය කියන පෙද්ශත් 
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පුල්ලුමෙලයි, ෙපරියපුල්ලුමෙලයි කියන පෙද්ශ ෙතෝරා ගත්ෙත් 
මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් ඉන්න උදවියටත්  කර්මාන්තශාලා ඇති 
කරන්නට පුළුවන් ආකාරයටයි. ඒ විධියට industrial zones ඇති 
කරන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඔලුවිල් වරාය 
ෙක්න්දස්ථානය කර ෙගන ධීවර වරායක් ඇති කරන්නටත් ඒ 
වාෙග්ම  සංචාරක වɕාපාරය සම්බන්ධ කෘෂි අධි කලාපයක්  ඇති 
කරන්නටත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් ආකාරෙය් සංවර්ධන සැලැස්මවල් විශාල පමාණයක් 
කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම එයින් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙමයයි. නැ ෙඟනහිර පළා ත ගත්තාම, 
දැනට අෙප් ජාතික ආදායෙමන් නැ ෙඟනහිර පළාෙතන් ලබා ෙදන 
දායකත්වය සියයට 5.89ක් විතර ෙවනවා. 2020 වර්ෂය වන විට 
අඩුම වශෙයන් අෙප් ජාතික ආදායෙමන්  සියයට 10ක් ෙකෙසේ 
ෙහෝ නැ ෙඟනහිර පළාෙතන් ලබා ෙදන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
[பி.ப. 3.27] 
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

விவாதத்தில் ேபசுவதற்கு எனக்கு ேநரம் ெகாᾌத்தைமைய 
யிட்ᾌ உங்கᾦக்கு நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கிேறன். இந்த 
ஒத்திைவப்ᾗப் பிேரரைண மீதான விவாதத்திேல வடக்கு, 
கிழக்குப் பிரேதசங்களில் விேசடமாக வன்னி மாவட்டம் 
பற்றிய ᾙக்கியமான சில விடயங்கைளக் கூᾠவதற்கு ᾙன்பாக, 
இன்ᾔம் சில விடயங்கைளச் ெசால்லேவண்ᾊ யிᾞக்கின்றᾐ.  
சிைறச்சாைலகள் மᾠசீரைமப்ᾗ, ᾗனர்வாழ் வளிப்ᾗ, 
மீள்குᾊேயற்றம் மற்ᾠம் இந்ᾐமத அᾤவல்கள் அைமச்சர் 
சுவாமிநாதன் அவர்கᾦைடய கᾞத்ᾐக்கைள நாங்கள் 
எல்ேலாᾞம் நீண்ட ேநரம் அவதானித்ᾐக் ெகாண்ᾊᾞந்ேதாம். 
உண்ைமயிேல, வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் 
அபிவிᾞத்திப் பணியில்கூட நாங்கள் இைணந்ᾐ ெசயற்பட 
ᾙᾊயாத வைகயிலான ஒᾞ நிைலப்பாேடாᾌதான் அவர் 
ேபசியிᾞந்தார். குறிப்பாக இந்த 65,000 ᾪட்ᾌத்திட்டம் 
ெதாடர்பாகᾫம் தன்ᾔைடய ெதாழில்ᾒட்ப 
உத்திேயாகத்தர்கᾦைடய கᾞத்ᾐத் ெதாடர் பாகᾫம் 
கூறியிᾞந்தார். அந்த 65,000 ᾪட்ᾌத் திட்டத்ைதத் தான் 
நிைனத்தமாதிாிேய ெசய்ᾐ ᾙᾊக்கும் ேதாரைணயில் மிக 
இᾠக்கமாகᾫம் விடாப்பிᾊயாகᾫம் ேபசியிᾞந்தார். உண்ைம 
யிேலேய இᾐ எங்கᾦக்குக் கவைலயளிக்கின்றᾐ.   

ேமᾤம், வடக்கு, கிழக்கிேல மக்களால் ெதாிᾫெசய்யப் 
பட்ட பாராᾦமன்ற உᾠப்பினர்கள், மாகாண சைப 
உᾠப்பினர்கள் இᾞக்கின்ேறாம். வடக்கு மாகாணத்தின் 
அபிவிᾞத்திையக்கூட எப்பᾊச் ெசய்யேவண்ᾌம் என்பைத 
இந்த 'நல்லாட்சி' அரசாங்கம் எங்கேளாᾌ கலந்தாேலாசித்ᾐச் 
ெசய்யாத ஒᾞ நிைலைமயிᾞக்கின்றᾐ. இந்த நிைலைமைய 
மாற்றியைமக்க ேவண்ᾊய பாாிய ெபாᾠப்ᾗ அரசாங்கத்திற்கு 
இᾞக்கின்றᾐ. குறிப்பாக இந்த நாட்ᾊல் ஆட்சி மாற்றெமான்ᾠ 
ஏற்பட்ᾌ 18 மாதங்கள் கடந்திᾞக்கின்றன. இந்த ஆட்சி 
மாற்றத்திற்காக வடக்கு, கிழக்ைகச் ேசர்ந்த தமிழ் ேபசும் 
மக்களாகிய நாம் எந்தவிதமான நிபந்தைனᾜமில்லாமல் 
வாக்களித்ேதாம். எங்களᾐ ேபராதரேவாᾌதான் இந்த ஆட்சி 
மாற்றம் ஏற்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ.  குறிப்பாகக் கடந்த 10 வᾞட 
காலமாக இᾞந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷவிᾔைடய ெகாᾍரமான 

ஆட்சிக்கு ᾙற்ᾠப்ᾗள்ளி ைவத்ᾐ நீண்டகாலமாகப் 
ᾗைரேயாᾊப்ேபாயிᾞக்கின்ற எங்கள் மக்கᾦைடய இந்தப் 
பிரச்சிைனக்கு நிரந்தரமான ஓர் அரசியல் தீர்ᾫ 
காணப்படேவண்ᾌம்; அேதேபால் வடக்கிᾤம் கிழக்கிᾤம் 
நிைலயான அபிவிᾞத்திᾜம் நிைலயான சமாதானᾙம் 
எட்டப்படேவண்ᾌம் என்ற நல்ல ேநாக்கத்ேதாᾌதான் இந்த 
ஆட்சி மாற்றத்திற்கு நாங்கள் எல்ேலாᾞம் ஆதரவளித் 
திᾞந்ேதாம். ஆனால், இந்த 18 மாதங்கᾦக்குள் அரசாங்கம் 
ெசய்யேவண்ᾊய எத்தைனேயா காாியங்கள் இᾞந்தன. 
அதாவᾐ பணத்ைதச் ெசலᾫ ெசய்யாமல் நிைறேவற்றப்பட 
ேவண்ᾊய எவ்வளேவா விடயங்கள் இᾞந்தன. உண்ைமயில் 
இந்த ஆட்சி மாற்றத்திᾕடாக அைவகள் நிகᾨெமன நாங்கள் 
எதிர்பார்த்ேதாம். ேபார் ᾙᾊவைடந்ᾐ இன்ைறக்கு ஏᾨ 
வᾞடங்கள் கடந்திᾞக்கின்றன. குறிப்பாக, ேபாாில் எத்தைன 
ேபர் உயிர் நீத்திᾞக்கிறார்கள், எத்தைன ேபர் காயப் 
பட்ᾊᾞக்கிறார்கள், எத்தைன ேபர் காணாமற் 
ேபாயிᾞக்கிறார்கள் என்ற ᾙᾨைமயான விபரங்கள்கூட 
இன்ᾠ இந்த அரசாங்கத்திடம் இல்ைல. ஆகேவ, அந்த 
விபரங்கைளத் கண்டறிᾜமாᾠ நான் இந்த ேவைளயிேல 
குறிப்பிட விᾞம்ᾗகின்ேறன்.  

உயிர்நீத்த ஒவ்ெவாᾞவᾞக்கும் சர்வேதச சட்ட 
நியமங்கᾦக்கு அைமவாக நஷ்டஈᾌ வழங்கப்பட ேவண்ᾌம். 
ெவᾠமேன அᾐ ஓாிலட்சம் ᾟபாய் என்ேறா, இரண்ᾌ 
இலட்சம் ᾟபாய் என்ேறா இᾞக்கக்கூடாᾐ. இந்த மக்கள் 
விமானத் தாக்குதல், 'ெஷல்' தாக்குதல் ேபான்ற பல்ேவᾠபட்ட 
தாக்குதல் களினால் ெகால்லப்பட்டவர்கள். இவர்கள் 
அைனவᾞம் அப்பாவிப் ெபாᾐமக்கள். அப்பᾊக் 
ெகால்லப்பட்ட இந்த அப்பாவிப் ெபாᾐமக்கள் 
அைனவᾞக்கும் சர்வேதசச் சட்ட நியமங்கᾦக்கு அைமவாக 
நஷ்டஈᾌகள் வழங்கப்பட ேவண்ᾌம். அேதேபான்ᾠ ேபாாில் 
சிᾠவர்கள், ெபாியவர்கள் உட்பட  பல்லாயிரக் 
கணக்கானவர்கள் அங்கᾪனᾙற்றிᾞக் கிறார்கள். 
அவர்கᾦக்கு ெதாடர்ச்சியாக மாதாந்தக் ெகாᾌப் பனᾫகள் 
வழங்கப்பட ேவண்ᾌம். ஒᾞ குறிப்பிட்ட சிலᾞக்கு மட்ᾌந்தான் 
அப்பᾊயாக மாதாந்தக் ெகாᾌப்பனᾫகள் வழங்கப்பᾌவதாக 
நான் அறிகின்ேறன். அப்பᾊயில்லாமல் ேபாாில் 
பாதிக்கப்பட்ட, ஊனᾙற்ற அத்தைன ேபᾞக்கும் அந்த 
மாதாந்தக் ெகாᾌப்பனᾫகள் வழங்கப்பட ேவண்ᾌம்.  

காணாமற்ேபாேனாைரக் கண்டறிவதற்காக பல ஆைணக் 
குᾨக்கள் நியமிக்கப்பட்டாᾤம் அதன் எந்தெவாᾞ 
ஆைணக்குᾨவாᾤம் காணாமற்ேபான ஒᾞ நபைரக்கூட 
கண்ᾌபிᾊக்க ᾙᾊயாத நிைலைமதான் இᾞக்கின்றᾐ. ஒᾞ 
பக்கம் அரசாங்கம் அத்தைகயவர்கᾦக்கு மரண அத்தாட்சிப் 
பத்திரம் ெகாᾌப்பதாகச் ெசால்கின்றᾐ; இன்ெனாᾞ பக்கத்தில் 
காணாமற்ேபாேனார் சம்பந்தமாக தற்காᾢக 
அᾔமதிப்பத்திரம் வழங்கப்ேபாவதாக ெசால்கின்றᾐ. இைவ 
இரண்ᾊற்கும் அப்பால், காணாமற்ேபானவர்கᾦக்கு என்ன 
நடந்தᾐ? அவர்கள் உயிᾞடன் இᾞக்கின்றார்களா, 
இல்ைலயா? என்ற விபரங்கைளத் ெதாியப்பᾌத்த ேவண்ᾌம்.  

ᾜத்தம் ᾙᾊந்ᾐ இன்ைறக்கு 7 வᾞடங்களாகிவிட்டᾐ. ᾜத்த 
காலத்தில் இலங்ைகயின் இராᾎவ ᾙகாம்களில் 
தங்கᾦைடய உறவினர்கைள, பிள்ைளகைள அந்த மக்கள் 
ைகயளித் திᾞந்தார்கள். நிச்சயமாக அரசாங்கத்ᾐக்கும், 
ᾙப்பைட யினᾞக்கும் அவர்கள் பற்றிய விபரங்கள் ெதாிᾜம். 
ெபᾞந் ெதாைகயான ᾙப்பைடயினர் இᾞக்கின்ற இன்ைறய 
காலகட்டத்தில் அவர்கள் உயிᾞடன் இᾞக்கின்றார்களா, 
இல்ைலயா என்பைத ᾙதᾢல் ெதாியப்பᾌத்த ேவண்ᾌம். 
இன்ᾔம் 2 வᾞட காலத்ᾐக்கு காணாமற்ேபானவர்கᾦக்கான 
தற்காᾢக அத்தாட்சிப்பத்திரத்ைத வழங்கி காலத்ைத 

975 976 

[ගරු දයා ගමෙග්  මහතා] 
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இᾨத்தᾊக்காமல் அவர்கள் ெதாடர்பாக அரசாங்கம் விைரந்ᾐ 
நடவᾊக்ைகெயᾌக்க ேவண்ᾌெமன்ᾠ இந்த ேநரத்திேல 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

உண்ைமயில் நான் ᾙன்னர் குறிப்பிட்டவாᾠ இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்ைதக் ெகாண்ᾌவᾞவதற்காக வடக்கு, 
கிழக்கு மக்கᾦம் ஆதரவளித்தார்கள். அந்த மக்கᾦக்கு 
இᾞக்கின்ற சுதந்திரத்ைதவிட வடக்கு, கிழக்கிᾤள்ள 
இராᾎவத்தினᾞக்கு அல்லᾐ ᾙப்பைடயினᾞக்கு இᾞக்கின்ற 
சுதந்திரᾙம், அதிகாரᾙம் மிக அதிகெமன்ᾠதான் நான் 
ெசால்ேவன். வᾫனியா மாவட்டத்தில் மன்னாᾞக்கும் 
வᾫனியாவின் எல்ைலக்கும் இைடப்பட்ட பிரேதசத்தில் 
ேவலங்குளம், மᾌக்குளம், ேகாயில்ேமாட்ைட என்ற 
கிராமங்கள் உள்ளன. அந்தப் பகுதியிᾤள்ள கிட்டத்தட்ட 
ஆயிரம் ஏக்கர் காᾌகள் விமானப் பைடயினரால் 
அழிக்கப்பட்ᾌ அங்கு மிக இரகசியமாக ெபᾞந்ெதாைகயான 
ெதன் பகுதி சிங்கள மக்களின் குᾊேயற்றம் கடந்த சில 
வாரங்களாக நடந்ᾐ வᾞகின்றᾐ. ஒᾞᾗறம் இயற்ைக வளங்கள் 
பாᾐகாக்கப்பட ேவண்ᾌம்; காᾌகள் அழிக்கப்படக்கூடா 
ெதன்ᾠ  ஜனாதிபதி ெசால்கின்ற அேதேநரத்தில் மᾠᾗறம் 
மᾌக்குளம் என்ற பகுதியில் ஆயிரம் ஏக்கர் காᾌகள் 
நீண்டகாலமாக அழிக்கப்பட்ᾌ வᾞகின்றᾐ.    

இதற்குமப்பால் ெகாக்குெவளி என்ற இடத்தில் தமிழ் 
ᾜவதிகைளத் திᾞமணம் ெசய்த இராᾎவத்தினᾞக்காக 
'நல்ᾢணக்கக் கிராமம்' என்ற ெபயாில் குᾊயிᾞப்ᾗக்கள் 
உᾞவாக்கப்பட்ᾌக் ெகாண்ᾊᾞக்கின்றன. அேதமாதிாி, 
ᾙன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கᾦைடய 
ஆட்சிக் காலத்தில் ெதன்பகுதியிᾢᾞந்ᾐ 4,000 குᾌம்பங்கள் 
ெகாண்ᾌவரப்பட்ᾌ, கலாேபாகஸ்ெவவவில் குᾊேயற்றம் 
ெசய்யப்பட்டனர். இᾐ ஒᾞ தமிழ்ப் பிரேதசம். இப்பிரேதசத் 
ᾐக்கு இன்ᾔம் ஒᾞ சில நாட்களில் ஜனாதிபதி அவர்கள் வந்ᾐ, 
அங்குள்ள மக்கைளச் சந்தித்ᾐ அவர்கᾦக்குத் ேதைவயான சில 
உதவிகைளச் ெசய்ய இᾞக்கின்றாெரன நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. Please wind up. 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
அேதேபான்ᾠ, வᾫனியா மாவட்டத்திᾤள்ள ᾘந்ேதாட்டம் 

என்ற கிராமத்திேல இᾞக்கின்ற அகதிகள் ᾙகாமில் 
கிட்டத்தட்ட 17 வᾞட காலமாக அᾊப்பைட வசதிகள் 
இல்லாமல் 150 குᾌம்பங்கள் வாழ்கின்றன. அவர்கᾦக்கு 
மின்சாரம் இல்ைல; மலசலகூட வசதிகள் இல்ைல; குᾊநீர் 
இல்ைல. அவர்கள் வாᾨகின்ற இடமானᾐ, மனிதர்கள் வாழ 
ᾙᾊயாத ஆᾌ, மாᾌகள் வசிக்கக்கூᾊய இடமாகத்தான் 
இᾞக்கின்றᾐ. ஆகேவ, உண்ைமயில் ஜனாதிபதி அவர்கள் 
பார்ைவயிᾌவதாக இᾞந்தால், ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ᾊᾞக் 
கின்ற, இடம்ெபயர்ந்திᾞக்கின்ற இப்பᾊப்பட்ட மக்கைளத் 
தான் பார்க்கேவண்ᾌம். ெதன்பகுதியிᾢᾞந்ᾐ வᾤக்கட்டாய 
மாகக் ெகாண்ᾌவந்ᾐ குᾊேயற்றியவர்கைளப் பார்ப்பᾐ 
அல்லᾐ அவர்கᾦக்கு உதவிகைளச் ெசய்வெதன்பᾐ 
இரண்டாம்பட்ச விடயமாகும். இப்பᾊப்பட்ட சில 
நடவᾊக்ைககள் காரணமாக நாங்கᾦம் எங்கᾦைடய மக்கᾦம் 
இந்த நல்லாட்சியின்ேமல் ைவத்திᾞந்த நம்பிக்ைக 
தளர்ந்ᾐேபாகின்றᾐ. குறிப்பாக,  சிறிᾐ காலத்ᾐக்கு ᾙன், ஆᾠ 

மாத காலத்ᾐக்குள் வடக்கின் மீள்குᾊேயற்றத்ᾐக்காக 
அங்குள்ள ெபாᾐமக்களின் காணிகைள விᾌவித்ᾐத் 
தᾞவெதன ஜனாதிபதி அவர்கள் எங்கᾦக்கு வாக்குᾠதி 
வழங்கியிᾞந்தார். ஆனால், இன்ைறக்கு அவர் குறிப்பிட்ட 
ஆᾠ மாதங்கள் ெநᾞங்கி வᾞகின்றன. ஆனால், மீள்குᾊ 
ேயற்றத்ᾐக்கான காணிகைள விᾌவிப்பதற்கான எந்த 
ᾙயற்சிகᾦம் எᾌக்கப்படவில்ைல.  

ேமᾤம், மன்னார் நகரத்தின் ᾒைழவாயிᾢல் அதாவᾐ, 
பாலத்ᾐக்கு அᾞகாைமயில் இராᾎவ ᾙகாெமான்ᾠ இᾞக் 
கின்றᾐ. அதில் இᾞக்கின்ற இராᾎவத்தினர் தம்ᾗள்ைள 
யிᾢᾞந்ᾐ மரக்கறிகைளக் ெகாண்ᾌவந்ᾐ, மன்னார் ᾒைழ 
வாயிᾢல் கைட ைவத்ᾐ விற்பைன ெசய்கின்றார்கள். 
அேதேபால், அவர்கள் அங்கு saloon மற்ᾠம் canteen 
நடத்ᾐகிறார்கள். இதனால், அங்கு இᾞக்கின்ற சாதாரண 
மரக்கறி வியாபாாிகள், ᾙᾊ ெவட்ᾌகின்றவர்கள், வர்த்தகர்கள் 
ேபான்ேறார் தங்களᾐ ெதாழிைலச் ெசய்ய ᾙᾊயாத நிைலைம 
இᾞக்கின்றᾐ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
இᾠதியாக, இந்த அரசாங்கம் அதாவᾐ, ᾙக்கியமாக இந்த 

நாட்ᾊன் இன்ைறய ஜனாதிபதி, பிரதமர், ᾙன்னாள் 
ஜனாதிபதி சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமாரᾐங்க 
ேபான்றவர்கள் எங்கᾦைடய தைலவᾞக்கு வழங்கிய 
வாக்குᾠதியின் அᾊப்பைடயில்தான் எமᾐ மக்கள் எந்தவித 
நிபந்தைனகᾦம் இல்லாமல், இந்த ஆட்சி மாற்றத்ᾐக்கு 
ஆதரவளித்தார்கள். ஆனால், இன்ைறக்கு நாங்கள் 
ᾗறக்கணிக்கப்பᾌகின்ேறாம். அபிவிᾞத்தி விடயங்களிᾤம் சாி, 
ஏைனய விடயங்களிᾤம் சாி, எங்கைளப் ᾗறந்தள்ளிவிட்ᾌ 
மத்திய அைமச்சர்கள் தாங்கள் நிைனத்த மாதிாி நிைனத்த 
விடயங்கைளச் ெசய்கின்றார்கள். எனேவ, இந்த நிைலைம 
மாற்றப்படேவண்ᾌம் என்ᾠ ேகட்ᾌ, விைடெபᾠகின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 3.38] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு பந்ᾐல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින TNA එක විසින් 

ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශෙයන් වචන කිහිපයක් එකතු කරන්නට 
ලැබීම ගැන මම ෙබෙහවින් සතුටු ෙවනවා. 

අප කවුරුත් පිළිගත යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. යුද්ධය අප විසින්, 
දකුෙණ් ආණ්ඩුව විසින්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්, ෙපොදු ජන 
එක්සත් ෙපරමුෙණ් ෙහෝ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
ආණ්ඩු විසින් ඇති කර ගත් එකක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් මාතෘ 
භූමිෙය් මුහුදු ෙවරෙළන් තුෙනන් ෙදකක්, මහ ෙපොෙළොෙවන් 
තුෙනන් එකක් ෙවනම රටක් ෙලස, ඊළමක් ෙලස ෙගොඩනංවා 
ගැනීම සඳහා, එල්ටීටී ඊෙය් ෆැසිස්ට්, මිනී මරු තස්තවාදයක් 
කියාත්මක වුණා. නමුත්, ලංකාෙව් පැවතුණු ආණ්ඩු දවිඩ 
ජනතාවට විරුද්ධව, මුස්ලිම් ජනතාවට විරුද්ධව, ඒ ජනතාව 
මර්දනය කිරීම සඳහා යුද්ධයක් කෙළේ නැහැ. එෙහම යුද්ධයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කළා කියන එක සතɕයක් ෙනොෙවයි. නිරායුධ, අවිහිංසක ලක්ෂ 
ගණන් ජනයා මිය යන ෙකොට, යුද්ධයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති, 
ෙද්ශපාලනයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති දහස් ගණන් ජනයා මිය 
යන ෙකොට, රජෙය් ෙද්ෙපොළ ඇතුළු ෙපොදු ෙද්ෙපොළ සියල්ල 
විනාශ ෙවන ෙකොට, එවකට පැවති රජයන් විසින් රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් යුද ෙමෙහයුම් කර තිෙබනවා. එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදය මුලිනුපුටා දැමීම සඳහා ලංකාෙව් රජය ඉන්දියාෙව් 
සහාය ලබා ගත් අවස්ථා තිෙබනවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන යුගෙය්දී 
ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කරලා, ඉන්දියන් හමුදාව ෙගනැල්ලා, 
එල්ටීටීඊ තස්තවාදය නිම කරන්නට උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාෙත් 
ෙසේවය සඳහා ෙයොදා ගත්තා. එෙහත් යුද්ධය නිම කරන්නට බැරි 
වුණා.  

එදා පැවති යුද්ධය නිසා ජාතික නායකයන් විශාල සංඛɕාවක් 
ජාතියට අහිමි වුණා. රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමා, 
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා, සී.වී. 
ගුණරත්න මැතිතුමා, ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිතුමා අපට 
අහිමි වුණා. අපි සමඟ එදා විපක්ෂෙය් හිටිය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා දන්නවා, අප්පාතුෙරයි අමිර්තලිංගම් හිටපු විපක්ෂ 
නායකතුමා, ඒ වාෙග්ම ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් හිටපු විෙද්ශ 
අමාතɕවරයා වැනි වැදගත් ජාතික නායකයන් විශාල සංඛɕාවක් 
සිංහල, ෙදමළ ෙම් සියලුම පක්ෂවලින් අහිමි වුණාය කියන එක.  

අවසානෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ෙසේනාධිනායකයා ෙලස කළ සාකච්ඡා සියල්ල අසාර්ථක වුණා. 
ෙම් රෙට් ජනතාව තමන්ට බිෙයන් හා සැෙකන් ෙතොරව ජීවත්වීමට 
අයිතිය ඉල්ලා සිටි නිසා, එයට කන් දීමක් වශෙයන් මානුෂීය 
ෙමෙහයුමක් කරලා, මීට අවුරුදු හතකට ෙපර  තස්තවාදය 
මුලිනුපුටා දමලා, සිංහල, මුස්ලිම්, ෙදමළ, බර්ගර් සියලු මිනිසුන්ට 
බිෙයන් හා සැෙකන් ෙතොරව ජීවත් ෙවන්නට පුළුවන් රටක් 
නිර්මාණය කිරීෙම් ජාතික යුතුකම හා වගකීම ඉෂ්ට කළා.  

අද කවුරු ෙකොයි විධියට අවලාද, අපහාස-උපහාස නැඟුවත්, 
අපට ෙමොන විෙව්චන තිබුණත්, ලංකා ඉතිහාසෙය් එතුමා කරපු ඒ 
සාධාරණ හා යුක්තිසහගත, මව් බිම ආරක්ෂා කිරීෙම් කියා 
පිළිෙවත පිළිබඳව ලබා දිය යුතු ෙගෞරවය එතුමාට, හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට, ඒ වාෙග්ම රණ 
විරුවන්ට ලබා දිය යුතුයි.  

ඕනෑම යුද්ධයකදී යම් යම් අකටයුතුකම් හා අසාධාරණකම් 
සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. ලංකාෙව් හමුදාවට සමූල ඝාතනයක් 
කිරීෙම් කිසිම වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙදමළ ජනතාව සමූල 
ඝාතනය කෙළේ නැහැ. මානුෂීය ෙමෙහයුමක් තුළින්, ඔවුන්ට ෙබ්රා 
ගත හැකි සියලු ෙදනා ඉතාම අනුකම්පා සහගතව, 
දයානුකම්පාෙවන් යුතුව ෙබ්රා ගත්තා කියන එක තමයි අප 
කාෙග්ත් විශ්වාසය. 

2009දී යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව වර්තමාන කථානායක 
ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ඒ පෙද්ශවල සිවිල් පාලනය ස්ථාපිත 
කිරීම සඳහා උතුරු - නැ ෙඟනහිරට යන අවස්ථාෙව්දී කැබිනට් 
ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් මමත් ඒ අවස්ථාවලට සහභාගි වුණා මට 
ෙහොඳට මතකයි. යුද්ධය නිම වූ වහාම ඔවුන් තුළ කිසිම 
විශ්වාසයක් තිබුෙණ් නැහැ ආණ්ඩුව ඒ පෙද්ශවල සිවිල් 
පාලනයක් ඇති කරන්නට යනවා කියලා. එතැන සිටි සියලුම 
හමුදා නිෙයෝජිතයන් ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා පමුඛ අෙප් 
කණ්ඩායමට කිව්ෙව්, "කවදාවත් අපට සිවිල් අයිතියක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මිලිටරිකරණයක් තමයි දිගටම ෙවන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා ආවාට, ෙම් කටයුතු කළාට නිලධාරින් නැහැ" කියලා. 

ෙමොකද, පුරා අවුරුදු 30ක් ෙවන් වුණු පෙද්ශයක්. ඒ පෙද්ශෙය් 
උසාවි නැහැ; ෙර්ගුව නැහැ; ආදායම් බදු  නැහැ; ෙපොලීසිය නැහැ. 
ෙම් සියලුම ක්ෙෂේතවල සිවිල් පාලනය ඇති කිරීම ඉතාම විශාල, 
අසීරු කටයුත්තක්. ඒ අමාරු කටයුත්ත කිරීෙම්දී මුල් වකවානුෙව් 
ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා නායකත්වය දුන්නා. ඉන් පසුව 
බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, -යටිතල පහසුකම් සම්පූර්ණෙයන් 
විනාශ ෙවලා. A9 මාර්ගය නැහැ. උතුරට දුම්රිය යන්ෙන් නැහැ. 
දුම්රිය මාර්ගයක් නැහැ, ෙර්ල් පීලි නැහැ- යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා "උතුරු වසන්තය" හා "නැ ෙඟනහිර 
උදානය" යනුෙවන් මහ දැවැන්ත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන 
වɕාපෘති පමාණයක් කළා.  

මම කුඩා කාලෙය් විශ්වවිදɕාල ශිෂɕෙයක් වශෙයන් සිටියදී 
යාපනය විශ්වවිදɕාලයට එක් වරක් ගිහින් තිෙබනවා. අෙප් 
මිතෙයෝ, සිංහල අය එෙහේ ඉෙගන ගත්තා. සුනිල් ආරියරත්න 
මහතා ආධුනික සහාය කථිකාචාර්යවරෙයක් වශෙයන් සිටියා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ කාලෙය් ධර්මෙසේන පතිරාජ මැතිතුමා යාපනය 
විශ්වවිදɕාලෙය් ආචාර්යවරෙයක්ව සිටියා. සුචරිත ගම්ලත් 
මැතිතුමා සිටියා. යාපනය විශ්වවිදɕාලෙය් ඒ ගුරුවරු ඉන්න 
කාලෙය් "ෙපොන්මණි" කියලා චිතපටියක් හැදුවා. ඒ විශ්වවිදɕාල 
කාලෙය් තිබුණු ෙසොඳුරු මතකය සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි ෙවලා, 
ෙවන් ෙවලා ඉඳලා ආපසු හැෙදන කාලෙය්දී මම විශ්වාස 
කරන්ෙන් ඒ පෙද්ශවල වඩාම පීඩාවට පත් වුණු ෙකොටස දරුවන් 
කියලායි. ෙමොකද, එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙලෝකෙය් සියලුම 
ජාතɕන්තර පිළිගැනීම්වලට පයින් ගහලා ළමා ෙසොල්දාදුවන් 
ෙලස අසරණ ළමයින් විශාල සංඛɕාවක් පැහැරෙගන ගිහිල්ලා 
තමන්ෙග් යුදමය කියා මාර්ග සඳහා ෙයොදා ගත්තා. පෑන, පැන්සල, 
ෙපොත පත අතට ෙදන්නට ඕනෑ අයට සයිනයිඩ් කරලක් ෙබල්ෙල් 
බැඳලා යුද්ධයට ෙයොමු කළා. ඒ නිසා දකුෙණ් දරුවන්ට 
අධɕාපනය සඳහා ෙදන්නට පුළුවන් පහසුකම් ෙමොනවාද, ඒ සියලු 
පහසුකම් කිසිම අඩුවකින් ෙතොරව උතුරු - නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශයටත් එෙලසින්ම ලබා දිය යුතුයි කියන පැහැදිලි 
ස්ථාවරෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව සිටියා කියන කාරණය 
හිටපු අධɕාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් මම ෙබොෙහොම වගකීෙමන් 
පකාශ කරන්නට කැමැතියි. 

උතුරු පළාත් සභාව පිහිටුවූවාට පසුව මම ගිහිල්ලා 
විග්ෙන්ෂ්වරන් මහ ඇමතිතුමාත්, ඒ පෙද්ශෙය් අධɕාපන 
ඇමතිතුමාත් සමඟ මම ෙලොකු උත්සාහයක් ගත්තා, ඒ පෙද්ශයට  
විෙශේෂිත, අපි ෙනොදන්නා ගැටලු තිෙබනවා නම් ඒ ටික 
හඳුනාෙගන ඔවුන්ට අවශɕ සියලුම සම්පත් ටික ලබාදීම සඳහා.  

මම සමහර ෙවලාවට වර්තමාන විපක්ෂ නායක ගරු ආර්. 
සම්පන්දන් මැතිතුමාටත් මෙග් අමාතɕාංශෙය්දී කථා කරලා 
කියලා තිෙබනවා, "ඔබතුමාෙග් පළාතට ගිහින් ඒ පෙද්ශෙය් මහ 
ඇමතිතුමන්ලා සමඟ ඒකාබද්ධ ෙවලා උතුරු - නැෙඟනහිර 
දරුවන්ටත් ෙම් පෙද්ශෙය් දරුවන්ට තිෙබන සියලු අයිතිවාසිකම්, 
වරපසාද ටික ෙදන්න මට උදවු කරන්න " කියලා. ඒ අනුව මම 
සම්පූර්ණ වැඩමුළුවක් පැවැත්වූවා. මෙග් අමාතɕාංශෙය් ෙල්කම්, 
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්, විභාග ෙකොමසාරිස්, ජාතික අධɕාපන 
ආයතනෙය් පධානි, ගන්ථ පකාශන ෙකොමසාරිස් කියන සියලුම 
නිලධාරින් ඉස්ෙසල්ලා දවෙසේ අරෙගන ගිහින් යාපනෙය් නතර 
කරලා පසු දින පළාත් සභාෙව් මහ අමැතිතුමා, අධɕාපන 
ඇමතිතුමා ඇතුළු උතුරු - නැ ෙඟනහිර සියලුම අධɕාපනඥයන් 
සමඟ අධɕාපනය පිළිබඳව වැඩමුළුවක් පැවැත්වූවා. මම ඒ 
වැඩමුළුෙව්දී මතු වුණු ෙයෝජනා ඇතුළත් ෙපොතක් මුදණය කරලා 
තිෙබනවා. මම ඒ ෙපොත මෙග් ෙගදර තිෙබන පුස්තකාලෙය් තබා 
තිෙබනවා.  

ඒ අය මෙගන් ඉල්ලා සිටියාම, ඒ ඉල්ලා සිටිය ෙද්වල්වලින් 
මට ෙමොනවාද ෙදන්න පුළුවන් වුෙණ් කියලා ඒ ෙපොෙත් 

979 980 

[ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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තිෙබනවා. අපි යුනිෙසෆ් ආයතනය සමඟ ළමා මිතුරු පාසල් - 
child-friendly schools - කියන concept එක පටන් ගත්ෙත් 
උතුෙර් යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ විනාශ ෙවලා තිබුණු පාසල් ෙගොඩ 
නඟන්නයි. යුනිෙසෆ් ආධාර යටෙත් පාසල් 1,500ක් ළමා මිතුරු 
පාසල් ෙලස සංවර්ධනය කළා. ඒ ගැන යුනිෙසෆ් ආයතනය සාක්ෂි 
දරයි. ඒ දත්ත අවශɕ නම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ගරා වැටිලා විනාශ 
ෙවච්ච, ෙබෝම්බ වැදිලා, ෙමෝටර් වැදිලා විනාශ ෙවච්ච පාසල්  
සියල්ල යුනිෙසෆ් ආයතනය මඟින් ළමා මිතුරු පාසල් ෙලස ෙගොඩ 
නැඟුවා. ඒ පුංචි ළමයින්ට ෙඩස්, බංකු  ආදි කිසිවක් තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒවා විනාශ ෙවලා තිබුෙණ්. ඒවායින් වැඩි පමාණයක් අපි 
ඔවුන්ට ලබා දුන්නා.  

තරු ණෙයකු ෙලස නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාත් ඒ 
පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා විවිධ ආධාර උපකාර කළා. හැම දරුෙවක්ම 
ඉල්ලා සිටිෙය් ෙකොම්පියුටර් එකක් ෙදන්න කියලායි. ෙමොකද, ඒ 
අයට ඒ අලුත් තාක්ෂණය තිබුෙණ් නැති නිසා. ඒ නිසා අපි  අලුත්  
සංකල්පයක් යටෙත්, හැම දරුවන්ටම පරිගණක 40කින් යුක්ත 
පරිගණක විදɕාගාරයක්, පරිගණක 20කින් යුක්ත භාෂාගාරයක්, 
ගණිතාගාරයක්, විදɕාගාරයක්, දුරස්ථ අධɕාපන ඒකකයක් සහිත 
මහින්ෙදෝදය පාසල් දහසක් ලංකාෙව් සෑම පළාතකටම ලබා 
දුන්නා. එෙලස ලබා ෙදන ෙකොට උතුරු පළාතට විතරක් 
මහින්ෙදෝදය පාසල් ලබා දීලා තිෙබනවා, 90ක්. නැ ෙඟනහිර 
පළාතට ලබා දීලා තිෙබනවා, මහින්ෙදෝදය පාසල් 103ක්. ෙම් 
පාසල් ඔක්ෙකෝම හදලා ඉවර කළා. කීයක් විවෘත කරලා 
තිෙබනවා ද කියන එක පිළිබඳ වග කීම තිෙබන්ෙන් ඒ පෙද්ශ 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමන්ලාට, මන්තීතුමියන්ලාට.  

සමහර අවස්ථාවලදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා එක්කරෙගන ගිහිල්ලා ෙහෝ එෙහම නැති ෙවලාවට 
තමුන්නාන්ෙසේලාටත් ආරාධනය කරලා  ෙහෝ මට පුළුවන් පාසල් 
පමාණය මෙග් කාලෙය්දී විවෘත කළා. ඒ ෙගොඩනැගිලි හදලා ඉවර 
කරලා තිෙබනවා. කවුරු හරි කියනවා නම් ෙම් පාසල් 90 හදලා 
නැහැ කියලා, "ඒ පාසල් හැදිලා නැහැ" කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා 
අලුත් අධɕාපන ඇමතිතුමාට කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද අපි කවුරුවත් 
ඒ ෙකොන්තාත්කරුවන් හඳුනන්ෙන් නැහැ. සමස්ත ලංකා 
ඉදිකරන්නන්ෙග් සංගමය තමයි මුළු ලංකාෙව්ම ඒ පාසල් දාහ 
හැදුෙව්. ඒ ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ සුදුද, කළුද, ඒවාෙය් ෙකොමිස් 
ෙකොච්චරද කියන ඒවා අපි දන්ෙන් නැහැ. මුළු ෙකොන්තාත්තුවම 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් එකම මිලකට, හැම ෙගොඩනැඟිල්ලක්ම 
එකම හැඩයකට,  එකම කමයට, එකම සම්මතයට, එකම 
පමිතියට සමසත් ලංකාෙව්ම හදන්නයි. උතුරට 90ක් සහ 
නැ ෙඟනහිරට 103ක් මහින්ෙදෝදය පාසල් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
පරිගණක විතරක් 64,000ක් ෙම් පාසල්වලට ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ඒවායින් විවෘත ෙනොකරපු පාසල් තිෙබනවා නම්, කරුණාකර ඒවා 
විවෘත කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා 
සිටින්න කැමැතියි.  

ෙම් රෙට් දරුවන්ට විභාග ෙක්න්දීය අධɕාපනෙයන් 
එෙලොවටත්, ෙමෙලොවටත් යහපතක් වුෙණ් නැහැ. ෙබොෙහෝ 
දරුවන් සාමානɕ ෙපළ සමත් ෙවලා තිෙබනවා; උසස් ෙපළ සමත් 
ෙවලා තිෙබනවා. සහතික ටික අරෙගන තිබුණාට කරන්න 
රස්සාවක් නැහැ. ඒ නිසා විභාගය සමත්, ජීවිතය අසමත් ලක්ෂ 
ගණන් ෙදමළ, සිංහල, මුසල්ිම් දරුවන් තමයි ලංකාෙව් 
අධɕාපනෙයන් බිහි කෙළේ. ඒ දරුවන්ට අවශɕ දක්ෂතාව, 
කුසලතාව, නිර්මාණාත්මක හැකියාව ෙදන්න නම්, අපි ඒ දරුවන්ට 
නිපුණතා සංවර්ධන අධɕාපනයක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා මම 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් විවිධ දුෂ්කරතා යටෙත් තාක්ෂණෙව්දී 
විෂය ධාරාවක් හඳුන්වා  දුන්නා. ඒක අලුත් උසස් ෙපළ විෂයය 
ධාරාවක්. ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය, ෛජව පද්ධති තාක්ෂණය, 
තාක්ෂණය සඳහා විදɕාව කියලා තාක්ෂණෙව්දී විෂය ධාරාවක් 
හඳුන්වලා දුන්නා.  

මම අධɕාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් හිටපු කාලෙය්දී ෙවන 
ෙමොනවාවත් ෙනොකළත්, උසස් ෙපළ  ඉතිහාසය පුරාම පැවැති 
විදɕා, කලා, වාණිජ විෂය ධාරා තුනට අතිෙර්කව රෙට් දරුවන්ට 
ෙහටක් ඇති වන තාක්ෂණික විෂය ධාරාව හඳුන්වා දීම පමණක්ම  
කළා වුණත්, එය රටක අධɕාපන අමාතɕවරෙයකු හැටියට 
පමාණවත් වනවා. උපනූපන් පරම්පරාවල දරුවන්ට ඉංජිෙන්රු 
තාක්ෂණය, විදුලි ඉංජිෙන්රු, ෙමෝටර් රථ ඉංජිෙන්රු, යාන්තික 
ඉංජිෙන්රු,  ඉෙලක්ෙටොනික් ඉංජිෙන්රු සහ ෛජව පද්ධති 
තාක්ෂණයත් සමඟ කෘෂිකර්මය, පසු අස්වනු තාක්ෂණය, ආහාර 
තාක්ෂණය, ෙගොවිෙපොළ කළමනාකරණය ඇතුළත් පාඨමාලා 
හඳුන්වා දුන්නා. ෙම්වා තුළින් දරුෙවකුට තම ජීවිතය ෙවනුෙවන් 
අධɕාපනයක් ලබා  ෙදන ෙවනස ඇති කළා.  තාක්ෂණෙව්දය 
සඳහා වූ උපාධියක් ලංකාෙව් විශ්වවිදɕාල පද්ධතිය තුළ කවදාවත් 
තිබුෙණ් නැහැ.  

මම ස්තුතිවන්ත වනවා, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ගරු උසස ්
අධɕාපන ඇමතිතුමාට. එතුමාෙග් කාලෙය්දී තමයි තාක්ෂණෙව්දී 
විෂය ධාරාවට පළමුෙවනි ළමයි  පිරිස බඳවා ගත්ෙත්. හැබැයි, 
ගත්ත ළමයි පමාණය පමාණවත් නැහැ. මම  විශ්වවිදɕාලත් එක්ක 
සැලසුම් කරලා තිබුෙණ් තුන්දාහක ළමයින් පිරිසක් බඳවා 
ගන්නයි. නමුත්,  බඳවාෙගන තිෙබන්ෙන් ෙදදාහක පමාණයක්. 
එතැන ෙම් වාෙග් ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වතාවට ෙම් විෂය ධාරාවට 
විශ්වවිදɕාලයට ළමයින් ෙදදාහක් ඇතුළත් ෙවනෙකොට, රජෙය් 
පාසල්වලින් තමයි ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ. නමුත්, අවාසනාවකට 
පුද්ගලිකව ෙම් විෂයයන් ඉෙගන ෙගන, විභාග ලියලා සමත් වුණ 
කාර්මික විදɕාලවල ළමයින්ද ෙමවර ඇතුළත් කරගන්න යනවා. 
ඒ කමෙව්දයත් නිවැරදි කෙළොත් ෙහොඳයි.  

ෙම් තාක්ෂණෙව්දී විෂය ධාරාව සඳහා 2013 වර්ෂෙය් උතුෙර් 
පාසල් 13ක් සහ 2014 වර්ෂෙය් උ තුෙර් පාසල් 33ක් මම ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය්  නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පාසල් 
20ක් සහ 2014 වර්ෂෙය්  පාසල් 31ක් වශෙයන් පාසල් 51ක් 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය් උතුරු පළාෙත් ෙම් විෂය 
ධාරාව සඳහා ශිෂɕයන් 2,051ක් ඉඳලා තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය් 
නැෙඟනහිර පළාෙත් ශිෂɕයන් 2,378ක් ඉඳලා තිෙබනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් දකුණු පළාෙත් දරුවන්ට වාෙග්ම 
උතුරු-නැ ෙඟනහිර පළාත්වල දරුවන්ටත් ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය, 
ෛජව පද්ධති තාක්ෂණය ඉෙගනීමට අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

මම පුදුම ෙවනවා,  මීට ෙපර  මන්තීතුෙමක් කථා කරපු 
විධියට. හීෙනන් නැඟිට්ටා වාෙග් කිසිම ෙදයක් ෙකරුෙණ් නැහැ 
වාෙග්යි එතුමා කථා කෙළේ. සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවච්ච රටක් 
ආපහු ෙගොඩ නඟනෙකොට දවසකින් පාතිහාර්යය පාන්න බැහැ. 
අලුත්  ෙවනස්කම් අද ඒ දරුවන්ට ලැෙබනවා. අධɕාපනෙය් ෙම් 
ඇති කරපු ෙවනස පදනම් කරෙගන,සමස්ත  ලංකාෙව්  උසස් 
ෙපළ විභාගෙය් පතිඵලවලින් ඉහළම ලකුණු ලබපු ශිෂɕයා 
යාපනෙයන් බිහි කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙම් දරුවන් 
අතර උතුෙර්, දකුෙණ් කියලා ෙවනසක් තිබුෙණ් නැහැ.  

අපි ඊට අතිෙර්කව, උතුෙර් පාසල්වල දරුවන් සහ දකුෙණ් 
පාසල්වල දරුවන් අතර කීඩා තරග ඇති කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ 
වාෙග්ම ෙවනත් සංස්කෘතික උත්සව පැවැත්වූවා. සමහර 
අවස්ථාවල අපි සී. ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාෙග් 
අනුස්මරණය සිදු කෙළේත් යාපනයට ගිහිල්ලා. ඒ වාෙග්ම, යම් යම් 
අවස්ථාවල ඒ  ශිෂɕයන් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙගවල්වලට 
ෙගන්වාෙගන, ඒ ෙගවල්වල  නතර කර ෙගන සතියක් පමණ ඒ 
පාසල් ළමුන් සමඟ එකට වැඩ කළා. යාපන දිස්තික්කෙය් දරුවන් 

981 982 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විදɕාලෙය් තිබුණ වැඩසටහනකට 
ඇවිල්ලා, ෙකොළඹ  ෙගවල්වල නතර ෙවලා  ඉඳලා  පාසල් සමඟ 
එකට වැඩ කළා. යාපනෙය් ෙගදර රණ්ඩුවක් ඇති වුණාම එක 
දවිඩ ළමෙයක් ෙගදරින් පැනලා ෙකොළඹ පිටෙකොටුවට ඇවිල්ලා 
බස් එක ෙහොයා ෙගන,  ෙකොළඹ නවාතැන් දුන්න ළමයාෙග් - 
යාළුවාෙග්- ෙගදරට   තමයි  ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන පුවත් 
පත්වල පවා ලිපි පළ ෙවලා තිබුණා.  ෙම් විධියට ජාතීන් අතර 
සමඟිය ඇති කරන්න අපි සද්භාවෙයන් යුතුව කටයුතු කරලා 
විශාල ෙමෙහවරක් කරලා තිෙබනවා.  

ඊෙය්  ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මැතිතුමා කියලා තිබුණා, අපි 
අධɕාපනය විනාශ කළා කියලා. එතුමා ආචාර්ය උපාධියක් ලබපු 
ෙකෙනකු හැටියට මර්වින් සිල්වා මහතාෙග් ගණයට වැටීම පිළිබඳ 
මට තිෙබන්ෙන් පුදුම පශ්චත්තාපයක්.  ෙමොකද, ලංකාෙව් 
විශව්විදɕාලවලින් ෙමවැනි ආචාර්ය උපාධි දීපු  අයත් බිහි කළා 
ෙන්ද කියන එක පිළිබඳව. ෙම් කියාදාමය හරහා ෙම් රෙට්  ඇති 
වුණු ආරක්ෂාව තවදුරටත් එෙලසින්ම පවත්වාෙගන යා යුතු 
ෙවන්ෙන්, ඕනෑම රටක, ඕනෑම ජන වර්ග තුළ අන්තවාදී 
ෙකොටසක් ඉන්න නිසා. ඒ අන්තවාදී පිරිස තුළ විවිධ ෙච්තනා ඇති 
ෙවනවා. ෙමොකද, ෙබදුම්වාදය සඳහා වන රටින් පිටස්තර 
බලෙව්ගයක් තිෙබන බව අපි අමතක ෙනොකළ යුතුයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு பந்ᾐல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙහොඳයි.  මා පසු ගිය කාලෙය් කළ යුෙරෝපා සංචාරෙය්දී  

දැක්කා,  එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙවනුෙවන් පින්තූර ගහලා පංශෙය් 
මුදල් එකතු කරන වɕාපාර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජයලලිතා 
අල්ලපු රෙට් ඉඳන් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, ලංකාෙව් 
ඊළමක් ඇති ෙවන්න උදව් කරනවායි කියලා. ෙම් තිෙබන 
තත්ත්වය තුළ, ෙම් රෙට් සිටින යම් ෙකොටස්වලටත් ෙම් විස බීජ 
කවනෙකොට යම් කිසි කාලපරිච්ෙඡ්දයක් යන ෙතක් හමුදාව ෙම් 
රෙට් උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ජනතාව සමඟ ඉතාම 
සහෙයෝගෙයන් -ඔවුන් මර්දනය කිරීම සඳහා ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් 
ජීවිත ෙගොඩ නැඟීම සඳහා- සිටිය යුතුයි කියන ස්ථාවරෙය් තමයි 
අපි සිටින්ෙන්.  

මා අවසාන වශෙයන් ෙකොස්ගම පෙද්ශෙය්,  එෙහම නැත්නම් 
අෙප්  සීතාවක පෙද්ශෙය් කැලණි මිටියාවෙත් ඇති වුණු මහා 
ෙඛ්දවාචකය ගැනත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.   හමුදා කඳවුරක් 
ෙනොෙවයි එතැන තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් තිෙබන විශාලම අවි 
ගබඩාවයි එතැන තිබුෙණ්. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්, 
මමත් ඒ කාලෙය් චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියට කිව්වා, ඒ 
ගබඩාවට එතැනට ෙගන යන්න එපායි කියලා. ඊට පස්ෙසේ 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා ෙම් ගබඩාෙව් 
තිබුණු අවි විටින් විට එතැනින් ඉවත්  කළා.  ඔයාමළුවට හා තවත් 
පෙද්ශයකට ෙමය ෙගන යන්නත් සැලසුම් කර තිබුණා. ඊට 
අතිෙර්කව ෙව්යන්ෙගොඩට ෙම්ෙක් ෙකොටස් ෙගන ගියා. ෙමහි 
තිබුණු ආයුධ, බර අවි පමාණය අඩු කරමිනුයි තිබුෙණ්. නමුත්, පසු 
ගිය අවුරුදු එකහමාර තුළ ඒ සඳහා පමාණවත් සැලකිල්ලක් 
දැක්වූෙව් නැහැ. ඒ නිසා අද ඇති ෙවලා තිෙබන විනාශය තුළ අෙප් 
පෙද්ශෙය් අෙප් හිතවත් ඥාතී හිත මිතාදීන් විශාල පමාණයක් 

පීඩාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  එදිනම අපි ෙම් සඳහා පාෙයෝගිකව 
මැදිහත් වුණා. අගාමාතɕතුමා, අෙප් රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමා 
ඇතුළු ආණ්ඩුවත් මැදිහත් වුණා. අද අගමැතිතුමා පතිඥාවක් 
දුන්නා, ඒ පෙද්ශෙය් නිවසක් නැතිව, උන්හිටි නැතිව අසරණ 
ෙවලා ඉන්න අයට ෙගවල් කුලී වශෙයන් රුපියල් 50,000 බැගින් 
ෙගවන්න ආරම්භ කළායි කියලා.  ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව ඉතාම 
දුෂ්කරතා මධɕෙය්යි  සිටින්ෙන්. ඒ නිසා රජය අෙනක් සියලු 
ෙද්වලට වඩා පමුඛත්වය දීලා ඒ අයට වන්දි මුදලක් ෙගවන්න 
කටයුතු කරන්න කියලා- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මුදල දුන්ෙන් ෙගවල් කුලී වශෙයන් 

ෙනොෙවයි, ඒ අයට ජීවත් වීම සඳහා  ෙන්ද? 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு பந்ᾐல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙගවල් කුලී වශෙයනුයි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙගවල් කුලී වශෙයන්ද? 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு பந்ᾐல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්.  මාසයකට රුපියල් 50,000ක්.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාතɕන්තර ෙවෙළඳ රාජɕ 
අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
තමන්ට තිබුණු නිවාසවල නැවත පදිංචිවීමට ෙනොහැකි සියලු 

ෙදනාට.   
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு பந்ᾐல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්. ෙමොකද, ඉන්න තැනක් ඇත්ෙත්ම නැත්නම් දරු පවුල් 

එක්ක ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනක ෙගයක් කුලියට අරෙගන නතර 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ අයට වන්දියක් ෙගවීෙම් යුතුකමක්, වගකීමක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හානියට පත් වූ වɕාපාර නැවත පවත්වා 
ෙගන යන්න අපි ඔක්ෙකොම ෙද්ශපාලන පක්ෂ පාට ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව ඒ අයට සහෙයෝගය දිය යුතුයි. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජɕ 
අමාතɕතුමා නිෙයෝජනය කරන්ෙනත්  ෙකොළඹ දිස්තික්කය. අපි 
සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් අය ෙවනුෙවන් උපකාර  කළ 
යුතුයි. ෙමොකද, ෙම් අය ෙපොදුෙව් හිතනවා අපි ඔක්ෙකෝම ෙම් 
අයට කිසිම පිළිසරණයක් ෙවන්ෙන් නැහැ; ෙම් අය ෙවනුෙවන් 
මැදිහත් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ අයෙග් ෙව්දනාව සාධාරණයි. 
ෙමොකද, ඒ අය හිතන තරම් ඉක්මනට අවශɕ පතිකර්ම ෙකරුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා - 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண்ᾗமிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ඒ කටයුතු කිරීමට පාෙයෝගික 

අපහසුතාවක් තිෙබනවා.  හමුදාවට වුණත් ගැටලු තිෙබනවා, එම 
අවි ආයුධ ගිනිගත් පෙද්ශෙය්  තිෙබන ෙබෝම්බ ආදිය තවමත් 

983 984 

[ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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පත්තු ෙව්විද කියලා. ඒ වාෙග් පාෙයෝගික අපහසුතාවකුත් 
තිෙබනවා.  ෙමොකද, ගංවතුරක් වාෙග් ෙනොෙවයි. ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන එක හරි. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
එම ජනතාවට යම් කිසි කලකිරීමක් ඇති ෙවන්න ඇති. පළමු දවස් 
ෙදක තුෙන්දී ඒක අපට පාෙයෝගිකව විසඳන්න අමාරු කාර්ය 
භාරයක් වුණා. 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு பந்ᾐல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්, දැනුත් පාෙයෝගිකව අමාරුයි. අද උෙදත් ගරු සුසිල් 

ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා එෙහම එම ස්ථානයට ගිහිල්ලා ඒ කටයුතු 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලුවා. අපි කමිටුවකුත් හදා ෙගන ඉදිරිෙය්දී එම 
කටයුතු කරමු. ඒ විධිෙය් කඳවුරු ෙනොෙවයි, යාපනය අර්ධද්වීපෙය් 
උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල තිෙබන්ෙන්.  ෙම්ක පධාන හමුදා 
කඳවුරක්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்ᾗமிகு பந்ᾐல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ නිසා ෙපොදුෙව් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු ජනයාෙග් ජන 

ජීවිතයට ආරක්ෂාව ලැෙබන විධියටත්, රාජɕ ආරක්ෂාව තහවුරු 
වන ආකාරයට එක සමාන ෙපොදු පතිපත්තියක් යටෙත් වැඩ කරමු 
කියන පාර්ථනාව ඇතිව මෙග් වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජɕ ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 4.00] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජɕ අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற்ᾠம் ெபாᾞளாதார அᾤவல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල 

පවතින ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා ෙකෙරන, සභාව කල් තැබීෙම් 
විවාදයට සම්බන්ධ වීමට හැකි වීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාතɕාංශය විධියට ගරු අගාමාතɕතුමාෙග් නායකත්වෙයන් සහ 
උපෙදස් මත අපි උතුරු නැ ෙඟනහිර සිටින අෙප් ජනතාවෙග් 
ගැටලු  ජාතික පතිපත්ති සැලසුම් තුළ  විසඳීමට කියා කර 
තිෙබනවා.  අප අමාතɕාංශය යටෙත් විෙද්ශ ණය සහ පදාන 
සම්බන්ධීකරණයත්, ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ග නැංවීම, 
ආර්ථික කටයුතු කාර්යක්ෂම කිරීම, තරුණ තරුණියන්ට රැකී 
රක්ෂා සහ ඒ ජන ජීවිත ඉස්සරහාට ෙගන යන්න පුළුල් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කර ෙගන යනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අප මතක තබා ගන්න ඕනෑ, උතුරු නැ ෙඟනහිර 
අවුරුදු 30ක කාලයක් තිසේසේ  යුද්ධයක් පැවතුණු බව. ඒ යුද්ධය 
තුළින් එම පෙද්ශවල සිටි ජනතාව ටත්, අෙප් රටටත් විශාල 
හානියක් සිද්ධ වුණා. ඒ හානිය සිද්ධ ෙවලා වසර ගණනාවක් ගත 

වුණා. දැන් අපට සාමය ලැබී තිබුණත්,  එම පෙද්ශවල යටිතල 
පහසුකම් ඇතුළු එම ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට 
පත් කිරීම සඳහා රජයක් හැටියට අප තවමත් කටයුතු කරමින් 
සිටින බව  ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කළ යුතුයි.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව සමෙය්දී ජාතɕන්තර පජාව ඔස්ෙසේ අෙප් 
රටට විවිධ ෙචෝදනා ආවා. ඒ ෙචෝදනා පිළිබඳව ෙසොයා බලා,  
විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ඒ යම් යම් කාරණා 
නිවැරදි කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා සහ ගරු අගාමාතɕ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
සද්භාවෙයන් කටයුතු කරයි කියලා අප සියලුෙදනාම 
පිළිගන්නවා. අපි ෙම් රට සංවර්ධනය කිරීෙම්දී උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල සිටින ජනතාව එක්කාසු කරෙගන ඒ ශක්තිය තුළින් 
ඉස්සරහාට යන්නට ෙම් අවස්ථාෙව්දී තීන්දු තීරණ අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒෙක් කිසිම සැකයක් නැහැ. ෙද්ශපාලන විසඳුමක් 
තුළින් ඒකීය රටක් විධියට අෙප් මුළු ශී ලංකාවම සංවර්ධනය 
කිරීෙම් කටයුත්ෙත්දී ෙගෝලීය ආර්ථිකයත් සම්බන්ධ කරෙගන රට 
තුළ තිෙබන ආර්ථික ෙක්න්දස්ථාන කාර්යක්ෂම කළ යුතුයි.  ඒ 
මඟින් විෙශේෂෙයන්ම  අෙප් තරුණ තරුණියන්ට  උසස ්ආදායම් 
මාර්ගයක් ලැෙබන විධියට අනාගතය ගැන බලාෙපොෙරොත්තු තබා 
ගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් ස්ථාපනය කරන්නට ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම එකිෙනකා ගැන අවෙබෝධයක් නැතිව විවිධ 
මත  ඉදිරිපත් කිරීම තුළින්, ඒ වාෙග්ම විවිධ ජාතින් හා විවිධ 
ආගම් ෙභ්ද බින්න කරමින් ෙද්ශපාලනෙයන් ඉස්සරහාට යන්නට 
යම් යම් බලෙව්ග කටයුතු කළ බව අපි දන්නවා.  එෙහත්  2015 
ජනවාරි 08වැනි දා සමස්තයක් හැටියට රෙට් සියලු ෙදනාම එකතු 
ෙවලා ෙම් රෙට් තිබුණු එවැනි බලෙව්ග පරාජයට පත් කළා. අද 
සියලු ෙදනාටම සාමෙයන්, සමාදානෙයන් ජීවත් වන්නට පුළුවන් 
රටක් ස්ථාපනය කිරීමට අප කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ අඩිතාලම 
ඔස්ෙසේ තව ගැටලු රාශියක් අපට විසඳන්නට තිෙබනවා. ඒ සඳහා  
එකිෙනකා කියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව මැනවින් දැනුවත් 
කරලා,  යථාර්ථය ෙත්රුම් ෙගන, අපි පරිස්සෙමන් ඉස්සරහාට 
යන්න ඕනෑ ගමනක් තිෙබනවාය කියන එක පිළිබඳව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සියලු ෙදනාටම  මතක් කරන්න කැමැතියි.  

අෙප් අමාතɕාංශය යටෙත් ගරු අගාමාතɕතුමාෙග් 
සංකල්පයක් මත තරුණ තරුණියන් සඳහා රැකියා දස ලක්ෂයක් 
බිහි කිරීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක වනවා. ඒ වාෙග්ම උතුරු 
නැ ෙඟනහිර යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම හා ජීවෙනෝපාය 
සංවර්ධනය සඳහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් ෙම් වන ෙකොටත් 
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්නට ඕනෑ, උතුරු නැ ෙඟනහිර නිෙයෝජනය කරන 
සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට අපි විමධɕගත අරමුදල් ෙවන් 
කර තිෙබන බව. තමන්ෙග් ජනතාවත් එක්ක එකතු ෙවලා, තම 
පෙද්ශ සංවර්ධනය කිරීමට අවශɕ ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා, ඒ 
අරමුදල් ෙයොදා ගනිමින් ඒවා කියාත්මක කිරීෙම් අයිතිය 
එතුමන්ලාට ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනයට සෑම ගාම නිලධාරි වසමකටම රුපියල් දස ලක්ෂය 
බැගින් දීලා තිෙබනවා. යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය තුළින් 
ජනතාවෙග් එදිෙනදා ආර්ථිකයට සහ ජන ජීවිතයට බලපාන 
ගැටලු විසඳීම සඳහා විශාල මුදලක් දැන් නිදහස් කරලා ඒ 
ෙයෝජනා දැන් කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා.  

විෙද්ශ ණය සහ පදාන තුළින් මහා පරිමාණෙය් සංවර්ධන 
වැඩ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරලා අද ශී ලංකාව 
ජාතɕන්තරෙය් පිළිගත් රටක් හැටියට ඉස්සරහට යන 
ෙමොෙහොෙත්දී ඒ තුළින් ලැෙබන සියලුම පතිලාභ රෙට් අනික් 
ජනතාවත් සමඟ සාධාරණ ෙලස උතුරු නැ ෙඟනහිර ජනතාවටත් 
බුක්ති විඳින්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි  බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ පෙද්ශ සංවර්ධනය කිරීෙම්දී ඒ පෙද්ශවල තිෙබන භූෙගෝලීය 
පිහිටීම, මානව සම්පත, ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශ ෙගෝලීය ආර්ථිකයට 
සම්බන්ධ කිරීම තුළින් ඒ ජනතාව -විෙශේෂෙයන්ම තරුණ 
තරුණියන්- බලාෙපොෙරොත්තු වන රැකියා  උත්පාදනය කරන්නට 
හැකියාවක් ලැෙබයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසාන කරන්න. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண்ᾗமிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඒ සඳහා අපි සියලු ෙදනාටම ආරාධනා කරනවා. ඒ පෙද්ශය 

නිෙයෝජනය කරන සියලුම පක්ෂ අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගාමාතɕතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් ෙම් ගැටලු විසඳීම සඳහා ඉස්සරහට යන 
කමෙව්දයක් අපි සාකච්ඡා කරමු. ඒ කමෙව්දය ස්ථාපනය කරලා 
සියලු ෙදනාටම සාධාරණව සාමෙයන් නිදහෙසේ ජීවත් වන්න 
පුළුවන් රටක්, ඒ වාෙග්ම ආර්ථික වශෙයන් ජාතɕන්තරයට 
සම්බන්ධ ෙවලා ඒ තුළින් ෙහොඳ ආදායම් මාර්ගයක් ෙසොයා ෙගන 
ස්ථාවර ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් රටක් අපි ස්ථාපනය 
කරමුය කියමින්, සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 

 
[பி.ப. 4.08] 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அப்ᾐல்லா மஹᾟப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கேள, 

வடக்கு, கிழக்கிᾤள்ள பிரச்சிைனகள் பற்றிய இன்ைறய 
ஒத்திைவப்ᾗப் பிேரரைண மீதான விவாதத்திேல எனக்குப் 
ேபசக்கிைடத்தைமையயிட்ᾌ நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
ᾙதᾢல் ᾗனர்வாழ்ᾫ சம்பந்தமாகக் குறிப்பிடேவண்ᾌம். 
சிைறச்சாைலகள் மᾠசீரைமப்ᾗ, ᾗனர்வாழ்வளிப்ᾗ, 
மீள்குᾊேயற்ற அைமச்சுக்கு 2016ஆம் ஆண்ᾌக்குாிய நிதி 
ஒᾐக்கீடாக கிட்டத்தட்ட 14,000 மில்ᾢயன் ᾟபாய் அதாவᾐ 
1,400 ேகாᾊ ᾟபாய் ஒᾐக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. அதில் 
வடக்குக்கு 7,360 மில்ᾢயன் ᾟபாᾜம் கிழக்குக்கு 2,285 
மில்ᾢயன் ᾟபாᾜம் வடக்கு, கிழக்கு தவிர்ந்த பகுதிகᾦக்ெகன 
385 மில்ᾢயன் ᾟபாᾜம் ஒᾐக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. மாவட்ட 
ாீதியாகப் பார்த்தால் எங்கᾦைடய  மாவட்டங்கᾦக்கு 
ஒᾐக்கப்பᾌகின்ற நிதி குைறவானதாகும். அேதேநரத்தில், நிதி  
பங்கிடப்பᾌகின்றேபாᾐ எங்கᾦைடய ேதைவகைளப் 
ᾗறந்தள்ளி அந்நிதி ஒᾐக்கப்பᾌகிறᾐ என்பைத அைமச்சர் 
அவர்கᾦக்கு நான் எᾌத்ᾐக்கூற விᾞம்ᾗகின்ேறன். இᾐ கடந்த 
பல வᾞட காலமாக நைடெபற்ᾠ வᾞகின்றᾐ.  

திᾞேகாணமைல மாவட்டத்திேல குறிப்பாக Mutur DS 
Division, Kuchchaveli DS Division, Thambalagamam DS 
Division, Kinniya DS Division ஆகிய பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிᾫகளிேல இᾞக்கின்ற ᾙஸ்ᾢம் பிரேதசங்கைள 
உள்ளடக்கிய பகுதிகள் ᾗறக்கணிக்கப்பட்டᾐ ெதாடர்பாக 
கடந்த ஜனவாி மாதம் அைமச்சர் அவர்கᾦக்கு எᾌத்ᾐக் 
கூறியேபாᾐ, பிரேதச ெசயலாளர்கள், மாவட்ட அரசாங்க 
அதிபᾞக்கூடாக அந்த விபரங்கைளத் தன்னிடம் சமர்ப் 
பிக்குமாᾠ அவர் கூறினார். அதற்கிணங்க 25.02.2016ஆம் 

ஆண்ᾌ அதைன அவாிடம் ஒப்பைடத்ேதன். அப்பᾊ 
விபரங்கைள ஒப்பைடத்ᾐம்கூட அண்ைமயிேல ஒᾐக்கப்பட்ட 
நிதிையப் பார்க்கும்ேபாᾐ மிக ேமாசமான ᾙைறயிேல நாங்கள் 
ᾗறந்தள்ளப்பட்ᾊᾞப்பைத காணக்கூᾊயதாக இᾞக்கின்றᾐ.  

கிண்ணியாவிேல உப்பாᾠ, மயிலப்பன்ேசைன, ேசாைல 
ெவட்ᾌவான், தளவாய், கண்டல்காᾌ ேபான்ற பிரேதசங் 
கைளப் ெபாᾠத்தவைரயிேல அங்கு எந்தவிதமான 
resettlement க்கான வசதிகேளா, ᾪதிப் ᾗனரைமப்ேபா, சிறிய 
மதகுகளின் ᾗனரைமப்ேபா, அல்லᾐ toilet வசதிகேளா 
அல்லᾐ temporary shed வசதிகேளா எᾐᾫம் 
வழங்கப்படவில்ைல. அந்த வசதிகள் ᾘஜ்ய நிைலயிேலதான் 
காணப்பᾌகின்றன. அேதேபான்ᾠ எங்கᾦைடய மஜீத் நகர் 
பிரேதசத்திேல கிரான், கல்லᾊெவட்ᾌவான் ேபான்ற 
பகுதிகளிᾤம், ᾚᾑாிேல ஜபல் நகர், இக்பால் நகர், 
இறால்குழி மற்ᾠம் ேவதத்தீᾫ ேபான்ற பிரேதசங்களிᾤம் 
எந்தெவாᾞ ᾙன்ேனற்றகரமான நடவᾊக்ைகᾜம் 
எᾌக்கப்படவில்ைல.  

1990ஆம் ஆண்ᾌ வடக்கிேல யாழ்ப்பாணம், மன்னார், 
வᾫனியா, ᾙல்ைலத்தீᾫ, கிளிெநாச்சி ேபான்ற பிரேதசங்களி 
ᾢᾞந்ᾐ ெவளிேயற்றப்பட்ட கிட்டத்தட்ட 29,746 குᾌம்பங் 
கைளச் ேசர்ந்த ஓாிலட்சத்ᾐக்கும் ேமற்பட்ட அகதிகள் இன்ᾠ 
அநாதரவான நிைலயிேல இᾞக்கின்றார்கள். எங்கᾦைடய 
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் ஆர். சம்பந்தன் அவர்கள் இங்கிᾞப் 
பதால் இந்த விடயத்திேல அவᾞைடய கவனத்ைத ஈர்க்க 
விᾞம்ᾗகின்ேறன். அவர்கைள மீள்குᾊேயற்ற எங்கᾦைடய 
அைமச்சர் ெகளரவ றிஸாத் பதிᾜதீன் அவர்கள் ᾙயற்சித்த 
ேபாᾐ, இனவாதப் ேபச்சுக்கᾦம் குேராதங்கᾦம் ெவளிப் 
பட்டன. வடக்கிᾢᾞந்ᾐ பலவந்தமாக ெவளிேயற்றப்பட்ட 
வர்களில் மன்னாாிᾢᾞந்ᾐ 22,545 குᾌம்பங்கᾦம் வᾫனியா 
விᾢᾞந்ᾐ 4,104 குᾌம்பங்கᾦம் ᾙல்ைலத்தீவிᾢᾞந்ᾐ 1,421 
குᾌம்பங்கᾦம் கிளிெநாச்சியிᾢᾞந்ᾐ 1,188 குᾌம்பங்கᾦம் 
யாழ்ப்பாணத்திᾢᾞந்ᾐ 496 குᾌம்பங்கᾦம் மீள்குᾊேயறச் 
ெசன்றேபாᾐ தமிழ், ᾙஸ்ᾢம் மக்கᾦைடய இன நல்ᾤறைவ 
ேமம்பᾌத்ᾐவதற்காக அவர்கᾦக்குத் தன்னால் இயன்ற 
உதவிகைள ெகளரவ அைமச்சர் றிஸாத் பதிᾜதீன் அவர்கள் 
ெசய்ய ᾙற்பட்ட ேநரத்தில் அங்கு தைடகள் 
ஏற்பᾌத்தப்பட்டைத  நீங்கள் அறிᾪர்கள்.  

அண்ைமயிேல நான் யாழ்ப்பாணத்ᾐக்கு விஜயம் 
ெசய்தேபாᾐ,  நகரப் பகுதிகளில் 35 குᾌம்பங்கள் ஓைலக் 
குᾊைசகளிேல அமர்ந்திᾞந்தைத ேநரᾊயாகக் கண்ேடன். 
இக்காட்சிைய நாங்கள் ெதாைலக்காட்சியிᾕடாகᾫம் பார்த்தி 
ᾞக்கின்ேறாம்.  எங்கᾦைடய திᾞேகாணமைல மாவட்ட 
அபிவிᾞத்திக் குᾨவின் தைலவர்களாக இᾞக்கின்ற நாᾔம் 
நீங்கᾦம் அங்கு அண்ைமயில் ஒᾐக்கப்பட்ட நிதிகள் 
ெதாடர்பாகக் கலந்ᾐைரயாᾊேனாம். இந்த ேநரத்திேல, இன்ᾠ 
அரசாங்கம் பகுதியளவில் ேசதமைடந்த -partly damaged 
ஆகியிᾞக்கின்ற ᾪᾌகᾦக்கு நிதிைய ஒᾐக்கியிᾞக்கின்றᾐ. 
ᾙᾨைமயாக resettle பண்ᾎவதற்காக 9,000 ᾪᾌகᾦம் 
இந்தியாவிᾢᾞந்ᾐ குᾊெபயர்ந்தவர்கᾦக்கு 630 ᾪᾌகᾦம் 
மற்ᾠம் ஏைனயவர்கᾦக்கு, அதாவᾐ பயத்தின் காரணமாகச் 
ெசன்றவர்கᾦக்கு 400 ᾪᾌகᾦமாக ெமாத்தம் 10,030 ᾪᾌகள் 
இங்கு ஒᾐக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றன.  

அேதேபான்ᾠ பகுதியளவில் பாதிக்கப்பட்ட ᾪᾌகைள 
ᾜைடய மக்கᾦக்கு 2,460 ᾪᾌகள் ஒᾐக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றன. 
அவர்களின் வாழ்வாதாரத்ᾐக்காக 9,200 மில்ᾢயன் ᾟபாய் 
ஒᾐக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. 7,100 குᾌம்பங்கᾦக்கு toilet 
வசதிகᾦக்காக 418 மில்ᾢயன் ᾟபாய் ஒᾐக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. 
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ேமᾤம் உட்கட்டைமப்ᾗ ேவைலகᾦக்காக 650 மில்ᾢயன் 
ᾟபாய் ஒᾐக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. எமᾐ பிரேதசத்தில் உள்ள 11 
பாடசாைலகளில் பாᾐகாப்ᾗப் பைட ᾙகாம்கள் அைமந் 
திᾞந்தேபாᾐ, குறிப்பாக அங்குள்ள ஒᾞ பாடசாைலக்கு உட் 
கட்டைமப்ᾗ வசதிகைள ஏற்பᾌத்தித் தᾞமாᾠ நான்கு 
மாதங்கᾦக்கு ᾙன்னர் நான் ᾗனர்வாழ்ᾫ அைமச்சர் அவர் 
களிடம் ேகட்ᾊᾞந்ேதன். அதைன ᾙᾨைமயாக நிைறேவற்றித் 
தᾞவதாக அைமச்சர் அவர்கள் கூறிᾜம் ஆரம்பக்கட்ட 
நடவᾊக்ைககள்கூட -  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அப்ᾐல்லா மஹ்ᾟப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Sir, I have got seven minutes and taken only four 

minutes.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
No. You have used all the seven minutes allotted to 

you. 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அப்ᾐல்லா மஹ்ᾟப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Please give me two more minutes. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay, go ahead. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண்ᾗமிகு அப்ᾐல்லா மஹ்ᾟப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
அேதேநரம் வடக்கிற்கும் கிழக்கிற்கும் ஒᾐக்கப்பᾌகின்ற 

நிதி மாவட்ட ாீதியாகப் பங்கிடப்பᾌகின்றேபாᾐ அங்குள்ள 
சில பகுதிகள் ᾗறக்கணிக்கப்பᾌகின்ற நிைலைம காணப்பᾌ 
கின்றᾐ. இந்த விடயத்திᾤம் அைமச்சர் அவர்கள் கவனம் 
ெசᾤத்த ேவண்ᾌம்.  

ெகளரவ அைமச்சர் லῆமன் கிாிஎல்ல அவர்கள் 
உைரயாற்றியேபாᾐ ᾪதி அபிவிᾞத்தி குறித்த பல ேவைலத் 
திட்டங்கள் பற்றிக் குறிப்பிட்ᾊᾞந்தார். எங்கᾦைடய 
பிேதசத்தில் மீள்குᾊேயற்றப் பகுதிகளிᾤள்ள பாைதகᾦம் 
பாலங்கள், மதகுகᾦம் ᾗனரைமக்கப்பட ேவண்ᾌம். உப்பாᾠ - 
மட்டக்களப்ᾗ ᾪதியில் ᾙறிச்சாᾠ என்கின்ற பகுதியிேல பாலம் 
கட்ட ேவண்ᾌம் என்ᾠ கூறிய இடத்தில் நான்கு அᾊயாக 
உயர்த்தப்பட்ᾊᾞந்த பாைதைய ஆᾠ அᾊ உயர்த்தியிᾞப்பதன் 
காரணமாக அங்கு நாᾤ அᾊ அளᾫ தண்ணீர் 
ேமᾤᾜர்வதனால் சுமார் 12 ஆயிரம் ஏக்கர் வயல் நிலங்கள் 
நீாில் ᾚழ்குகின்றன. இதனால் ᾗனர்வாழ்ᾫ அைமச்சினால் 
மீள்குᾊயமர்த்தப்பᾌகின்ற உப்பாᾠ பிரேதச மக்கள் எதிர்வᾞம் 
மாாி காலத்தில் பாதிக்கப்பᾌவார்கள். எனேவ, உடனᾊயாக 
நிதிைய ஒᾐக்கி அந்தப் பாலத்ைத உாிய ᾙைறயில் நிர்மாணம் 
ெசய்ய ேவண்ᾌம் என்ᾠ ேகட்ᾌக்ெகாள்கின்ேறன்.  

இᾠதியாக, பாᾐகாப்ᾗ அைமச்சர் அவர்கள் எமᾐ 
பிரேதசத்தில் இᾞக்கின்ற ேதைவயற்ற பைட ᾙகாம்கைள 

அகற்றி, அந்த மக்கைள மீள்குᾊயமர்த்ᾐவதற்கு உதவ 
ேவண்ᾌம் என்ᾠம், ᾪதி அபிவிᾞத்திக்குப் ெபாᾠப்பான 
அைமச்சர் அவர்கள் நான் குறிப்பிட்ட குச்செவளி, கிண்ணியா, 
தம்பலகாமம், ᾚᾑர் ேபான்ற பிரேதச ெசயலகங்கᾦக்கு 
கூᾌதலான நிதிைய ஒᾐக்க ேவண்ᾌம் என்ᾠம் ேகட்ᾌ, 
விைடெபᾠகின்ேறன் நன்றி.    
    

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண்ᾗமிகு (திᾞமதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
"ගරු බිමල් රත්නායක මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි 

මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජɕ අමාතɕතුමා) 
(மாண்ᾗமிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வᾤ மற்ᾠம் 
ᾗᾐப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விᾌக்கப்பட்ᾌ  ஏற்ᾠக்ெகாள்ளப்பட்டᾐ. 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண்ᾗமிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்ᾠ அகலேவ, மாண்ᾗமிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාව ආරම්භ කරන්න. 

[අ.භා. 4.16] 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண்ᾗமிகு டீ.ாீ.டபிள்ᾜ. விமலᾪர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු විපක්ෂ නායකතුමා 

ඉදිරිපත් කළ උතුරු නැ ෙඟනහිර ජනතාවෙග් විවිධ ගැටලු සහිත 
ෙම් ෙයෝජනාෙව්දී නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පුද්ගලෙයක් විධියට 
මටත් සහභාගීවීමට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, 
අවුරුදු 26ක් තිස්ෙසේ යුද්ධයත් සමඟ ජීවත් වුණ පුද්ගලෙයක් 
විධියට, යුද්ධය සහ එහි පතිඵලත්, යුද්ධයට ෙපර තත්ත්වයත්, ෙම් 
සියලු ෙද්වල් පිළිබඳව මට ෙපෞද්ගලික සමීප අත් දැකීම් 
තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම දන්නා ෙද් අනුව ෙලෝකෙය් කිසිම රටක ෙහොඳ යුද්ධයක් 
නැහැ. නරක සාමයකුත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් යුද්ධෙය් නරක තමයි 
ෙමතැන අද විවිධාකාරෙයන් අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ඒ යුද්ධෙය් 
බිහිසුණුකම, එහි කදුළු, ෙල්, ඒ සියල්ල දැකපු මිනිෙහක් විධියට 
මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් යුද්ධයට ෙපරත් ඉඩමක පශ්නයක් 
තිබුණා. යුද්ධෙයන් පස්ෙසත් ෙම් සභාෙව්දී අපි වැඩිපුරම කථා 
කරන්ෙන් ඉඩමක පශ්නයක් පිළිබඳවයි. ෙම් ඉඩෙම් ගැටලුව 
සංසා රය වාෙග් දිගයි. මම හිතන්ෙන් නැහැ, ෙම් සාකච්ඡා 
කිසිවකින් ෙම්  ඉඩෙම් පශ්නය විසඳාගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා.  

අද ඊළමක් ගැන කථා කරනවා; බලය ෙබදීමක් ගැන කථා 
කරනවා; ෙෆඩරල් විසඳුමක් ගැන කථා කරනවා. ඒ වාෙග් විවිධ 
ෙද්වල් කථා කරනවා. හැබැයි අපි අවංකවම පිළිගත යුතුයි, ෙදමළ 
ජනතාවට සාධාරණ ගැටලුවක් තිෙබන බව. ඒකට විසඳුමක් ඕනෑ. 
කවුරු ෙහෝ කියනවා නම්, යුද හමුදාව එෙහම නැත්නම් සන්නද්ධ 
හමුදාව ඉවත් කරලා සම්පූර්ණ ඉඩම් සියල්ලම ෙදමළ ජනතාවට 
නිදහස් කරන්න කියලා. එෙහම නම් ඊළඟ පශ්නය හැටියට අපිට 
කථා කරන්න ෙවනවා, 1983 වන විට 20,000ක් හිටපු සිංහල 
මිනිස්සු ෙකොෙහේද ඉන්ෙන් කියලා. ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙමොකද වුෙණ්? 
1993දී පැය 48ක් ඇතුළත උතුරු පළාෙත් මුස්ලිම් ජනතාවට 
පිටෙවන්න කියලා එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් කිව්වා. ඒ මුස්ලිම් 
ජනතාව එදා ඇඳිවත පිටින් ඇවිල්ලා, තවමත් පුත්තලම අනාථ 
කඳවුරුවල ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම මම දන්නවා, අම්පාෙර් සමහර 
තැන්වල හිටපු ෙදමළ ජනතාවට ඔවුන්ෙග් ඉඩම් අද වන තුරු 
හම්බ ෙවලා නැති බව. ඔවුන්ට ඒ ඉඩම අහිමි වුණා. ඒ ඉඩම් 
සමහර අය අල්ලා ෙගන ඉන්නවා. මඩකලපුෙව් හිටපු සිංහල 
ජනතාවෙග් ඉඩම් අද ඔවුන්ට හිමි නැහැ. වාලච්ෙච්න, ජයන්තිපුර, 
එරාවුර්, පුල්ලුමෙලයි, ෙකොස්ෙගොල්ල, සික්කුමඩුව ආදී ෙම් ගම් 
සියල්ලම මට කියන්න පුළුවන්. ඒ පෙද්ශවල ජීවත් වුණ සිංහල 
මිනිස්සුන්ෙග් ඉඩම් අද ඒ මිනිසස්ුන්ට නැහැ. ෙම් තත්ත්වය තුළ 
උතුෙරන් සම්පූර්ණෙයන්ම යුද හමුදාව, එෙහම නැත්නම් සන්නද්ධ 
හමුදාව ඉවත් කරන්න කියලා ෙකෙරන ෙයෝජනාවට අපට එකඟ 
ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් රෙට් හැමතැනම හමුදා කඳවුරු 
තිෙබනවා. එක්දහස් අටසිය ගණන්වල සිට ෙම් හමුදා කඳවුරු 
තිබුණා. අද තිෙබන්ෙන් ඉඩම් ෙබ්රා ගැනීම සඳහා හමුදාව අත්පත් 
කරෙගන ඉන්නවාය කියන ඉඩම් ටික ගන්න එකද? එෙහම 
නැත්නම්, හමුදාව සතුරන් විධියට සලකනවාද?  

ශී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාව සතුරන්ද? අපි ෙපොඩ්ඩක් 
ඉතිහාසයට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත්, ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් 1912දී 
තමයි පළමුවැනි වතාවට මහජන නිෙයෝජිතෙයක් ඡන්දෙයන් පත් 
කරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ විධියට ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට 
ඡන්දයකින් පත් කරගත්ත මන්තීවරයා සිංහල ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි. මුස්ලිම් ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. සිංහල, ෙදමළ මිනිස්සු 
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා 1912දී පත් කරගත්ෙත්, සර් 
ෙපොන්නම්බලම් රාමනාදන් මැතිතුමායි. 1916දී ෙම් රෙට් ෙදවැනි 
වතාවටත් මහජන නිෙයෝජිතයා විධියට ඡන්දෙයන් එකම 
මන්තීවරයා ෙලස පත් කරගත්ෙත් සර් ෙපොන්නම්බලම් රාමනාදන් 
මැතිතුමායි.  

ශී ලංකාෙව් නිදහස් අරගළය සඳහා පිහිටුවා ගත් ජාතික 
සංගමෙය් පළමුෙවනි නායකයා සර් ෙපොන්නම්බලම් අරුණාචලම්. 
එතැන් සිට මුල් යුගෙය් ඉඳලා ෙදමළ, මුස්ලිම්, සිංහල සියලු ෙදනා 
එක්ව නිදහස ෙවනුෙවන් සටන් ෙකරුවා. හැබැයි, 1921 
ආණ්ඩුකම වɕවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී ඇති වූ පශ්නයක් නිසා එදා 
ෙදමළ ජනතාව, ෙදමළ නිෙයෝජිතෙයෝ අෙපන් ෙවන් ෙවලා ගියා. 
එදා සිට අද දක්වාම ෙම් ෙවන්වීම එක් කරන්න බැරි වුණා. සිංහල 
නායකයින්ෙග්ත් වැරදි තිබුණා. ෙදමළ නායකයින්ෙග්ත් වැරදි 

තිබුණා. ඒෙක් පතිඵලය විධියට සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් මිනිස්සු 
හැම ෙකනාෙග්ම ෙල් ෙම් මාතෘ භූමිය තුළ හැලී ගියා. ෙකොස්ගම 
පශ්නෙය්දී සිංහල මිනිස්සු ෙකොපමණ පීඩාවට පත් වුණාද, ඒ 
වාෙග්මයි අපට යුද්ධෙය්දී මුහුණ ෙදන්න වුෙණ් කියලා හිෙත් 
අමාරුවක් තිෙබන අය කියාවි. ඔව්, ඒක හරි. උඩින් ෙබෝම්බ දමන 
ෙකොට දරුවාට කිරි ෙදමින් සිටි ෙදමළ අම්මා මැරුණා. ඒවා අපි 
පිළිගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙගෝනගල සිද්ධිය 
මම මෙග් ඇස් ෙදෙකන් දැක්කා. දරුවන් ඇතුළුව 
පනස්ෙදෙදෙනක් කපා ෙකොටා මරලා ෙගොඩ ගසා තිබුණු හැටි මම 
මෙග් ඇස් ෙදෙකන් දැක්කා. එදා බුල්ෙඩෝසරෙයන් හාරපු වෙළේ 
පනස්ෙදෙදෙනකුෙග් මළ මිනී දමපු ෙපට්ටි 52ක් තැන්පත් කරන 
ෙකොට එතැන සිටි මිනිස්සු ඇඬුෙව් මුහුද ෙගොඩ ගලන්න වාෙග්යි. 
ඒ කඳුළුවලින් මහ ෙපොෙළොව ෙතමී ගිය ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ 
ගැන කිසිම ෛවරයක් ෙම් ෙදමළ ජනතාව ෙකෙරහි මා තුළ 
නැහැ. මම ඒවා සම්පූර්ණෙයන් හිෙතන් අමතක කරලා 
තිෙබන්ෙන්. මම අවුරුදු විස්සකට ආසන්න කාලයක් අනාථ 
කඳවුරක සිටි ෙකෙනක්. මම අවුරුදු විස්සකට ආසන්න කාලයක් 
රැයක් හරියට නිදා ගත්ෙත් නැහැ. ආතතිෙයන් සහ පීඩනෙයන් 
තමයි එදා මම සිටිෙය්. ඒ යුද්ධෙය් පීඩනය තිබුෙණ් ෙදමළ 
ජනතාවට පමණක් ෙනොෙවයි. මුස්ලිම් ජනතාවටත් තිබුණා. 
අපටත් තිබුණා.  

පියන්ත කියලා මෙග් සෙහෝදර ගුරුවරෙයක් සිටියා. ඔහුෙග් 
ෙගදරට ෙකොටි පැනපු දවෙසේ මම යනෙකොට අවුරුදු හතෙර් පුංචි 
දරුවා අෙත් අරෙගන ඔහු මෙග් ඉස්සරහට ආවා. "බුදු සර්, මෙග් 
පුතා පාන්දර තුෙන් සිට කථා කරන්ෙන් නැහැ. පුතාට කියන්න 
ෙකෝ 'තාත්ෙත්' කියලා කථා කරන්න" කියා ඔහු මට කිව්වා. මම 
ළඟට ගිහිල්ලා ළමයා අතට අරෙගන බලන ෙකොට ළමයාෙග් 
ෙබල්ල කපා ෙවන් කරලා. කාටවත් වරදක් ෙනොකරපු ඒ කිරි 
දරුවා මැරුම් කෑෙව් ඇයි? ඒ නිසා ෙම් යුද්ධෙය්දී එක 
පාර්ශ්වයකට විතරක් ඇඟිල්ල දිගු කරන්න එපා. ඒ පාර්ශ්ව 
සියල්ලම වැරදියි. ඒක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, ෙම්ෙක් විසඳුම 
ඊළම් කියලා හිතන්නත් එපා.  ඔෙබ් ෛවරක්කාරයා හමුදාව 
කියලා හිතන්නත් එපා. 40,000කට අධික අහිංසක ෙදමළ 
ජනතාවක් එල්ටීටීඊය අතින් මැරුම් කෑවා. 1988-89 කැරැල්ෙල්දී 
සිංහල ෙබෞද්ධ තරුණ තරුණිෙයෝ 60,000ක් ෙහේවිසි, ෙහොරණෑ, 
පාවඩ, පාංශුකූල, මතක වස්ත කිසිත් නැති ටයර් එෙක්, ෙතල් 
ගැලුෙම් දැවී ගියා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වග කිවයුතු කවුරුවත් දැන්  ෙම් ගරු 
සභාෙව් නැහැ. ඒ අය ෙම් කථාව අහ ෙගන ඉන්නවා නම් මම ඒ 
ෙගොල්ලන්ට කියන්න කැමැතියි, ෙම් යුද්ධෙය් ආරම්භකෙයෝ 
රාජපක්ෂලා ෙනොවන බව; පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙනොවන බව. 1977 
වසෙර්දී සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය එක ධජයක් යටෙත් 
තමයි ෙම් රට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාට භාර 
දුන්ෙන්. 1983 වසෙර්දී ෙම් යුද්ධය ආරම්භ කෙළේ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුව. අෙප් සම්පන්දන් මැතිතුමා ඇතුළු ෙම් ෙදමළ 
නායකයන්ට මතක තිෙබනවා නම් කියන්න, 1982 වසෙර්දී ෙපොත් 
තුන්ලක්ෂයක් සමඟ ෙදමළ ජනතාවෙග් සංස්කෘතිෙය් හදවත 
වාෙග් තිබුණු යාපනය පුස්තකාලය ගිනි තබා විනාශ කෙළේ කවුද 
කියලා. ෙම් යුද්ධෙය් ආරම්භකෙයෝ කවුද? ඒ වාෙග්ම 1982 
වසෙර්දී සංවර්ධන සභා මැතිවරණෙය්දී දකුෙණන් සිංහල මිනිස්සු 
ෙගනිහිල්ලා, ඡන්දය මං ෙකොල්ල කාලා, ඡන්දය ගැන තිබුණු 
විශ්වාසය නැති කරලා, උතුෙර් තරුණෙයෝ අතට තුවක්කුව ෙදන 
තැනට වැඩ කෙළේ කවුද? අද ෙම් ඔක්ෙකෝම ජාතික සමඟිය ගැන 
කථා කරනවා. සංහිඳියාව ගැන කථා කරනවා. හරියට නිකම් ෙම් 
යුද්ධය ආරම්භ කෙළේත්, යුද්ධය නතර කෙළේත් මහින්ද රාජපක්ෂ 
කියලායි කියන්න හදන්ෙන්, නැත්නම් රාජපක්ෂ පාලනෙයන් 
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කියලායි කියන්න හදන්ෙන්. හැබැයි ෙම් යුද්ධෙය් නිර්මාතෘවරුන් 
ඔවුන්. ඒක අවසන් කෙළේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව.  

මම මුලින් කිව්වා වාෙග් ෙලෝකෙය් කිසිම තැනක ෙහොඳ 
යුද්ධයකුත් නැහැ, නරක සාමයකුත් නැහැ. ඒ යුද්ධෙය්දී වැරදි සිදු 
වුෙණ් නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ. වැරදි සිදු වුණා. 
හැබැයි අමතක කරන්න එපා, ෙව්ලුපිල්ෙල් පභාකරන් අතින් 
ෙදමළ නායකයන් ඇතුළු ෙදමළ මිනිසුන් හතළිස්දහසක් මැරුම් 
කාපු බව. අමිර්තලිංගම් මහත්මයා, ෙයෝෙග්ෂ්වරන් මන්තීතුමා 
වාෙග් අය මැරුෙව් අපිද? අපිද, මැරුෙව්? නීලන් තිරුෙචල්වම් 
මැරුෙව් අපිද? නැහැ. ෙම් වැදගත් ෙදමළ නායකෙයෝ සියලු ෙදනා 
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් ඝාතනය කළා. උමා මෙහේෂ්වරන්, 
පද්මනාබා ඝාතනය කළා. ෙමතැන ඉන්න අෙප් ඩග්ලස් 
ෙද්වානන්දා මහත්මයා නව වතාවක් මරන්න හැදුවා. ඒ අපිද? ෙම් 
යුද්ධය ආරම්භ කෙළේ සිංහල මිනිස්සුය කියලා කියන්න එපා. මා 
තුළ ෙදමළ, මුසල්ිම්, සිංහල වශෙයන් කිසිම ජාති ෙභ්දයක් නැහැ. 
මම ෙබෞද්ධෙයක්. සියලු සත්ත්වෙයෝ නිදුක් ෙවත්වා! නිෙරෝගි 
ෙවත්වා! සුවපත් ෙවත්වා! කියලා හිතන මිනිෙහක්, මම. 

ෙදමළ ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් පළාත් සභාවක - 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පළමුවන අධɕාපන ඇමතිවරයා විධියට මම 
දන්නවා, පළාත් සභාවක වැඩ කරන්න ගියාම තිෙබන පශ්න 
ෙමොනවාද කියලා. ඒ නිසා පළාත් සභාවලට යම් සාධාරණ බලයක් 
ෙබදා දිය යුතුයි. මම එතැන ඉන්නවා. මම එය භය නැතුව ඒක 
කියන්න ඕනෑ, ෙම් ගරු සභාවට. සාධාරණ බලයක් ෙබදන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, 'ඊළාම්' ඉල්ලන්න එපා. යම් සාධාරණ බලයක් ඔබට 
අවශɕයි. අපි ඒක පිළිගන්නවා.  

පසු ගිය යුගෙය් 'ෙදමළ' වීම නිසා මැරුම් කෑවා. සමහර විට 
'ෙදමළ' වීම නිසා පාෙර් යන්න බැරි වුණා. ඒ වාෙග්ම 'සිංහල' වීම 
නිසා අෙප් අය මැරුම් කෑවා. මුස්ලිම් ජනතාවත් මැරුම් කෑවා, 
'මුස්ලිම්' වීම නිසා. ෙදමළකමයි, සිංහලකමයි, මුස්ලිම්කමයි මැරුම් 
කෑමට ෙහේතුවක් ෙවලා තිබුණා, ඉතිහාසෙය්දී. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
ෙමොකුත් කෙළේ නැහැ කියලා කියන්න එපා. මම නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් හිටපු අධɕාපන ඇමතිවරයා. යුද්ධෙයන් විනාශ වුණු 
පාසල් සිය ගණනක් ආපසු ෙගොඩ නැඟුවා, මම ඒ පළාෙත් 
අධɕාපන ඇමතිවරයාව සිටියදී. අපට විවෘත කරන්න බැරි වුෙණ් 
සාම්පූර් පෙද්ශෙය් පාසල් හතරක් විතරයි. අෙනක් සියලු පාසල් 
නැවත විවෘත කළා. මම නැ ෙඟනහිර පළාෙත් අධɕාපන 
ඇමතිවරයාව සිටියදී ඒ පාසල් නැවත විවෘත කළා. 2014 වසෙර්දී 
අ.ෙපො.ස. උසස් ෙපළ විභාගෙය්දී ගණිත අංශෙයන් මුළු 
ලංකාෙවන්ම පළමුවන ස්ථානය ලබා ගත්ෙත් උතුරු පළාෙත් 
ෙදමළ දරුෙවක්. තුවක්කු කෙටන් ෙලෝකය බලා, ෙලයින් 
ඉතිහාසය ලියන්නට බලා ෙගන හිටපු තරුණ පරපුර ආපසු පෑන 
අතට අර ෙගන සරස්වතියෙග් ෙසවණ යට ෙලෝකය බලන්න පුරුදු 
වුෙණ් අපි නිසා. එෙකොෙළොස්දහසක් එල්ටීටීඊ කියාධරෙයෝ 
තුවක්කු එක්ක අත් අඩංගුවට අර ෙගන පුනරුත්ථාපනය කරලා, 
ඔවුන්ට කන්න ෙබොන්න දීලා, පුහුණුව දීලා, කසාද බන්දලා, ආයුධ 
ෙවනුවට ජීවත් ෙවන්න ආයුධ කට්ටලයක් අතට දීලා, සමාජගත 
කෙළේ පසු ගිය ආණ්ඩුව.  

යාපනෙය් ඉඳලා ෙකොළඹට කාපට් පාෙර් ඇවිල්ලා 
රාජපක්ෂලා ෙමොකුත් කෙළේ නැහැ කියලා කියන්න එපා. උතුෙර් 
හැම දූපතක්ම යා කරලා තිෙබන්ෙන් කාපට් පාරවල්වලින්. මම 
උතුරට ගිහිල්ලා තිෙබනවා, යාපනයට ගිහිල්ලා තිෙබනවා, 
අනන්ත අපමාණ වාර ගණනක්, ෙම් මෑත ඉතිහාසෙය්ත්, ඈත 
ඉතිහාසෙය්ත්. එක හමුදා භටෙයක් තුවක්කුවක් අතට අර ෙගන 
ඉන්නවා මම දැක්ෙක් නැහැ. එක ෙපොලිස් භටෙයක් තුවක්කුවක් 
අර ෙගන පාෙර් යනවා මම දැක්ෙක් නැහැ. මම දැක්ෙක් පැය 24ම 
බියක් සැකක් නැතුව ඇවිද යන නිදහස් සමාජයක්. ඔබතුමන්ලා 

ෙමතැන ඉඳ ෙගන සමහර කාරණා මවන්න එපා. நம்மட மக்கள்! 

நம்மட ஆட்கள்! நம்மட சேகாதரர்கள்! - අෙප් සෙහෝදර ෙදමළ 

ජනතාවට අපි ගරු කරනවා. ඔවුන්ට මහා දැවැන්ත ඉතිහාසයක්, 
සංස්කෘතියක් තිෙබනවා. මහා සංස්කෘතික ෙකෝෂ්ඨාගාරයක් 
තිබුණා. හැබැයි, ඒක විනාශ කෙළේ අපි ෙනොෙවයි. ඒකට 
පභාකරන් වග කියන්න ඕනෑ. සාධාරණ නායකෙයෝ සිටියා නම් 
ඔවුන් මැරුවා. ෙයෝෙග්ෂ්වරන්, අමිර්තලිංගම්, එෙහම නැත්නම් 
නීලන් තිරුෙචල්වම්ෙග් ඉඳලා ෙදමළ නායකයන් සියලු ෙදනාම 
ඝාතනය කෙළේ අපිද? නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර ෙම් ගැන 
අවධානෙයන් කටයුතු කරන්න. ෙම්ෙකන් අසාධාරණයක් වුෙණ්, 
ෙදමළ ජනතාවට විතරක් ෙනොෙවයි. සිංහල ජනතාවටත්, මුස්ලිම් 
ජනතාවටත් අසාධාරණයක් වුණා. ඒ දවස්වල කුඹුරට ගිෙයොත් 
මරණය, ෙග් ඇතුෙළේ හිටිෙයොත් මරණය, පාෙර් ගිෙයොත් මරණය, 
ඉස්ෙකෝෙලට ගිෙයොත් මරණය. ෙම් මරණෙය් ෙද්ශයට ජීවිතය 
දුන්ෙන් කවුද කියා අපි ෙහොඳට කල්පනා කර බලමු.  

ෙදමළ ජනතාවෙග් රැකියා සම්බන්ධෙයන් දැන් සමහර අය 
තර්ක කරනවා. ෙදමළ නීතිඥෙයෝ ඉන්නවා; ෛවදɕවරු ඉන්නවා. 
ඒ විධියට ඉහළ තනතුරුවල ෙදමළ ජනතාව ඉන්නවා තමයි. 
හැබැයි, පහළ මට්ටමට එනෙකොට, මීට කලින් ෙම් ගරු සභාෙව්දී  
ගරු මන්තීවරෙයක් සඳහන් කළා වාෙග්,  -මට මතක නැහැ, ඒ 
ගැන සඳහන් කෙළේ ගරු බිමල් රත්නායක මහතා ද කියා.-  උතුෙර් 
පාසල්වල රැකියාවලට සිංහල අය ෙමෙහන් - කුලියාපිටිෙයන්- 
පත් කර තිෙබනවා නම් ඒක පශ්නයක්. ෙදමළ දරුවාෙග් රැකියා 
පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ. ඔවුන්ෙග් වුවමනා ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. 
මම අධɕාපන ඇමතිවරයා විධියට නැ ෙඟනහිර පළාෙත් කටයුතු 
කළා. හැම ෙදමළ දරුවාටම සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, මම අධɕාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් 
කටයුතු කළ කාලෙය් ගුරුවරුන් 7,000ක් බඳවා ගත්තා. එයින් 
6,000ක් බඳවා ගත්ෙත් සිංහල මාධɕෙයන් ෙනොෙවයි, ෙදමළ 
මාධɕෙයන්. ඔවුන් ෙදමළ මාධɕ උපාධිධාරින්. මම ඉන්නා 
කාලෙය්  සුදුසුකම් ඇති හැම ෙකෙනකුටම රක්ෂාවක් ෙදන්න මම 
උපරිම ආකාරෙයන් කියා කළා. මෙග් සිංහලකෙමන් ෙදමළකමට 
පශ්නයක් වුෙණ් නැහැ; මුස්ලිම්කමට පශ්නයක් වුෙණ්ත් නැහැ. ඒ 
නිසා අපි හැෙමෝටම සමානව හිතන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට අපි 
එන්න ඕනෑ. ෙදමළ මිනිහා ෙදමළ විධියට හිතන්න ගිෙයොත්, 
සිංහල මිනිහා සිංහල විධියට හිතන්න ගිෙයොත්, මුස්ලිම් මිනිහා 
මුස්ලිම් විධියට හිතන්න ගිෙයොත් ෙම් රට කවදාවත් එක්ව තබන්න 
පුළුවන්කමක් නැති ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්ෙක් විසඳුම, ෙකළවර 
ෙකොතැනද? මනුෂɕත්වයයි! මනුෂɕත්වයයි!! මනුෂɕත්වයයි!!!  

අපි කරුණාව සහ දයාව පිරුණු සමාජයක් හදන්න ඕනෑ. එහි 
ෙක්න්දීය තැන අධɕාපනයයි. අධɕාපනය හරියට තිබුණා නම් ෙම් 
යුද්ධය පටන් ගන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර අපි හැම 
ෙදනාම ෙම් ෙභෞතික කාරණාවලින් එහාට ගිය, ආධɕාත්මික 
ජීවිතයක් ගැන නැවත නැවතත් කල්පනා කර බැලිය යුතුයි කියා 
මම හැම ෙමොෙහොතකම පකාශ කරන්න කැමැතියි; හැම 
ෙකනාටම පකාශ කරන්නත් කැමැතියි.  

මම ඉල්ලා සිටිනවා, යුද හමුදාව -සන්නද්ධ හමුදාව- ඔෙබ් 
සතුරන් විධියට සලකන්න එපාය කියා. ඔබතුමන්ලාට ඉඩම් පශ්න 
තිෙබනවා නම් අපි ඒක විසඳා ගත යුතුයි. හැබැයි, හමුදාව පලවා 
හැරීෙම් අරමුණින් කථා කරන්න එපා. අෙප් පැත්ෙත් සිදුවුණු 
ෙදයක් අපි උදාහරණයක් විධියට ගනිමු. 1988-1989 කාලෙය්දී 
ෙම් රෙට්  සිංහල-ෙබෞද්ධ තරුණ තරුණියන් 60,000ක් මැරුම් 
කෑෙව් ෙකොෙහොමද? සිංහල-ෙබෞද්ධ තරුණ තරුණියන් මැරුම් 
කෑෙව් කාෙග් අතින්ද? හැබැයි, ෙම් උතු රු-නැ ෙඟනහිර පැවැති 
යුද්ධෙය්දී ෙදමළ දරුෙවෝ මැරුෙණ් නැහැ, 1988-1989 කාලෙය්දී 
සිංහල දරුවන් මැරුණු තරම්. ඒ නිසා ෙම් හමුදාෙව් කියාකාරිත්වය 
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ඒ ඒ කාලෙය් පැවැති ඒ ඒ තත්ත්වයන් අනුව යම් අණකටයි 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, එය සමූලඝාතන යුද්ධයක් 
ෙනොෙවයි. ඒක කිසියම් ජන ෙකොටසකට විරුද්ධව -ෙදමළ 
ජනතාවට විරුද්ධව ෙහෝ ෙවන කාට ෙහෝ විරුද්ධව- කරපු 
සන්නද්ධ අරගලයක මර්දනයක් මිසක් සමූලඝාතන අරමුණකින් 
කරපු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක වරදවා වටහා ගන්නත් එපා. ඒකට 
වැරදි අර්ථකථන ෙදන්නත් එපා. මම ෙම් අවංකවයි කියන්ෙන්. 
මම වාෙග් මිනිසුන්ට අවශɕ වන්ෙන් ෙදමළ, මුසල්ිම්, සිංහලකම 
ෙවනුවට මනුස්සකම වටහා ගත් සාමකාමී, සංහිඳියාවක් ඇති  
සමාජයක් හදා ගන්නයි; අෙප් දරුවන්ට අනාගතයක් හදා ගන්නයි.  
මරා ගන්නා, ෙල් හලන යුද්ධයක් අපට නැවත අවශɕ නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට පසු ගිය ඉතිහාසය 
මතක ඇති කියා මා හිතනවා.  මම අධɕාපන ඇමතිවරයා විධියට 
කටයුතු කළ කාලෙය් රෑට මම තිකුණාමලෙය් කප්පත්තුෙරයි, 
පාලම්පටාරු වාෙග් පෙද්ශවලින් යන්ෙන් ඇස් ෙදක පියා ෙගනයි. 
"එහා පැත්තට යන්න පුළුවන් ෙවයිද, මම මරයිද?" කියා හිතා 
ගන්න බැරුවයි ගිෙය්. හැබැයි, ඔබතුමා ගිහින් බලන්න, එදා ෙල් 
වැකුණු, මළමිනී කඳු ෙගොඩ ගැසී තිබුණු ඒ භූමිෙය් අද මහා 
කර්මාන්ත නගර හදා තිෙබනවා. Battlefield එක අද paddy field 
එකක් කර තිෙබනවා. ඒ ඉතිහාසය ෙවනස් කෙළේ අෙප් 
ආණ්ඩුවකින්. එහි අඩු පාඩුකම් තිබුණා. ෙර්ල් පීල්ල දිෙග් සාමය 
යන්ෙන් නැහැ, ෙකොන්කීට් පාලම දිෙග් සාමය හදන්න බැහැ. 
ගෙඩොල්වලින්, සිෙමන්තිවලින් සාමය හදන්න බැහැ. හැබැයි, ඊට 
හදවතින් හදවත යා කරන මනුෂɕත්වය අවශɕයි. ඒ නිසා  සිංහල 
හමුදා භටයා හතුෙරක්, සිංහල මිනිහා හතුෙරක් කියා අෙනක් 
පැත්ෙත් ඉඳලා කල්පනා කරනවා නම්, හිතන්න පටන් ගන්නවා 
නම්, ෙම්ක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. යාපනෙය්                       
චන්දා ෙබ්කරිය කරපු සිංහල මිනිහා ෙකෝ? බාබර් සාප්පු දමා ෙගන 
හිටපු සිංහල මිනිසුන් ෙකෝ? ඒ ෙගොල්ලන් කවුරුවත් යාපනෙය් 
නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ඔක්ෙකෝම පලවා හැරලා. මුස්ලිම් මිනිසුන් 
ෙකෝ? ආදම්බාවා ෙකෝ? සින්නතම්බි ෙකෝ? ෙම්  ඔක්ෙකෝම එෙහන් 
එළවා දමලා. ෙම් ඉඩෙම් පශ්නය ෙදමළ මිනිහාෙග් පශ්නයක් 
විතරක් ෙනොෙවයි, සිංහල මිනිහාෙග්ත්, මුස්ලිම් මිනිහාෙග්ත් 
පශ්නයක් ෙවනවා. ෙම් ගරු සභාෙව් අෙප් ගරු ෙසය්යිඩ් අලී 
මවුලානා මන්තීතුමා ඉන්නවා. ඔබතුමා දන්නවා ෙන්, 
කාත්තන්කුඩි පල්ලිෙය් යාඥා කරපු අයට ෙමොකද වුෙණ් කියලා. 
හැබැයි, ෙම් හැෙමෝම හුඟක් ෙද්වල් අමතක ෙකරුවා.  

යාපනෙය් පදිංචි කිරීෙම් පශ්නයක් ගැන අද කථා කරනවා. 
හැබැයි, 2009 යුද්ධය අවසන් ෙවනෙකොට  ෙම් රෙට් ෙමොකක්ද, 
තිබුණ තත්ත්වය? අඟෙලන් අඟල බිම්ෙබෝම්බ. ඒ බිම්ෙබෝම්බ 
ඉවත් කරන්ෙන් නැතිව ෙකොෙහොමද, ආපසු මිනිස්සු පදිංචි 
කරන්ෙන්? ඔබ ඒ හදපු පාෙර් යන ගමන් සංඟුපිටිය පාලෙමන් 
එ  ෙගොඩ ෙමෙගොඩ ෙවන ගමන් කියනවා, "කරපු ෙදයක් නැහැ" 
කියලා. හමුදාෙවන් කඩයක් දැම්මාම ඒ ගැනත් කථා කරනවා. 
හැබැයි, හමුදාවට එෙහම කඩ දමන්න සිද්ධ වුණාම, ඒ කෙඩන් 
ලාභයට බඩු ගන්ෙනත් ඒ මිනිස්සුමයි. ඒ කෙඩ් බඩු ගන්න අපි 
කවුරුවත් යන්ෙන් නැහැ. ඒ ගම්වල සිටින මිනිසුන්මයි ඒවා 
ගන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමය හමුදා විෙරෝධයක් කර ගන්න එපා. මම 
හිතනවා, ඔවුන් නිසා ඔබ ෙබොෙහෝ ෙදනකුෙග්  ජීවිත ෙබ්රා ගත්තා 
කියලා.  

අමිර්තලිංගම් ෙබ්රා ගන්න ඔබට බැරි වුණා, ෙයෝෙග්ෂ්වරන්  
ෙබ්රා ගන්න ඔබට බැරි වුණා, නීලම් තිරුෙචල්වම් ෙබ්රා ගන්න 
ඔබට බැරි වුණා. උමා මෙහේෂ්වරන් මැරුවා,  පත්මනාබ මැරුවා. 
ෙම් කිසිෙවකුෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගන්න ඔබට බැරි වුණා. ඒ අඳුරු 
ජීවිතය, ඒ කාලකණ්ණි ජීවිතය ඒ ෙලයින් වැකුණු ජීවිතය ෙවනස් 

කරලා, ඔබට නිදහස ෙදන්න යුද හමුදා භටයන් දහස් ගණනක් 
ජීවිත පූජා කළා කියන කාරණය අමතක කරන්න එපා. ඒ වාෙග්ම 
මම සියලු ෙදනාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, "ෙදමළ, මුස්ලිම්, සිංහල 
ෙනොෙවයි, එක් රටක්, එක් ජාතියක් තුළ මනුස්සකම ආරක්ෂා කර 
ෙගන සංහිඳියාව ඇති කර ගැනීමට කමයක් අපි හදමු" කියලා. 
ජිනීවාවලට පාර්ලිෙම්න්තු  ෙයෝජනා   ෙගනිහිල්ලා,  සුද්ෙදෝ 
පස්ෙසේ ගිහිල්ලා, ජිනීවාවලින්  ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න ලැහැස්ති 
ෙවන්න එපා. ෙම් රට තුළ අපි ෙම් පශ්න විසඳා ගන්න ඕනෑ. 
සංහිඳියාව ඇති කර ගත හැක්ෙක් සියලු ජන වර්ග එකඟවන 
විසඳුමකින් පමණයි. ඒ විසඳුම ඇති කරගත යුතුමයි. එයට අපි 
සහාය දියයුතුමයි. හැම සිංහල මිනිෙහක්ම එෙහම නැත්නම්  
රාජපක්ෂ කල්ලිෙය් සිටින අය වර්ගවාදීන් කියා හිතන්න එපා. 
සමහරවිට ඔබ අප සියලු ෙදනාටත් වැඩිෙයන්  වර්ගවාදයට එෙරහි 
මතයක ඉන්නා පිරිසක් ෙම් කණ්ඩායම ඇතුෙළේ සිටිනවා කියන 
එකත් අමතක කරන්න එපා කියා මතක් කරමින් මම නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
[பி.ப. 4.36] 
 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண்ᾗமிகு (திᾞமதி) சாந்தி ᾯஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கேள, 

வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் எதிர்ெகாள்கின்ற பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பான ஒத்திைவப்ᾗேவைள விவாதத்திேல கலந்ᾐ 
ெகாண்ᾌ உைரயாற்ᾠவதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்கு நன்றி கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்கிேல 
வாᾨகின்ற மக்கள் மீள்குᾊேயற்றத்தின் பின்ᾗ 
எதிர்ெகாண்ᾊᾞக்கின்ற பிரச்சிைனகள் பல இᾐவைர 
இடம்ெபற்ற விவாதத்தில் ெவளிக்ெகாண்ᾌவரப்பட்டன. அந்த 
வைகயிேல, அங்கு வாᾨகின்ற ெபண்கள் எதிர்ெகாள்கின்ற 
பிரச்சிைனகைள நான் இங்கு ᾙன்ைவக்க விைழகின்ேறன்.  

வடக்கிேல 40,000 ெபண்கᾦம், கிழக்கிேல 49,000 
ெபண்கᾦமாக ெமாத்தம் 89,000 ெபண்கள் ᾜத்தத்தின் 
காரணமாக விதைவகளானவர்களாக இᾞக்கின்றார்கள். 
இவர்களில் 12,000 ெபண்கள் இளம் விதைவகளாகᾫம் 8,000 
ெபண்கள் ᾚன்ᾠ குழந்ைதகᾦடᾔம் வாழ்கின்றார்கள். 
இவர்கள் இவ்வாறாக கணவைர இழந்ᾐ தவிக்கின்றவர்கள் 
என்பதற்கு அப்பால், 2016.03.01ஆம் திகதி பரணகம 
ஆைணக்குᾨவின் அறிக்ைகயின்பᾊ, 19,006 ேபர் காணாமல் 
ேபாேனாராகப் பதிᾫெசய்யப்பட்ᾌள்ளார்கள். ᾗனர்வாழ்ᾫ 
ஆைணயாளர் நாயகம் அவர்களᾐ அறிக்ைகயின்பᾊ, 11,770 
ேபர் ᾗனர்வாழ்ᾫ ெபற்றிᾞக்கின்றார்கள். அதில் 3,200 ேபர் 
ெபண்களாக இᾞக்கின்றார்கள். இைதவிட, அரசியல் 
ைகதிகளாக 250 ேபᾞக்கும் ேமற்பட்ேடார் பல வᾞடங்களாக 
சிைறகளில் வாᾊக்ெகாண்ᾊᾞக்கின்றார்கள். அத்ேதாᾌ, 
வடக்கு, கிழக்கிேல தாய், தந்ைதயைர இழந்ᾐ தவிக்கும் 
பிள்ைளகள், பிள்ைளகைள இழந்ᾐ தவிக்கும் தாய், 
தந்ைதயர்கள், அங்க, அவயங்கைள இழந்தவர்கள் என்ᾠ 
ᾜத்தத்திேல பாதிக்கப்பட்ட பல வைகப்பட்டவர்கள் வாழ்ந்ᾐ 
ெகாண்ᾊᾞக்கின்றார்கள்.  

ᾜத்தத்திேல ேநரᾊயாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்களᾐ 
ᾗனர்வாழ்ᾫக்ெகன வடக்கு, கிழக்கிேல பல ேகாᾊ ᾟபாய் 
ெசலவழிக்கப்பட்டாᾤம், அவர்களᾐ அᾊப்பைடத் ேதைவகள் 
இᾐவைர ᾘர்த்தி ெசய்யப்படாமல் இᾞப்பᾐதான் மிகᾫம் 
ேவதைனக்குாிய விடயமாக இᾞக்கின்றᾐ. ᾜத்த காலத்திேல 
எமᾐ மக்கள் மத்தியில் குண்ᾌ ெவᾊக்கலாம்; 'ெஷல்' விᾨந்ᾐ 
ெவᾊக்கலாம் என்ᾠ ஓர் அச்சம் இᾞந்தேத தவிர, ெபண்கள், 

995 996 
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பிள்ைளகள் ெகளரவமாக இᾞந்தார்கள்; கண்ணியமாக 
வாழ்ந்தார்கள்; தைலநிமிர்ந்ᾐ தன்மானத்ேதாᾌ வாழ்ந்தார்கள். 
ᾜத்தம் ெமளனிக்கப்பட்டᾐ; மீள்குᾊேயற்றம் நைடெபற்றᾐ; 
ெபளதிக கட்ᾌமானங்கள் கட்ᾊெயᾨப்பப்பட்டன; 'ேராட்' 
ேபாடப்பட்டᾐ; பஸ் ஓᾊயᾐ; மின்சாரம் வந்தᾐ; ᾪᾌ 
கட்டப்பட்டᾐ. ஆனால், தற்ெபாᾨᾐ எமᾐ கைல, கலாசாரம் 
திட்டமிட்ᾌ சீரழிக்கப்பட்ᾌ வᾞகின்றᾐ. இᾐதான் மிகᾫம் 
ேவதைனக்குாியᾐ.  

ᾜத்த காலத்திேல எமᾐ ெபண்கள் நᾌநிசியில் 
நᾌத்ெதᾞவில் தன்னந்தனிேய ெசன்ᾠ வந்தார்கள். ஆனால், 
இன்ᾠ பச்சிளம் குழந்ைத ᾙதல் பᾌகிழவி வைர பாᾐகாப்பற்ற 
ஒᾞ சூழᾢல் வாழ்ந்ᾐெகாண்ᾊᾞக்கின்றார்கள். ஏன், எமᾐ 
ேபாராளியாகிய இைசப்பிாியா இᾠதி ᾜத்தம் வைர 
தன்மானத்ேதாᾌ, ெகளரவத்ேதாᾌதான் இᾞந்தார். ᾜத்தம் 
ெமளனிக்கப்பட்டதன் பின்ᾗதான், அவள் பாᾢயல் 
ᾐஷ்பிரேயாகத்ᾐக்கு உட்பᾌத்தப்பட்டாள். இதைனச் 
சிறந்தெவாᾞ உதாரணமாக நான் இங்கு சுட்ᾊக்காட்ட 
விᾞம்ᾗகின்ேறன். ஏழ்ைம, பிள்ைளகளின் பாᾐகாப்பின்ைம, 
கலாசாரச் சீரழிᾫ, ெகாட்டப்பட்ட பணங்கᾦக்குச் சாியான 
திட்டங்கள் அைடயாளம் காணப்படாைம, ெபாᾢஸ் 
நிர்வாகத்தில் சீாின்ைம, சᾚகத்திேல காணப்பᾌகின்ற 
ᾚடநம்பிக்ைககள், ெபாᾐப் ேபாக்குவரத்திேல ெபண்கள் 
எதிர்ெகாள்கின்ற பாᾢயல் ᾐஷ்பிரேயாகங்கள் என்ᾠ எமᾐ 
மக்கள்  எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகைள நாங்கள் அᾌக்கிக் 
ெகாண்ேட ேபாகலாம். ஒவ்ெவாᾞ 90 நிமிடங்கᾦக்கும் ஒᾞ 
ெபண் பாᾢயல் ᾐஷ்பிரேயாகத்ᾐக்கு உட்பᾌத்தப்பᾌ 
கின்றாள் என்ᾠ ஆய்ᾫகள் ெதாிவிக்கின்றன. ஆகேவ, 
இவ்வாறான பாதிப்ᾗக்கைள வளரவிட்ᾌக்ெகாண்ᾌ வடக்கு, 
கிழக்கின் அபிவிᾞத்திக்ெகன எத்தைன ேகாᾊ ᾟபாையக் 
ெகாட்ᾊனாᾤம் எமᾐ இனத்ைத மீட்ெடᾌக்க ᾙᾊயாத ஒᾞ 
ெசயலாகேவ அᾐ அைமᾜம் என்ᾠ நான் கᾞᾐகின்ேறன்.  

ெபண்கள் மீதான ᾐஷ்பிரேயாகங்கள் நைடெபᾠகின்ற 
ெபாᾨᾐ அவற்ᾠக்கு எதிராகக் கᾌைமயான சட்டங்கள் 
நிைறேவற்றப்பட்ᾌச் சம்பந்தப்பட்டவர்கᾦக்குத் தண்ட 
ைனகள் வழங்கப்பட ேவண்ᾌம். அᾐமட்ᾌமல்லாமல், 
பாதிக்கப்பட்டவர்கᾦக்கு நிவாரணம் ெகாᾌக்கின்ற வைக 
யிேல ேதசிய மட்டத்தில்  திட்டங்கள் வகுத்ᾐக் ெகாᾌக்கப்பட 
ேவண்ᾌம். பாதிக்கப்பட்ட ெபண்கᾦக்கு வᾞமானத்ைதக் 
ெகாᾌக்கக்கூᾊய வைகயில் குᾊைசக் ைகத்ெதாழில்கள் மற்ᾠம் 
சிᾠ ைகத்ெதாழில்கள் ேபான்ற திட்டங்கள் ᾙக்கியப் 
பᾌத்தப்பட ேவண்ᾌம். அேதேநரம் வடக்கு, கிழக்கிᾤள்ள 
ஒவ்ெவாᾞ ெபாᾢஸ் நிைலயத்திᾤம் தமிழ் ெமாழி ெதாிந்த 
ெபண் ெபாᾢஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் நியமிக்கப்பட ேவண்ᾌம். 
இவ்வாறான ேவைலத்திட்டங்கைள ᾙன்ெனᾌக்கத் தவறி 
னால், ெபண்களᾐ விᾊᾫக்காகச் ெசய்யப்பட்ட விடயங்கள் 
என்ன? என்பᾐ ேகள்விக்குறியாகேவ இᾞக்கும்.  

வடக்கு, கிழக்கிேல மீள்குᾊயமர்ந்த எமᾐ மக்கᾦக்குப் பல 
ᾪᾌகள் கட்ᾊக் ெகாᾌக்கப்பட்டைம உண்ைமதான்! ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் உைரயாற்ᾠகின்றேபாᾐ 97,232 ᾪட்ᾌக் 
கான விண்ணப்பங்கள் கிைடக்கப் ெபற்றதாகக் குறிப்பிட்டார். 
இᾞந்தேபாதிᾤம் அங்கு கட்டப்பᾌவᾐ ᾪᾌகள் அல்ல  
இᾞம்ᾗக் கூᾌகள் என்ᾠ எமᾐ தைலவர் அவர்கள் இங்ேக 
கூறியைத நான் மீண்ᾌம் இங்ேக சுட்ᾊக்காட்ட 
விᾞம்ᾗகின்ேறன். ᾗதிய ᾪᾌகள் கட்ᾌவதற்கு மட்ᾌமல்லாமல் 
தாமாகேவ மீள்குᾊேயறிய எமᾐ மக்கள் கடன் ெபற்ᾠத் 
திᾞத்தம் ெசய்த அவர்களᾐ ᾪᾌகளின் ேபாிᾤம் ெகாᾌப் 
பனᾫகள் வழங்கப்பட ேவண்ᾌம். அத்ᾐடன், இந்த ᾪட்ᾌத் 
திட்டத்திேல அரச உத்திேயாகத்தர்கᾦம் உள்ளடக்கப்பட 
ேவண்ᾌம் என்ᾠம்  நான் இங்கு விநயமாகக் 

ேகட்ᾌக்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேமᾤம், கல்விக்காகப் பல ேகாᾊ ᾟபாய் ெகாட்டப் 
பட்டாᾤம் இன்ைறய இந்த அரசினால் ᾙன்ெனᾌக்கப் 
பᾌகின்ற 'அண்ைமயிᾤள்ள பாடசாைல அதிசிறந்த 
பாடசாைல' என்ற திட்டத்தின் கீழ் எமᾐ ᾙல்ைலத்தீᾫ 
மாவட்டத்தில் ஒவ்ெவாᾞ பிரேதச ெசயலகப் பிாிᾫக்கும் 
இரண்ᾌ பாடசாைலகள் ஒᾐக்கீᾌ ெசய்யப்படேவண்ᾌெமன்ற 
பிரமாணத்தின்பᾊ, ᾙல்ைலக் கல்வி வலயத்தின்கீழ் நான்கு 
பாடசாைலகள் ஒᾐக்கீᾌ ெசய்யப்படேவண்ᾌம். அப்பᾊ 
யிᾞந்ᾐம், ஒᾞ பாடசாைலக்ேக அந்த ஒᾐக்கீᾌ 
கிைடத்ᾐள்ளᾐ. எனேவ, அந்தக் கிைடக்காத ஒᾐக் 
கீட்ᾊைனᾜம் ெபற்ᾠத்தரேவண்ᾌெமன்ᾠ சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சர் அவர்களிடம் நான் மிகᾫம் தயவாகக் 
ேகட்ᾌக்ெகாள்கின்ேறன்.   

அᾌத்தᾐ, ஏற்ெகனேவ உைரயாற்றிய ெகளரவ கமேக 
அவர்கᾦம் ெகளரவ சுவாமிநாதன் அவர்கᾦம் மீன்பிᾊ 
வலயங்கள், விவசாய வலயங்கள் ேபான்றன ஆரம்பித்தல் 
ெதாடர்பாகᾫம் 103 மில்ᾢயன் ᾟபாய் ᾙல்ைலத்தீᾫ மாவட்ட 
மீன்பிᾊ அபிவிᾞத்திக்கு ஒᾐக்கீᾌ ெசய்யப்பட்டதாகᾫம் 
கூறியிᾞந்தார்கள். எத்தைகய வலயங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டா 
ெலன்ன, எவ்வளᾫ ேகாᾊ ᾟபாய் இந்த மீன்பிᾊக்ெகனக் 
ெகாட்டப்பட்டாெலன்ன, இந்த மீள்குᾊயமர்ந்த மக்கள் 
மீன்பிᾊ ெதாடர்பாக எதிர்ெகாள்கின்ற பல பிரச்சிைனகள் 
தீர்க்கப்பᾌம் வைர அவர்கᾦக்காகெவன இவ்வாᾠ 
ெசலவழிக்கப்பᾌம் பணம் ᾙᾨவᾐம் பிரேயாசனமற்றதாகேவ 
ேபாகும். உதாரணமாக, ᾙல்ைலத்தீᾫ, மன்னார், 
யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களிேல வாழ்கின்ற மீன்பிᾊக் 
குᾌம்பங்கள் பல்ேவᾠ விதமான இன்னல்கைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றனர். அᾔமதியற்ᾠ அத்ᾐமீறி வந்ᾐ 
ெதன்னிலங்ைக மீனவர்கள் அங்கு மீன்பிᾊத்ᾐச் ெசல்வᾐம், 
தாித்ᾐநின்ᾠ மீன்பிᾊப்பᾐம் சட்டவிேராதமான ெசயலாக 
வளர்ந்ᾐெகாண்ᾌ ேபாகின்றᾐ.   

ேமᾤம், அட்ைட பிᾊக்கும் ெதாழிᾤக்கு அᾔமதி 
வழங்கப்பᾌவᾐ, ெதன்பகுதியிᾢᾞந்ᾐ வᾞம் மீனவர்கள் 
சட்டவிேராதமாக 'ைடனைமற்' உபேயாகித்ᾐ ெவளிச்சம் 
பாய்ச்சி மீன்பிᾊத்ᾐக்ெகாண்ᾌ ெசல்வᾐ, கைரயிᾢᾞந்ᾐ 
2,700 மீற்றர் வைரேய கைரவைலைய வᾢக்க 
ேவண்ᾌெமன்ᾠ  சட்டம் இᾞந்தாᾤம்  அைத மீறி 
மீன்பிᾊப்பᾐ ேபான்ற நிகழ்ᾫகள் உடனᾊயாக நிᾠத்தப்பட 
ேவண்ᾌம்.  

கடந்த 02.04.2016 அன்ᾠ கடற்ெறாழில் மற்ᾠம் நீரக 
வளᾚல அபிவிᾞத்தி   அைமச்சர் அவர்கள் ᾙல்ைலத்தீᾫக்கு 
வᾞைகதந்ᾐ பல்ேவᾠ விதமான நடவᾊக்ைககள் எᾌப்பதாக 
எமᾐ மக்கᾦக்கும் மீன்பிᾊ சமாசங்கᾦக்கும் ெதாியப் 
பᾌத்தியிᾞந்ᾐம், இன்ᾠவைர எᾐᾫம் நைடெபறாத நிைலேய 
காணப்பᾌகின்றᾐ. ஆகேவ, வடக்கு, கிழக்கு மக்களின் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கின்ற வைகயில் பணத்ைதக் 
ெகாட்ᾌவᾐ, வலயங்கள் அைமப்பᾐ, அபிவிᾞத்தி 
ேவைலகைள ெபளதிக ாீதியாகச் ெசயற்பᾌத்ᾐவᾐ என்பன 
வற்ᾠக்கு அப்பால், மக்கள் தன்மானத்ேதாᾌம் ெகளரவத் 
ேதாᾌம் தமிழர் என்ᾠ தைலநிமிர்ந்ᾐ வாழக்கூᾊயதாக 
பல்ேவᾠவிதமான திட்டங்கைள ᾙன்ைவᾜங்கள்! என்ᾠ கூறி, 
அமர்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank  you very much. The next speaker is Hon. 

(Mrs.) Vijayakala Maheswaran. You have 15 minutes. 
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ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජɕ 
අමාතɕතුමිය) 
(மாண்ᾗமிகு (திᾞமதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சிᾠவர் 
அᾤவல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கேள, தமிழ்த் 

ேதசியக் கூட்டைமப்பின் தைலவᾞம் எதிர்க்கட்சித் தைலவᾞ 
மான ெகளரவ சம்பந்தன் ஐயா அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் ெபாᾐமக்கள் எதிர்ேநாக்கு 
கின்ற பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பான ஒத்திைவப்ᾗப் பிேரரைண 
மீதான விவாதத்திேல ேபசுவதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்ப 
மளித்ததற்கு ᾙதᾢல் நன்றிையத் ெதாிவித்ᾐக்ெகாள்கின்ேறன்.  

2015ஆம் ஆண்ᾌ ஜனவாி மாதம் 08ஆம் திகதி அதாவᾐ, 
ஜனாதிபதித் ேதர்தᾢன் பின்னர் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத்தின் 
பின்னர் 100 நாள் ேவைலத் திட்டத்திேல எங்கᾦைடய வடக்கு 
மாகாணத்தில் வᾢ. வடக்கு பிரேதசத்தில் 2,000 ஏக்கர் 
காணிகள் மக்களின் ைககளில் மீளக் ெகாᾌக்கப்பட்ᾌள்ளன; 
ைகதிகள் பலர் விᾌதைல ெசய்யப்பட்ᾊᾞக்கிறார்கள். 20 வᾞட 
காலமாக ைகதிகள் சிைறச்சாைலகளிேல வாᾊக்ெகாண்ᾊᾞந் 
தார்கள். இவர்கைள கடந்தகால அரசாங்கத்தில் இᾞந்த, 
இன்ைறய அரசாங்கத்தில் எதிர்க்கட்சியில் இᾞக்கின்ற 
ᾐேராகிகᾦம் இனவாதிகᾦம் ேசர்ந்ᾐதான் ைகதிகளாக் 
கினார்கள். இன்ᾠ அவர்கள்  ைகதிகைள விᾌதைல 
ெசய்ᾜமாᾠ கூறிக்ெகாண்ᾌ வᾞகிறார்கள். இவர்கᾦைடய 
இந்தக் கᾞத்ᾐக்கு எங்கᾦைடய அரசாங்கம் ெசவிமᾌக்காᾐ. 
ஆனால், அரசாங்கம் ைகதிகைளப் பᾊப்பᾊயாக விᾌதைல 
ெசய்ᾐெகாண்ᾌ வᾞகின்றᾐ என்பைத இந்த உயாிய 
சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள விᾞம்ᾗகின்ேறன்.  

அத்ேதாᾌ, இந்த 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்திேல - 
2015ஆம் ஆண்ᾊல் ேவைலவாய்ப்ᾗகள் வழங்கப்பட்ᾊᾞக் 
கின்றன. வடமாகாணத்திᾤள்ள 5 மாவட்டங்களிᾤம் ேபாரால் 
பாதிக்கப்பட்ட ᾙன்னாள் ேபாராளிகள் மற்ᾠம் அங்கᾪன 
ᾙற்றவர்கᾦக்கு அவர்களின் தகுதி தராதரத்ைத இனங்கண்ᾌ 
ேவைல வாய்ப்ᾗகள் வழங்கப்பட்ᾌள்ளன. அத்ᾐடன், ஒᾞ 
கிராமத்ᾐக்கு 10 இலட்சம் ᾟபாய் ᾪதம் கிராமம் ேதாᾠம் அந்த 
நிதி வழங்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. அதில் 75 ᾪதம் அரசாங்கத் 
திᾔைடய பணᾙம் 25 ᾪதம் மக்கᾦைடய பங்களிப்ᾗம் 
இᾞக்க ேவண்ᾌெமன்ற அᾊப்பைடயில்தான் அᾐ 
வழங்கப்பட்டᾐ.  

ேமᾤம், இந்த அரசாங்கத்தினால் விைலவாசிகள் 
குைறக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றன. குறிப்பாக, எாிெபாᾞட்களின் 
விைலகள் குைறக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றன. கடந்த காலத்தில் 
விைலவாசிகள் அதிகாித்ᾐக் காணப்பட்டன; ெவள்ைளவான் 
கடத்தல், ெகாைல, ெகாள்ைள, கப்பம் ேபான்றைவ நடந்தன. 
ஆனால், இன்ᾠ இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திேல ெகாைல, 
கப்பம், சிᾠவர் ᾐஷ்பிரேயாகம், கற்பழிப்ᾗ ேபான்ற அைனத் 
ᾐக்கும் ᾙற்ᾠப்ᾗள்ளி ைவக்கப்பட்ᾌள்ளᾐ. [இைடயீᾌ] 
உங்கᾦக்குத் ெதாிᾜம், எந்தெவாᾞ நாட்ைட எᾌத்ᾐக் 
ெகாண்டாᾤம் - அபிவிᾞத்தியைடந்த நாடாக இᾞக்கலாம், 
அபிவிᾞத்தி அைடந்ᾐவᾞம் நாடாக இᾞக்கலாம் - அங்கு 
குைறநிைறகள் இᾞக்கத்தான் ெசய்கின்றன. எமᾐ நாட்ᾊேல 
30 வᾞட காலமாக ᾜத்தம் நைடெபற்றᾐ. இந்த அரசாங்கம் 
ஆட்சிக்கு வந்ᾐ ஒன்றைர ஆண்ᾌகள்தான் ஆகியிᾞக்கின்றன. 
இவ்வாறான நடவᾊக்ைககைளப் பᾊப்பᾊயாகத்தான் 
நிᾠத்தᾙᾊᾜேம தவிர, இந்த அரசாங்கத்தாᾤம்சாி, இன்ெனாᾞ 

அரசாங்கம் வந்தாᾤம் சாி, உடனᾊயாக இவற்ைற நிᾠத்த 
ᾙᾊயாᾐ. இைத நான் உங்கᾦக்குத் ெதளிவாகக் 
கூறிக்ெகாள்ள விᾞம்ᾗகின்ேறன்.  

எமᾐ நாட்ᾊல் 18 வயᾐக்கு ேமற்பட்டவர்கைளத்தான் 
ேவைலக்கு அமர்த்தலாம். ஆனால், 18 வயᾐக்கு உட்பட்ட 
மைலயகத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்தான் ெகாᾨம்பிᾤம்சாி, ேவᾠ 
இடங்களிᾤம்சாி, ᾪᾌகளிᾤம் கைடகளிᾤம் ெபாᾐ 
நிᾠவனங் களிᾤம் ேவைலக்கு அமர்த்தப்பᾌகிறார்கள். 
ஆனால், இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் எமᾐ 
அைமச்சின்ᾚலமாக அவர்கைள ேவைலக்கு அᾔமதிக்கக் 
கூடாெதன்ᾠ நிᾠத்தி யிᾞக்கிேறாம். இதற்காக எங்கᾦைடய 
அைமச்சு ஒவ்ெவாᾞ மாவட்டத்திᾤம் அந்தந்த மாவட்டத்தின் 
அரசாங்க அதிபᾟடாக பிரேதச ெசயலகங்கள் ᾚலமாகக் கᾞத் 
தரங்குகைள நடத்திவᾞகின்றᾐ. சிᾠவர்கள் எங்கு 
ேவைலக்குச் ெசல்கிறார்கள் என்பைத  உடனᾊயாகத் 
ெதாிவிக்கும்பᾊᾜம்  ெபாᾢஸ் நிைலயங்கᾦக்கு அறிவிக்கும் 
பᾊᾜம் நாங்கள் கூறிவᾞகின்ேறாம். இந்த நைடᾙைறகள் 
இந்த அரசாங் கத்தால்தான் ெகாண்ᾌவரப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ.  

அேதேபால், வடமாகாணத்தில் ேபாரால் பாதிக்கப் 
பட்டவர்களில் சிᾠவர் ᾙதல் ᾙதிேயார்வைர பல்லாயிரக் 
கணக்காேனார் அங்கᾪனᾙற்ᾠக் காணப்பᾌகின்றார்கள்.  

வட மாகாணத்திேல அங்கᾪனᾙற்ற 30,000 ேபர் இᾞக் 
கின்றார்கள். 100 நாள் திட்டத்திேல அவர்கைள இனங்கண்ᾌ 
அவர்கᾦக்கு ᾚவாயிரம் ᾟபாய் ᾪதம் உதவி வழங்கி 
வᾞகின்ேறாம். கடந்த வᾞடᾙம் அைத வழங்கிேனாம்; இந்த 
வᾞடᾙம் வழங்கிேனாம். அேதேபால், எங்கᾦைடய வட 
மாகாணத்ைதᾜம் கிழக்கு மாகாணத்ைதᾜம் எᾌத்ᾐக் 
ெகாண்டால் அங்கு 90,000 ெபண்கள் ேபாாினால் 
விதைவகளாக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றார்கள்; 12,000 ᾙதிேயார்கள் 
ᾙதிேயார் இல்லங்களில் வாழ்ந்ᾐ வᾞகின்றார்கள்; தங்க 
ᾦைடய ெபற்ேறார்கைள இழந்த 9,000 சிᾠவர்கள் சிᾠவர் 
இல்லங்களில் வாழ்ந்ᾐ வᾞகின்றார்கள். இவர்கᾦக்கான 
சாியான பாᾐகாப்ைபᾜம் அᾔசரைணையᾜம் எங்கᾦைடய 
அரசாங்கத்திᾕடாக நாங்கள் வழங்கி வᾞகின்ேறாம். 
இவர்கைள கடந்தகால அரசாங்கம் ᾪதியில்தான் விட்டᾐ. 
அவர்கᾦக்கான ᾙᾨ நடவᾊக்ைகையᾜம் எங்கᾦைடய 
அரசாங்கம்தான் எᾌத்ᾐ வᾞகின்றᾐ.  

அத்ேதாᾌ வடக்கு, கிழக்கு, மைலயகம் ேபான்ற 
பகுதிகளில் உள்ள ெதாண்டர் ஆசிாியர்கள், பதிற்கடைம 
ᾗாிᾜம் அதிபர்கள், கல்வியற் கல்ᾥாிகளில் கற்பிக்கின்ற 
விாிᾫைர யாளர்கள் ஆகிேயாᾞக்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்க 
ேவண்ᾌெமன்ᾠ எங்கᾦைடய அரசாங்கத்திற்கு நாங்கள் 
அᾨத்தங்கைளக் ெகாᾌத்ᾐ வᾞகின்ேறாம். கடந்த 100 நாள் 
திட்டத்திᾤம் நாங்கள் அᾨத்தங்கைளக் ெகாᾌத்ேதாம். அந்த 
வைகயில், எங்கᾦைடய அரசாங்கம் அவர்கᾦக்கு நிரந்தர 
நியமனங்கைள வழங்கும் என்பைதᾜம் நான் கூறிக்ெகாள்ள 
விᾞம்ᾗகின்ேறன். அவர்கᾦைடய வாழ்வாதாரத்ைத உᾠதிப் 
பᾌத்ᾐᾙகமாக அந்த நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்கப்பட 
ேவண்ᾌம். அைத எங்கᾦைடய அரசாங்கம் கட்டாயம் 
ெசய்ᾜம்.  

நாங்கள் ேபாக்குவரத்ᾐ ᾪதிகைளத் திᾞத்தியிᾞக்கிேறாம். 
கடந்த 100 நாள் திட்டத்திᾕடாகᾫம் இந்த வᾞடம் ஒᾐக்கப் 
பட்ட நிதியின் ஊடாகᾫம் உட்கட்டைமப்ᾗ ᾪதிகைளக்கூட 
நாங்கள் திᾞத்தியிᾞக்கின்ேறாம். உட்கட்டைமப்ᾗ ᾪதிகைளத் 
திᾞத்ᾐவெதன்பᾐ மாகாண சைபயால் ெசய்யப்படேவண்ᾊய 
ஒன்றாகும். ஆயிᾔம், அைமச்சர்கேளாᾌ கலந்தாேலாசித்ᾐ 
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மத்திய அரசாங்கத்திᾕடாக கூᾊயளᾫ நிதிைய எங்கᾦைடய 
வடக்குக்கு நாங்கள் ெகாண்ᾌவந்ᾐ ேசர்த்திᾞக்கிேறாம். 
அேதேபால் இந்த வᾞடம் வடக்கில் 1,500 கிேலா மீற்றர் 
நீளமான ᾪதிக்கும் கிழக்கு மாகாணத்தில் 900 கிேலா மீற்றர் 
நீளமான ᾪதிக்கும் நிதிெயாᾐக்கி ைவத்திᾞப்பதாக எனக்கு 
ᾙன்னர் உைரயாற்றிய எங்கᾦைடய அைமச்சர் அவர்கள் 
கூறியிᾞந்தார்.  

இன்ᾠ எங்கᾦைடய அரசாங்கத்தின் ஊடாக யாழ். 
மாவட்டத்திேல வழங்கிய ᾪᾌகள் பற்றிக் கடந்த 31ஆந் திகதி 
இடம்ெபற்ற யாழ். மாவட்ட ஒᾞங்கிைணப்ᾗக் குᾨக் 
கூட்டத்திேல கூறப்பட்ᾊᾞந்தᾐ. அங்கு ᾚவாயிரம் குᾌம்பங் 
கᾦக்கு ᾪᾌகள் வழங்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றன. அதாவᾐ ஒᾞ 
குᾌம்பத்ᾐக்கு எட்ᾌ இலட்சம் ᾟபாய் ᾪதம் கல்ᾪᾌ 
வழங்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. ᾙன்னாள் ேபாராளிகள், அங்கᾪன 
ᾙற்றவர்கள், தனியாக வாழ்பவர்கள் ேபான்ேறாைர 
இனங்கண்ᾌ ᾙன்ᾔாிைம அᾊப்பைடயில்தான் குறித்த 
ᾪᾌகள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், கடந்த காலத்தில் அரசியல் 
வாதிகேள ᾪட்ᾌக்குாியவர்கைள இனங்கண்ᾌ வழங்கி 
னார்கள். இன்ᾠ எங்கᾦைடய அரசாங்கத்திேல கᾞத்ᾐச் 
சுதந்திரம், ேபச்சுச் சுதந்திரம் பிறந்திᾞக்கின்றᾐ. ஆனால், 
கடந்தகால அரசாங்கத்தில் அதிகாாிகள் வாய் கட்டப்பட்ட 
நிைலயில்தான் தங்கᾦைடய ேவைலகைளச் ெசய்ᾐ 
வந்தார்கள். அவர்கᾦக்குச் சுதந்திரம் இᾞக்கவில்ைல. வாய் 
கட்டப்பᾌவᾐ கதிர்காமத்திᾤம் ெசல்வச்சந்நிதியிᾤம்தான். 
அங்கு வாய் கட்ᾊத்தான் ᾘைச ெசய்யப்பᾌகிறᾐ.   

குᾌம்பங்கᾦக்கும் தலா ஓர் இலட்சம் ᾟபாய் ᾪதம் 
வாழ்வாதாரம் வழங்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. இந்த ஓர் இலட்சம் 
ᾟபாயானᾐ எங்கᾦக்கு ஒᾐக்கப்பட்ட நிதியின் ஊடாகேவ 
வழங்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. மலசலகூடங்கள் மற்ᾠம் 
ᾪᾌகைளப் ᾗனரைமப்பதற்கு 2 இலட்சம் ᾟபாய் நிதி 
ெகாᾌக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. சீெமந்ᾐப் ைபகள் வழங்கப் 
பᾌகின்றன. இைவ அைனத்ᾐம் அரசாங்க அதிபாின் ஊடாகப் 
பிரேதச ெசயலகங்கᾦக்குக் ெகாᾌக்கப்பட்ᾌப் பயனாளி 
கᾦக்கு வழங்கப்பᾌகின்றன. பிரேதச ெசயலக அதிகாாிகள் 
சம்பந்தப்பட்ட இடங்கᾦக்குச் ேநரᾊயாகச் ெசன்ᾠ  
பார்ைவயிட்ᾌத்தான் இவற்ைற வழங்கி வᾞகின் றார்கள். 
எனேவ, இதில் எந்தவிதத்திᾤம் அரசியல் ெசல் வாக்குக்கு 
இடமில்ைல. அரசியல் ெசல்வாக்குச் ெசᾤத்ᾐவதற்கு அங்கு 
எந்தவிதத்திᾤம் அங்கீகாரம் வழங்கப் படவில்ைல என்பைத 
நான் கூறிக்ெகாள்ள விᾞம்ᾗகின்ேறன்.  

எங்கᾦைடய மாவட்டத்திேல ஓர் இலட்சத்ᾐ 
அᾠபதாயிரம் குᾌம்பங்கᾦக்கு ᾪᾌகள் இல்ைல. அேதேபால் 
பன்னீராயிரம் குᾌம்பங்கᾦக்குக் காணிகள் இல்ைல. ஆகேவ, 
இன்ᾠ அரசாங்கம் 65 ஆயிரம் ᾪᾌகைள வழங்க 
ᾙன்வந்திᾞப்பைத நான் இந்த இடத்திேல வரேவற்கின்ேறன். 
இᾞந்தேபாதிᾤம் இந்த 65 ஆயிரம் ᾪᾌகளில் மக்களின் 
பாᾐகாப்ᾗ உᾠதிப்பᾌத்தப்பட ேவண்ᾌம். கடந்த காலங்களில் 
ரணசிங்க பிேரமதாச அவர்கள் ᾪᾌகைள வழங்கியிᾞந்தார். 
இன்ᾠ அந்த ᾪᾌகள் இᾞக்கின்றதா என்பைதப் ேபாய்ப் 
பார்க்க ேவண்ᾊய ஒᾞ நிைலைம ஏற்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. நீங்கள் 
தாராளமாகப் ேபாய்ப் பார்த்த பிறகு குறித்த ᾪட்ᾌத் திட்டம் 
பற்றி ஒᾞ ᾙᾊᾫக்கு வரலாம். இன்ᾠ அந்த ᾪᾌகள் உைடந்த 
நிைலயிᾤம் சிைதந்த நிைலயிᾤம் காணப்பᾌகின்ற 
அேதேவைள சில இடங்களில் குறித்த ᾪᾌகள் இல்ைல. அந்த 
வைகயில் இன்ᾠ  அந்தக் காலத்தில் ᾪᾌகள் வழங்கப்பட்ட 
1,500 குᾌம்பங்களிடம் அந்த ᾪᾌகள் இல்ைல. இᾐ 
ᾗறம்பானெதாᾞ தரᾫ.  

அேதேநரம் இந்த 65 ஆயிரம் ᾪᾌகள் சம்பந்தமாக 
எங்கᾦைடய எதிர்க் கட்சித் தைலவர் அவர்கᾦம் கᾞத்ᾐக் 
கூறியிᾞக்கின்றார். அந்தக் கᾞத்ᾐக் கட்டாயம் ெசவிமᾌக்கப் 
பட ேவண்ᾌம். எங்கᾦைடய அரசாங்கத்ᾐக்கு அதில் 
பாாியெதாᾞ ெபாᾠப்ᾗ இᾞக்கின்றᾐ. யாராவᾐ நிதிையத் 
தᾞகின்றார்கள் என்பதற்காகச் சும்மா இரண்ᾌ வᾞடங்கள் 
வாழக்கூᾊய ᾪᾌகைள அங்கு ெகாᾌக்கக்கூடாᾐ. அந்த 
ᾪᾌகள் எந்த மாகாணத்ᾐக்கு வழங்கப்பᾌகின்றேதா, அந்த 
மாகாணத்தில் இᾞக்கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகேளாᾌ கட்டாயம் 
கலந்தாேலாசித்ᾐத்தான்  அந்தத் ᾪட்ᾌத் திட்டம் வழங்கப்பட 
ேவண்ᾌம்.  

அத்ேதாᾌ, நான் ᾙன்னர் குறிப்பிட்டவாᾠ யாழ். 
மாவட்டத்திேல பன்னீராயிரம் குᾌம்பங்கᾦக்கு காணிகள் 
இல்ைல. நாங்கள் அவர்கைள நிச்சயமாக கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்திேல மீள்குᾊேயற்றம் ெசய்ய ேவண்ᾌம். ஒᾞ 
கிராமத்தில் இரண்டாயிரம் குᾌம்பம் ᾪதம் குᾊேயற்றப் 
பᾌவார்களாக இᾞந்தால், அரசாங்கம் கட்டாயம் அவர்கᾦக் 
கான காணிகைளᾜம் ᾪᾌகைளᾜம் வழங்குவᾐடன் 
அவர்கᾦக்கான அᾊப்பைட வசதிகைளᾜம் ெசய்ᾐெகாᾌக்க 
ேவண்ᾌம். அங்கு பாடசாைலகள், ேதவாலயங்கள் மற்ᾠம் 
பள்ளி ேபான்ற அைனத்ᾐம் ᾪதிப் ேபாக்குவரத்ᾐ வசதிகᾦம் 
ெசய்ᾐ ெகாᾌக்கப்பட ேவண்ᾌம். இந்த வசதிகள் ெசய்ᾐ 
ெகாᾌக்கப்பᾌவᾐ பற்றி உᾠதியளிக்கப்பᾌம் பட்சத்தில்தான் 
நாங்கள் அந்தக் குᾌம்பங்கேளாᾌ அᾐபற்றிப் ேபச ᾙᾊᾜம். 
குறிப்பாக அங்கு கல்வி வசதிகள் இᾞக்கும் பட்சத்தில் 
கட்டாயம் அவர்கள் அங்கு மீள்குᾊேயᾠவார்கள். அத்ᾐடன் 
அவர்களின் வாழ்வாதாரத்ᾐக்கான வசதிகᾦம் ெசய்ᾐ 
ெகாᾌக்கப்பட ேவண்ᾌம்.  

கச்சதீᾫப் பிரேதசமானᾐ, இலங்ைக அரசாங்கத்ᾐக்கு 
இந்திய அரசாங்கத்தினால் அன்பளிப்பாக வழங்கப் 
பட்டதாகும். அங்கு நான் ெசன்றிᾞக்கின்ேறன். அங்கு நாங்கள் 
கட்டாயம் ஒᾞ ேதவாலயத்ைத அைமக்க ேவண்ᾌம். 
அேதேபால் ஓர் இந்ᾐ ஆலயத்ைதᾜம் அைமக்க ேவண்ᾌம். 
இரண்ᾌ நாட்ᾌ மக்கᾦம் அங்கு ஒற்ᾠைமயாக வந்ᾐ ெசன்ᾠ 
ஆலய வழிபாᾌகளில் ஈᾌபட ேவண்ᾌம். அந்த வைகயில் 
அந்தப் பிரேதசம் எங்கᾦைடய மக்கᾦக்கு இந்திய 
அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்டᾐ என்பைதக் கவனத்திற் 
ெகாண்ᾌ அரசாங்கம் ெசயற்பட ேவண்ᾌம்.  

ேமᾤம், வட மாகாணத்தில் சுᾪகாிக்கப்பᾌகின்ற 
காணிகள் பற்றிய விடயத்ைதᾜம் குறிப்பிட விᾞம்ᾗகின்ேறன். 
இன்ᾠ ஆறாயிரம் ஏக்கர் தனியார் காணிகைள ᾙப்பைடகᾦம் 
தமᾐ கட்ᾌப்பாட்ᾊல் ைவத்திᾞக்கின்றனர் என்பᾐ 
உங்கᾦக்குத் ெதாிᾜம். ேமᾤம், ᾚவாயிரம் ᾪᾌகள் மற்ᾠம் 
வர்த்தகக் கட்ᾊடங்கைளᾜம் ᾙப்பைடயினர் தங்களின் 
கட்ᾌப்பாட்ᾊன் கீழ் ைவத்திᾞக்கின்றார்கள். அரசாங்கம் 
உடனᾊயாக அவற்ைற எங்கᾦைடய மக்களின் ைககளில் 
பாரப்பᾌத்த ேவண்ᾌம். நான் பிறந்த இடமான காைரநகர் 
பிரேதசத்திேல வலந்தைலச்சந்தி, ேகாவளம், நீலங்காᾌ, 
பாலாேவாைட ேபான்ற இடங்களில் 100 ஏக்கர் காணிகᾦம் 
அேதேபால் திᾞவᾊநிைல, ᾐன்னாைல, மாதகல், 
நாவாந்ᾐைற, ஆைனக்ேகாட்ைட ேபான்ற இடங்களில் உள்ள 
காணிகᾦம் அரசினால் சுᾪகாிக்கப்பட்ᾌள்ளன. எனேவ, 
ேமேல நான் கூறிய இடங்களிᾤள்ள காணிகளின் சுᾪகாிப்ᾗ 
பற்றிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் உட்பட யாழ்ப்பாணம், 
கிளிெநாச்சி, மன்னார், ᾙல்ைலத்தீᾫ, வᾫனியா ேபான்ற 
மாவட்டங்களி ᾤள்ள காணிகளின் சுᾪகாிப்ᾗ பற்றிய 
வர்த்தமானி அறிவித்தல்கைள இரத்ᾐச் ெசய்ய ேவண்ᾌம்.  
இைவ இரத்ᾐச் ெசய்யப்பட்ᾌத் தமிழ் மக்களின் தனியார் 
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காணிகள் அவர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்படேவண்ᾌம். இᾐ 
எங்கᾦைடய ᾙக்கியமான ஒᾞ ேவண்ᾌேகாளாகும்.  
ஏெனன்றால், இைவ கடந்த கால அரசாங்கத்தினால் சுᾪகாிக் 
கப்பட்டாᾤம், அரசாங்கம் மாᾠம்ேபாᾐ இᾐ சம்பந்தமாக  
வடக்கிᾤள்ள எங்கᾦைடய தைலவர்கள் இப்ேபாைதய 
அரசிᾤள்ள தைலவர்கேளாᾌ ேபசியிᾞக் கின்றார்கள். 
ஆைகயால், இந்த மக்களின் ெசாந்தக் காணிகைள 
அவர்களிடம் வழங்குமாᾠ நாம் ேகட்கின்ேறாேம தவிர, ேவᾠ 
மாற்ᾠக் காணிகைளக் ேகட்கவில்ைல.   

இந்த அரசாங்கம் ஒᾞ 'நல்லாட்சி' அரசாங்கம். ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த மாத இᾠதியில் யாழ்ப்பாணம் வர 
இᾞக்கின்றார். அவர் கடந்த ᾊசம்பர் மாதம் கிறிஸ்மஸ் 
விழாவிற்காக யாழ்ப்பாணத்திற்கு வந்தேவைள 32 ᾙகாம் 
களில் வாழ்கின்ற எங்கᾦைடய வᾢ. வடக்கு மக்கைளத் 
திடீெரனப் ேபாய்ச் சந்தித்திᾞக்கின்றார்.  சந்தித்தேவைள 
அவர், "உங்கைள நான் 6 மாதங்கᾦக்குள் ெசாந்த இடங்களில் 
மீள்குᾊேயற்றம் ெசய்ேவன்" என்ᾠ கூறியிᾞந்தார். அதற்கான 
இடங்கள் ஒᾨங்கு ெசய்யப்பட்ᾊᾞப்பதாக ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் எனக்குக் கூறியிᾞந்தார். அந்த இடம் அந்த மக்களின் 
ெசாந்த இடமாக இᾞக்கேவண்ᾌம்.  அவர்களᾐ ெசாந்தக் 
காணிகᾦக்காகத்தான் அவர்கள் ேவறிடங்கᾦக்குச் ெசல்லா 
திᾞந்தார்கள். அதில், 1000 குᾌம்பங்கள் மீனவக் குᾌம்பங் 
களாகும்.  மயிᾢட்ᾊ, பலாᾢ, ேக.ேக.எஸ் ேபான்ற இடங் 
களில் வாழ்ந்த அந்த மக்கள் கடேலாரத்ைத அண்ᾊய 
பிரேதசத்தில் வாழ்ந்தால்தான் அவர்கᾦைடய வாழ் 
வாதாரத்ைத ேமம்பᾌத்தி தங்களᾐ குᾌம்பங்கைளக் 
ெகாண்ᾌநடத்த ᾙᾊᾜம். 

இந்த இடத்தில் நான் ேமதகு  ஜனாதிபதி அவர்கᾦக்கும் 
எங்கᾦைடய மாண்ᾗமிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கᾦக்கும் 
ᾙன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமாரᾐங்க 
அவர்கᾦக்கும் நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்ள விᾞம்ᾗகின்ேறன். 
ேமᾤம், மயிᾢட்ᾊப் பிரேதசத்தில் மீள்குᾊேயற்றம் ெசய்ᾜம் 
ேபாᾐ மயிᾢட்ᾊத் ᾐைறᾙகத்ைதᾜம் அபிவிᾞத்தி ெசய்தால், 
ஒᾞ வᾞடத்திற்குப் பின்னர் அந்த மக்கள் இந்த அரசாங்கத்தில் 
தங்கி வாழமாட்டார்கள். ஆனால், அவர்கள் இன்ᾠம் 
அரசாங்கத்தில் தங்கி வாழவில்ைல. அவர்கᾦக்கு எந்தவித 
நிவாரணங்கᾦம்கூட வழங்கப்படவில்ைல.   

ேமᾤம், எங்கᾦைடய இைளஞர் ᾜவதிகᾦக்கு 
வழங்கப்பᾌகின்ற ேவைல வாய்ப்ᾗக்களானைவ ஏைனய 
மாகாணங்களில் எப்பᾊ வழங்கப்பᾌகின்றேதா, அேத 
விதத்தில் விகிதாசார அᾊப்பைடயில் கட்டாயம் வழங்கப் 
படேவண்ᾌம்.  கடந்தகால அரசாங்கத்தினால் இந்த ேவைல 
வாய்ப்பானᾐ வட மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கᾦக்கு 
வழங்கப்படவில்ைல. ேவᾠ மாகாணங்களிᾢᾞந்ᾐ வட 
மாகாணத்திற்கு ேவைலக்கு அமர்த்தப்பட்ᾊᾞக்கின்றார்கள். 
ஆைகயால், எங்கᾦைடய இைளஞர் ᾜவதிகள் இன்ᾠ 
பல்கைலக்கழகம் ெசன்ᾠ பᾊத்ᾐவிட்ᾌ ேவைலயில்லாᾐ 
நிற்கின்றார்கள். தற்ேபாᾐ எங்கᾦைடய பல்கைலக்கழகத்தில் 
ᾓற்றிற்கு ேமற்பட்ட ெவற்றிடங்கᾦக்கான நியமனங்கைள 
நாங்கள் வட மாகாணத்தின் ஐந்ᾐ மாவட்டத்திᾤமிᾞக்கின்ற 
இைளஞர் ᾜவதிகᾦக்குக் ெகாᾌத்திᾞக்கின்ேறாம். அதிᾤம் 35 
ேபர் ஐந்ᾐ வᾞடங்களாக நிரந்தர நியமனம் கிைடக்காதவர்கள். 
எனேவ, அவர்கைள உள்வாங்கித்தான் நாங்கள் ஏைனேயாைர 
நியமிப்பதற்கு ᾙன்வந்ேதாம். 

எனக்கு ᾙன்னர் ேபசிய ெகளரவ உᾠப்பினர் விமலᾪர 
திசாநாயக்க அவர்கள் யாழ். மாவட்டத்ைதப் பற்றிக் கூறி 
யிᾞந்தார். அதாவᾐ வட மாகாணத்ைதப் பற்றிக் 

கூறியிᾞந்தார். அவர் வட மாகாணத்ைதப் பற்றிக் கூᾠவதற்கு 
எந்தவித தகுதிᾜமற்றவர். கூட்ᾌ எதிர்க்கட்சியில் இᾞந்ᾐ 
ெகாண்ᾌ எங்கᾦைடய ெகளரவ எதிர்க்கட்சித் தைலவர் 
ெகாண்ᾌவந்த பிேரரைண ெதாடர்பான விவாதத்தில் அவர் 
கலந்ᾐெகாண்ᾌ ேபசியிᾞக்கின்றார். அவரᾐ உைரயில், 
"ேயாேகஸ்வரன், அமிர்தᾢங்கம், உமா மேகஸ்வரன்" ேபான் 
ேறாைரக் ெகான்றவர் பிரபாகரன் என்ᾠ கூறியிᾞக்கிறார். 
இவᾞக்கு இந்தக் ெகாைலகைளச் ெசய்தவாின் ெபயர் 
ெதாிᾜமாக இᾞந்தால், கடந்த சில வᾞடங்கᾦக்கு ᾙன்னர் 
ரவிராஜ், ேஜாசப் பரராஜசிங்கம், எனᾐ கணவர் மேகஸ்வரன் 
ஆகிேயாைரக் ெகான்றவர்களின் ெபயர்கைள ஏன் ெசால்ல 
ᾙᾊயாᾐ? இனவாதிகᾦம் ᾐேராகிகᾦம் பைழய 
ெபயர்கைளச் ெசால்ᾢ இனவாதத்ைதத் ᾑண்ᾌவᾐேபால், 
எங்கᾦைடய இந்தத் ேதசிய நல்ᾢணக்க அரசாங்கத்தில் 
குழப்ப நிைலையக் ெகாண்ᾌவᾞவதற்காகேவ ெகளரவ 
உᾠப்பினர் அவர்கள் இவ்வாᾠ கூறியிᾞந்தார். அவர் 
எங்கᾦைடய தமிழ்த் தைலவர்கᾦைடய ெபயர்கைளேய 
கூறத் தகுதியற்றவர். எனேவ, அைத நான் ᾙற்றாக 
நிராகாிக்கின்ேறன். இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதத் தந்த ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கᾦக்கு நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran. You have seven minutes. 
 

 
[பி.ப. 5.02] 
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கேள, இன்ᾠ 

எங்களᾐ கட்சியினால் ெகாண்ᾌவரப்பட்ட ஒத்திைவப்ᾗப் 
பிேரரைண ெதாடர்பான விவாதத்தில் ேபசுவைதயிட்ᾌ 
ᾙதᾢல் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  'நல்லாட்சி' என்ᾠ 
இப்ேபாᾐ கூறப்பᾌகின்ற காலகட்டத்திேல, நல்லாட்சிையக் 
குழப்ᾗகின்ற பல ெசயற்பாᾌகᾦம் இடம்ெபᾠவைத 
இச்சைபயிேல நான் சுட்ᾊக்காட்ட ேவண்ᾊயவனாக 
இᾞக்கின்ேறன்.   

மட்டக்களப்ᾗ மாவட்டத்திேல வாகைரப் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவிேல காரᾙைர என்கின்ற ஒᾞ பகுதியிᾞக் 
கின்றᾐ. அந்தப் பகுதியிேல ᾙன்ᾗ சிங்கள மக்கள் 
குᾊயிᾞந்ததாகக் கூறி, அங்கு 178 குᾌம்பங்கள் குᾊயமர்த்தப் 
பட ேவண்ᾌெமன்ᾠ கிழக்கு மாகாண ஆᾦநர்ᾚலம் 
மட்டக்களப்ᾗ மாவட்ட அரச அதிபᾞக்கும் வாகைரப் பிரேதச 
ெசயலாளᾞக்கும் ேவண்ᾌதல் விᾌக்கப்பட்ᾊᾞந்தᾐ. உண்ைம 
யிேலேய ᾙன்ᾗ வாழ்ந்த மக்கள் மீ்ள்குᾊேயற்றப் பᾌவதில் 
எங்கᾦக்கு எந்த  ஆட்ேசபைனᾜம் இல்ைல; அவர்கள் 
கட்டாயம் குᾊேயற்றப்பட ேவண்ᾌம். ஆனால், இந்தப் 
பகுதியில் எந்தக் காலத்திᾤம் சிங்கள மக்கள் எவᾞம் 
குᾊயிᾞக்கவில்ைல.  இᾐ சம்பந்தமாக ஆராᾜமாᾠ அரச 
அதிபைரᾜம் பிரேதச ெசயலாளைரᾜம் ேகட்டேபாᾐ, 
அதற்கான ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட ேவண்ᾌெமன்ᾠ 
அவர்கள் கூறியிᾞந்தார்கள். நீண்ட காலத்தின் பின்னர் 
சிங்களத்திேல காணி அᾔமதிப்பத்திரம் அவர்களால் 
ெகாண்ᾌவரப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. எங்களᾐ மாவட்டச் ெசயலகம் 
- கச்ேசாியிேல ஒᾞேபாᾐம் சிங்களத்திேல காணி 
அᾔமதிப்பத்திரம் வழங்கப்படவில்ைல. எனேவ, இᾐ 
எவ்வாᾠ வந்தᾐ என்பᾐ ேகள்விக்குறியாகᾫள்ளᾐ.  
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அேதேவைளயில், அந்த 178 குᾌம்பங்கள் அங்கு 
வாழ்ந்திᾞந்தால், அᾐ ஒᾞ கிராமமாக இᾞந்திᾞக்கும்; அந்தக் 
கிராமத்ᾐக்குப் ெபயர் இᾞந்திᾞக்கும்; அந்த மக்கள் வாக்காளர் 
இடாப்பிேல பதியப்பட்ᾊᾞப்பார்கள். அந்த மக்கள் அங்கு 
வாழ்ந்திᾞந்தால், விவசாயம் ெசய்திᾞந்தால், அவர்கᾦக்கு PLR 
இᾞந்திᾞக்கும். அᾐதவிர, அவர்கᾦக்குப் பிறந்த பிள்ைள 
கᾦக்கு அந்த ஊாின் ெபயாில் பதிᾫகள் இᾞந்திᾞக்கும். 
ஆகேவ, எந்தவித ஆவணᾙம் அற்றநிைலயில் திடீெரன அங்கு 
காணி அᾔமதிப்பத்திரம் வந்திᾞப்பைத மிகᾫம் விசித்திரமான 
விடயமாகேவ நாங்கள் கᾞᾐகின்ேறாம். ஆகேவ, இவ்வாறான 
நைடᾙைறைய நல்லாட்சி நைடெபᾠ கின்ற இந்த 
அரசாங்கத்திேல நாங்கள் எதிர்க்கின்ேறாம்; இவ்வாறான 
நிைலைமகள்   ஏற்படக்கூடாᾐ.  

அைதவிட, நீண்டகாலமாக கிரான், ெசங்கலᾊ பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிᾫகளிேல எங்களᾐ தமிழ் மக்கள் 
கால்நைடகைள வளர்ப்பதற்காக ேமய்ச்சல் தைரயாகப் 
பயன்பᾌத்திய காணிகளில் தங்களᾐ மாᾌகைள ேமய்க்கச் 
ெசன்ற ேவைளயிேல தாக்கப்பட்ᾌ வந்தார்கள். அᾐெதாடர் 
பாக நாங்கள் பலதடைவகள் இந்தச் சைபயிேல 
குரல்ெகாᾌத்திᾞக்கின்ேறாம். ஆனால், என்ன நடந்திᾞக் 
கின்றெதன்றால், அம்பாைற மாவட்டத்ைதᾜம் மட்டக்களப்ᾗ 
மாவட்டத்ைதᾜம் எல்ைலயிᾌகின்ற மாந்தைலயாற்ᾠப் 
பகுதியில் எங்களᾐ மாவட்டத்ᾐக்குட்பட்ட இடத்திேல மாᾐᾠ 
ஓயா பகுதியிᾢᾞக்கின்ற சேகாதர இனத்ைதச் ேசர்ந்த 300க்கு 
ேமற்பட்ட சிங்களக் குᾌம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் திடீெரனக் 
குᾊேயற்றப்பட்ᾊᾞக்கிறார்கள். அங்கு ஒᾞ ெபளத்த 
விகாைரᾜம் ஸ்தாபிக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. இᾐ எங்கᾦக்குப் 
ெபᾞம் பிரச்சிைனயாக இᾞக்கின்றᾐ. ஏெனன்றால், அந்தப் 
பகுதி  மகாவᾢ அபிவிᾞத்தி அதிகாரசைபக்கு உாியெதன்ᾠ 
தற்ேபாᾐ சுட்ᾊக் காட்ᾌகின்றார்கள். அவ்வாெறனில், அந்த 
மக்கள் ஏன், திடீெரனக் குᾊேயற்றப்பட்டார்கள்? இதைன  
நல்லாட்சிக்கு ஏற்பᾌத்ᾐகின்ற ஒᾞ குழப்பநிைலயாகᾫம் 
திட்டமிட்ட சதியாகᾫேம  நாங்கள் கᾞᾐகிேறாம். எனேவ, 
இதில் அரசாங்கம் கவனம் ெசᾤத்த ேவண்ᾌம்; அத்ᾐமீறிய 
சிங்களக் குᾊேயற்றங்கள் அங்கு ஏற்பᾌத்தப்பᾌவைத நிᾠத்த 
ேவண்ᾌம். அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் யாராக இᾞந்தாᾤம் 
அவர்கைளக் குᾊேயற்ᾠவதில் எங்கᾦக்கு எந்த எதிர்ப்ᾗ 
மில்ைல; அதற்கு நாங்கள் ᾘரண ஆதரவாக இᾞக்கின்ேறாம். 
ஆனால், திட்டமிட்ட குᾊேயற்றத்ைத நாங்கள் 
எதிர்க்கின்ேறாம்.  

அᾐமாத்திரமின்றி, வாகைர பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிேல 
காயாங்ேகணி என்கின்ற பகுதியிேல காயாங்ேகணிப் 
பாலத்திற்கு அᾞகாைமயில் ᾙன்ᾗ இராᾎவ ᾙகாம் இᾞந்தᾐ. 
இராᾎவம் அங்கு இᾞக்கும்ேபாᾐ தமᾐ வழிபாட்ᾌக்காக 
சிறிய ெபளத்த வழிபாட்ᾌத் தலத்ைத ஏற்பாᾌ ெசய்திᾞந்தᾐ. 
இப்ேபாᾐ இராᾎவம் அங்கிᾞந்ᾐ ெசன்ᾠவிட்டᾐ. ஆனால், 
திடீெரன தம்பலகாமத்ைதச் ேசர்ந்த இரண்ᾌ ெபளத்த பிக்குகள் 
அங்கு வந்ᾐ சிᾠெகாட்டைக அைமத்ᾐக்ெகாண்ᾌ அந்த 
இடத்தில் விகாைர கட்டப்ேபாவதாகச் ெசால்ᾢ 
அமர்ந்ᾐெகாண்ᾊᾞக்கிறார்கள். அங்கு சிங்கள மக்கள் 
வாழ்கிறார்கெளன்றால் விகாைரகள் அைமப்பதில் எந்தத் 
தவᾠம் இல்ைல. தனித் தமிழ் மக்கள் வாᾨகின்ற அதாவᾐ, 
இந்ᾐக்கᾦம் கிறிஸ்தவர்கᾦம் வாᾨகின்ற இடத்திேல என்ன 
ேதைவக்காக விகாைரைய அைமக்க ேவண்ᾌம்? ஆகேவ, 
இவற்ைற உடனᾊயாக நிᾠத்த நடவᾊக்ைக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்ᾌம். இந்த நல்லாட்சி  அரசாங்கத்ைதக் குழப்ᾗவதற்கு 
சிலர் ெதாடங்கியிᾞக்கிறார்கள்.  அதன் ஒᾞ கட்டமாகத்தான் 
இந்தச் ெசயற்பாᾌகள் நைடெபᾠகின்றன என்ᾠ நான் 
கᾞᾐகின்ேறன்.  

இைவ தவிர, எங்களᾐ மாவட்டத்திேல இராᾎவம் சிவில் 
நிர்வாகத்தில் தைலயிᾌம் சம்பவங்கள் அதிகாித்ᾐ வᾞகின்றᾐ. 
அண்ைமயிேல கிரான் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவச் ேசர்ந்த 
ᾘலாக்காᾌ கிராம அதிகாாி மற்ᾠம் வனவிலங்கு பாᾐகாப்ᾗ 
அதிகாாிகள் காட்ᾌப் பகுதிகளில் ஊᾌᾞவி சட்டவிேராத 
ெசயற்பாᾌகளில் ஈᾌபᾌபவர்கைளக் ைகᾐ ெசய்ᾜம்  
நடவᾊக்ைகயிேல ஈᾌபட்ᾊᾞந்தேபாᾐ, அங்கு திடீெரன உழᾫ 
இயந்திரத்திேல ெபᾞம்பாலான ᾙதிைர மரங்கைள 
ஏற்றியவாᾠ இராᾎவத்தினர் வந்திᾞக்கிறார்கள். அதாவᾐ, 
சட்டவிேராத மரங்கைளக் கடத்ᾐகின்ற ெசயᾢேல அந்த 
இராᾎவத்தினர் ஈᾌபட்ᾊᾞந்தார்கள். அதைன நிᾠத்த 
ேவண்ᾌெமன்ᾠ அந்தக் கிராம அதிகாாி அந்த இடத்திேல 
கூறியதன் நிமித்தம், அவர் இராᾎவத்தினரால் தாக்கப் 
பட்ᾊᾞக்கிறார். பின்னர் அவர்  வாைழச்ேசைன 
ைவத்தியசாைலயில் அᾔமதிக்கப்பட்ᾊᾞந்தேபாᾐம் இராᾎ 
வத்தினர் ெபாᾢஸாைரப் பயன்பᾌத்தி தங்களᾐ குற்றத்ைத 
மைறப்பதற்கு பல நடவᾊக்ைககைள ேமற்ெகாண்ᾌ 
வᾞகின்றனர். ஆகேவ, சிவில் நிர்வாகத்தில் இராᾎவம் 
தைலயிᾌவᾐ நிᾠத்தப்பட ேவண்ᾌம். இதில் இந்த அரசாங்கம் 
கவனம் ெசᾤத்தேவண்ᾌெமன்ᾠ ேகட்ᾌக்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேமᾤம், இராᾎவம் சில இடங்களிேல ெபாᾐமக்களின் 
காணிகளில் இᾞந்ᾐெகாண்ᾊᾞக்கின்றனர். ᾗணாைனயிேல 
காணி உᾠதியிᾞக்கின்ற மக்களின் காணிகளில் இராᾎவம் 
இᾞப்பதன் காரணமாக மக்கள் அந்தக் காணிகளில் இᾞக்க 
ᾙᾊயாத சூழ்நிைலயிᾞக்கின்றᾐ. ஆகேவ, மக்களின் காணிகள் 
அவர்களிடம் ைகயளிக்கப்பட ேவண்ᾌம். அவ்வாேற ᾙறக் 
ெகாட்டாஞ்ேசைன இராமகிᾞஷ்ண மிஷன் வித்தியால 
யத்திᾤம் இராᾎவம் குᾊயிᾞப்பதன் காரணமாக அந்தப் 
பாடசாைலைய மாணவர்கள் பயன்பᾌத்த ᾙᾊயாத நிைலைம 
இᾞக்கின்றᾐ. இதனால் அங்கு ெபᾞம் பாதிப்ᾗ ஏற்பᾌ 
கின்றᾐ. ஆகேவ, இராᾎவம் அங்கிᾞந்ᾐ ெவளிேயறி அந்தப் 
பாடசாைலைய அந்தப் பகுதி மாணவர்கள் 
பயன்பᾌத்ᾐவதற்கு இடமளிக்க ேவண்ᾌம். அேதேபான்ᾠ 
குᾞக்கள்மடம் கிராமத்திᾤம் பாடசாைலயில் இராᾎவம் 
அமர்ந்ᾐ ெகாண்ᾊᾞக்கின்றᾐ. ஆகேவ, இராᾎவம் 
பாடசாைல களிᾢᾞந்ᾐ ெவளிேயற ேவண்ᾌம். அவர்கᾦக்கு 
ேவᾠ இடங்களில் ஏற்ற இடங்கைள ஒᾐக்கிக் ெகாᾌப்பைதப் 
பற்றி நான் இங்கு குற்றஞ்சாட்டவில்ைல. ஆனால், பாடசாைல 
களிேலா, ெபாᾐமக்களின் குᾊயிᾞப்ᾗக் காணிகளிேலா 
இராᾎவம் குᾊயிᾞப்பᾐ நிᾠத்தப்பட ேவண்ᾌம். இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் இந்த விடயங்களிேல கூᾊய கவனம் 
ெசᾤத்தேவண்ᾌெமன்ᾠ நான் ேகட்ᾌக்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில் கடந்த காலங்களிேல ᾜத்த சூழ்நிைலகளின் 
நிமித்தம் அங்கு பாதிக்கப்பட்ட ெதாழிற்சாைலகள் மீண்ᾌம் 
ᾗனரைமக்கப்பட ேவண்ᾌம். ெதாழிᾢன்ைம எங்கள் மாவட் 
டத்தில் பாாிய பிரச்சிைனயாக இᾞக்கின்றᾐ. வாைழச்ேசைன 
ேதசிய கடதாசிக் கம்பனி, கும்ᾗᾠᾚைல அச்சகம், 
ேதவᾗரத்தில் இᾞக்கின்ற அாிசி ஆைல, மண்ᾍாில் இᾞக்கின்ற 
ஓட்ᾌத் ெதாழிற்சாைல, ᾙன்ᾗ கதிரெவளியில் இயங்கிய 
ஓட்ᾌத் ெதாழிற்சாைல ேபான்றைவ ᾗனரைமக்கப்பட்ᾌ 
அங்கிᾞக்கும் மக்கᾦக்கு ெதாழில் வழங்குவதற்கு நடவᾊக்ைக 
எᾌக்கப்பட ேவண்ᾌம். இவ்வாறான நல்ல காாியங்கைள 
அரசு ேமற்ெகாள்வதற்கு ᾙன்வரேவண்ᾌம் என்பதற்காகத் 
தான் நாங்கள் இந்தப் பிேரரைணையக் ெகாண்ᾌ 
வந்திᾞக்கின்ேறாம். ஆகேவ, இந்த அரசாங்கம் உண்ைமயிேல 
நல்லாட்சி ெசய்வதாக இᾞந்தால் தமிழ் மக்களின் 
பிரதிநிதிகேளாᾌ ேசர்ந்ᾐ நல்ல விடயங்கைள எங்களᾐ 
பகுதிகளிᾤம் ேமற்ெகாள்வதற்கு ᾙன்வர ேவண்ᾌம் என்ᾠ 
ேகட்ᾌ, உங்களᾐ நல்ல விடயங்கᾦக்கு  ᾘரண ஆதரᾫ 
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தᾞவதற்கு நாங்கள் தயாராக இᾞக்கின்ேறாம் என்ற 
ெசய்திையக் கூறி, நிைறᾫெசய்கின்ேறன். நன்றி.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Imran 

Maharoof.  You have seven minutes. 
 

[பி.ப. 5.09] 
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இம்ரான் மஹ்ᾟப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கேள, 
வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் 
சம்பந்தமான இந்த ஒத்திைவப்ᾗப் பிேரரைண மீதான 
விவாதத்திேல எனக்கும் ேநரம் ஒᾐக்கியைமையயிட்ᾌ ᾙதᾢல் 
நன்றி கூᾠகின்ேறன். இலங்ைகயின் ஏைனய மாகாணங்கைள 
விட வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் எல்ேலாராᾤம் அᾊக்கᾊ 
ேபசப்பᾌகின்ற மாவட்டங்களாக மாறியிᾞக்கின்றன. இந்த 
மாகாணங்களிேல ᾚவின மக்கᾦம் வாழ்கின்றார்கள். எனிᾔம் 
அங்கு தமிழ்ேபசும் மக்கள் ெபᾞம்பான்ைமயாக 
வாழ்கின்றார்கள். கடந்த காலங்களில் இலங்ைக அரசியᾢல் 
ஏற்பட்ᾌ வந்த ᾗறக்கணிப்ᾗகள் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங் 
களில் பயங்கரவாதத்ைதத் ேதாற்ᾠவித்தன. இதனால் நாட்ᾊன் 
வளங்கள் அழிக்கப்பட்டன. கல்விமான்கள், ெபᾞம் அரசியல் 
தைலவர்கள் உட்பட ஏராளமான அப்பாவிகᾦம் 
ெகால்லப்பட்டனர்.  

திᾞேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபாᾠத்தவைரயில் 
எனᾐ தந்ைதயான ᾙன்னாள் இராஜாங்க அைமச்சர் மர்ஹூம் 
எம்.ஈ.எச். மஹᾟப், ᾙன்னாள் தகவல் ஒᾢபரப்ᾗ பிரதி 
யைமச்சர் மர்ஹூம் ஏ.எல்.அப்ᾐல் மஜீத், ᾙன்னாள் 
பாராᾦமன்ற உᾠப்பினர் அமரர் தங்கத்ᾐைர எனப் பலர் 
ெகால்லப்பட்ட சம்பவங்கைள ஞாபகᾚட்டலாம். இந்தப் 
பிரச்சிைனகᾦக்குத் தீர்ᾫ காணெவனப் பல்ேவᾠ 
ᾙன்ெனᾌப்ᾗக்கள் இடம்ெபற்றன. அவற்ᾠள் ஒன்ᾠதான் 
இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தமாகும். இலங்ைக - இந்திய 
ஒப்பந்தத்ேதாᾌ வடக்கு-கிழக்கு மாகாணங்கள் இைணக் 
கப்பட்ᾌ, அங்கு தனியான ஒᾞ மாகாண சைப நிர்வாகம் 
இடம்ெபற்றᾐ. எனிᾔம் அᾐ பிரச்சிைனக்கு தீர்வாக 
இᾞக்கவில்ைல என்பᾐ ெதளிவான ஒᾞ விடயமாகும். 
இதனால் தமிழ், ᾙஸ்ᾢம், சிங்கள மக்கள் என எல்லாத் 
தரப்பினᾞம் பாதிக்கப்பட்டனர்.  

இன்ᾠ பயங்கரவாதம் ேதாற்கᾊக்கப்பட்ᾌ நாட்ᾊல் 
நல்லாட்சி நடக்கின்ற இந்த ேநரத்திேல இம்மாகாண மக்கள் 
எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகᾦக்கு தீர்ᾫகாண ேவண்ᾊய 
அவசிய கடப்பாᾌ எங்கᾦக்கு இᾞக்கின்றᾐ. நாம் 1948ஆம் 
ஆண்ᾌ சுதந்திரம் அைடந்தாᾤம் இன்ᾔம் நாம் எதிர்பார்க்கும் 
அபிவிᾞத்தி இலக்ைக அைடய ᾙᾊயவில்ைல. ஆனால், 
நமக்குப் பின்னர் சுதந்திரம் ெபற்ற நாᾌகள் ᾙன்ேனறிக் 
ெகாண்ᾌ ெசல்கின்ற ஒᾞ நிைலைய நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். 
நம்மிைடேய உள்ள பிரச்சிைனகேள இதற்கு ᾚல 
காரணமாகும். எனேவ, இவற்ைற விட்ᾌவிட்ᾌ நாம் ᾙன்ேனற 

ேவண்ᾌம். இதற்கு ஒேர எண்ணப்பாᾌதான் இᾞக்கின்றᾐ. 
அதாவᾐ, நாம் எல்ேலாᾞம் இலங்ைகயர் என்ற நிைலப்பாᾌ 
நைடᾙைறப்பᾌத்தப்பட ேவண்ᾌம். இᾐ ெவᾠமேன 
ேபச்சளவில் மட்ᾌம் இல்லாᾐ நைடᾙைறயிᾤம் 
ெகாண்ᾌவரப்பட ேவண்ᾌம். 

இந்த நாட்ᾊேல எᾨதப்படாத சட்டங்களாக இᾞப்பவற்ைற 
அகற்ற ேவண்ᾌம். உதாரணமாக திᾞேகாணமைல, அம்பாைற 
ஆகிய மாவட்டங்களில் தமிழ் ேபசும் மக்கள் அதிகமாக 
வாழ்ந்ᾐ வந்தாᾤம் அங்கு தமிழ் ேபசும் அரச அதிபர்கள் 
நியமிக்கப்பᾌவதில்ைல. இப்பᾊயான மேனாநிைல 
மாற்றப்பட ேவண்ᾌம். திறைமயானவர் யார், அவᾞக்கு எங்கு 
எப்பᾊ நிர்வாகம் ெசய்யᾙᾊᾜம் என்பைத இனம்கண்ᾌ 
அவᾞக்கான நிர்வாக அங்கீகாரத்ைத வழங்க ேவண்ᾌம். 
திறைமயானவர் யாᾞம் எங்கும் நிர்வாகம் ெசய்ᾜம்நிைல 
ஏற்பᾌத்தப் படேவண்ᾌம். அேதேபால, இலங்ைக நிர்வாக 
ேசைவையச் ேசர்ந்ேதார் மட்ᾌம்தான் நிர்வாகம் 
ெசய்யேவண்ᾌெமன்ற நிைல இᾞக்கக்கூடாᾐ. 
திறைமயானவர்கள் ேவᾠ ேசைவ களில் இᾞந்தாᾤம் 
அவர்களᾐ ேசைவைய நாட்ᾌக்குப் ெபற்ᾠக்ெகாᾌக்க 
ேவண்ᾌம். அᾐேபால், பாதிப்ᾗக்கᾦக் ேகற்ப மக்கᾦக்குாிய 
நிவாரணங்கள் வழங்கப்படேவண்ᾌம் என்ᾠம் நான் இந்தச் 
சைபயிேல ேகட்ᾌக்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கேள, இன்ᾠ 
மீள்குᾊேயற்றம் என்பᾐ மிக ᾙக்கியமான ஒᾞ விடயமாகும். 
திᾞேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபாᾠத்தவைரயில், அங்கு 
ᾙஸ்ᾢம் மக்களᾐ மீள்குᾊேயற்றேம இன்ᾠ தாமதமாக 
ᾫள்ளᾐ. இவ்வாறான பாகுபாᾌகள் நீக்கப்படேவண்ᾌம். 
அங்கு 250க்கும் ேமற்பட்ட ᾙஸ்ᾢம் குᾌம்பங்கைள 
மீள்குᾊேயற்ற ேவண்ᾊᾜள்ளᾐ.  மீள்குᾊேயற்ற 
அைமச்சினால் இவ்வᾞடம் ஒᾐக்கப்பட்ட நிதி குச்செவளி, 
ᾚᾑர் பகுதிகளில் மீள்குᾊேயறிய ᾙஸ்ᾢம் மக்கᾦக்குச் 
சாியான ᾙைறயில் பகிர்ந்தளிக்கப்படவில்ைல. கடந்த மாதம் 
நைடெபற்ற மாவட்ட ஒᾞங்கிைணப்ᾗக் குᾨக்கூட்டத்தில் 
இவ்விடயம் ெவளிப் பட்டᾐ. எனேவ, இᾐேபான்ற 
ᾗறக்கணிப்ᾗகள் எதிர்காலத்தில் இல்லாெதாழிக்கப் 
படேவண்ᾌம். 

பைடயினரால் ெபாᾐமக்களᾐ காணிகள் பல விᾌவிக் 
கப்பட்ᾌ மீள்குᾊேயற்றத்ᾐக்கு ஒத்ᾐைழப்ᾗ வழங்கப் 
பட்ᾌள்ளᾐ. ஆனால், இந்த நிைல ᾙஸ்ᾢம் பகுதிகளில் 
ஏற்பᾌத்தப்படவில்ைல. குரங்குபாஞ்சான், சூரங்கல், 
ᾘவரசந்தீᾫ, ᾗல்ேமாட்ைட, ᾚᾑர், ேதாப்ᾘர் ேபான்ற பகுதி 
களிᾤள்ள ெபாᾐமக்களᾐ காணிகள் இன்னᾙம் பைடயி 
னரால் விᾌவிக்கப்படாமல் இᾞக்கின்றன. இைவᾜம் 
விᾌவிக்கப்படேவண்ᾌம். அபிவிᾞத்திையப் ெபாᾠத்த 
வைரயில், அங்கு திட்டமிடப்பட்ட அபிவிᾞத்திகள் ேதைவப் 
பᾌகின்றன. கடந்த அரசாங்க காலத்தில் அபிவிᾞத்தித் 
திட்டங்கள் ᾙன்ெனᾌக்கப்பட்டாᾤம்கூட, - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute. 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இம்ரான் மஹ்ᾟப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
Okay. 

அைவ தரமானதாக ᾙன்ெனᾌக்கப்படவில்ைல. உதாரண 
மாக, திᾞேகாணமைல - மட்டக்களப்ᾗ ᾪதி ெபᾞமளᾫ 
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நிதிையக்ெகாண்ᾌ ᾗனரைமக்கப்பட்டᾐ. ஆனால், ᾚன்ᾠ 
வᾞடங்கᾦக்குள் அᾐ ேசதமைடந்ᾐவிட்டᾐ. இப்ேபாᾐ, 
இதைன மீளப் ᾗனரைமக்க ெபᾞமளᾫ நிதி ஒᾐக்கப்பட 
ேவண்ᾊᾜள்ளᾐ. இவ்வாறான குைறபாᾌகள் அகற்றப்பட 
ேவண்ᾌம். பல்ேவᾠ கிராமங்களில் அபிவிᾞத்தி ெசய்யப்பட 
ேவண்ᾊய ᾪதிகள், பாடசாைலகள், ைவத்தியசாைலகள் 
என்பைவ கவனத்தில் ெகாள்ளப்படேவண்ᾌம். 

கடந்த 30 வᾞட கால பயங்கரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
விவசாய மற்ᾠம் நீர்ப்பாசனப் பகுதிகள் ᾗனரைமக்கப் 
படேவண்ᾊᾜள்ளᾐ. ஏராளமான இைளஞர், ᾜவதிகள் 
ேவைலவாய்ப்பின்றி இᾞக்கின்றார்கள். இவர்கᾦக்கு அரசாங் 
கத்தினால் மட்ᾌம் ேவைல வழங்கᾙᾊயாᾐ. எனேவ, 
ெதாழிற்ேபட்ைடகள் உᾞவாக்கப்பட்ᾌ அவற்றின்ᾚலம் 
ேவைல வாய்ப்ᾗகள் வழங்கப்படேவண்ᾌம். பயங்க 
ரவாதத்தின் வᾌக்களிெலான்ᾠ வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங் 
களில் ெபண் தைலைமத்ᾐவக் குᾌம்பங்களின் உᾞவாக்க 
மாகும். இவ்வாறான குᾌம்பங்கள் பல்லாயிரம் இᾞக்கின்றன. 
இவர்கள் விேசடமாக கவனத்தில் ெகாள்ளப்பட்ᾌ, 
ேதைவயான பாிகாரங்கள் காணப்படேவண்ᾊᾜள்ளᾐ. 

சம்ᾘர் அனல் மின்நிைலய உᾞவாக்கம் ெதாடர்பில் 
ெபாᾐமக்கள் ெதாடர் ேபாராட்டங்கைள நடத்தி வᾞகின்றனர். 
எனேவ, அவர்களᾐ உணர்ᾫகள் கவனத்தில் ெகாள்ளப்பட்ᾌ, 
சாியான ᾙᾊᾫகைள எட்டேவண்ᾌம் என்ᾠ ேகட்ᾌ, ேநரம் 
ஒᾐக்கித் தந்தைமக்கு மீண்ᾌம் நன்றி கூறி, எனᾐ உைரைய 
ᾙᾊத்ᾐக்ெகாள்கின்ேறன். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

(Dr.) S. Sivamohan. - [Pause.] Not here.  Then, the next 
speaker is the Hon. K. Thurairetnasingam. 
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ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு  க. ᾐைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய ஒத்திைவப்ᾗப் பிேரரைண மீதான விவாதத்தில் 
கலந்ᾐெகாண்ᾌ ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு 
நன்றி கூᾠகின்ேறன். ஆட்சி மாற்றத்ைத ஏற்பᾌத்தி, அரசியல் 
அபிலாைசகைள அைடயேவண்ᾌம் என்ற எதிர்பார்ப்ᾗடன் 
நீண்டகாலமாகப் பல கஷ்டங்கைளᾜம் ᾐன்பங்கைளᾜம் 
அᾔபவித்ᾐவᾞகின்ற மக்கᾦக்கு விேமாசனம் அளிக்க 
ேவண்ᾌம் என்பதற்காக எங்கᾦைடய தைலவர் அவர்கள் கᾌம் 
ᾙயற்சி எᾌத்தார். பக்குவமான, ெகளரவமான ஓர் அரசியல் 
தீர்ைவப் ெபற்ᾠக்ெகாள்ளேவண்ᾌம் என்பதற்காக, அவர் 
எங்கு ெசன்றாᾤம் மிகக் கவனமாக எங்கᾦைடய மக்கள் 
மத்தியிேல ஒற்ᾠைமயான கᾞத்ᾐக்கைள வᾢᾜᾠத்தி வந்தார். 
இன்ᾠ இந்தச் சைபயிேல, வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் 
எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் பற்றிய ஓர் ஒத்திைவப்ᾗப் 
பிேரரைணையக் ெகாண்ᾌவந்ᾐ அந்தப் பிரச்சிைனகைளப் 
பற்றி அவர் பக்குவமாக எᾌத்ᾐச் ெசான்னாᾤம் அவᾞைடய 
மனதிேல இᾞக்கின்ற ேவதைனகைள நாங்கள் உணரக் 
கூᾊயதாக இᾞந்தᾐ.  

வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் ெதாடர்ந்ᾐம் பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ேநாக்குவᾐ ᾐரதிஷ்டவசமானᾐ என்ேற நாம் 

கᾞᾐகின்ேறாம். இந்தப் பிரச்சிைனகள் ஏற்பᾌவதற்கு இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் நிச்சயமாக இடமளித்திᾞக்கக்கூடாᾐ. 
எனேவ, வடக்கு, கிழக்கில் வாழ்கின்ற எங்கᾦைடய மக்கள் 
எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகᾦக்குத் தீர்ᾫ காண்பதற்கு 
அரசாங்கம் இன்ᾔம் காலத்ைத இᾨத்தᾊக்காமல் தீவிரமாக 
ᾙயற்சி எᾌக்க ேவண்ᾌம் என்பᾐ எங்கள் அைனவாினᾐம் 
ேவண்ᾌேகாள்!  

காணிப் பிரச்சிைனகள் சம்பந்தமாக இங்கு கூᾌதலாக 
விமர்சிக்கப்பட்டᾐ. இந்தப் பிரச்சிைனகள் ஏற்பᾌவதற்குக் 
காரணம் வடக்கு, கிழக்கிேல நிலவி வந்த ᾜத்தம். அதாவᾐ 
ᾜத்தம் காரணமாகேவ அங்ேக நீண்ட காலமாகக் காணிக் 
கச்ேசாிகள் நடத்தப்படவில்ைல. காணிக் கச்ேசாிகள் 
நடத்தப்பட்ᾌ மக்கᾦக்கு அந்தக் காணிகள் பகிர்ந்தளிக்கப் 
பட்ᾊᾞந்தால் இந்தப் பிரச்சிைனகள் குைறந்திᾞக்கும். 
அேதேநரம் இன்ᾠம் அந்தக் காணிகைளப் பகிர்ந்தளிப் 
பதற்கான தீவிர ᾙயற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. 
ஆகேவ, அரசாங்கம் இைத உடனᾊயாகச் ெசய்ய ேவண்ᾌம். 
அந்த வைகயில் காணி இல்லாத மக்கᾦக்கு உாிய 
காணிகைள, அதாவᾐ ᾪட்ᾌக் காணிகள், ேதாட்டக் காணிகள், 
வயல் காணிகைள வழங்குவதற்கான ᾙயற்சிகளில் மாவட்டச் 
ெசயலகங்கள், பிரேதசச் ெசயலகங்கள் மிகத் தீவிரமாக ஈᾌபட 
ேவண்ᾌம் என்ᾠ நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல வᾢᾜᾠத்திக் 
கூற விᾞம்ᾗகின்ேறன்.  

இன்ᾠ வன இலாகா அᾤவலர்கள் வடக்கு, கிழக்கிேல 
எல்ைலக் கற்கைள இᾌகின்றார்கள். மக்கள் வயல் ெசய்த 
இடங்கள், குᾊயிᾞந்த இடங்கள், குᾊயிᾞந்ᾐ இடம்ெபயர்ந்த 
இடங்கள் ேபான்றவற்றில் எல்லாம் அவர்கள் இந்த 
நடவᾊக்ைககைள ேமற்ெகாள்கின்றார்கள். மக்கள் அதைன 
மிகᾫம் ேவதைனேயாᾌ எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். அதாவᾐ 
தாங்கள் ெவட்ᾊத் திᾞத்திய அந்தக் காணிகᾦக்கு 'ேபர்மிட்' 
ைவத்திᾞந்த உாிைமயாளர்கள், 'ேபர்மிட்'ᾌக்கள் இப்ெபாᾨᾐ 
இல்லாத நிைலயிேல அங்கு எல்ைலக் கற்கைள இᾌகின்ற 
வன இலாகா அᾤவலர்களிடம் அங்கு தாங்கள் 
குᾊயிᾞந்ததற்குாிய ஆதாரங்கைளக் காட்ட ᾙᾊயாமல் 
கஷ்டப்பᾌவைத நாங்கள் உணர்கின்ேறாம். ஆகேவ, இந்த 
எல்ைலக் கல் இᾌவைத உடனᾊயாக நிᾠத்தி அந்தக் 
காணிகைளப் பற்றிய ஒᾞ மீளாய்ைவச் ெசய்ᾐ, அதன் பிற்பாᾌ 
அங்கு எல்ைலக் கற்கைள இᾌவᾐதான் ெபாᾞத்தமாக 
இᾞக்கும் என்ᾠ நாங்கள் கᾞᾐகின்ேறாம்.  

இன்ᾠ ᾗல்ேமாட்ைடக் கிராமத்ைத எᾌத்ᾐக்ெகாண்டால் 
அᾐ மிகᾫம் சனப்ெபᾞக்கᾙள்ள ஓர் இடம். கிண்ணியாப் 
பிரேதசᾙம் அேதேபான்ᾠதான் இᾞக்கின்றᾐ. மக்கள் 
ᾗல்ேமாட்ைடைய அண்ᾊய இடங்களிேல காணிகைள 
ெவட்ᾊத் திᾞத்தி அதற்கான அᾔமதிப் பத்திரங்கᾦக்கு 
விண்ணப்பித்திᾞந்தாᾤம் அவர்கᾦக்கு அந்தக் காணிகள் 
உாிய ேநரத்தில் வழங்கப்படாத காரணத்தினால் இன்ᾠ 
மிகᾫம் கஷ்டப்பᾌகின்றார்கள். அதாவᾐ அவர்கள் அந்தக் 
காணிகளிேல நிரந்தர ᾪᾌகட்ᾊ, நிரந்தரமாக மரங்கைள 
நட்ᾌக் குᾊயிᾞந்தேபாதிᾤம் அவர்கள் அங்கிᾞந்ᾐ 
வᾤக்கட்டாயமாக ெவளியிேல அᾔப்பப்பட்ᾌ இப்ெபாᾨᾐம் 
ᾙகாம்களிᾤம் உறவினர் ᾪᾌகளிᾤம் வாழ்கின்ற 
நிைலைமைய நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். எனேவ, இந்த 
நிைலைம ᾙற்றாக மாற்றப்பட ேவண்ᾌம். ᾗல்ேமாட்ைடயில் 
மாத்திரமல்ல, ᾚᾑர் கிழக்கு, ெவᾞகல், ஈச்சிலம்பற்ைற 
ேபான்ற இடங்களிᾤம் இப்பᾊயான எல்ைலக் கற்கள் 
இᾌகின்ற சம்பவங்கள் இடம்ெபᾠகின்றன.  

ேமᾤம், திᾞேகாணமைல மாவட்டத்திேல சுற்ᾠலாத்ᾐைற 
அபிவிᾞத்தி என்ற ாீதியிேல, நீண்டகாலக் குத்தைக என்ற 
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ாீதியிேல காணிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பᾌகின்றன. அங்குள்ள 
மக்கள் இந்த இரண்ᾌ நிைலைமகளாᾤம் பல கஷ்டங்கைள 
அᾔபவிக்கின்றார்கள். கடேலாரங்களிேல சுற்ᾠலா 
அபிவிᾞத்தி என்ற ாீதியிேல காணிகைளப் பகிர்ந்தளிப் 
பதனால் அங்கு வாழ்கின்ற மீனவர்கள் மிகᾫம் 
பாதிக்கப்பᾌகின்றார்கள். அவர்கள் தங்கᾦைடய மீன்பிᾊப் 
ெபாᾞட்கைள ைவத்திᾞப்பதற்கும் தங்கᾦைடய ᾪᾌகைள 
அைமத்ᾐக்ெகாள்வதற்கும் இயலாத நிைலைம 
காணப்பᾌகிறᾐ. அேதேநரம், அவர்கᾦக்கு ஒᾞ மயானத்ைதக் 
கூட அைமத்ᾐக்ெகாள்ள ᾙᾊயாத நிைலைம இᾞப்பைதᾜம் 
நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். ஆனபᾊயினால் அந்தப் பகுதி 
களிேல வாழ்கின்ற மக்கᾦைடய ேதைவகைள இனம்கண்ᾌ 
அந்தக் காணிகைள வழங்கியதன் பின்ேப குறித்த காணிகைள 
அபிவிᾞத்திக்காகக் ெகாᾌக்க ேவண்ᾌம் என்ᾠ நாங்கள் 
வᾢᾜᾠத்த விᾞம்ᾗகின்ேறாம்.     

அத்ேதாᾌ நீண்டகாலக் குத்தைகக்குக் காணிகள் 
வழங்கப்பᾌகின்றன. குச்செவளிப் பிரேதசத்திேல Raigam Salt 
Company க்கு 1,505 ஏக்கர் வழங்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ.  
அேதேபால் அபிவிᾞத்திக்காகக் கும்ᾗᾠபிட்ᾊயில் இன்ᾔம் 
நிலம் வழங்கப்பட இᾞக்கின்றᾐ. இேதேபான்ᾠ ெவᾞகல் 
பிரேதசத்தில் கᾠக்காᾙைன என்ற இடத்திேல சில 
அபிவிᾞத்தித் திட்டங்கᾦக்காக நிலம் பகிர்ந்தளிக்கப்படப் 
ேபாவதாக நாங்கள் அறிகின்ேறாம்.  குச்செவளிப் பிரேதசத் 
திேல இந்த Raigam Salt Company ஒᾞ வாவி அைமந்த 
இடத்தில் காணப்பᾌகிறᾐ. அந்த வாவிைய நம்பித்தான் 
அந்தப் பிரேதச மக்கள் வாழ்ந்தார்கள். எத்தைனேயா ஏைழக் 
குᾌம்பங்கள் அதன்ᾚலம் அவர்களᾐ ஜீவேனாபாயத்ைத 
நடத்தினார்கள். ஆனால், இன்ᾠ அந்த Raigam Salt Company 
அைமக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்ற காரணத்தினாேல அந்த ஏைழக் 
குᾌம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 1,500க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் அங்கு 
வாழ ᾙᾊயாத ஒᾞ நிைலைம ஏற்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. 
ஆனபᾊயினால், அபிவிᾞத்திகள் சம்பந்தமாக இப்பᾊயான 
நீண்டகாலக் குத்தைகக்குக் காணிகள் வழங்கப்பᾌவதாயின், 
அᾐபற்றி அந்தப் பிரேதசப் பாராᾦமன்ற உᾠப்பினர்களᾐ 
கவனத்திற்குக் ெகாண்ᾌவந்ᾐ, அதனால் ஏற்பᾌகின்ற சாதக 
பாதகங்கைளக் கலந்தாேலாசித்ததன் பிற்பாᾌ அதைனச் 
ெசய்ய ேவண்ᾌம். கும்பிᾠப்பிட்ᾊயில் அைமயᾫள்ள 
உப்பளத்ைத அங்குள்ள மக்கள் பலமாக எதிர்க்கிறார்கள்.  
எங்களிடத்திேல வந்ᾐ ᾙைறயிᾌகின்றார்கள். அேதேபான்ᾠ 
கᾠக்காᾙைனயிேல ெகாᾌக்கப்பᾌகின்ற உப்பள நிலத்திற்கும் 
அங்குள்ள மக்கள் எதிர்ப்ைபக் காட்ᾌகின்றார்கள். 
ஆனபᾊயினால், இந்த அரசாங்கம் நல்லாட்சிெயன்ᾠ 
கூறிக்ெகாண்ᾌ மக்கᾦக்ெகதிராகச் ெசயற்பᾌவᾐ அறேவ 
விᾞம்பத்தக்கதல்ல.   

அᾌத்ᾐ, ஈச்சிலம்பற்ைற  என்பᾐ ஒᾞ சிறிய கிராமம். 
அந்தக் கிராமத்திᾢᾞந்த 16 குᾌம்பங்கள் இன்ᾠ அங்கிᾞந்ᾐ 
ெவளிேயறி சின்னக்குளம், உடப்ᾗக்ேகணி ஆகிய இடங் 
களிேல வாழ்கின்றார்கள். காரணம், அவர்கᾦைடய நிலம், 
அவர்கᾦைடய ᾪᾌ வாசல் ேபான்றவற்ைற இராᾎவம் 
ஆக்கிரமித்திᾞக்கின்றᾐ. அந்தச் சிறிய கிராமத்திேல அந்த 
இராᾎவ ᾙகாம் அைமந்திᾞக்கேவண்ᾊய அவசியமில்ைல.  
நாங்கள் இராᾎவ ᾙகாம்கைள அகற்றேவண்ᾌெமன்ᾠ 
ேகட்கவில்ைல.  ேதைவயான இடங்களிேல ைவத்திᾞக்கலாம்.  
ஆனால், ேதைவயற்ற இடங்களிேல, மக்கள் வாழ்கின்ற 
குᾊயிᾞப்ᾗகளிேல சின்னச் சின்ன ᾙகாம்கைள அைமத்ᾐ 
மக்கᾦக்கு அெசளகாியங்கைள ஏற்பᾌத்தக் கூடாெதன்பᾐ 
தான் எங்கᾦைடய ேவண்ᾌேகாள். ஏற்ெகனேவ பாலத் 

ᾐைறச்ேசைன ᾙகாம் எங்களᾐ ேவண்ᾌேகாளின் ேபாில் 
அகற்றப்பட்டᾐ. அதற்கு எங்களᾐ நன்றிையக் 
கூᾠகின்ேறாம். சம்ᾘர் பிரேதசம் கடற்பைடயினாின் 
கட்ᾌப்பாட்ᾊᾢᾞந்ᾐ விᾌவிக்கப்பட்ᾌத் தற்ேபாᾐ அங்கு 
மக்கள் குᾊேயறிக் ெகாண்ᾊᾞக்கின்றார்கள். அதற்காக 
நாங்கள் அரசாங்கத்திற்கு நன்றி கூறக் 
கடைமப்பட்ᾊᾞக்கின்ேறாம். அவ்வாᾠ இங்கு கூறப்பட்ட பல 
இடங்களிᾢᾤமிᾞக்கின்ற ெபாᾞத்தமற்ற, ேதைவயற்ற 
இராᾎவ ᾙகாம்கைள அகற்றி அந்தப் பிரேதசத்தில் 
வாழ்கின்ற மக்கள் சுதந்திரமாகத் தங்கᾦைடய ெதாழில்கைளச் 
ெசய்ᾐ நடமாடக்கூᾊய சூழைல ஏற்பᾌத்த ேவண்ᾊயᾐ 
அரசாங்கத்தின் ᾙக்கிய ெபாᾠப்ெபன்ᾠ நாங்கள் 
கᾞᾐகின்ேறாம்.   

அத்ேதாᾌ, ᾜத்த காலத்திேல அங்குள்ள சிᾠ குளங்கள் 
திᾞத்தப்படவில்ைல.  ஆனபᾊயினால் அைத நம்பி வாழ்கின்ற 
விவசாயிகள் தங்கᾦைடய விவசாயத்ைதச் ெசய்வதில் பல 
கஷ்டங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றனர். சில குளங்கள் 
உைடக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றன. உதாரணமாக ெதன்ைனமர 
வாᾊயிேல அைமந்திᾞக்கின்ற பனிச்சங்குளம் ஒᾞ நாசகார 
ேவைலயாக உைடக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றᾐ. அைதத் திᾞத்ᾐ 
வைதத் தᾌப்பதற்குப் பல ᾙயற்சிகள் உயர்மட்டத்திேல 
நைடெபᾠவதாக நாங்கள் அறிகின்ேறாம். ஆனபᾊயினால், 
பாரம்பாிய குளங்கள் திᾞத்தப்பட ேவண்ᾌம்; அைவ மீண்ᾌம் 
மக்கᾦைடய பாவைனக்கு விடப்படேவண்ᾌம்.  
இேதேபான்ᾠ கங்குேவᾢ, ேவங்காமம் ேபான்ற சிᾠ குளப் 
பகுதிகளிேல குᾊேயற்றங்கள் நடந்திᾞக்கின்றன. அந்தக் 
குளங்கைள அண்மித்த பகுதிகளில் மக்கள் ெசன்ᾠ 
குᾊேயறியிᾞக் கின்றார்கள். அதனால், அந்தக் குளங்கைள 
நம்பி வாழ்கின்ற விவசாயிகள் பாதிக்கப்பᾌகின்றார்கள்.  
இேதேபான்ᾠ ேதாப்ᾘாிேல அல்ைலக்குளம் இᾞக்கின்றᾐ. 
இப்பᾊப் பல குளங்கைள அண்மித்ᾐ விவசாயம் ெசய்ய 
ᾙற்பᾌகின்றவர்கள், குᾊயிᾞக்க ᾙற்பᾌகின்றவர்கள் அந்தக் 
குளங்கைள ஆக்கிரமிப் பதனால் விவசாயிகள் மிகᾫம் 
பாதிக்கப்பᾌகின்றார்கள்.  இைவ கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண்ᾌம்.   

அᾌத்ᾐ ேமய்ச்சல் நிலம் ெதாடர்பாகப் பார்க்கேவண்ᾌம். 
எங்கᾦைடய நாட்ᾊன் ேதசிய வᾞமானத்திேல கால்நைடகேள 
ᾙக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.  இன்ᾠ இந்தக் கால்நைடகைள 
ைவத்திᾞக்கின்ற கால்நைட வளர்ப்பாளர்கள் மிகᾫம் 
கஷ்டப்பᾌகின்றார்கள்.  அைனத்ᾐ மாவட்டங்களிᾤம் அப்பᾊ 
யில்ைல. ஆனால், எமᾐ பிரேதசத்தில் ஆயிரக் கணக்கான 
கால்நைடகைள ைவத்ᾐக்ெகாண்ᾌ, எப்பᾊ அவற்ைறப் 
பராமாிப்பெதன்ᾠ ெதாியாᾐ தவிக்கின்றார்கள். ெவள்ளப் 
ெபᾞக்கு ேநரங்களிேல பல கால்நைடகள் இறந்ᾐவிᾌகின்றன. 
எனேவ, ஒவ்ெவாᾞ பிரேதச ெசயலக மட்டத்திᾤம் ேமய்ச்சல் 
நிலங்கைள உᾞவாக்கி அவற்ᾠக்குாிய எல்ைலகைள வகுத்ᾐ, 
அந்தக் கால்நைட வளர்ப்பாளர்கᾦக்கு ஒᾞ வசதிையச் 
ெசய்ᾐெகாᾌக்க ேவண்ᾊயᾐ மிக ᾙக்கியம்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now.  
 
 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு  க. ᾐைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
Please give me one more minute, Sir.  
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அᾌத்ᾐ, மீள்குᾊேயற்றம் ெதாடர்பாகப் பார்க்கேவண்ᾌம். 
ெதன்னமரவாᾊக் கிராமத்திேல வாழ்ந்த மக்கள் 1984ஆம் 
ஆண்ᾌ ᾊசம்பர் மாதம் ெவளிேயறினார்கள். அவர்கள் 
2011ஆம் ஆண்ᾌ ஆகஸ்ட் மாதம்தான் திᾞம்பி வந்தார்கள். 
இன்ᾠம் அவர்கள் அரச சார்பற்ற நிᾠவனங்கள் கட்ᾊக் 
ெகாᾌத்த தற்காᾢக தரப்பாள் ெகாட்ᾊᾢல்தான் 
வாழ்கிறார்கள். 50 ேபᾞக்கு ᾪᾌகள் கிைடக்குெமன 
எதிர்பார்த்தார்கள்; 13 ᾪᾌகள்தான் வழங்கப்பட்டன. இதனால் 
அந்த மக்கᾦக்கு அதிᾞப்திᾜம் கசப்ᾗணர்ᾫம் ஏற்பட்ᾊᾞக் 
கின்றᾐ. அவர்கைளப்  ெபாᾠத்தவைரயில் அங்கிᾞந்ᾐ 
ᾙற்றாக ெவளிேயற்றப்பட்டவர்கள். அவர்கள் மீண்ᾌம் 
மீள்குᾊேயற வᾞம்ேபாᾐ அங்கிᾞந்த அத்தைன மக்கᾦக்கும் 
ᾪᾌ ெகாᾌக்க ேவண்ᾊய கடப்பாᾌ அரசாங்கத்ᾐக்கு 
இᾞக்கிறᾐ.  

சம்ᾘைரப் ெபாᾠத்தளவிேல அங்கு மீள்குᾊேயற்றம் 
நைடெபற்றிᾞக்கின்றᾐ. ஆனால், அவர்கᾦக்கு இன்னᾙம் 
ᾪட்ᾌ வசதிகள் வழங்கப்படவில்ைல; மலசலகூட வசதிகள் 
இல்ைல; குᾊநீர் வசதியில்ைல இப்பᾊயான கஷ்டத்தின் 
மத்தியில்தான் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள். அரச உத்திேயாகத் 
தர்கᾦம் அவ்வாᾠதான். இந்த ேநரத்தில் அரச 
உத்திேயாகத்தர்கள், Pensioners  என்ᾠ பார்க்க ᾙᾊயாᾐ. 
ᾜத்தத்தில் எல்ேலாᾞம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள். இந்த ேநரத்தில் 
இᾞக்கின்ற வᾞமானத்ைத ைவத்ᾐ அரச உத்திேயாகத்தர் 
ஒᾞவர் ஒᾞ ᾪட்ைடக் கட்டேவா  வாழ்வாதாரத்ைதத் 
ேதᾊக்ெகாள்ளேவா ᾙᾊயாத நிைலைமேய காணப்பᾌ 
கின்றᾐ. ஆகேவ, அரச ஊழியர்கள், Pensioners என்ᾠ 
பாகுபாᾌ காட்டாமல் அவர்கைளக் ைகᾑக்கி விடேவண்ᾊய 
ெபாᾠப்ᾗ அரசாங்கத்ᾐக்கு இᾞக்கின்றᾐ. எனேவ, அதைன 
அரசாங்கம் ெசய்யேவண்ᾌெமன்ᾠ வᾢᾜᾠத்திக் ேகட்ᾌக் 
ெகாள்ள விᾞம்ᾗகின்ேறன்.   

திᾞேகாணமைலையப் ெபாᾠத்தளவிேல கடற்ெறாழில் 
ᾙக்கியமான ஒᾞ ெதாழிலாக இᾞந்தாᾤம், இன்ᾠ 
சட்டவிேராத மீன்பிᾊ அங்கு நைடெபᾠகின்றᾐ. சுᾞக்கு 
வைலகைள உபேயாகிப்பதால் பல பிரச்சிைனகள் ஏற்பᾌ 
கின்றன. சட்டப்பᾊ ெதாழிைலச் ெசய்ᾜம் மீனவர்கள் 
பாதிக்கப்பᾌகிறார்கள்; சட்டவிேராதமாக மீன்பிᾊப்பவர்கள் 
கூᾌதலாக உைழக்கிறார்கள். இதனால் ஏற்பட்ட ஒᾞ 
தகராறிேல சல்ᾢக் கிராமத்திேல வாᾢபர் ஒᾞவர் 
ெகால்லப்பட்டார். அவர் ெகால்லப்பட்ᾌ ஒᾞ வᾞடமாகிᾜம் 
இன்ᾔம் அᾐ சம்பந்தமான விசாரைண ᾘரணப்பᾌத்தப் 
படவில்ைல. அந்தக் கிராமேம அதிᾞகின்றᾐ. இᾐதானா 
அரசாங்கத்திᾔைடய நிைலப்பாᾌ? இᾐதானா எங்கᾦக்குத் 
தᾞகின்ற பாᾐகாப்ᾗ? என்ᾠ அந்த மக்கள் ேகட்கிறார்கள். 
ஆகேவ, இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்ைதத் ெதாிᾫெசய்த அந்த 
மக்கᾦக்கு நம்பிக்ைகைய ஏற்பᾌத்தக்கூᾊய விதத்திேல அந்த 
விசாரைணைய நடத்த ேவண்ᾌம் என்ᾠ இந்த சந்தர்ப்பத்திேல 
ேகட்ᾌக்ெகாள்கின்ேறன். 

அᾌத்ததாக, ெதாண்டர் ஆசிாியர்கள், கடைமைய 
நிைறேவற்ᾠம் அதிபர்கள், சுகாதாரத் ெதாண்டர்கள் என்ற 
வைகயில் பலர் பல தியாகங்கைளச் ெசய்திᾞக்கிறார்கள். 
அவர்கᾦைடய நியமன விடயங்கைளᾜம்  கவனத்தில் எᾌக்க 
ேவண்ᾌெமன்ᾠ  ேகட்ᾌ, மீண்ᾌம் நன்றி கூறி அமர்கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
I would like to make a comment on that, Hon. 

Member.  You may ask for an Environmental Assessment 
Report on  this Salt Company.   I think you can do that.     

The next speaker is the Hon. Mohamed Navai.  You 
have five minutes.  Before, he starts, will an Hon. 
Member propose the Hon. Edward Gunasekara to the 
Chair? 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ெசயிட் அᾢ ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair. 
 
ගරු රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விᾌக்கப்பட்ᾌ  ஏற்ᾠக்ெகாள்ளப்பட்டᾐ. 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண்ᾗமிகு  பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்ᾠ அகலேவ, மாண்ᾗமிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Navavi, you may start your speech. 
 
 
 
[5.29p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾙஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Mr. Presiding Member, thank you very much for 

giving me this opportunity.     

Before speaking on this Adjournment Motion, I 
would like to go back to twenty or twenty five years in 
the past to remind you of an incident where 120,000 
people were chased out of the North.  They were forced 
to leave the North within two hours only with what they 
were wearing.  So, they were unable to take even their 
jewellery with them.   With only Rs.2000 in hand, they 
were asked to leave the North within two hours.   
Through Wilpattu, they reached Puttalam in dire straits, 
leaving everything behind.  The people of Puttalam - 
Sinhalese, Muslims and Tamils - all got together and 
welcomed these people. From then onwards, we have 
been looking after these people for the last twenty years.  
That was the situation.  These disturbances were started 
by them and today, we have to settle this issue on their 
behalf.    
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It was a pathetic scene.  Those people had nothing.  In 
fact, I would like to remind you of one incident.  There 
were two lorry loads of refugees coming from Jaffna.   
This incident that I would like to tell you is about a young 
couple who had been married for two or three years.  On 
this particular day, the husband got into one vehicle and 
the wife was in the other vehicle. When they reached 
Puttalam, the husband asked the wife, “Where is the 
child?”, and wife said. “I thought you had brought him.”   
There were so many such incidents that happened on that 
particular day.   

But after twenty years, what is happening now?   Out 
of these 120,000 people who came to Puttalam,  40,000 
people have become permanent residents in Puttalam 
today. So, now there are 18,000 to 19,000 registered 
voters in Puttalam.   Eleven thousand people voted at the 
last Election and I am happy to say that out of those 
11,000 people, 9000 voted for the present Government.   
Apart from that, another 20,000 to 25,000 people are 
living in the other parts of the country and 15,000 to 
20,000 people have gone back to Jaffna, Mannar and 
other areas.    But still there are 15,000 to 20,000 people 
who want to go back. They want to go back, but very 
unfortunately they are not allowed to go back. The 
moment they go back, people start criticizing my leader, 
the Hon.  Risad Badhiutheen, saying that we are trying to 
encroach lands in Wilpattu.   

Sir, I am from the adjoining electorate.  Therefore, I 
know very well that these people who want to go back 
after 20 years, are going back to their own lands.   During 
the last twenty years, that area has become a very thick 
jungle and this is why certain politicians in the North and 
communal-minded people from the South are always 
shouting at our Hon. Minister.  In fact, Hon. Minister 
clearly showed that there had been seven or eight 
mosques, two churches and many schools in that area.  
The main reason as to why these people cannot go to 
those areas is because the politicians do not want these 
people to go there.  

Further, the Government is trying to resettle these 
people but unfortunately they are unable to do so. 
Similarly, when we talk about Jaffna, I would like to 
remind you of the fact that when the Hon. Risad  
Badhiutheen was the Minister of Resettlement, he 
resettled almost all the Tamil people in Manik Farm. That 
was his way of doing things. But very unfortunately, he is 
unable to resettle his own people in his Electorate.  

Now, when we talk about Jaffna, there were 2,000 
families who were chased out and now it has gone up to 
7,000.  Of that 1,100 families have been resettled - 750 in 
Jaffna, 250 in  Kilinochchi and 100 in Chavakachcheri. 
But only 185 houses have been handed over to them.  The 
rest of the people find it difficult to go back because up to 
now their lands have not been given, their business 

establishments have not been given and their own houses 
have not been given. This is the situation in the North 
today.  

When we talk about Mullaitivu, earlier there were 
2,350 families to be resettled but now it has gone up to 
over 6,000. Two years ago, there was a land  kachcheri at 
Mullaitivu where 1,550 people applied for resettlement.  
Out of that, 904 applications were accepted but, nothing 
has been done so far due to some problems created by the 
politicians there. These 905 people had their own lands;  
their own houses and they had their own shops. Very 
unfortunately, up to date these people have not been 
granted what they own.  

Further, they have started the Indian Housing Scheme. 
Pookulum is a Sinhala village. From that village too, all 
the Sinhalese people were chased out. They have been 
living in Puttalam. Now, when they try to go back, they 
still face the same problem. This problem is faced not by 
only one community, but by all: by the Sinhalese, 
Muslim and Tamil communities. The Indian Housing 
Scheme, I am sorry to say, has neglected the Muslim 
community living in Jaffna,  Mullaitivu, Kilinochchi and 
Mannar. In fact, sometime back, we had a lengthy 
discussion with all the MPs of the North. In Parliament, 
we requested the Hon. Rajavarothiam Sampanthan, the 
Leader of the Opposition to consider these cases so that 
all these problems can be solved. Out of all those people 
who had been living in the North and the East 20 years 
ago, now only a section is prepared to go back. 
Therefore, what I say is, we must safeguard and look 
after all the communities. I know the Tamils have a 
problem. Similarly, we also have the same problems.  

Sir, this country does not belong to one community. 
All three communities must be able to live together 
peacefully in the future. That is why we changed the 
Government. We changed the dictatorial Government and 
today, we have formed a Government of major and minor 
communities working together. We must all get together 
and live peacefully in this country.  

Thank you very much.  
 

[5.38p.m.] 
 

ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண்ᾗமிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
Sir, I thank you for allocating time for me to speak on 

the problems faced by the people of the North and the 
East. I represent the people of Jaffna and Kilinochchi. 
There is no doubt that there are numerous problems faced 
by people of these districts, which are similar to what the 
people of other districts in the country are also facing. 
However, there are certain specific issues in the Northern 
part of the Island due to the 30-year war, which disrupted 
normalcy and livelihood.  
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Now, after the war, we are striving hard to return to 
normalcy. After more than three decades of civil war and 
millions of bitter memories, people of the North are now 
enjoying the dividends of peace and freedom. I believe 
that the process of solving problems can start only when 
all stakeholders agree on the issue that there are problems 
and that they need to be solved. As an Hon. Member from 
the North and as a person who work with the people of 
the North on a day-to-day basis, I have come to 
understand certain specific problems, which I personally 
feel needs to be solved on an urgent basis. I believe that 
that may not only help people to return to normalcy, but 
also for their voices to be heard and for their concerns to 
be understood. We are here to help and work with them to 
reintegrate and reconcile. 

The most pressing issue among the people is the issue 
of resettlement of the internally displaced people. Most of 
the people of the North and the East were displaced 
during the three decades of war and most of them have 
been living in welfare camps, some in rented houses and 
in relatives' houses. They were not displaced six years 
back, but nearly 30 years back. Around 1,300 families are 
still living in these welfare camps with no proper housing, 
sanitary facilities and no livelihood. Most of them in the 
welfare camps are from the coastal area and hence, their 
livelihood was fishing. They have been staying in these 
welfare camps for the last 30-odd years without any 
livelihood and slowly the quality and standard of life of 
those communities are deteriorating. 

Sir, in the Jaffna District, at the start, the total extent 
of the High Security Zone was, 27,259.31 acres and since 
2009 till now, totally, 20,408.40 acres have been given 
back to the public. A balance of 6,850.91 acres is still to 
be released, which nearly accounts to 2.36 per cent of the 
total area of the Jaffna Peninsula. This 2.36 per cent is   
peoples' private land, not Government land, which needs 
to be handed over back to the 9,680 families. 

However, I take this opportunity to thank His 
Excellency the President and the security forces for 
expediting the resettlement process since taking over 
office in January, 2015. When His Excellency the 
President visited Jaffna in December, we were able to 
show him the plight of the IDPs in the welfare camps and 
he genuinely understood their problems and promised to 
resettle them within six months. There is fresh hope 
among these people and they are eagerly waiting. I am 
happy to learn that the President has already made 
arrangements to solve the issue and will soon announce 
the resettlement plan.  

Also connected to this issue of resettlement, I would 
like to state that the armed forces stationed in the North 
and the East are in surplus compared to the number of 
population living there and the military camps are among 
the residences of the people. I am deeply saddened by the 
incident that happened recently at the Salawa Army Camp 

and convey my deepest sympathies along with my people 
to the innocent civilians who suffered losses. If such 
incident happens in the North and East, the disaster 
would be massive and unbearable. Therefore, I humbly 
request the officials to make arrangements to move these 
armouries, not only in the North and East, but 
everywhere in the country, to safer and isolated locations, 
which would not endanger the civilian lives.  

Sir, when we talk about bringing normalcy to these 
war-torn areas, special attention should be given to the 
plight of the political prisoners and their families. 
Although a step-by-step initiative has been taken to free 
them, the action seems to be very slow and needs to be 
accelerated. Those who have been detained for a long 
period could be granted amnesty on humanitarian 
grounds.  

The people from the coastal areas must resume their 
livelihoods in accordance with their choice. Their 
livelihood is at stake right now with the Indian fishermen 
using our resources, even damaging the future growth 
potential of our resources. However, our Government has 
reduced this compared to the previous years, but still, a 
complete stop needs to be put to this, otherwise this will 
erode our fishing community. The federation of the 
fishermen must be encouraged to enhance their lives and 
their children’s education.  

The Hon. Prime Minister has assured one million jobs 
to the youth in the near future. I appeal to him to allocate 
a substantial ratio to those who were rehabilitated and 
released to the society. Sir, I believe that a major 
Government-driven employment programme should be 
undertaken to absorb all the rehabilitated ex-LTTE cadres 
and war widows into government jobs, private jobs or by 
creating self-employment opportunities to solve their 
economic necessities, which would ensure normalcy and 
national security in the future. The civil society and the 
private sector should also be enabled to play a dignified 
role in providing livelihood options to these communities 
in the North and the East as a priority. The problems and 
challenges faced by these rehabilitated cadres, widows 
and orphans in the war-torn North and East are a burning 
issue. Their livelihoods have to be prioritized when 
projects are implemented in these districts.  

We must take account of the total available vacancies 
in these districts and compare those with that of the other 
districts and if there is a difference, we have to bring it to 
an equal level for them to function normally. But, the 
unemployment ratio in the North and East is on the 
increase. Considering this matter, action has to be taken 
to fill the vacancies with suitable persons, so that 
unemployment would be brought under control. Recently, 
there has been a rising number of educated youths idling 
and without proper guidance connected with illegal and 
violent crimes. If those vacancies are being filled with 
these youth, the present rising violent incidents, 
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particularly in the Jaffna District, will, no doubt, 
diminish.   

Drug consumption is a terrible menace to the 
community in the North. If the youth were settled with 
proper employment and a proper hope of life this sort of 
violent addictions would be easily eliminated. 

Hon. Presiding Member, agriculture has always been 
the main source of income of the civilians in the North. 
Action has been taken to encourage farmers to use 
organic fertilizer and do away with pesticides and 
chemicals. More and more people are going back to 
farming in the North. A little encouragement from the 
Government would help unemployed youths also to join 
farming. Re-implementation of the discontinued pension 
scheme would also ensure safety to these families. 

However, it is learnt that the tobacco cultivation is to 
be discontinued in the near future and the farmers who are 
engaged in the tobacco cultivation may be facilitated with 
some new crops to be cultivated. Sir, when potatoes and 
onions are imported during the time of harvest in the 
North our farmers are at a disadvantage in marketing  
their products. By the time an increase in the tax is made 
the harvest is already spoiled. This has been continuously 
happening in the past years even after informing the 
relevant officials. I believe having a fixed time to increase 
tax coinciding with the harvest in the North would 
encourage farmers from avoiding these crops because of 
the risk. Also a mechanism for preserving these harvests 
is also essential.  

Thandikulam Economic Centre would facilitate 
farmers from all the provinces to market their products 
and thus the uncultivated lands will be fully used for 
cultivation. This is according to the President's plan of 
making Sri Lanka becoming self-sufficient in food. I 
believe, a time similar to the agricultural revolution 
created by Madam Srimao Bandaranaike earlier could be 
created again by President Maithripala Sirisena, a 
President who knows the values of agriculture and is from 
a farming family.  

In the Jaffna Peninsula, there are no major 
developments with regard to water supply. The septic 
tanks and soakaway pits constructed in sandy areas are 
often close to domestic  drinking water wells. The quality 
of ground water is getting worse in Jaffna, especially in 
Chunnakam, because the area is polluted and 
contaminated due to the oil spill. The extraction of ground 
water also creates intrusion of salt water. Iranamadu 
option or any other option to provide water to the Jaffna 
Peninsula has to be initiated very fast. 

Hon. Presiding Member, while bringing your attention 
to some of these issues as immediate concerns of the 

people in the North, the way I feel and understand, I 
would like to take this opportunity to specifically thank 
and mention with sincere gratitude His Excellency the 
President and the Hon. Prime Minister for expediting the  
process of resettlement. I believe the official resettlement 
statistics may also speak for what has been done so far. 
We believe that the remaining work will also be done in 
an expedited manner under the guidance of His 
Excellency the President and the Hon. Prime Minister. 
We all want solutions and I believe that many of us 
would agree that most of the issues are related to the day-
to-day problems faced by the people of the North. I 
would like to take this opportunity to invite the Hon. 
Leader of the Opposition and the Members of  the TNA 
to work together with our Government in the journey to 
solve the problems. Together, we can do more and 
deliver faster. 

Going forward, I believe that we should look beyond 
these immediate issues, which must be solved in the short 
term, and plan for the future with a real strategy in line 
with the Government’s vision which is to be implemented 
in the medium and the long term. I believe that the real 
issues we need to solve are the socio-economic problems 
of the people which are linked to education, income, and 
occupation. Solving issues related to these factors with a 
long-term strategy may create a sustainable and positive 
impact on the society and the economy as a whole and I 
believe it is what we need. Unemployment is a major 
cause that can create social unrest and it is the youth who 
suffer from it. Our history has taught us good lessons, 
both in the South and the North, on what damage such 
unrest can create. So, it is our duty to solve these 
problems in a sustainable manner. 

Hon. Presiding Member, for generations we have 
looked up to the first world countries and have always 
wanted to be like them and be one of them, but it has 
mostly been about catching up with them. I believe that 
trying to replicate the models that brought success to 
them is not the way forward. I do not believe that we can 
achieve those dreams by doing what they did 30-50 years 
ago or by working only with our traditional industries. 
We need new strategies, new models, new industries and 
we need to plan ahead today and  find success in our own 
way. 

I believe that we are now in the era of fourth 
industrial revolution and I also believe that the economic 
power is now slowly shifting from the West towards the 
East. Digital revolution, the power of connectivity and 
integration have created new frontiers and are continuing 
to create many new industries and business opportunities. 
Unlike the previous industrial revolutions, the fourth 
revolution is evolving at an exponential rate. The 
possibility of billions of people from different continents 
connected through mobile devices, great processing 
power, access to knowledge and their markets are 
amazing. This has the potential to create new 
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opportunities for countries like Sri Lanka and become an 
important player in the service industry as a provider to 
knowledge-based industries. We must prepare the 
country, our people, infrastructure, education, policies 
and framework by thinking of these future possibilities. I 
decided to talk about the future for the specific reason that 
we cannot suddenly become an attractive place for 
investors and industries to come and set up their 
businesses in the North or other part of the country.   

Sometimes, the problems  that we, the politicians, 
think as the problems of the youth, the next generation, 
may not be what they are actually facing. Why do 
educated people migrate? Why do we have more and 
more young people preparing to leave the country 
immediately upon completing their education? The 
educated people from our region have left and are still 
leaving the country after tertiary education. It is a loss to 
the economy. The Government invests massive amounts 
of money to educate them up to the secondary, tertiary 
level and when they migrate to foreign countries due to 
lack of opportunities initially or partly due to war and it is 
those countries that harvest the benefits. We must 
increase the living conditions, create new opportunities, 
facilitate new businesses and try to understand why those 
educated people are leaving and then find solutions to 
make them stay. Once people are educated, the first thing 
they want is a good job or a livelihood to lead a 
comfortable life. I believe that educated people do not 
want to restrict themselves from growth if opportunities 
are not available in this country. Opportunities can be 
created through economic growth. We need to grow and 
we can grow faster with new industries and new 
knowledge. We must invest in equipping people with the 
knowledge that is in demand. Sir, I would like to make a 
proposal here. If we can agree that we need to plan for the 
future, and if we can agree that future industries will be 
built on new technologies and new knowledge, the first 
thing that we need to do is equipping and empowering  
today’s new generation with new knowledge and skills. 

We discussed about the infrastructure. We discussed 
about the resettlement. We discussed about the other 
pressing issues that require solutions in  the short-term. 
Let us also discuss about a long-term plan and 
implementation. 

As we all know, the North is known for its academic 
excellence over several years in the past. Now it is almost 
history. But, now we have to recreate the same record. 
We must be proud of the educational institutions for the 
role they played in the development of the North and their 
contribution to the growth and education of young people 
in the North. Consequent to the war, quality of our 
education has become very low and education culture has  
deteriorated. We need to pay attention to academic areas 
of studies and the sense of identity that young people 
develop as students. Some of the educational institutions 
are defunct, have not resumed and still they are in the 

High Security Zones - for example, Palalay Training 
College. After the end of the war, the students of Jaffna 
and Killinochchi are highly motivated to  receive 
vocational education. School leavers and students who 
are not selected for higher education are highly interested  
to follow vocational courses. However, our people are 
thankful for taking steps to establish a branch of Ceylon 
German Technical Training Institute in Killinochchi by 
the President in the next month. This would enable us to 
build capacity and skills for future industries. 

However, still there are no adequate institutions to 
accommodate all the applicants. The solution is to 
establish  more technical colleges in these areas. I take 
this opportunity to thank the Hon. Minister of Skills 
Development and Vocational Training for initiating 
discussions to start another technical college in 
Thenmaradchi area, after I brought this to his kind notice.  

Sir, to create knowledge-based industries,  properly 
developed infrastructure is important so that the threshold 
resources could  be met. It would be great if you can 
create new options and opportunities as many as possible 
even for the students who are not fair enough in their 
secondary education. If someone drops out of the 
education system after completing school without being 
selected to a university, there should be an option for him 
to learn, earn and become successful in life.  

If the country's infrastructure and socio-economic 
indicators are improved, there could be a better living 
condition. Good education is in demand by the 
industrialists.  They may generate better jobs for the 
youths and when they get a better income it may reduce 
migration. These are all interconnected but it has to be 
done systematically. Invest today for a better tomorrow. 
Solving of  day-to-day problems only may not give 
sustainable results.    

Thank you.  
 

 
[பி.ப. 5.57] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ஞானᾙத்ᾐ ᾯேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கேள, 

வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பாக எனᾐ கᾞத்ᾐக்கைள ᾙன்ைவக்க விைழ 
கின்ேறன். ᾜத்தம் ெமளனிக்கப்பட்டதன் பின்னர் வடக்கு, 
கிழக்கு மக்கள் பல்ேவᾠபட்ட பிரச்சிைனகᾦக்குள் வாழ்ந்ᾐ 
ெகாண்ᾊᾞக்கின்றார்கள் என்பைத இந்த இடத்தில் சுட்ᾊக் 
காட்ட விᾞம்ᾗகின்ேறன். அந்த வைகயில் காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவர்களᾐ ᾐயர்கைளச் சுமந்தவர்களாக ஒᾞ 
பகுதியினர் வாழ்ந்ᾐெகாண்ᾊᾞக்கின்றார்கள். சட்டவிேராத 
மாகக் ெகால்லப்பட்டவர்களᾐ வழக்குகள் அல்லᾐ 
விசாரைணகள் நைடெபறாத நிைலயிᾤம், சில நைடெபᾠம் 
நிைலயிᾤம் நியாயத்ைத எதிர்பார்த்தவர்களாக ஒᾞபகுதி 
மக்கள் காத்ᾐக்ெகாண்ᾊᾞக்கின்றார்கள். விதைவகளாக்கப் 

1021 1022 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

பட்டவர்களᾐ மᾠவாழ்க்ைக அல்லᾐ அவர்கᾦக்குக் கிைடக்க 
ேவண்ᾊய நிவாரணங்கைளப் பற்றிய ஏக்கத்ேதாᾌ ெபண் 
தைலைமத்ᾐவக் குᾌம்பங்கள் காத்ᾐக்ெகாண்ᾊᾞக்கின்றன.  
அங்கᾪனமாக்கப்பட்டவர்கள் எதிர்காலம் பற்றிய ஒᾞ 
கலக்கத்ேதாᾌ வாழ்ந்ᾐெகாண்ᾊᾞக்கின்றார்கள். அகதிகளாக் 
கப்பட்ட ஒᾞ பகுதியினர் இன்னᾙம் குᾊேயற்றப்படாத 
நிைலயில் காணப்பᾌகின்றார்கள்.  ெகளரவமாக வாழ்ந்ᾐ 
விட்ᾌக் ைகேயந்தி வாழ்கின்ற ஒᾞ நிைலக்குத் தள்ளப்பட்ட 
மக்களாக ஒᾞ பகுதியினர் காணப்பᾌகின்றார்கள்.  

இன்ᾔம் ெசால்லப்ேபானால், ெதாழில் வாய்ப்ᾗக்களற்ற 
நிைலயில் ெதாழிᾤக்காக ஏங்கிக்ெகாண்ᾊᾞக்கின்ற இைளஞர் 
ᾜவதிகள் இன்ெனாᾞ பக்கம் காணப்பᾌகின்றார்கள். வடக்கு, 
கிழக்குப் பிரேதசங்களில் அன்ᾠ ெதாழிற்சாைலகளாக இᾞந்ᾐ 
பலᾞக்குத் ெதாழில் வாய்ப்ᾗக்கைளக் ெகாᾌத்த ெதாழிற் 
சாைலகள் ᾚடப்பட்ட நிைலயில், இனி இந்தத் ெதாழிற் 
சாைலகள் திறக்கப்பட்ᾌ எங்கᾦக்குத்  ெதாழில் வாய்ப்ᾗக்கள் 
கிைடக்காதா? என்ற ஏக்கத்ேதாᾌ ஒᾞ பகுதியினர் காணப்பᾌ 
கின்றார்கள். இன்ᾠம் விᾌவிக்கப்படாத சிைறக் ைகதிகளாகப் 
ᾘட்டப்பட்ட சிைறக் கதᾫகᾦக்குள் ஏங்கிக்ெகாண்ᾊᾞக்கின்ற 
இைளஞர்கள் ஒᾞபக்கம் இᾞக்கின்றார்கள்.  இராᾎவத்தால் 
ைகயகப்பᾌத்தப்பட்ட காணிகள் மீண்ᾌம் எங்கᾦக்குக் 
கிைடக்காதா? என்ற சிந்தைனேயாᾌ வாழ்கின்ற மக்கள் 
ஒᾞபக்கம் காணப்பᾌகின்றார்கள். ைகவிடப்பட்ட விவசாயப் 
பண்ைணகள் மீண்ᾌம் திறக்கப்படமாட்டாதா? அதில் நாங்கள் 
மீண்ᾌம் ெதாழிைலப் ெபற ᾙᾊயாதா?  என்ற எண்ணத்ேதாᾌ 
ஒᾞ பகுதியினர் காணப்பᾌகின்றார்கள்.   

இவற்ைறவிட விவசாயிகள் ஒᾞ வைகயில் பிரச்சிைன 
கைள எதிர்ேநாக்கிக் ெகாண்ᾊᾞக்கிறார்கள். அந்த வைகயில் 
அவர்கள் உற்பத்தி ெசய்கின்ற ெநல்ᾤக்கு நியாயமான விைல 
கிைடக்காத நிைலயில்  அறாவிைலக்கு - நட்டமான விைலக்கு 
அந்த ெநல்ைல விற்கின்ற ஒᾞ நிைல காணப்பᾌகின்றᾐ. 
அத்ᾐடன், உாிய காலத்தில் உர மானியம் கிைடக்காத 
நிைலயில் வடக்கு, கிழக்கிᾤள்ள விவசாயிகள் மன உைழச் 
சᾤடன் வாழ்ந்ᾐ ெகாண்ᾊᾞக்கிறார்கள். 

இன்ᾔேமார் அம்சம் இன்ᾠ ᾗதிதாக ᾙைளத்திᾞக்கின்றᾐ. 
வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் இன்ᾠ அளᾫக்கு அதிகமான 
மᾐச்சாைலகள் திறக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றன. இதனால் இைள 
ஞர்கள், மாணவர்கள்கூட இந்த மᾐᾫக்கு அᾊைமயாகக் கூᾊய 
ஒᾞ நிைலைம காணப்பᾌகின்றᾐ. இைதᾜம்விட, வடக்கு, 
கிழக்கு பிரேதசங்களில் காணப்பᾌகின்ற ைவத்திய 
சாைலகளில் ைவத்தியர்களின் பற்றாக்குைற, தாதியர் 
பற்றாக்குைற என்பன அதிகமாகக் காணப்பᾌகின்றன.  

கிழக்குப் பிரேதசத்தில் குறிப்பாக, அதிகஷ்டப் 
பிரேதசங்களில் ெகால்ᾤம் யாைனகளின் அட்டகாசம் 
அதிகாித்ᾐக்ெகாண்ᾊᾞக்கின்றᾐ. அண்ைமயில் மட்டக் 
களப்பிேல வᾫணதீᾫ பிரேதச ெசயலகப் பிாிᾫக்குட் பட்ட 
பாவற்ெகாᾊச்ேசைன என்ற  பிரேதசத்திᾤள்ள குக்கிராமமான 
கற்பகக்ேகணி என்ᾔம் இடத்ைதச் ேசர்ந்த, 2ஆம் தரம் 
கற்கின்ற எட்ᾌ வயᾐ மாணவிெயாᾞவர் யாைனயினால் 
அᾊத்ᾐக் ெகால்லப்பட்ᾊᾞக்கின்றார். அவᾞைடய தந்ைதயார் 
காயத்ᾐக்குள்ளாக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றார்.  

வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 
அபாிமிதமாகக் காணப்பᾌகின்றᾐ. குறிப்பாக கணித, 
விஞ்ஞான ஆசிாியர்கᾦக்கான பற்றாக்குைறயினால் அங்கு 

கணித, விஞ்ஞான பாடங்களில் ᾪழ்ச்சிநிைல காணப் 
பᾌகின்றᾐ. வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்தில் ெதாண்டர் 
ஆசிாியர்கள் நிரந்தர நியமனங்கᾦக்காகப் பதகளித்ᾐக் 
ெகாண்ᾌ இᾞக்கின்றார்கள். கல்வியியற் கல்ᾥாி அᾔமதியில் 
காணப்பட்ட ஒᾞ வைகயான குழᾠபᾊத்தன்ைம காரணமாக 
அதற்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் அங்கலாய்த்ᾐக் ெகாண்ᾊᾞக் 
கின்றார்கள். ேமᾤம், வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் 
குᾊநீர்ப் பிரச்சிைன ஒᾞ பாாிய பிரச்சிைனயாகக் 
காணப்பᾌகின்றᾐ.  

ஊடகவியலாளர்களின் பᾌெகாைலகள் ᾐப்ᾗத்ᾐலக்கப் 
படாத நிைலயிᾤம், வழக்குகள் ெதாடரப்படாத நிைலயிᾤம் 
அவர்கள் சார்ந்த குᾌம்பங்கள் தமக்கு நீதி கிைடக்காதா 
ெவன்ᾠ ஏங்கிக்ெகாண்ᾊᾞக்கின்றன. இன்ᾠவைர ெகாைல 
யாளிகள் எவᾞம் ைகᾐ ெசய்யப்படாத நிைலைமேய 
காணப்பᾌகின்றᾐ. இவ்வாறாக வடக்கு, கிழக்கிᾤள்ள 
பிரச்சிைனகைளப் பட்ᾊயᾢட்ᾌ அᾌக்கிக்ெகாண்ேட 
ெசல்லலாம். அேதேவைளயில் ᾙக்கியமான இன்ᾔம் சில 
விடயங்கைள நான் இந்த இடத்தில் சற்ᾠ விளக்கமாகக் 
கூறலாெமன்ᾠ நிைனக்கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, ᾜத்தத்திற்கு ᾙற்பட்ட காலத்தில் சீராக இயங்கி, 
ெபᾞம்பாலான இைளஞர், ᾜவதிகᾦக்கு ெதாழில் வாய்ப்ᾗக் 
கைளப் ெபற்ᾠக்ெகாᾌத்த ெதாழிற்சாைலகள் இன்ᾠ 
ெசயᾢழந்ᾐ  காணப்பᾌகின்றன, அல்லᾐ மிகᾫம் மந்த 
கதியில் இயங்கிக்ெகாண்ᾊᾞக்கின்றன. இந்த நிைலயில் 
ெதாழில் வாய்ப்ᾗக்கைள இழந்த பல இைளஞர், ᾜவதிகள்  
ெதாழிᾤக்காக ஏங்கிக்ெகாண்ᾊᾞக்கி்ற நிைலைம காணப்பᾌ 
கின்றᾐ. குறிப்பாக மண்ᾍாில் இயங்கிய ஓட்ᾌத் 
ெதாழிற்சாைல ᾚலமாக  அக்காலத்தில் ஏறத்தாழ 100 
இைளஞர், ᾜவதிகள் ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற்றார்கள். இன்ᾠ 
அந்த ஓட்ᾌத் ெதாழிற்சாைல ᾙற்றாகச் ெசயᾢழந்ᾐ 
காணப்பᾌகின்றᾐ. வாைழச்ேசைனயிᾤள்ள காகித 
ஆைலையப் ெபாᾠத்தமட்ᾊல் அதில் நாலாயிரம் ேபரளவில் 
ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற்றிᾞந்தார்கள். இன்ᾠ அந்தக் காகித 
ஆைல ᾙற்றாகச் ெசயᾢழந்த நிைலயில் காணப்பᾌவேதாᾌ 
ெதாடர்ந்ᾐம் அந்த ெதாழிற்சாைல இயங்குமா? என்ற 
ேகள்விᾜம் எᾨந்திᾞக்கின்றᾐ. அேதேபான்ᾠ இᾤப்ைபயᾊச் 
ேசைனயில் ஆரம்பிக்கப்படவிᾞந்த ெதாழிற்சாைல ஆரம்பிக் 
கப்படாத நிைலயிேலேய அᾐ உᾞக்குைலந்ᾐ காணப்பᾌ 
கின்றᾐ. மட்டக்களப்பின் ேதவᾗரத்தில் காணப்பட்ட அாிசி 
ஆைல இயக்கமற்ᾠக் காணப்பᾌகின்றᾐ.  மட்டக்களப்ᾗ, 
கிரான் பிரேதசத்தில் காணப்பட்ட அரச அச்சகம் ெசயற் 
பாடற்ᾠக் காணப்பᾌகின்றᾐ. மட்டக்களப்பில் மீன்பிᾊத் 
ெதாழிலாளர்கᾦக்கு வசதியாக இᾞந்த ice plant ெசயᾢழந்ᾐ 
காணப்பᾌகின்றᾐ. ஒட்ᾌசுட்டான் ஓட்ᾌத் ெதாழிற்சாைல, 
பரந்தன் இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல, ஆைனயிறᾫ உப்பளம், 
காங்ேகசன்ᾐைற சீெமந்ᾐத் ெதாழிற்சாைல என்பன 
ெசயᾢழந்த நிைலயில் காணப்பᾌகின்றன.  

ᾜத்தம் ᾙᾊவைடந்ᾐ 7 வᾞடங்களாகிவிட்டன. அந்தத் 
ெதாழிற்சாைலகைள இயக்குவிப்பதற்கான ெசயற்பாᾌகள் 
எᾐᾫம் நடக்கவில்ைல. ᾜத்தம் ᾙᾊந்த நிைலயில் தாங்கᾦம் 
ெதாழில் வாய்ப்ᾗக்கைளப் ெபற்ᾠக்ெகாள்ளலாெமன்ᾠம், 
தமᾐ ெதாழிற்சாைலகள் திறக்கப்பᾌெமன்ᾠம் ஏங்கிக் 
ெகாண்ᾊᾞந்த இைளஞர்கள், ᾜவதிகள் மத்தியில் இᾐ மிகᾫம் 
கனதியான கவைலயிைன ஏற்பᾌத்ᾐகின்ற அம்சமாகக் 
காணப்பᾌகின்றᾐ. வரᾫ ெசலᾫத் திட்டத்தின் ேபாᾐ ெகளரவ 
நிதி அைமச்சர் அவர்கள் பல வாக்குᾠதிகைள அளித்திᾞந்தார். 
குறிப்பிட்ட சில ெதாழிற்சாைலகள் உடனᾊயாகத் 
திறக்கப்பᾌம்; இைளஞர்கᾦக்கு ெதாழில் வாய்ப்ᾗக்கள் 
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வழங்கப்பᾌம் என்ெறல்லாம் கᾞத்ᾐக்கள் கூறப்பட்டன. 
அந்தத் ெதாழிற்சாைலகைள உடனᾊயாக ஆரம்பிப்பதற்கான 
வாய்ப்ᾗ, வசதிகள் குைறவாக இᾞந்தாᾤம், அதைன 
ஆரம்பிப்பதற்கான ᾙஸ்தீᾗகள் எᾐᾫம் நைடெபᾠகின்றனவா 
என்ᾠ பார்த்தால், அᾐᾫம் இல்ைல. எனேவ வடக்கு, 
கிழக்கிᾤள்ள இைளஞர்கள் ெதாழில் வாய்ப்ᾗக்கைளப் 
ெபறக்கூᾊய விதத்தில் அந்தத் ெதாழிற்சாைலகள் மீண்ᾌம் 
திறக்கப்படேவண்ᾌம் என்ற விடயத்திைன இந்தக் 
ெகளரவமான சைபக்கு நான் ᾙன்ெமாழிகின்ேறன்.  

இன்ᾔம் ெசால்லப்ேபானால் வழங்கப்பᾌகின்ற அரச 
நியமனங்களில் இனாீதியான, பிரேதச ாீதியான, அரசியல் 
ாீதியான  பாகுபாᾌ  காணப்பᾌகின்றᾐ. பல இடங்களில் பல 
விதமான குைறபாᾌகள் காணப்பᾌகின்றன. இந்த 
விடயத்ைதச் சில உதாரணங்கேளாᾌ நான் கூறிைவக்க 
விᾞம்ᾗகின்ேறன். மட்டக்களப்ᾗ ஆதார ைவத்தியசாைலைய 
எᾌத்ᾐக்ெகாண்டால், நல்லாட்சி ஏற்பட்டதன் பின்னர் அங்கு 
128 ேபர் சிற்ᾡழியர்களாக நியமிக்கப்பட்ᾊᾞக்கிறார்கள். 
அவ்வாᾠ நியமிக்கப்பட்டவர்களில் 125 ேபர் சிங்களச் 
சேகாதரர்களாகᾫம் ேவᾠ மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்தவர் 
களாகᾫம் காணப்பᾌகின்றனர். 3 ᾙஸ்ᾢம் சேகாதரர்கள் 
இைணக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றார்கள். ஒᾞ மாவட்டத்தில் ெதாழில் 
வாய்ப்ᾗக்கள் வழங்கப்பᾌகின்றேபாᾐ, அந்த மாவட்டத்தில் 
ேவைலவாய்ப்ᾗ அற்ற நிைலயிᾤம் ᾜத்தத்தினால் பாதிக்கப் 
பட்ட நிைலயிᾤம் அவலங்கைளத் தாங்கிய நிைலயிᾤம் 
காணப்பᾌகின்ற இைளஞர், ᾜவதிகᾦக்கு ேவைலவாய்ப் 
ᾗக்கள் கிைடக்கேவண்ᾌம் என்ற ஒᾞ நியாயமான எதிர்பார்ப்ᾗ 
காணப்பᾌகின்றᾐ. ஆனால், அந்த ேவைலவாய்ப்ᾗப் ெபற்ற 
128 ேபாில் சிங்கள சேகாதரர்கள் 125 ேபᾞம் ᾙஸ்ᾢம் 
சேகாதரர்கள் 03 ேபᾞம் இடம்ெபற்றிᾞக்கின்றார்கள். தமிழ் 
சேகாதரர்கᾦக்கு எந்தவிதமான வாய்ப்ᾗம் வழங்கப் 
படவில்ைல என்கின்ற ேவதைனயான ெசய்தியிைன நான் 
இந்தக் ெகளரவமான சைபயிேல கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்ᾔெமாᾞ வைகயான உத்தி அல்லᾐ உபாயம் 
ைகயாளப்பᾌகின்றᾐ. அதாவᾐ, மட்டக்களப்ᾗ மாவட்டத்தில் 
ெவற்றிடம் காணப்பᾌகின்றᾐ என்றால், பிற மாவட்டங்களி 
ᾢᾞந்ᾐ சில சிற்ᾡழியர்கைள இடமாற்றம் ெசய்ᾐ அந்த 
ெவற்றிடங்கைள நிரப்பிக்ெகாண்ᾌ, பிற மாவட்டங்களில் 
இᾞக்கின்ற அந்த இடங்கைள ெவற்றிடமாக்கிவிட்ᾌ, 
அவற்ᾠக்கு சிற்ᾡழியர் நியமனங்கைள வழங்கி விᾌகின் 
றார்கள். அதற்குப் பின்னர் என்ன ெசய்கின்றார்கள் என்றால், 
மட்டக்களப்ᾗ மாவட்டத்ᾐக்கு இடமாற்றப்பட்ட அந்தச் 
சிற்ᾡழியர்கைள மீண்ᾌம் அேத மாவட்டத்ᾐக்கு 
மாற்றிவிᾌகின்றார்கள். குறிப்பாக, அᾒராதᾗரம், ெபாலன் 
னᾠைவ, குᾞநாகல் ேபான்ற மாவட்டங்களிᾢᾞந்ᾐ 
சிற்ᾡழியர்கள் இடமாற்றம் ெசய்யப்பட்ᾌ, பின்னர் அவர்களில் 
80 ᾪதமான சிற்ᾡழியர்கள் மீண்ᾌம் தங்களᾐ ெசாந்த 
மாவட்டங்கᾦக்கு இடமாற்றம் ெசய்யப்பட்ᾊᾞக் கின்றார்கள். 
இவ்வாᾠ ெதாழில் வழங்குகின்ற விடயத்தில் விஷமத்தனம் 
ேபான்ற ஒᾞ வைகயான உத்தி ைகயாளப் பᾌவைத நாங்கள் 
உணரக்கூᾊயதாக இᾞக்கின்றᾐ. குறிப்பாக, 128 
சிற்ᾡழியர்களில் 125 ேபர் எங்கᾦைடய ெபᾞம்பான்ைம 
சிங்களச் சேகாதரர்கᾦம் 03 ேபர் ᾙஸ்ᾢம் சேகாதரர்கᾦமாக 
இᾞக்கின்றேவைள, தமிழர் எவᾞம் அங்கு 
நியமிக்கப்படவில்ைல. இப்பᾊயானெதாᾞ நிைலைம ஆட்சி 
மாற்றத்ைத ஏற்பᾌத்திய தமிழ் மக்கᾦக்கு நல்லாட்சிக் 
காலத்தில் ஏற்பட்ᾊᾞக்கின்றேத என்ᾠ நிைனக்கும்ேபாᾐ 
ேவதைனயாக இᾞக்கின்றᾐ.  

அேதேவைள, அேத ைவத்தியசாைலயில் காணப்பᾌகின்ற 
இன்ெனாᾞ குைறபாட்ைடப் பற்றிᾜம் ெசால்ல ேவண்ᾌம். 
அங்கு 700 தாதியர்கள் ேதைவப்பᾌகின்ற ேநரத்தில் 456 

தாதியர்கள் மாத்திரம் காணப்பᾌகின்றார்கள். இன்ᾔெமாᾞ 
வைகயில் கூறினால், 10 ேபர் ேவைல ெசய்ய ேவண்ᾊய ஒᾞ 
wardஇல் 06 ேபர் மட்ᾌம் ேவைலெசய்கின்ற ஒᾞ ᾐர்ப்பாக்கிய 
நிைலைம காணப்பᾌகின்றᾐ. ஆகேவ, இன்ᾔம் 100 
தாதியர்கைளயாவᾐ அவர்கள் அவசரமாக எதிர்பார்த்ᾐக் 
ெகாண்ᾌ இᾞக்கின்றார்கள் என்பைதᾜம் நான் இங்கு 
சுட்ᾊக்காட்ட விᾞம்ᾗகின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. Your time is 

over.     
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ஞானᾙத்ᾐ ᾯேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
I have been allotted 15 minutes, Sir. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay. You go ahead with your speech.  

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ஞானᾙத்ᾐ ᾯேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
மட்டக்களப்ᾗ ஆதார ைவத்தியசாைலயில் உள்ள CT 

scanner பᾨதைடந்த நிைலயில் காணப்பᾌகின்றᾐ. இதனால், 
அங்குள்ள ேநாயாளிகைள அம்பாைறக்குக் ெகாண்ᾌெசன்ᾠ 
பாிகாிக்கேவண்ᾊய நிைலைம காணப்பᾌகின்றᾐ. இதனால், 
பல உயிர்கள் காᾫெகாள்ளப்படக்கூᾊய ᾐர்ப்பாக்கிய 
நிைலைம காணப்பᾌகின்றᾐ. எனேவ, இந்த விடயத்திᾤம் 
சுகாதார அைமச்சு கவனம் ெசᾤத்தேவண்ᾊய ேதைவயிᾞக் 
கின்றᾐ. ஏெனன்றால், நாங்கள் வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் 
எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகைளக் கூᾠகின்ற இவ் 
ேவைளயில், இந்த அைவயில் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர்கள் 
பலர் இல்லாதிᾞப்பᾐ எங்கᾦக்கு ேவதைனையத் தᾞகின்ற 
ஒᾞ விடயமாக அைமந்திᾞக்கின்றᾐ என்பைதக் கூறிைவக்க 
விᾞம்ᾗகின்ேறன்.  

இன்ᾔெமாᾞ விடயம் இᾞக்கின்றᾐ. அதாவᾐ, 
நியமனங்கைள வழங்குகின்றேபாᾐ, தமிழ் அைமச்சராக 
இᾞந்தால் அவர் தமிழர்கைள மாத்திரம் கᾞத்திற்ெகாள்வᾐம் 
தவᾠ; ᾙஸ்ᾢம் அைமச்சராக இᾞந்தால் அவர் ᾙஸ்ᾢம்கைள 
மாத்திரம் கவனத்திற்ெகாள்வᾐம் தவᾠ; சிங்கள அைமச்சராக 
இᾞந்தால், அவர் சிங்களவர்கைள மாத்திரம் கவனத்திற் 
ெகாள்வᾐம் தவᾠ. அந்த வைகயில் இன்ᾔெமாᾞ தகவல் 
எங்கᾦக்குக் கிைடத்திᾞக்கின்றᾐ. நீர் வழங்கல் வᾊகால 
ைமப்ᾗச் சைபயினால் மட்டக்களப்ᾗ, அக்கைரப்பற்ᾠ, 
திᾞேகாணமைல, அம்பாைற ஆகிய மாவட்டங்களில் 
வழங்கப்பட்ட நியமனங்களில் 233 ேபர் சிற்ᾡழியர்களாக 
நியமிக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றார்கள். இந்நியமனத்தின்ேபாᾐ நைட 
ெபற்ற இன்ᾔெமாᾞ ேவதைனயான சம்பவத்ைதச் 
சுட்ᾊக்காட்ட விᾞம்ᾗகின்ேறன். இந்நியமனத்தில் 208 ேபர் 
ᾙஸ்ᾢம் சேகாதரர்களாக இᾞக்கின்றார்கள்; 20 ேபர் சிங்களச் 
சேகாதரர்களாக இᾞக்கின்றார்கள்; 05 ேபர் மாத்திரம் தமிழ் 
சேகாதரர்களாக இᾞக்கின்றார்கள். எனேவ, நல்லாட்சி 
என்கின்ற விடயத்ைதப் பற்றி நாங்கள் மிகᾫம் சிலாகித்ᾐக் 
கூறிக்ெகாண்ᾊᾞக்கின்ற இந்த ேவைளயில், நியமனங்கள் 
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வழங்கப்பᾌகின்றேபாᾐ காட்டப்பᾌகின்ற இவ்வாறான 
பாரபட்சங்கள் - பக்கச்சார்ᾗகள், அரசியல் பார்ைவ அல்லᾐ 
இனப் பார்ைவ என்பன நல்லாட்சி பற்றிய விடயத்தில் 
எங்கைள நம்பிக்ைக இழக்கச் ெசய்கின்றன என்பைதᾜம் நான் 
இந்த இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள விᾞம்ᾗகின்ேறன். ஒᾞ தமிழ் 
அைமச்சர் தமிழர்கைள மாத்திரம் கவனத்தில் ெகாள்வᾐ, ஒᾞ 
சிங்கள அைமச்சர் சிங்களவர்கைள மாத்திரம் கவனத்தில் 
ெகாள்வᾐ, ஒᾞ ᾙஸ்ᾢம் அைமச்சர் ᾙஸ்ᾢம்கைள மாத்திரம் 
கவனத்தில் ெகாள்வᾐ பல்ᾢன மக்கள் வாழ்கின்ற, மக்கள் 
ஒᾞைமப்பாட்ᾌடன் வாழேவண்ᾌம் என்ᾠ எதிர்பார்க்கப் 
பᾌகின்ற ஒᾞ காலச் சூழ்நிைலயில் சந்ேதகத்ைத ஏற்பᾌத்தக் 
கூᾊய அல்லᾐ நம்பகத்தன்ைமைய இழக்கச் ெசய்யக்கூᾊய 
ஒᾞ விடயமாக அைமந்திᾞக்கின்றᾐ என்பைதᾜம் நான் இந்தப் 
ᾗள்ளிவிபரத்தின் ஊடாக உங்கᾦக்கு எᾌத்ᾐக்கூற 
விᾞம்ᾗகின்ேறன்.  

அᾌத்ᾐ, கிழக்கு மாகாணம், வடக்கு மாகாணம் ஏன், ெதன் 
பகுதிகளிᾤம்கூட இᾞக்கின்ற ெபாியெதாᾞ பிரச்சிைன 
குᾊநீர்ப் பிரச்சிைனயாகும். மட்டக்களப்ᾗ மாவட்டத்தில் 
உன்னிச்ைசக் குளத்திᾢᾞந்ᾐ பல இடங்கᾦக்கு நீைர 
வழங்கினாᾤம் அதன் பக்கத்திᾤள்ள கிராமங்கᾦக்கு 
இன்னᾙம் குᾊநீைர வழங்க ᾙᾊயவில்ைல. அதற்கான 
ேவைலகள் நடக்கின்றன என்பைத ஒத்ᾐக்ெகாண்டாᾤம், 
ெசங்கலᾊயிᾢᾞந்ᾐ ᾗல்ᾤமைல வைர காணப்பᾌகின்ற 
ெகாᾌவாமᾌ, ேவப்ைபெவட்ᾌவான், இᾤப்ைபயᾊச்ேசைன, 
ேகாப்பாெவளி, ெவᾢக்காக்கண்ᾊ, மாவிைலயாᾠ, கித்ᾐள், 
ᾗல்ᾤமைல, உᾠகாமம் ேபான்ற இடங்கᾦக்கு இன்னᾙம் 
குᾊநீர் வசதிகள் ெசய்ᾐ ெகாᾌக்கப்படவில்ைல. எனேவ 
உᾠகாமம் என்ᾔம் இடத்தில் ஒᾞ நீர் சுத்திகாிப்ᾗ நிைலயத்ைத 
ஏற்பᾌத்ᾐவதன்ᾚலம் குறித்த இடங்கᾦக்குக் குᾊநீைர 
வழங்குவதற்கு ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் விைரவில் உாிய 
நடவᾊக்ைக எᾌக்க ேவண்ᾌம். 

வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் ᾜத்தத்தின் பின்னர் எதிர் 
ேநாக்குகின்ற பல்ேவᾠபட்ட பிரச்சிைனகைள இந்தக் குᾠகிய 
ேநரத்ᾐக்குள் சுட்ᾊக்காட்ᾊயிᾞக்கின்ேறாம். இப்ெபாᾨᾐ 
இந்தப் பாராᾦமன்றத்தில் குறித்த அைமச்சர்கள் இᾞந் 
திᾞந்தால் அவற்ᾠக்குப் பதிᾢᾠக்கக்கூᾊய ஒᾞ சந்தர்ப்பம் 
ஏற்பட்ᾊᾞக்கும். இᾞந்தாᾤம், இந்த உைர பதிᾫ 
ெசய்யப்பᾌகின்ற ஹன்சாட் அறிக்ைகயிைனயாவᾐ அவர்கள் 
வாசித்தறிந்ᾐ, இந்தக் குைறபாᾌகைள நிவர்த்தி ெசய்ய 
ேவண்ᾌம். அத்ᾐடன், வடக்கு, கிழக்கில் தமிழ் மக்களாக 
இᾞக்கட்ᾌம், தமிழ் ேபசுகின்ற ᾙஸ்ᾢம் மக்களாக 
இᾞக்கட்ᾌம், ஏன் சிங்கள மக்களாக இᾞக்கட்ᾌம் அவர்கள் 
அங்கு எதிர்ேநாக்குகின்ற பல்ேவᾠபட்ட பிரச்சிைனகைளᾜம் 
தீர்த்ᾐைவத்ᾐ, உண்ைமயாகேவ நல்லாட்சி நைடெபᾠ 
கின்றᾐ என்ற விடயத்ைத அரசாங்கம் இனிவᾞம் காலங்களி 
லாவᾐ மக்கᾦக்கு ெவளிப்பᾌத்த ேவண்ᾌம் என்ᾠம் கூறி, 
அைமகின்ேறன். நன்றி. 
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(மாண்ᾗமிகு ᾙஹம்மᾐ இப்ராஹிம் ᾙஹம்மᾐ மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கேள, 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் ெபாᾐமக்கள் எதிர்ேநாக்கு 
கின்ற பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பான ஒத்திைவப்ᾗேவைள 
விவாதத்திேல கலந்ᾐெகாண்ᾌ ேபசுவதற்கு வாய்ப்ᾗக் 
கிைடத்தைமக்காக மகிழ்ச்சியைடகின்ற அேதேவைள, எனக்கு 
ஒᾐக்கப்பட்ᾌள்ள இந்தக் குᾠகிய ேநரத்ᾐக்குள் இரத்தினச் 
சுᾞக்கமாகச் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட விᾞம்ᾗகின்ேறன்.   

நல்லாட்சி ெகாண்ᾌவரப்பட்ᾌ, ᾗதிய ஜனாதிபதி அவர்கள் 
உᾞவாக்கப்பட்ᾌ ஒன்றைர வᾞடங்கள் தாண்ᾊய நிைலயிᾤம் 
வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பாக ஆராய்வதற்கான ஒᾞ பிேரரைணையக் 
ெகாண்ᾌவர ேநர்ந்தைதயிட்ᾌ நான் மனவᾞத்த 
மைடகின்ேறன். இᾐ ஒᾞ ᾐரதிᾞஷ்டவசமான நிைலைம 
யாகும். கடந்த அரசாங்கங்களால் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங் 
களிேல சிᾠபான்ைமச் சᾚகத்தினர் பல வைகயிᾤம் 
பᾌேமாசமாக நடத்தப்பட்டார்கள் என்பᾐ எல்ேலாᾞம் அறிந்த 
உண்ைம. அதனால்தான் இரத்தம் ேதாய்ந்த ᾙப்பᾐ வᾞட 
ᾜத்தத்ᾐக்கு நாங்கள் எல்ேலாᾞம் ᾙகம் ெகாᾌத்திᾞந்ேதாம்; 
அதᾔைடய கஷ்ட நஷ்டங்கைள அᾔபவித்ேதாம். அதன் 
விைளவாகேவ கடந்த ஜனாதிபதித் ேதர்தᾢேல ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்கᾦைடய குணாம்சம், ெகாள்ைக பற்றிய எந்தத் 
ெதளிᾫமில்லாத நிைலயிᾤம் வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்திேல 
ெபᾞம்பான்ைமயாகᾫள்ள தமிழ், ᾙஸ்ᾢம் மக்கள் அவᾞக்கு 
வாக்களித்ᾐ, ஜனாதிபதியாகத் ெதாிᾫெசய்தார்கள். இந்த 
ஒன்றைர வᾞடங்கᾦக்குப் பின்ᾗம் வடக்கு, கிழக்கு 
மக்கᾦைடய பிரச்சிைனகள் தீர்ந்ததாக இல்ைல. ᾗதிய 
ஜனாதிபதிᾚலம் நல்லாட்சி ஏற்பᾌத்தப்பட்டைதயிட்ᾌ 
நிம்மதிப் ெபᾞᾚச்சு விட்ட மக்கள், மன ஆᾠதலைடந்த 
மக்கள், தற்ேபாᾐ நம்பிக்ைக இழந்திᾞக்கின்றார்கள். 
அவர்கᾦைடய பிரச்சிைனகள் இன்னᾙம் நீᾠᾘத்த 
ெநᾞப்பாகேவ இᾞந்ᾐெகாண்ᾊᾞக்கின்றன என்பைத இங்ேக 
ெசால்வதில் எனக்கு எவ்வித சங்கடᾙம் கிைடயாᾐ.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிேல ᾜத்தம் காரணமாகக் 
குᾊெபயர்ந்தவர்கைள மீளக் குᾊயமர்த்ᾐகின்ற ேவைலத் 
திட்டத்ைத எங்கᾦைடய இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் மிக 
விைரவாக ேமற்ெகாள்ள ேவண்ᾌம் என்பேத என்ᾔைடய 
அன்பான விண்ணப்பமாகும். வடக்கிேல குᾊெபயர்ந்ᾐள்ள 
தமிழ்ச் சேகாதரர்கைளக் குᾊயமர்த்ᾐவᾐ ேபான்ᾠ, 
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ட சூழᾢேல குᾊெபயர்ந்த ᾙஸ்ᾢம்  
மக்கைளக் குᾊயமர்த்ᾐகின்ற ஒᾞ ேவைலத்திட்டம் அவர்களᾐ 
விᾞப்பத்ைதப் ெபற்ᾠ நிச்சயமாக, மிக விைரவாக 
ஆரம்பிக்கப்பட ேவண்ᾌம். அேதேபான்ᾠ கிழக்கிேல, 
குறிப்பாக என்ᾔைடய ேதர்தல் ெதாகுதியிேல மல்கம்பிட்ᾊ, 
ஹிஜ்ஜிராᾗரம், ᾪரச்ேசாைல, ஏத்தாைழக்குளம் ேபான்ற 
பிரேதசங்களிேல இன்னᾙம் மக்கள் மீளக்குᾊேயறாத 
நிைலைம காணப்பᾌகின்றᾐ. அவர்கᾦக்குத் ேதைவயான 
அᾊப்பைட வசதிகைளப் ெபற்ᾠக்ெகாᾌத்ᾐ அவர்கைளᾜம் 
மீளக் குᾊேயற்ᾠகின்ற பணிையச் சம்பந்தப்பட்ட 
திைணக்களᾙம் அைமச்சும் ேமற்ெகாள்ள ேவண்ᾌம் 
என்பைதᾜம் இந்த உயர் சைபயிேல ெதாிவித்ᾐக்ெகாள்ள 
விᾞம்ᾗகின்ேறன்.   

அᾐமாத்திரமன்றி, இந்த ᾙᾨத் ேதசத்திᾤேம இல்லாத 
காணிப் பிரச்சிைன வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
மாத்திரேம இᾞந்ᾐவந்திᾞக்கின்றᾐ; இன்னᾙம் இᾞந்ᾐ 
ெகாண்ேடயிᾞக்கின்றᾐ.  பிறந்ᾐ வளர்ந்த, ᾓற்ᾠக்கணக்கான 
வᾞடங்கள் வாழ்ந்த அவர்கᾦைடய ᾘமிகᾦக்கு உாித்ᾐம் 
உாிைமப் பத்திரங்கᾦம் இᾞந்தேபாᾐம், அவர்கᾦைடய 
நிலங்கைளக் கபளீகரம் ெசய்த நடவᾊக்ைககள் இங்ேக 
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அறிக்ைகயிடப்பட்ᾊᾞக்கின்றன. அவர்கᾦைடய ஜீவேனா 
பாயத்திற்காகச் ெசய்ᾐவந்த விவசாயத்ைத ேமற்ெகாள்ள 
ᾙᾊயாமல் அவர்கᾦைடய விவசாயக் காணிகள் பல்ேவᾠ 
வழிகளிேல திட்டமிட்ட ᾙைறயில் பறிᾙதல் ெசய்யப் 
பட்ᾌள்ளன. இந்த நல்லாட்சி வந்ததன் பின்னர் அதற்குத் தீர்ᾫ 
கிைடக்குெமன நம்பியிᾞந்த மக்கள் இன்ᾠ பᾊப்பᾊயாக அந்த 
நம்பிக்ைகைய இழந்ᾐெகாண்ᾊᾞக்கிறார்கள். குறிப்பாக, நான் 
பிரதிநிதித்ᾐவப்பᾌத்ᾐம் அம்பாைற மாவட்டத்திேல 
பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகளில் இன்ᾠ மக்கள் 
தங்கᾦைடய விவசாயத்ைத ேமற்ெகாள்ள ᾙᾊயாமல் 
தᾌக்கப்பட்ᾊᾞக்கிறார்கள். வரலாᾠ ெதாியாத அரச 
அதிகாாிகள் இந்த மாவட்டத்தில் இᾞக்கிறார்கள் என்பைத 
நிைனக்கும்ேபாᾐ மிகᾫம் மனவᾞத்தப்பட ேவண்ᾊயதாக  
இᾞக்கின்றᾐ.  

ஒᾞ காலத்திேல ெபாத்ᾐவில் ᾙᾨவᾐம் ெபாத்ᾐவில் 
பிரேதச ெசயலகத்தின்கீழ் இᾞந்தேபாᾐ வழங்கப்பட்ட   
ெநற்காணிகᾦக்கான உாிமப் பத்திரங்கைளத் தற்ேபாᾐ 
ᾗதிதாக உᾞவாக்கப்பட்ᾊᾞக்கின்ற லகுகல பிரேதச 
ெசயலகத்தின் பிரேதசச் ெசயலாளர் அவர்கள் ஏற்ᾠக்ெகாள்ள 
ᾙᾊயாெதன்ᾠ ெசால்ᾤகின்றார். இᾐ நைகப்ᾗக்குாிய 
விடயமாகும். இவ்வாறான விடயங்கள் அந்த மாவட்டத்திேல 
காணப்பᾌவᾐ ᾐரதிᾞஷ்டவசமானᾐ. அᾐேபான்ᾠதான் 
ஆைலயᾊேவம்ᾗ என்ற பிரேதச ெசயலகப் பிாிᾫ ᾗதிதாக 
உᾞவாக்கப்பட்ᾊᾞந்தாᾤம் அந்தப் பிரேதசᾙம் அக்கைரப் 
பற்ᾠப் பிரேதச ெசயலத்தின்கீழ் இᾞந்தேபாᾐ அப்ேபாதிᾞந்த 
நிᾞவாகத்தினால் வழங்கப்பட்ட காணி உாிமப் பத்திரங்கைளத் 
தற்ேபாᾐ ஒᾞ ெபாᾞட்டாகக் ெகாள்ளாமல் அந்தக் காணி 
உாிைமயாளர்கள் நடத்தப்பᾌவᾐ ᾐரதிᾞஷ்டவசமானᾐம் 
கண்ᾊக்கத்தக்கᾐமாகும்.  

சம்மாந்ᾐைறையப் ெபாᾠத்தவைரயில், அம்பாைற 
எல்ைலக் கிராமத்திேல காணப்பᾌகின்ற கறங்காய் என்ᾠ 
ெசால்லப்பᾌகின்ற ᾓற்ᾠக்கணக்கான தமிழ், ᾙஸ்ᾢம் 
மக்கᾦக்கு உாித்தான காணிகளில் அவர்கள் நீண்டகாலமாக 
ேமற்ெகாண்ᾌ வந்த ெநற்பயிற்ெசய்ைகையச் ெசய்ய 
ᾙᾊயாமல் தᾌக்கப்பட்ᾌக் ெகாண்ᾊᾞக்கிறார்கள்.  'தயட்ட 
கிᾞள' நிகழ்ச்சித் திட்டத்ᾐக்காகக் ெகாண்ᾌவரப்பட்ட 
இராᾎவத்தினர் அந்தக் காணிகளிேல தற்காᾢகமாக 
அமர்த்தப்பட்டனர். ஆயிᾔம், அவர்கᾦைடய பிᾊயிேலேய 
இன்னᾙம் அைவ இᾞந்ᾐெகாண்ᾊᾞக்கின்றன. அைதவிட, 
இந்தக் காணிகளில் தனியாᾞைடய அட்டகாசங்கள் ᾚலமாக 
அத்ᾐமீறி, அடாத்தாக, ெபᾞம்பான்ைமச் சᾚகத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள்  விவசாயத்ைத  ேமற்ெகாள்கின்றனர்.  

அᾐேபாலேவ, எந்தெவாᾞ விவசாய அைமப்ᾗகளினாேலா 
அல்லᾐ விவசாயிகளினாேலா ேவண்ᾌேகாள் எᾐᾫம் 
விᾌக்கப்படாத நிைலயில், வளத்தாப்பிட்ᾊக் குளத்திᾔைடய 
நீர்மட்டத்ைத 3 அᾊயால் உயர்த்தேவண்ᾌெமன்ற ஒᾞ 
தீர்மானம் எᾌக்கப்பட்டᾐ. எந்தெவாᾞ ேதைவᾜமில்லாத 
நிைலயில் அவ்வாᾠ நீர் மட்டத்ைத உயர்த்ᾐவதன்ᾚலமாகப் 
பல ᾓற்ᾠக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகள் நீாில் ᾚழ்கக்கூᾊய 
அபாயம் இᾞக்கின்றᾐ. கடந்த அரசாங்கத்தினால் இவ் 
வாறான திட்டமிட்ட சதியானᾐ ேமற்ெகாள்ளப்பட்டᾐ ஓர் 
ஆச்சாியமான விடயமல்ல. ஆனால், அதற்கான தீர்விைன 
இந்தப் ᾗதிய அரசாங்கம், 'நல்லாட்சி' என்ᾠ கூறப்பᾌகின்ற 
இந்த அரசாங்கம் வழங்கத் தவᾠவதானᾐ அல்லᾐ 
தாமதிப்பதானᾐ எந்தவைகயிᾤம் ஏற்ᾗைடயதல்ல. 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கேள, கடந்த 
சுனாமியின்ேபாᾐ பாதிக்கப்பட்ட மக்கᾦக்கு வழங்குவதற்காக 
சᾬதி அேரபிய அரசாங்கத்தின் ெதாண்ᾌ நிᾠவனம் ஒன்றின் 

நிதிெயாᾐக்கீட்ᾊன் ᾚலமாகப் பலேகாᾊ ᾟபாய் ெசலவில் 
550 ᾪᾌகள் அக்கைரப்பற்ᾠப் பிரேதசத்தில் 
உᾞவாக்கப்பட்டன. அந்த ᾪட்ᾌத்திட்டம் இன்ᾠ பாழைடந்ᾐ 
காணப்பᾌவᾐ  ᾐரதிᾞஷ்டவசமானதாகும். பாதிக்கப்பட்ட 
மக்கᾦக்குச் ேசரேவண்ᾊய அந்த ᾪᾌகைளப் 
ெபற்ᾠக்ெகாᾌப்பதற்குத் தைடேயற்பᾌத்ᾐம் விதத்தில் 
இனவாதிகளால் நீதிமன்றத்திேல  ெதாᾌக்கப்பட்ட வழக்கின் 
காரணமாக அந்த ᾪᾌகள் வழங்கப்படாமல் இᾞந்தன. 
2009ஆம் ஆண்ᾌ உச்ச நீதிமன்றத் தினால் வழங்கப்பட்ட 
தீர்ப்ᾗக்கு அைமயேவᾔம் அந்த ᾪᾌகள் இன்னᾙம் 
வழங்கப்படாமல் தாமதிக்கப்பᾌவைத எந்த வைகயிேல, 
யாரால் நியாயப்பᾌத்த ᾙᾊᾜம்? என்ற ேகள்விைய இந்த உயர் 
சைபயிேல விᾌக்க விᾞம்ᾗகின்ேறன். ஆகேவ, நீதிமன்றத் 
தீர்ப்ᾗக்கு ஏற்றவைகயில், அதாவᾐ, குறித்த ᾪᾌகைள ᾚன்ᾠ 
இனத்தவர்கᾦக்கும் வழங்க ேவண்ᾌெமன்ற தீர்ப்ᾗக்கு 
அைமய, அந்த ᾪᾌகள் திᾞத்தப்பட்ᾌ மிக விைரவில் 
உாியவர்கᾦக்கு வழங்கப்பட ேவண்ᾌெமன்ᾠ கூறிக்ெகாள்ள 
விᾞம்ᾗகின்ேறன்.  

இᾠதியாக, இலங்ைகயின் எல்லாப் பிரேதசங்களிᾤம் 
விவசாயத்ைத அபிவிᾞத்தி ெசய்ய ேவண்ᾌெமன்ற ேநாக்கில் 
கடந்த பத்ᾐ வᾞடங்கᾦக்கு ᾙன்ᾗ விவசாய ஆராய்ச்சி, 
உற்பத்தி உதவியாளர் என்ற ஒᾞ ᾗதிய நியமனம் 
வழங்கப்பட்ᾊᾞந்தᾐ.  நாᾌ ᾘராᾫம் 9,600 ேபர் விவசாய 
ஆராய்ச்சி, உற்பத்தி உதவியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்ᾊᾞக் 
கிறார்கள். 
 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ᾙஹம்மᾐ இப்ராஹிம் ᾙஹம்மᾐ மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Sir, give me one more minute, please.  
ஆனால், கிழக்கு மாகாணத்திேல குறிப்பாக தமிழ், ᾙஸ்ᾢம் 

பிரேதசங்களிேல அந்த நியமனங்கள் வழங்கப்படவில்ைல. 
வடக்கிᾤம் அவ்வாறான நிைலைமதான் காணப்பᾌவதாக 
நான் நம்ᾗகிேறன். அதிᾤம் குறிப்பாக அம்பாைற மாவட் 
டத்திேல தமிழ், ᾙஸ்ᾢம் பிரேதசங்கைளத் தவிர ஏைனய 
பிரேதசங்களில் அந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட்ᾊᾞக்கின்றன. 
தமிழ், ᾙஸ்ᾢம் பிரேதசங்களில் அந்த நியமனங்கைள 
வழங்கும் எண்ணம் இᾞந்திᾞந்தால் ஆயிரத்ᾐக்கும் 
ேமற்பட்டவர்கᾦக்கு வழங்கியிᾞக்க ᾙᾊᾜம். ஆகேவ, 
அᾊப்பைட உாிைமகைளக் கூட மீᾠகின்ற இந்த 
நிைலைமைய இந்த நல்லாட்சியில் ெதாடர்ந்ᾐம் அங்கீகாிக்க 
ᾙᾊயாᾐ; அதைன ஏற்ᾠக் ெகாள்ளᾫம் ᾙᾊயாᾐ என்பைத 
உள்வாங்கி, மிக அவசரமாக இந்த நியமனங்கைள கிழக்கு 
மாகாண தமிழ், ᾙஸ்ᾢம் பிரேதசங்கᾦக்கும் வழங்க 
ேவண்ᾌம். அேதேபான்ᾠ வடக்கிேல அந்த நியமனம் 
வழங்கப்படாதிᾞந்தால் அந்த பிரேதசத்ᾐக்கும் இந்த விவசாய 
ஆராய்ச்சி உற்பத்தி உதவியாளர் என்ற நியமனங்கைள வழங்க 
ேவண்ᾌம். அந்தவைகயில்,  இைளஞர்கᾦக்கு அந்த 
நியமனங்கைளப் ெபᾠவதற்குாிய வாய்ப்ைப வழங்க 
ேவண்ᾌம். தங்கᾦைடய வாழ்வாதாரத் ெதாழிலாக 
ேமற்ெகாள்கின்ற விவசாயத்ைத ஏைனய பிரேதச மக்கைளப் 
ேபான்ᾠ அவர்கᾦம் ஆக்க ᾘர்வமான ᾙைறயிேல 
ேமற்ெகாள்ள வழிசைமப்பதற்குச் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சு 
ᾙன்வர ேவண்ᾌெமன்ᾠ ேகட்ᾌ, விைடெபᾠகின்ேறன். 
நன்றி.   
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[6.25p.m.] 
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண்ᾗமிகு ெசயிட் அᾢ ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Thank you, Hon. Presiding Member, for giving me 
this opportunity. First and foremost, let met thank the 
Hon. R. Sampanthan, the Leader of the Opposition, for 
moving this Adjournment Motion which has given an 
opportunity for all of us to discuss various grievances and 
issues that we are facing in the Northern and the Eastern 
Provinces.   

Sir, as you are well aware, almost for three decades, 
1983 - 2009, due to conflict situation prevailed in the 
Northern and the Eastern Provinces and its peripheral 
areas, its populace had economically been starved.  More 
significantly, we have been tragically compelled to lose 
our livelihoods, assets and hundreds of our family 
members.  The infrastructural, physical and structural 
facilities of many villages and towns were badly damaged 
and one such town of the Eastern Province which was 
badly affected was Eravur, which is my hometown. 
Public and civil properties were affected.  For example, 
the Eravur Police Station was overrun by terrorists and 
burned to ashes; public market, Eravur Town Council 
building and the library had totally been destroyed. The 
entire town of Eravur was considered as a refugee camp 
and there was a standstill in all our day-to-day activities 
much more so compared to other towns in the District.  

Furthermore, we were deprived of development in 
every aspect  and we were forcefully pushed backward. 
With post-conflict development, as normalcy has now 
been restored and good governance is now in effect, we 
hope that we can be a great strength to His Excellency the 
President and to the Hon. Prime Minister in their sincere 
efforts to steer the country towards political stability, 
improve our economy with sustainable development and 
bring back glory to our motherland. 

Hon. Presiding Member, many matters have been 
discussed here. Many of our lands are occupied by the Sri 
Lankan Armed Forces. Although they say demilitarization 
is taking place, still those lands are not released. At this 
juncture, we intend to develop the affected areas and have 
identified many aspects on a priority basis.  One such 
aspect is the relocation of the Eravur Police Station to a 
more suitable premises and release the current property to 
its owners.  For over 25 years, the Eravur Police Station 
has been utilizing private properties for its use.  The 
police station, barracks, officer's quarters and police car 
park are located there.  One such property occupied by the 
Eravur Police belongs to Aligarh Central College, a 
burgeoning National School in Eravur, which is currently 
in dire requirement for more space in order to provide 
further facilities for its students.  Actually, this contiguous 

land to the school is currently occupied by the police is a 
dire need for this school. Therefore, Sir, the police, civil 
society organizations, the Local Authority of Eravur and 
general public have come to a mutual conclusion that it is 
imperative to relocate the police station to another 
suitable property with ample amenities can be offered to 
the officers in one large complex to serve the needs of the 
populace.  Thereby, they can release the land to the 
school and other properties to the relevant landowners.  

இந்த நிைலைமயிேல மட்டக்களப்ᾗ மாவட்டத்திேல 
எங்கᾦக்கு நிைறயப் பிரச்சிைனகள் இᾞந்ᾐெகாண்ᾊᾞக் 
கின்றன. இன்ᾠ நல்லாட்சி மலர்ந்திᾞக்கின்ற இந்தக் 
காலகட்டத்திேல மட்டக்களப்ᾗ மாவட்டத்தில் தங்களின் 
பாரம்பாிய விவசாயக் கிராமங்களான இᾞᾓᾠவில், ᾡகம், 
வᾊச்சல், ேகாப்பாெவளி ேபான்ற பல கிராமங்களில் வாழ்ந்த 
மக்கள், 1985, 1990ஆம் ஆண்ᾌகளில் ஏற்பட்ட  வன்ெசயல் 
காலங்களில் இடம்ெபயர்ந்ᾐ ஏறாᾬர் நகரத்தில் திறந்தெவளி 
அகதி ᾙகாமில் இᾞ தசாப்தங்களாக இன்னᾙம் வாழ்ந்ᾐ 
வᾞகிறார்கள். இவர்கள் ெசாந்த நிலங்களில் குᾊேயᾠவதற்கும் 
விவசாயம், மீன்பிᾊ, கால்நைட வளர்ப்ᾗ ேபான்ற பாரம்பாிய 
ெதாழில்கைள ேமற்ெகாள்வதற்குமான எந்த வசதிகᾦம் 
இᾐவைர ெசய்ᾐெகாᾌக்கப்படவில்ைல. இவர்கள் தங்களின் 
பாரம்பாிய ெசாந்தக் காணிகᾦக்குச் ெசல்ᾤம்ேபாᾐ 
அக்காணிகள் ேவᾠநபர்களால் உாிைம ேகாரப்பᾌகின்றᾐ. 
இக்காணிகளின் உாிைமகைள உாியவர்கᾦக்குப் ெபற்ᾠக் 
ெகாᾌப்பதில் அதிகாாிகள் அக்கைறயின்றி, பாரபட்சமாக 
நடந்ᾐெகாள்கிறார்கள். உதாரணமாக, ஏறாᾬர் நகரத்ைத 
அண்ᾊயதாக மயிலம்பாெவளி கிராமத்தில் காணப்பᾌம் 
அஸ்மீர் மாவத்ைத என்ᾔம் பிரேதசத்தில் 1978ஆம் ஆண்ᾌ 
காணித் ᾐண்ᾌகள் அரசாங்கத்தினால் அைனத்ᾐ மக்கᾦக்கும் 
வழங்கப்பட்ᾊᾞந்தேபாதிᾤம், அக்காணிகளில் உாிய மக்கள் 
குᾊேயறி வாழவிடாᾐ தᾌக்கப்பᾌகிறார்கள். இேதநிைல 
உன்னிச்ைச இᾞᾓᾞவில் பிரேதசத்திᾤம் காணப்பᾌகின்றᾐ. 
ஏறாᾬர்ப் பிரேதசத்தில் ᾪᾊன்றிᾜம் ᾪட்ᾌக்கான காணி 
யின்றிᾜம் ᾜத்தத்தினால் இடம்ெபயர்ந்ᾐ அல்லற்பᾌம் இந்த 
மக்கᾦக்கு அரச காணிகைளப் பகிர்ந்தளிக்க இᾐவைர எவ்வித 
நடவᾊக்ைககᾦம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. இந்த 
மக்கᾦக்காக மாதிாி ᾪடைமப்ᾗத் திட்டம்கூட  உᾞவாக்கப் 
படவில்ைல.  

வாழ்வாதார, ᾗனர்வாழ்ᾫ நடவᾊக்ைககைள எᾌத்ᾐக் 
ெகாண்டால், இந்த மாவட்டங்களிᾤள்ள எங்களᾐ பிரேதசங் 
களில் ᾗனர்வாழ்ᾫ நடவᾊக்ைகள், வாழ்வாதார உதவிகள் 
வழங்குதல் ேபான்ற ெசயற்பாᾌகளில் அரச சார்பற்ற 
நிᾠவனங்கள்கூட கூᾊய அக்கைற காட்ᾌவதில்ைல. 
கண்ᾐைடப்ᾗக்காக மாத்திரம் ஒᾞசில நிᾠவனங்கள் ெசயற்பᾌ 
கின்றன. ᾜத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கᾦக்கு உைடைம 
கᾦக்கான, உயிாிழப்ᾗகᾦக்கான நஷ்டஈᾌகள் இᾐவைர 
வழங்கப்படாத காரணத்தினால் பலர் ெதாடர்ந்ᾐம் ைகேயந்ᾐ 
கின்ற  நிைலயிேலேய வாழ்ந்ᾐவᾞகின்றனர்.  

ேமᾤம், எமᾐ பிரேதசத்தில் நாட்ᾌக்காக உயிர்நீத்த பல 
பாᾐகாப்ᾗ உத்திேயாகத்தர்களின் குᾌம்பங்கᾦக்கு வழங்கப் 
பட்ᾌ வந்த உபகாரச் சம்பளம்கூட இைடநிᾠத்தப் பட்ᾌள்ளᾐ. 
அவர்களின் மரணங்கள் எவ்வாᾠ நடந்தெதன இᾐவைர 
உᾠதிப்பᾌத்தப்படவில்ைல. வாழ்வாதாரத்திற்காக மீன்பிᾊத் 
ெதாழிᾢல் ஈᾌபᾌகின்ற மக்கள் ᾜத்த காலத்தில் இடம் 
ெபயர்ந்ᾐ நன்னீர் மீன்பிᾊத் ெதாழிைல ேமற்ெகாண்டார்கள். 
அந்த மக்கᾦக்கு மீன்பிᾊத் ெதாழிைலத் ெதாடர்ந்ᾐ 
ெசய்வதற்கு வசதிகள் ெசய்ᾐ ெகாᾌக்கப்பட ேவண்ᾌெமன்ᾠ  
ேகட்ᾌக்ெகாள்கின்ேறன். அதற்கான தைடகள் நீக்கப்பட 
ேவண்ᾌம். ேமᾤம், உவர்நீர் வாவிகளில் மீன்பிᾊத் ெதாழிைல 
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ேமற்ெகாள்ள வசதிகᾦம் ெசய்ᾐ ெகாᾌக்கப்பட ேவண்ᾌம். 
எனᾐ பிரேதசமான ஏறாᾬᾞக்கு அண்மித்ᾐ இᾞக்கின்ற 
சᾫக்கᾊ, ᾗன்னக்குடா, கᾦவங்ேகணி ேபான்ற கடல் வளம் 
மிக்க பகுதிகளில் அைனத்ᾐ மீனவர்கᾦக்கும் பாரபட்சமின்றி 
மீன்பிᾊப்பதற்கான அᾔமதி வழங்கப்பட ேவண்ᾌம்.  

எங்களᾐ பகுதிகளில் எத்தைனேயா குளங்கள் 
ᾑர்ந்ᾐேபாயிᾞக்கின்றன. ேதாைடயᾊயாற்ᾠ ெவள்ளத்தᾌப்ᾗ 
ᾙறிᾫ மற்ᾠம் பாலங்கள், அைணக்கட்ᾌக்கள் என்பனᾫம் 
ᾑாந்்ᾐேபாயிᾞக்கின்றன. இவ்வாᾠ ᾑர்ந்ᾐேபாயிᾞப்ப 
வற்ᾠக்கு ᾙன்ᾔாிைம ெகாᾌத்ᾐ அவற்ைறப் ᾗனரைமத்ᾐ 
விவசாய மக்களின் ேமம்பாட்ᾌக்கு நல்லெதாᾞ வழிசைமத்ᾐக் 
ெகாᾌக்க ேவண்ᾌம். அᾐமாத்திரமல்லாமல், 2016ஆம் ஆண்ᾌ 
Ministry of Irrigation and Water Resources Management 
க்காக நிதி அைமச்சின் consolidated budget இேல 
Amalgamation of Rugam and Kitulwewa Tanks project க்ெகன 
நிதி ஒᾐக்கியிᾞக்கிறார்கள். எங்கைளப் ெபாᾠத் தவைரயில் 
இᾐ மிகᾫம் ᾙக்கியமான ஒᾞ project ஆகும்.  

This augmentation not only increases the extent of 
cultivable lands up to 25,000 acres, but will also enable 
the farmers to cultivate the entire extent of paddy lands in 
the Batticaloa District in both Yala and Maha Seasons as 
well as to cultivate various other crops such as fruits, 
plants and vegetables whilst developing poultry and 
livestock in the rest of the cultivatable areas, which will 
enhance the National Food Production Programme 2016-
2018 of His Excellency Maithripala Sirisena. Further, it is 
going to help us in climate resilience improvement along 
with mitigation of floods, which has been recurring every 
year during the monsoon season due to lack of proper 
water management. This facility will also provide 
drinking water for more than 200,000 people in the 
District.  

Having said that, let me thank you, Hon. Presiding 
Member, for giving me this opportunity to speak on this 
Adjournment Motion and now, it is time for breaking our 
Ramadan fast and this very moment I am hoping and 
praying with conviction for our communities would reach 
a meaningful solution for all our grievances and the plight  
we all have undergone.  

 Let me also thank the Hon. Leader of the Opposition 
for giving us an opportunity and by moving this 
Adjournment Motion and he has paved a platform to 
place all our grievances. Before, I conclude let me say 
that this has given us an opportunity like a trial as if the 
North and the East are going to be merged.  

Thank you very much. 
 

[6.37p.m.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்ᾗமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Presiding Member, I am happy to follow my 

Friend, the Hon. Seyed Ali Zahir Moulana, who made a 
case for the merger of the North and the East. I hope his 
sentiments will be duly regarded by his Party, the Sri 

Lanka Muslim Congress, of which he is the only Hon. 
Member in this House and the United National Party, 
which is leading the Government, as we discuss in the 
Constitutional Assembly, a permanent solution to the 
national question that has afflicted this country since 
Independence.  

In the last Parliament, we often used Adjournment 
Motions such as the one we are debating today - the 
situation in the North and East - to air the grievances of 
areas that had to recover from the war devastation. At 
those times, we wondered or we hoped for better times, 
times when the then Government would not be in office 
any longer or would change their mind and become 
progressive and that it will not be necessary for us to 
come to this august Assembly and speak of all of these 
grievances again. When a change came in January last 
year and then followed by the fullness of that change in 
August last year, we thought we have turned the pages 
and now it will not be necessary to air our grievances in 
public like this since we were also close partners who 
brought about that change in government. This 
Government is called the "Government that is 
implementing the principles of good governance". 

As the Mover of the Resolution, the Hon. Leader of 
the Opposition stated earlier in the day, "We definitely 
see a change in attitude from earlier times, but translating 
that change of attitude into action seems to be lacking" to 
the extent that the two speakers who preceded me, both 
of whom are part of the Government, were heard to 
complain about the situation in the Eastern Province. 
Both of them - one Hon. Member is from the Batticaloa 
District and the other is from the Ampara District - stated, 
although they are Members of the Government, that the 
North and the East have been neglected and that there are 
several issues that remain to be resolved. Sir, it is sad that 
we have to urge the Government in a debate such as this, 
but, in a sense, we are exercising this privilege - we have 
democracy to be able to speak with frankness and tell the 
Government now of the various issues that we have 
brought to their attention before making them public.  

The issue with regard to the release of lands was a 
crucial factor. Last year, at the Presidential Election or 
before that during the campaign, there was a definite 
promise that was given that all of the private lands will be 
released to the people - to the owners - for their 
resettlement. In fact, the intention of the Government was 
clear. In that, they moved in that aspect and released 
certain extents of land, both in the North and the East, but 
one-and-a-half years later, today, as we look back, we 
find that this is grossly inadequate, that so much more 
could have been done in a very short time.  

In fact, our expectation was that all of these should 
have been done within the 100-day Programme of the 
Government which started in January, 2015. 
Unfortunately, after one-and-a-half years, more than 70 
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per cent of that land that has been illegally occupied by 
the security forces still remain within the domain of the 
security forces.  

Similarly, if I am to highlight one other issue, is the 
issue of prisoners. I am highlighting that only for the 
reason that again a solemn promise was given in October 
last year; that before the 7th of November that a majority 
of these prisoners would be released. However, even to-
date that has not happened. So, it is well and good for the 
Government to say the right things as it did on the 14th of 
September, last year in the UN Human Rights Council 
when the Hon. Foreign Minister spoke and he was 
applauded for his frankness for the vision that he revealed 
to the world of a new Sri Lanka, an inclusive Sri Lanka, 
and itemized the reforms that this Government would 
bring about in this country.  

"Baby steps" have been taken and we do not deny that. 
But, they remain "baby steps". When a baby begins to 
walk, everyone applauds; people are happy that the baby 
is now standing up, taking the first few steps. Even if it 
falls, then it stands up; people are happy.  But after two or 
three years if the baby is still stumbling, still falling 
down, still only taking baby steps, then there is something 
radically wrong with that and that is what we find with 
this Government and that is why, today, it has become 
necessary for us to urge the Government to pull their 
socks up as it were and move and deliver seriously on the 
promises that they have given to the people of this 
country more than anybody else and also to the 
international community at large.  

Our people are frustrated naturally because you cannot 
keep promising them all the time and not delivering on 
those promises and therefore, this is a clarion call today to 
the Government to please speed up what they started 
doing in respect of all these matters that my Colleagues 
have spoken today. They have enumerated the difficulties 
that our people face in the areas of their occupation, in the 
allocation of jobs,  in the fishing industry where people of 
other districts and from other countries invade our space 
and make it impossible for our fishermen to make a 
living. One example is, recently six persons who did not 
speak a word of Tamil were appointed as labourers at the 
Jaffna Kachcheri. Is that just? Are there not many 
thousands who are jobless in those areas? Even to grades 
such as this, somebody who could be walking to the 
office from nearby places should be recruited. But, from 
far away places, from other districts, people are being 
sent. Now our people have naturally started asking the 
question as to whether there is any change at all. They are 
asking us, “Is there any difference between what we had 
to endure during the last Government and under this new 
Government?” They know that there is change, there is a 
sense of freedom, there is relaxation of various measures 
that were imposed by the previous Government.  

All that they are aware.  But, it must move on; it 
cannot stay there. People’s lives must be rebuilt. They 
must find their feet. They must be able to carry on with 
their living, make their own livelihood and live with 
dignity. That is still not possible for a majority of people 
who have suffered as a result of living in those areas in 
which violence ravaged for three decades or more.  

So, Sir, the Ministers who spoke today told us about 
various projects that they were implementing. We are 
thankful for all of that, and yet, we found all of them 
wholly inadequate to deal with a special situation of 
recovery from war devastation of three decades. There 
must be special attention with special programmes if 
those people are to get back to normal living, and we urge 
the Government to consider this very seriously, to take us 
into confidence. We have supported the change. We have 
supported this Government. We voted for the last Budget 
Proposals with this Government giving the Budget 
Proposals a two-thirds majority. But as can be observed, 
we are unable to continue to give that kind of 
unconditional support any more and we know the 
reasons. So, it is time that the Government takes this 
seriously and our appeal to both the President and the 
Prime Minister who, we know, intend well, to make the 
necessary changes, to bring about some kind of structural 
arrangements.  

It is not enough to tell the Hon. Ministers in charge of 
various subjects to consult us and work with us because 
that does not happen. The Hon. Minister for Resettlement 
was complaining bitterly that the Hon. Mavai 
Senathirajah has said that it is not possible to work with 
him and he said, “Hon. Senathirajah said that without 
foundation”. It is with foundation; it is for good reasons 
that those sentiments were expressed. We have not lightly 
made these complaints. So, when these complaints now 
start emerging from us, we appeal to the Government to 
please take this seriously. If you want to actually realize 
reconciliation in this country, actually make a change, 
turn over a new chapter, have a new Sri Lanka where all 
the people live in contentment and with pride that they 
are Sri Lankans and do not have a sense of grievance that 
they are being discriminated against, then, the right 
attitudes that you bear in your mind must necessarily be 
translated into action. And, this is a golden opportunity 
and we ask that you do not flitter it away. It is a golden 
opportunity because we, on our part, representing our 
people with the mandate of our people, are willing to give 
that assistance to the Government, give whatever 
necessary to achieve that goal. The Constitution-making 
process is proceeding.  

But at the same time, all of these day-to-day issues 
must be addressed, redressed and people must regain that 
confidence that in a new Sri Lanka which the  new 
Government has promised, things will be different, that it 
will not be like before, that we will truly be able to 
proudly say, “We are Sri Lankans”, that all the different 
peoples of this country will have their different identities 
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affirmed and given its due place, powers shared amongst 
the different peoples in such a way that mere majoritarian 
rule will not be the order of the day; that everyone will 
have a share, everyone will be able to actually use the 
sovereignty that is vested in the peoples of this country. 

 I thank the Hon. Presiding Member for granting me 
this opportunity to speak at the end of this Debate and 
conclude my speech.  

Thank you very much.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும்  உᾠப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 පසු කර තිබුෙණන්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ.භා. 6.53ට, 2016 ජුනි 21 වන 
අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
 

அப்ெபாᾨᾐ ேநரம் பி.ப. 6.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால் 
மாண்ᾗமிகு தைலைமதாங்கும் உᾠப்பினர் அவர்கள் வினா 
விᾌக்காமேலேய பாராᾦமன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

இதன்பᾊ, பி.ப. 6.53 க்கு, பாராᾦமன்றம் 2016 ᾝன் 21, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்டᾐ. 

 
 

It being past 6.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER  
adjourned Parliament without Question put.  

Parliament Adjourned accordingly at 6.53 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 21st June, 2016. 
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ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 
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